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สารบัญ 
            หน้า 

 
คํานํา  

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (๑) – (๖) 

บทที่ ๑  บทนํา  ๑ 
   ๑.๑  หลักการและเหตุผล  ๑ 
   ๑.๒  วัตถุประสงค์  ๒  

 บทที่ ๒  รูปแบบและผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  ๕  
 ๒.๑  รูปแบบคําถาม  ๕ 
 ๒.๒  แนวคิดในการตั้งคําถาม  ๕ 
 ๒.๓  ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ   ๖ 

บทที่ ๓  สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ประโยชน์ของประเทศไทย 
  กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G” เม่ือวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
  ณ ห้องประชุม หมายเลข  ๒๗๐๒ อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร ๑๑ 

 ๓.๑  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยกลุ่มผู้ใช้บริการเทคโนโลยี 5G (ภาคเช้า) ๑๑  
 ๓.๒  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้มีโอกาสให้บริการคลื่นความถี่ 
     ด้วยเทคโนโลยี 5G (ภาคบ่าย) ๓๐ 
 ๓.๓  ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๕๖  

บทที่ ๔  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ ๖๑ 
  ๔.๑  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ ในกลุ่มผู้ใช้บริการเทคโนโลยี 5G (ภาคเช้า) ๖๑ 
  ๔.๒  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ ในกลุ่มผู้มีโอกาสให้บริการคลื่นความถี่ 

   ด้วยเทคโนโลยี 5G (ภาคบ่าย) ๖๒ 
  ๔.๓  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ หลังจากการรับฟังความเห็น 
     ในเร่ือง “ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G” ๖๔ 

บทที่ ๕  ข้อเสนอแนะต่อรา่งประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต  

   ให้ใช้คลื่นความถีส่ําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ๖๗ 

 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

บทที่ ๖  สรุปคําช้ีแจงของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ๗๓ 

บทที่ ๗  ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การประมูลคลื่นความถี่ 5G ๗๙ 

บทที่ ๘  ผลการประมูลคลื่นความถี่ 5G ๘๓ 

บทที่ ๙  ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร  
  และการโทรคมนาคม วุฒิสภา เพ่ือให้วุฒิสภาพิจารณา ๘๗ 

 

ภาคผนวก  
  ก. รายนามคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา   ๙๒ 

  ข. รายนามคณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร      ๙๔  

  ค. ภาพถ่ายการเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
   การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา       ๙๗ 

 การเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น ในวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประโยชน์ของประเทศไทย กับ         
การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี  5G” ในวัน ศุกร์ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒             
ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร 

 การประชุมคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ      
การโทรคมนาคม วุฒิสภา กรณีการรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประมูล 
คลื่นความถี่ย่ าน  ๗๐๐  MHz ๑๘๐๐  MHz ๒๖๐๐  MHz และ ๒๖  GHz      
จากผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  

     ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร 
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สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

บทที่ ๖  สรุปคําช้ีแจงของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ๗๓ 

บทที่ ๗  ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การประมูลคล่ืนความถี่ 5G ๗๙ 

บทที่ ๘  ผลการประมูลคลื่นความถี่ 5G ๘๓ 

บทที่ ๙  ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร  
  และการโทรคมนาคม วุฒิสภา เพ่ือให้วุฒิสภาพิจารณา ๘๗ 

 

ภาคผนวก  
  ก. รายนามคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา   ๙๒ 

  ข. รายนามคณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร      ๙๔  

  ค. ภาพถ่ายการเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
   การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา       ๙๗ 

 การเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น ในวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประโยชน์ของประเทศไทย กับ         
การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี  5G” ในวัน ศุกร์ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒             
ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร 

 การประชุมคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ      
การโทรคมนาคม วุฒิสภา กรณีการรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการประมูล 
คลื่นความถี่ย่ าน  ๗๐๐  MHz ๑๘๐๐  MHz ๒๖๐๐  MHz และ ๒๖  GHz      
จากผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  

     ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร 
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 การแถลงข่าวของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
การโทรคมนาคม วุฒิสภา กรณีการรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการประมูล
คลื่นความถี่ย่ าน  ๗๐๐  MHz ๑๘๐๐  MHz ๒๖๐๐  MHz และ ๒๖  GHz      
จากผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒      
ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร 

 

  ง. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
   เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม 

             เคลื่อนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz     ๑๐๙ 

  จ. ข้อมูล 5G เพ่ือการพัฒนาประเทศ (ความคิดเห็นเชิงวิชาการ)      ๑๒๙ 

  ฉ. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ  

   โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง ผลการประมูลคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม  

   ย่าน ๗๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz        ๑๓๔ 

  ช. คณะผู้จัดทํารายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G      ๑๓๘ 
 
 

คํานํา 
   

หนึ่ งในการขับเคล่ือนประเทศภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยแผนการปฏิรูปประเทศ             
คือการวางแผนเพื่อรับมือในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รวมท้ังกิจการต่าง ๆ        
ท่ีเกี่ยวพันกับการใช้โครงข่ายเทคโนโลยี 5G ท่ีท่ัวโลกกําลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา มีหน้าท่ี
และอํานาจในการศึกษา เสนอแนะ และเร่งรัด  เพ่ือให้เทคโนโลยีการส่ือสารสามารถให้บริการได้อย่าง
ท่ัวถึง  ตามยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปประเทศ จึงได้กําหนดเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์ฉุกเฉินหมายเลขเดียวอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  สามารถเข้าถึงได้
ในราคาท่ีเป็นธรรม  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสูงสุดในยุค 5G เพ่ือเพ่ิม       
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  อีกท้ังจะเป็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทุกระดับ 

คณะกรรมาธิการฯ ได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
ดําเนินการทําการศึกษาและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในช่วงก่อนมีการประมูลคล่ืนความถ่ีสากล 5G 
เพ่ือติดตามและเสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และร่วมกําหนดแนวทางในการนําเทคโนโลยี 5G มาใช้
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
 รายงานผลการศึกษาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ก่อนการประมูลคล่ืนความถี่ (วันท่ี ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เร่ือง ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ฉบับนี้          
ได้รวบรวมความคิดเห็น ท้ังกลุ่มผู้ใช้บริการและกลุ่มท่ีคาดว่าจะเป็นผู้ให้บริการหลังจากการประมูล 
เสร็จส้ิน ท่ีมีมุมมอง ข้อเสนอแนะ ท่ีล้วนเป็นประโยชน์ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติโดยตรง
ในหลายมิติ  
   อีกท้ังรายงานฉบับนี้ ยังได้สรุปแนวทางในการขับเคล่ือนประเทศ ด้วยแผนระยะส้ันท่ีสามารถ
ดําเนินการได้ทันที  แผนระยะกลางในเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             
ในแผนระยะยาว เพื่อความพร้อมในการรับมือกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีของโลกท่ีกําลังพัฒนา   
อย่างต่อเนื่อง   

 
   พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ 

          ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           การส่ือสาร และการโทรคมนาคม  วุฒิสภา 

 
 
 

คํานํา 
   

หนึ่ งในการขับเคล่ือนประเทศภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยแผนการปฏิรูปประเทศ             
คือการวางแผนเพื่อรับมือในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รวมท้ังกิจการต่าง ๆ        
ท่ีเกี่ยวพันกับการใช้โครงข่ายเทคโนโลยี 5G ท่ีท่ัวโลกกําลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา มีหน้าท่ี
และอํานาจในการศึกษา เสนอแนะ และเร่งรัด  เพ่ือให้เทคโนโลยีการส่ือสารสามารถให้บริการได้อย่าง
ท่ัวถึง  ตามยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปประเทศ จึงได้กําหนดเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์ฉุกเฉินหมายเลขเดียวอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  สามารถเข้าถึงได้
ในราคาท่ีเป็นธรรม  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสูงสุดในยุค 5G เพ่ือเพ่ิม       
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  อีกท้ังจะเป็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทุกระดับ 

คณะกรรมาธิการฯ ได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
ดําเนินการทําการศึกษาและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในช่วงก่อนมีการประมูลคล่ืนความถ่ีสากล 5G 
เพ่ือติดตามและเสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และร่วมกําหนดแนวทางในการนําเทคโนโลยี 5G มาใช้
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
 รายงานผลการศึกษาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ก่อนการประมูลคล่ืนความถี่ (วันท่ี ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เร่ือง ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ฉบับนี้          
ได้รวบรวมความคิดเห็น ท้ังกลุ่มผู้ใช้บริการและกลุ่มท่ีคาดว่าจะเป็นผู้ให้บริการหลังจากการประมูล 
เสร็จส้ิน ท่ีมีมุมมอง ข้อเสนอแนะ ท่ีล้วนเป็นประโยชน์ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติโดยตรง
ในหลายมิติ  
   อีกท้ังรายงานฉบับนี้ ยังได้สรุปแนวทางในการขับเคล่ือนประเทศ ด้วยแผนระยะส้ันท่ีสามารถ
ดําเนินการได้ทันที  แผนระยะกลางในเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             
ในแผนระยะยาว เพื่อความพร้อมในการรับมือกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีของโลกท่ีกําลังพัฒนา   
อย่างต่อเนื่อง   

 
   พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ 

          ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           การส่ือสาร และการโทรคมนาคม  วุฒิสภา 

 
 
 



007
คํานํา 

   
หนึ่ งในการขับเคล่ือนประเทศภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยแผนการปฏิรูปประเทศ             

คือการวางแผนเพื่อรับมือในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รวมท้ังกิจการต่าง ๆ        
ท่ีเกี่ยวพันกับการใช้โครงข่ายเทคโนโลยี 5G ท่ีท่ัวโลกกําลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา มีหน้าท่ี
และอํานาจในการศึกษา เสนอแนะ และเร่งรัด  เพ่ือให้เทคโนโลยีการส่ือสารสามารถให้บริการได้อย่าง
ท่ัวถึง  ตามยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปประเทศ จึงได้กําหนดเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์ฉุกเฉินหมายเลขเดียวอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  สามารถเข้าถึงได้
ในราคาท่ีเป็นธรรม  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสูงสุดในยุค 5G เพ่ือเพ่ิม       
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  อีกท้ังจะเป็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทุกระดับ 

คณะกรรมาธิการฯ ได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
ดําเนินการทําการศึกษาและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในช่วงก่อนมีการประมูลคล่ืนความถ่ีสากล 5G 
เพ่ือติดตามและเสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และร่วมกําหนดแนวทางในการนําเทคโนโลยี 5G มาใช้
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
 รายงานผลการศึกษาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ก่อนการประมูลคล่ืนความถี่ (วันท่ี ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เร่ือง ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ฉบับนี้          
ได้รวบรวมความคิดเห็น ท้ังกลุ่มผู้ใช้บริการและกลุ่มท่ีคาดว่าจะเป็นผู้ให้บริการหลังจากการประมูล 
เสร็จส้ิน ท่ีมีมุมมอง ข้อเสนอแนะ ท่ีล้วนเป็นประโยชน์ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติโดยตรง
ในหลายมิติ  
   อีกท้ังรายงานฉบับนี้ ยังได้สรุปแนวทางในการขับเคล่ือนประเทศ ด้วยแผนระยะส้ันท่ีสามารถ
ดําเนินการได้ทันที  แผนระยะกลางในเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             
ในแผนระยะยาว เพื่อความพร้อมในการรับมือกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีของโลกท่ีกําลังพัฒนา   
อย่างต่อเนื่อง   

 
   พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ 

          ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           การส่ือสาร และการโทรคมนาคม  วุฒิสภา 

 
 
 

คํานํา 
   

หนึ่ งในการขับเคล่ือนประเทศภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยแผนการปฏิรูปประเทศ             
คือการวางแผนเพื่อรับมือในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รวมท้ังกิจการต่าง ๆ        
ท่ีเกี่ยวพันกับการใช้โครงข่ายเทคโนโลยี 5G ท่ีท่ัวโลกกําลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา มีหน้าท่ี
และอํานาจในการศึกษา เสนอแนะ และเร่งรัด  เพ่ือให้เทคโนโลยีการส่ือสารสามารถให้บริการได้อย่าง
ท่ัวถึง  ตามยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปประเทศ จึงได้กําหนดเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์ฉุกเฉินหมายเลขเดียวอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  สามารถเข้าถึงได้
ในราคาท่ีเป็นธรรม  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสูงสุดในยุค 5G เพ่ือเพ่ิม       
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  อีกท้ังจะเป็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทุกระดับ 

คณะกรรมาธิการฯ ได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
ดําเนินการทําการศึกษาและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในช่วงก่อนมีการประมูลคล่ืนความถ่ีสากล 5G 
เพ่ือติดตามและเสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และร่วมกําหนดแนวทางในการนําเทคโนโลยี 5G มาใช้
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
 รายงานผลการศึกษาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ก่อนการประมูลคล่ืนความถี่ (วันท่ี ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เร่ือง ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ฉบับนี้          
ได้รวบรวมความคิดเห็น ท้ังกลุ่มผู้ใช้บริการและกลุ่มท่ีคาดว่าจะเป็นผู้ให้บริการหลังจากการประมูล 
เสร็จส้ิน ท่ีมีมุมมอง ข้อเสนอแนะ ท่ีล้วนเป็นประโยชน์ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติโดยตรง
ในหลายมิติ  
   อีกท้ังรายงานฉบับนี้ ยังได้สรุปแนวทางในการขับเคล่ือนประเทศ ด้วยแผนระยะส้ันท่ีสามารถ
ดําเนินการได้ทันที  แผนระยะกลางในเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             
ในแผนระยะยาว เพื่อความพร้อมในการรับมือกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีของโลกท่ีกําลังพัฒนา   
อย่างต่อเนื่อง   

 
   พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ 

          ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           การส่ือสาร และการโทรคมนาคม  วุฒิสภา 

 
 
 



008
 

บทสรุปผู้บรหิาร 
   

ตามที่วุฒิสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม 
ขึ้นเม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน พ .ศ . ๒๕๖๒ ให้มีหน้าที่และอํานาจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
การกระทําการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร การสื่อสารสาธารณะ และโทรคมนาคม รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานเทคโนโลยีสื่อสาร 
และสารสนเทศ พิจารณา ศึกษา ติดตาม และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๗ (๑๗) นั้น  

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยก็เช่นกัน  
ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายตั้งแต่ยุค 2G เปลี่ยนผ่านเป็น 3G และ 4G ตามลําดับ ทําให้การสื่อสาร
ด้วยภาพ เสียง และวิดีโอเป็นไปอย่างรวดเร็ว จากความต้องการของผู้ใช้บริการที่ มีจํานวนที่ เพิ่มขึ้น  
จึงเกิดการพัฒนาระบบโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เพื่อให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เพื่อรองรับการสื่อสารที่ มี 
ความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจําเป็นต้อง 
มีเทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงข้ึน รวมไปถึงการรองรับการใช้งานในรูปแบบใหม่ ๆ  
เพื่อสนองต่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลในยุค ๔.๐ ซึ่งเทคโนโลยี 5G หรือ 5th Generation คือ ระบบการสื่อสาร 
แบบไร้สายในยุคที่ ๕ ที่เชื่อกันว่ามีความทรงพลังที่สุดในโลก 5G จะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เชื่อมต่อกัน 
เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคม และเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยสามารถ
แข่งขันกับนานาอารยประเทศได้มากย่ิงข้ึน 

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา  
จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G” ด้วยการ 

รับฟังความคิดเห็นจาก กลุ่มผู้ใช้บริการคล่ืนความถ่ี 5G เป็นผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศจํานวน ๑๒ ท่าน จาก ๑๐ องค์กร เป็นองค์กรผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม 
ที่มีโอกาสใช้เทคโนโลยี 5G และกลุ่มผู้มีโอกาสให้บริการคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี 5G เป็นองค์กร 
ที่ให้บริการคลื่นความถี่ ผู้ผลิต หรือจําหน่ายอุปกรณ์ ผู้ทดลองพัฒนาอุปกรณ์ประดิษฐ์เพื่อการพาณิชย์  
และผู้มีโอกาสใช้อุปกรณ์จํานวน ๑๒ ท่าน จาก ๑๑ องค์กร  

ทั้งนี้ผลจากการรับฟังความคิดเห็นเร่ือง “ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
5G” แสดงให้เห็นว่า คลื่นความถี่เทคโนโลยี 5G ทําให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาล และทําให้เศรษฐกิจ
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ตามที่วุฒิสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม 
ขึ้นเม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน พ .ศ . ๒๕๖๒ ให้มีหน้าที่และอํานาจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
การกระทําการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร การสื่อสารสาธารณะ และโทรคมนาคม รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานเทคโนโลยีสื่อสาร 
และสารสนเทศ พิจารณา ศึกษา ติดตาม และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๗ (๑๗) นั้น  

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยก็เช่นกัน  
ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายตั้งแต่ยุค 2G เปล่ียนผ่านเป็น 3G และ 4G ตามลําดับ ทําให้การสื่อสาร
ด้วยภาพ เสียง และวิดีโอเป็นไปอย่างรวดเร็ว จากความต้องการของผู้ใช้บริการที่ มีจํานวนที่ เพิ่มข้ึน  
จึงเกิดการพัฒนาระบบโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เพื่อให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เพื่อรองรับการสื่อสารที่ มี 
ความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจําเป็นต้อง 
มีเทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงการรองรับการใช้งานในรูปแบบใหม่ ๆ  
เพื่อสนองต่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลในยุค ๔.๐ ซึ่งเทคโนโลยี 5G หรือ 5th Generation คือ ระบบการสื่อสาร 
แบบไร้สายในยุคที่ ๕ ที่เชื่อกันว่ามีความทรงพลังที่สุดในโลก 5G จะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เชื่อมต่อกัน 
เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคม และเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยสามารถ
แข่งขันกับนานาอารยประเทศได้มากย่ิงขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา  
จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G” ด้วยการ 

รับฟังความคิดเห็นจาก กลุ่มผู้ใช้บริการคลื่นความถ่ี 5G เป็นผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศจํานวน ๑๒ ท่าน จาก ๑๐ องค์กร เป็นองค์กรผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม 
ที่มีโอกาสใช้เทคโนโลยี 5G และกลุ่มผู้มีโอกาสให้บริการคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี 5G เป็นองค์กร 
ที่ให้บริการคลื่นความถี่ ผู้ผลิต หรือจําหน่ายอุปกรณ์ ผู้ทดลองพัฒนาอุปกรณ์ประดิษฐ์เพื่อการพาณิชย์  
และผู้มีโอกาสใช้อุปกรณ์จํานวน ๑๒ ท่าน จาก ๑๑ องค์กร  

ทั้งนี้ผลจากการรับฟังความคิดเห็นเร่ือง “ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
5G” แสดงให้เห็นว่า คลื่นความถี่เทคโนโลยี 5G ทําให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาล และทําให้เศรษฐกิจ
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ขยายตัวมากขึ้น และในขณะนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ อยู่ในช่วงทดลองใช้คลื่นเทคโนโลยี 5G ด้วยการเป็น
พันธมิตรกับกลุ่มผู้ ให้บริการ หรือ Operator เพื่อนําผลของการทดลองดังกล่าวมาหาผลดี ผลเสีย  
และประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี 5G ในด้านต่าง ๆ  

นอกจากน้ี ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า การประมูลครั้งนี้เกิดขึ้นเร็วเกินไป หากเทียบกับการเตรียม
ความพร้อมในหลาย ๆ ภาคส่วน อาจทําให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวเนื่องกับ 5G ได้เพียงเฉพาะด้าน
เท่าน้ัน อีกทั้งการเร่งรัดเพื่อจะให้เกิด 5G ยังถือว่าเร็วเกินไป และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 4G ที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน เพราะประเทศไทยเพิ่งมีการปรับตัวทางด้านเทคโนโลยีได้ไม่นาน อีกทั้งในเร่ืองของการจัดเตรียม
อุปกรณ์ที่จะรองรับการทํางานของระบบ 5G เข้ามาในประเทศไทยจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก 

ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยควรกําหนดค่ามาตรฐานอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่อิงไปที่มาตรฐานอุปกรณ์ 
ของผู้ผลิตรายหนึ่งรายใด เพราะอาจส่งผลต่อการผูกขาดและอาจนํามาซึ่งภัยต่อความมั่นคงของชาติ                
ฉะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีสําหรับประเทศไทย  

นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลจากผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ต่อการรับมือและเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ 
ทั้งด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของคนและเทคโนโลยี ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดภายหลังการลงทุน และเง่ือนไข
การใช้โครงข่าย ทั้งก่อนและหลังการประมูล  

ต่อข้อกังวลดังกล่าว คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และโทรคมนาคม 
วุฒิสภา จึงได้รวบรวมประเด็นข้อสงสัยและข้อเสนอแนะหลังจากได้ข้อคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง “ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G” ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนที่จะมีการประมูล ในวันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

โดยเม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการ ได้มีหนังสือเชิญให้ สํานักงาน กสทช.  
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและแสดงความคิดเห็น ต่อข้อกังวลเหล่านี้ ทางสํานักงาน กสทช. ได้ส่งผู้แทน 
มาชี้แจงปัญหาและอุปสรรคจากข้อเสนอแนะดังกล่าว เม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปได้      
๖ ประเด็น ดังนี้  

ข้อเสนอแนะท่ี ๑ การกําหนดหลักเกณฑ์การประมูลต้องคํานึงถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยตรง 
ในการให้ใบอนุญาต 5G ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐  
วรรคสาม ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ 
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ทาง กสทช.ชี้แจงว่าในส่วนนี้ ได้ทําครบถ้วนสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ  
โดยผู้ประมูลต้องเสนอแผนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
การให้บริการประชาชนและสาธารณะ 

ข้อเสนอแนะที่ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการประมูลต้องกําหนดมาตรการป้องกันการผูกขาดการใช้ 
คลื่นความถี่และต้องกําหนดมาตรฐานอุปกรณ์ที่จะหล่ังไหลจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกเข้ามาในประเทศไทย 
เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี ไม่เจาะจงเฉพาะรายใด เพราะอาจส่งผลต่อการผูกขาดและเป็นภัย 
ต่อความมั่นคงของชาติ  

ทางกสทช. ได้ชี้แจงว่า มีการกําหนดเพดานข้ันสูงในการประมูล เพื่อเป็นการป้องกันการผูกขาด
การใช้คลื่นความถี่ และได้ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ประมูลคลื่นความถี่ ๒๖๐๐ MHz ซึ่งมีใบอนุญาต ๑๙ ชุด  
ให้ประมูลได้รายละไม่เกิน ๑๐ ชุด แก้ไขปรับปรุงเป็น “ประมูลได้ไม่เกิน ๘ ชุด” มีผลให้ผู้เข้าประมูล 
มีไม่น้อยกว่า ๓ ราย ส่วนในเร่ืองของมาตรฐานอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากลที่สหภาพโทรคมนาคม     
ระหว่างประเทศ (ITU) กําหนด แต่ไม่ได้กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์เฉพาะเจาะจงเพื่อความสะดวกของ
ผู้บริโภคในประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะท่ี ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีไม่ควรตัดสินด้วยจํานวนเงินประมูลสูงสุด 
แต่ควรพิจารณามูลค่าการให้บริการในด้านอื่นด้วย เช่น การกําหนดสัดส่วนข้ันต่ําที่ผู้ ใช้ประโยชน์ 
จากคล่ืนความถ่ีจะต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ การกําหนดมาตรการป้องกันบริการที่สร้างภาระ
แก่ผู้บริโภคเกินความจําเป็น เป็นต้น และในเง่ือนไขการประมูล ทางกสทช. ได้จัดเตรียมจุดกระจายสัญญาณ 
ไว้ด้วยหรือ 

กสทช. ชี้แจงว่า ในกฎหมายกําหนดให้กิจการโทรคมนาคมเป็นการประมูลเท่านั้น โดย กสทช.  
เป็นผู้กําหนดจํานวนเงินและจบที่จํานวนเงินสูงสุด ไม่มีอย่างอื่น และในเรื่องของจุดกระจายสัญญาณ  
ไม่ได้อยู่ในอํานาจของ กสทช. แต่เป็นองค์กรของรัฐหลายองค์กร ปัจจุบันกํากับดูแลโดย กสทช. จึงได้เสนอ
ให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ให้มีหน้าที่และอํานาจ 

ข้อเสนอแนะท่ี ๔ ควรจัดทําแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเงินลงทุนและผลประโยชน์ 
รวมถึงการเรียกค่าใช้จ่ายในการให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลแก่สาธารณะได้ทราบถึงแนวโน้มของการลงทุน 
หรือแนวโน้มการเรียกค่าใช้จ่ายในการให้บริการ หรือประเภทกิจการที่จะได้รับประโยชน์ ตลอดจนประโยชน์
ที่สาธารณชนจะได้รับจากการประมูลคลื่นความถี่คร้ังนี้  

ในเรื่องของแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ ทางกสทช.ชี้แจงว่า ได้มีการทําแบบจําลองด้วย 
การประเมิน ๓ วิธี คือ ๑. แบบเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ๒. แบบจําลองทางเศรษฐมิติจากค่าครองชีพ  
และ ๓. แบบจําลองตามความสามารถทางธุรกิจ 
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ทาง กสทช.ชี้แจงว่าในส่วนนี้ ได้ทําครบถ้วนสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ  
โดยผู้ประมูลต้องเสนอแผนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
การให้บริการประชาชนและสาธารณะ 

ข้อเสนอแนะที่ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการประมูลต้องกําหนดมาตรการป้องกันการผูกขาดการใช้ 
คลื่นความถี่และต้องกําหนดมาตรฐานอุปกรณ์ที่จะหล่ังไหลจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกเข้ามาในประเทศไทย 
เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี ไม่เจาะจงเฉพาะรายใด เพราะอาจส่งผลต่อการผูกขาดและเป็นภัย 
ต่อความมั่นคงของชาติ  

ทางกสทช. ได้ชี้แจงว่า มีการกําหนดเพดานข้ันสูงในการประมูล เพื่อเป็นการป้องกันการผูกขาด
การใช้คลื่นความถี่ และได้ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ประมูลคลื่นความถี่ ๒๖๐๐ MHz ซึ่งมีใบอนุญาต ๑๙ ชุด  
ให้ประมูลได้รายละไม่เกิน ๑๐ ชุด แก้ไขปรับปรุงเป็น “ประมูลได้ไม่เกิน ๘ ชุด” มีผลให้ผู้เข้าประมูล 
มีไม่น้อยกว่า ๓ ราย ส่วนในเร่ืองของมาตรฐานอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากลที่สหภาพโทรคมนาคม     
ระหว่างประเทศ (ITU) กําหนด แต่ไม่ได้กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์เฉพาะเจาะจงเพื่อความสะดวกของ
ผู้บริโภคในประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะท่ี ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีไม่ควรตัดสินด้วยจํานวนเงินประมูลสูงสุด 
แต่ควรพิจารณามูลค่าการให้บริการในด้านอื่นด้วย เช่น การกําหนดสัดส่วนข้ันต่ําที่ผู้ ใช้ประโยชน์ 
จากคล่ืนความถี่จะต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ การกําหนดมาตรการป้องกันบริการที่สร้างภาระ
แก่ผู้บริโภคเกินความจําเป็น เป็นต้น และในเง่ือนไขการประมูล ทางกสทช. ได้จัดเตรียมจุดกระจายสัญญาณ 
ไว้ด้วยหรือ 

กสทช. ชี้แจงว่า ในกฎหมายกําหนดให้กิจการโทรคมนาคมเป็นการประมูลเท่านั้น โดย กสทช.  
เป็นผู้กําหนดจํานวนเงินและจบที่จํานวนเงินสูงสุด ไม่มีอย่างอื่น และในเรื่องของจุดกระจายสัญญาณ  
ไม่ได้อยู่ในอํานาจของ กสทช. แต่เป็นองค์กรของรัฐหลายองค์กร ปัจจุบันกํากับดูแลโดย กสทช. จึงได้เสนอ
ให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ให้มีหน้าที่และอํานาจ 

ข้อเสนอแนะท่ี ๔ ควรจัดทําแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเงินลงทุนและผลประโยชน์ 
รวมถึงการเรียกค่าใช้จ่ายในการให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลแก่สาธารณะได้ทราบถึงแนวโน้มของการลงทุน 
หรือแนวโน้มการเรียกค่าใช้จ่ายในการให้บริการ หรือประเภทกิจการที่จะได้รับประโยชน์ ตลอดจนประโยชน์
ที่สาธารณชนจะได้รับจากการประมูลคลื่นความถี่ครั้งนี้  

ในเรื่องของแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ ทางกสทช.ชี้แจงว่า ได้มีการทําแบบจําลองด้วย 
การประเมิน ๓ วิธี คือ ๑. แบบเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ๒. แบบจําลองทางเศรษฐมิติจากค่าครองชีพ  
และ ๓. แบบจําลองตามความสามารถทางธุรกิจ 
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ข้อเสนอแนะที่ ๕ ควรกําหนดเง่ือนไขการประมูลให้ มีการนําคลื่นความถ่ีมาใช้ประโยชน์ 
กับสาธารณะโดยผ่านมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการและมีความพร้อม 
ที่สามารถดําเนินการได้โดยเฉพาะบริการชุมชนและธุรกิจขนาดเล็ก 

กสทช. ได้มีประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
ในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) และให้ต่ออายุได้สําหรับการใช้งานท่ีไม่ใช่พื้นที่
เชิงพาณิชย์  

ข้อเสนอแนะท่ี ๖ ควรพิจารณาทบทวนร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz หมวด ๒ 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  

นอกจากนี้ ยังกําหนดให้ “ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีความเก่ียวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาต 
รายอื่น ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม ไม่เป็นผู้มีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุม  
หรือผู้มีอํานาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกัน” ส่งผลให้องค์กรท่ีกระทรวงการคลังถือหุ้นขาดคุณสมบัติ  
เช่น บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด ไม่สามารถเข้าประมูลพร้อมกันได้ 
เพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ทั้งสององค์กร 

ต่อข้อเสนอแนะที่ ๖ ทางกสทช. ชี้แจงว่า ทุกย่านความถ่ี กสทช. ใช้แนวคิด Technology 
Neutral หรือสามารถเลือกเทคโนโลยีใดก็ได้ เว้นแต่คลื่นความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz หากผู้รับใบอนุญาต
ประสงค์จะลงทุนวางโครงข่าย ณ พื้นที่ EEC และ Smart Cities ด้วยเทคโนโลยี IMT-๒๐๒๐ จะได้รับ      
Grace Period นอกจากนี้ ในเร่ืองของการถือหุ้น ทางกสทช. ได้แก้ไขปรับปรุงให้ผู้ถือหุ้นกระทรวงการคลัง
ทุกองค์กรประมูลตามที่คณะกรรมาธิการได้เสนอแนะแล้ว  

ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เปิดให้มีการประมูล
คล่ืนความถี่ 5G เม่ือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ได้มีผู้เข้าร่วมประมูลในหลายบริษัท กระทั่งได้ 
ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 5G  

จากน้ีจะเป็นการพลิกโฉมประเทศไทยอีกครั้ง ในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
รวมทั้ งกิจการต่าง ๆ ที่ เก่ียวพันกับการใช้โครงข่ายเทคโนโลยี 5G เพื่ อให้ เป็นไปตามแผนพัฒนา   
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ในการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ในยุค
ดิจิทัล 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา โดยพลเอก อนันตพร 
กาญจนรัตน์ เป็นประธาน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  

  (๕)  

  

ศึกษา ติดตามข้อเท็จจริง ปัจจัยและกลไกต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้เกิดการศึกษา 
วิเคราะห์แนวทางในการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและรอบด้าน จึงขอเสนอแผนการปฏิบัติงาน
การศึกษาและติดตามเก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยี 5G โดยแบ่งตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ เป็น ๓ ระยะ 
ด้วยกัน ดังนี้  

การวางแผนระยะส้ันที่ควรดําเนินการทันที 
๑) กสทช. ควรเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล 

เพื่อให้บริการ 5G สอดคล้องกับความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนมีการประมูลคลื่นความถี่ 5G ครั้งต่อไป 
โดยทั้งนี้ คลื่นความถี่ที่คงเหลือจากการประมูลในคร้ังที่ผ่านมาสามารถนํามาประมูลได้อีก  

ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz จํานวน ๒ x ๓๕ MHz และย่าน ๒๖ GHz จํานวน ๑๐๐ MHz  
รวมทั้งย่านความถี่ ๓๔๐๐ – ๓๗๐๐ MHz ที่ยังคงใช้งานในกิจการดาวเทียมสื่อสาร ภายใต้สัญญาดําเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ซึ่งจะส้ินสุดสัญญาในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒) เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่าง ๆ ควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. เพื่อบริการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันในการเชื่อมโยงสัญญาณ ทั้งในพื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็น 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่าง ๆ ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น สายไฟเบอร์ออพติก เสาโทรคมนาคม 
เสาไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น 

การวางแผนระยะกลาง  
๑) องค์กรที่รับผิดชอบดูแลมาตรฐานต้องมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสําหรับ

อุปกรณ์เทคโนโลยี 5G ของประเทศ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความคุ้มค่าของผู้บริโภคเป็นหลัก 
๒) การกําหนดอุปกรณ์มาตรฐาน ควรกําหนดความถี่ตามที่มีการใช้งานส่วนใหญ่ในตลาดโลก  

เพื่อลดต้นทุนอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 5G ที่มีราคาต่ํา อีกทั้งจะต้องสามารถใช้งานได้ดี
ต่อเนื่องกับระบบโทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

๓) ควรมีการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น การสนับสนุนแหล่งทุนและการออกกฎหมาย  
เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในยุค 5G อย่างย่ังยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
ให้ครบวงจรในการออกแบบและสร้างระบบ Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนการคิดค้นนวัตกรรมสมัยใหม่ 
และนําไปสู่การประยุกต์ใช้งานได้จริง 

การวางแผนระยะยาว 
๑) การเตรียมความพร้อมในเร่ืองของ “ทรัพยากรบุคคล” ให้มีกระบวนการทางความคิด เพื่อรองรับ

เทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มศักยภาพในประเทศไทย ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งกลุ่มบุคคล กลุ่มธุรกิจ ภาคการศึกษา
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ศึกษา ติดตามข้อเท็จจริง ปัจจัยและกลไกต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้เกิดการศึกษา 
วิเคราะห์แนวทางในการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและรอบด้าน จึงขอเสนอแผนการปฏิบัติงาน
การศึกษาและติดตามเก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยี 5G โดยแบ่งตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ เป็น ๓ ระยะ 
ด้วยกัน ดังนี้  

การวางแผนระยะส้ันที่ควรดําเนินการทันที 
๑) กสทช. ควรเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล 

เพื่อให้บริการ 5G สอดคล้องกับความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนมีการประมูลคลื่นความถี่ 5G ครั้งต่อไป 
โดยทั้งนี้ คลื่นความถี่ที่คงเหลือจากการประมูลในคร้ังที่ผ่านมาสามารถนํามาประมูลได้อีก  

ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz จํานวน ๒ x ๓๕ MHz และย่าน ๒๖ GHz จํานวน ๑๐๐ MHz  
รวมทั้งย่านความถี่ ๓๔๐๐ – ๓๗๐๐ MHz ที่ยังคงใช้งานในกิจการดาวเทียมสื่อสาร ภายใต้สัญญาดําเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒) เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่าง ๆ ควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. เพื่อบริการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันในการเชื่อมโยงสัญญาณ ทั้งในพื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็น 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่าง ๆ ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น สายไฟเบอร์ออพติก เสาโทรคมนาคม 
เสาไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น 

การวางแผนระยะกลาง  
๑) องค์กรที่รับผิดชอบดูแลมาตรฐานต้องมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสําหรับ

อุปกรณ์เทคโนโลยี 5G ของประเทศ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความคุ้มค่าของผู้บริโภคเป็นหลัก 
๒) การกําหนดอุปกรณ์มาตรฐาน ควรกําหนดความถี่ตามที่มีการใช้งานส่วนใหญ่ในตลาดโลก  

เพื่อลดต้นทุนอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 5G ที่มีราคาต่ํา อีกทั้งจะต้องสามารถใช้งานได้ดี
ต่อเนื่องกับระบบโทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

๓) ควรมีการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น การสนับสนุนแหล่งทุนและการออกกฎหมาย  
เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในยุค 5G อย่างย่ังยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
ให้ครบวงจรในการออกแบบและสร้างระบบ Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนการคิดค้นนวัตกรรมสมัยใหม่ 
และนําไปสู่การประยุกต์ใช้งานได้จริง 

การวางแผนระยะยาว 
๑) การเตรียมความพร้อมในเร่ืองของ “ทรัพยากรบุคคล” ให้มีกระบวนการทางความคิด เพื่อรองรับ

เทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มศักยภาพในประเทศไทย ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งกลุ่มบุคคล กลุ่มธุรกิจ ภาคการศึกษา
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และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้กําหนดนโยบายจะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
5G อย่างเป็นระบบ 

๒) กลุ่มนักวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งในภาครัฐและเอกชน ควรมีการ
กําหนดทิศทางงานวิจัยร่วมกันตามความพร้อมเพื่อร่วมขับเคลื่อน 5G ให้เป็นรูปธรรม 

๓) กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าจะได้รับผลกระทบต่อรูปแบบการทําธุรกิจจากเทคโนโลยี 5G ควรพูดคุย
และจับมือกันเพื่อทํากรณีศึกษาที่จะนําไปสู่การสร้างระบบ Ecosystem ใหม่ 

๔) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรเร่ิมให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาถึงบทบาทของ 5G ที่จะมา
เปลี่ยนวิถีและรูปแบบการใช้ชีวิตในมิติต่าง ๆ โดยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม และควรเน้นทักษะและงานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในแต่ละด้าน เพื่อไม่ให้
เกิดความซ้ําซ้อนกันและทําให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๕) มุ่งค้นหา ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้เด็กอัจฉริยะได้มีพื้นที่ต่อยอดทางการศึกษาอย่างเต็ม
รูปแบบ 
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บทท่ี ๑  

บทนํา 
 

๑.๑  หลักการและเหตุผล 

 ในโลกยุคปัจจุบันที่ เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทย 
ก็เช่นกัน ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายตั้งแต่ยุค 2G เปลี่ยนผ่านเป็น 3G และ 4G 
ตามลําดับ ทําให้การสื่อสารด้วยภาพ  เสียง และวิดี โอเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนมาถึงยุคปัจจุบัน 
ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม จากความต้องการ
ของผู้ใช้บริการที่มีจํานวนที่เพิ่มขึ้น จึงเกิดการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
เพื่อรองรับการสื่อสารที่มีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม ความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราจําเป็น 
ที่จะต้องหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงรองรับการใช้งานในรูปแบบใหม่ ๆ 
เพื่อสนองต่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลในยุค ๔.๐ ซึ่งเทคโนโลยี 5G หรือ 5th Generation คือ ระบบการสื่อสาร 
แบบไร้สายในยุคที่ ๕ ที่เชื่อกันว่ามีความทรงพลังที่สุดในโลก 5G จะเปล่ียนโลกทั้งใบให้เชื่อมต่อกัน 
ในทุกสรรพสิ่ง เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคม และเพิ่มโอกาสให้
ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้มากย่ิงขึ้น 
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
ได้ศึกษาว่าการให้บริการต่าง ๆ บนคลื่นความถี่ 5G จะเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยคาดหมายว่า 
จะสามารถสนับสนุนกิจการในรูปแบบการใช้งาน (Applications) ด้านการบริการทางการแพทย์      
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Telehealth) ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน (Security) ด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation 
System) และด้านการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร (Smart Farm) จึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะเปิดประมูล  
คลื่นความถี่ย่านใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมกันนี้ กสทช. ได้
ประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา มีความเห็นว่า 
การประมูลคร้ังนี้ ยังไม่สามารถประเมินความต้องการของผู้ใช้คลื่นความถี่ได้ชัดเจนว่า จะนําไปใช้
ประโยชน์ด้านใด จึงมีความน่ากังวลว่า การประมูล 5G จะประสบผลสําเร็จแบบการประมูลคลื่นความถี่
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สําหรับกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีเป้าหมายผู้ใช้บริการที่ชัดเจน หรือจะก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายและหน้ีสิน 
แบบการประมูลคลื่นความถี่หรือกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ทุกครั้งที่ผ่านมา  
ทั้งการประมูลสถานีวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ การประมูลเวลาออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ อสมท.  
การประมูลสถานีโทรทัศน์ไอทีวีของสํานักนายกรัฐมนตรี และการประมูลทีวีดิจิตอลของ กสทช. 
 ด้วยเหตุที่ดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมาธิการจึงพิจารณาเห็นว่าเม่ือ กสทช. ได้ตั้งเป้าที่จะเปิด
ประมูลคลื่นความถี่ใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ดังกล่าว จึงเห็นควรศึกษาและรับฟังความเห็นเพิ่มเติม  
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ  
จากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่จะนําเทคโนโลยี 5G ไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ จะได้นําผล  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย หรือเง่ือนไข 
ต่าง ๆ ในการประมูลคลื่นความถี่เพื่อรองรับ 5G ให้เป็นไปตามสภาวการณ์ด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้อง 
กับสากล และตรงกับความต้องการของตลาดด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมท้ังให้การใช้คลื่นความถ่ี  
อันเป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  
และทั่วถึงต่อไป   
 
๑.๒  วัตถุประสงค์  

๑) เพื่อให้คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
วุฒิสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ 5G  

๒) เพื่อให้คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
วุฒิสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการนํา 5G  
ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งจากผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  

๓) เพื่อรับทราบความเห็น ข้อเสนอแนะ และรวบรวมข้อมูล ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  
ที่จะนําเทคโนโลยี 5G ไปใช้ประโยชน์ตลอดจนประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 
กับการประมูลคลื่นความถี่ใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต  

๔) เพื่อนําผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการ
กําหนดนโยบาย หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ในการประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อรองรับ 5G ให้เป็นไปตามสภาวการณ์  
ด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสากล และตรงกับความต้องการของตลาดด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
รวมทั้งให้การใช้คลื่นความถี่อันเป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน  
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และทั่วถึงต่อไป 
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บทท่ี ๒ 
รูปแบบและผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิัติการ 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ 

จากผู้มีส่วนได้เสียกับเทคโนโลยี 5G โดยวิธีสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นกลุ่ม รวม ๒ กลุ่ม ต่างช่วงเวลากัน  
โดยสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ใช้บริการ 5G ช่วงเช้าและสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้บริการ 5G สัมภาษณ์เจาะลึก ช่วงบ่าย   

  
๒.๑  รูปแบบคําถาม กําหนดให้สัมภาษณ์เจาะลึกคําถามรวม ๓ คําถาม คือ   

๑ ) ปัจจุบันนี้ท่านมีเทคโนโลยี 5G ใช้หรือเตรียมใช้ หรือทราบว่ามีผู้ ใช้ในประเทศไทย 
หรือยังใช้แล้วผลเป็นอย่างไร 

๒) ถ้ามีความถ่ีเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจากการประมูลคร้ังนี้ ท่านคิดว่าภายใน ๕ ปี จะได้ใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรม 5G อย่างไร 

๓) เง่ือนไขการประมูลคร้ังนี้ เหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่ท่านคิดว่าควรประมูลอย่างไรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 

๒.๒  แนวคิดในการตั้งคําถาม 
คําถามที่ ๑ 
นวัตกรรม 5G อยู่ในสถานะที่ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องทําความเข้าใจ ดังนั้น ในการศึกษา

ครั้งนี้ จึงให้นิยาม 5G ว่าเป็นยุคที่อุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมอินเตอร์เน็ตได้ ด้วยความเร็วสูง ความหน่วงต่ํา 
เชื่อมต่อได้แบบ Real Time 

ดังนั้น การศึกษาลําดับแรก คือ การตรวจสอบความรู้และความเข้าใจผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับเทคโนโลยี 5G ในปัจจุบัน เพื่อทดสอบอุปสงค์ ดังนี้ 

คําถาม “ปัจจุบันนี้ท่านมีเทคโนโลยี 5G ใช้ หรือเตรียมใช้ หรือทราบว่ามีผู้ใช้ในประเทศไทย
หรือยัง ใช้แล้วผลเป็นอย่างไร” 

คําถามที่ ๒ 
ภาคเอกชนหลายประเทศมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาพร้อมที่จะแนะนําสู่ตลาด 5G เป็นจํานวนมาก 

ทางด้าน กสทช . ก็ได้คาดหมายว่าจะประกาศเชิญชวนให้ เข้าประมูล ไม่เกิน  ๒๐  ธ .ค . ๒๕๖๒  
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เคาะราคาประมูลและออกใบอนุญาตไม่เกิน ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้ชนะเริ่มลงทุนโครงข่ายได้ 
ในต้นมีนาคม ๒๕๖๓ 

ดังนั้น การศึกษาลําดับที่สอง คือ การประเมินอุปสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าได้คาดหมายไว้
เพียงไร ดังนี้ 

คําถาม “ถ้ามีความถี่เพ่ิมข้ึนซึ่งเป็นผลจากการประมูลคร้ังนี้ ท่านคิดว่าภายใน ๕ ปี จะได้ใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรม 5G อย่างไร ในกรณีที่องค์กรของท่านเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่านได้รับ
ผลกระทบอย่างไรบ้าง” 

คําถามที่ ๓ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)   

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการ

โทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz (ร่าง) ประกาศ 
กสทช . เรื่ อ ง  แผนความ ถ่ี วิท ยุ กิ จการโท รคมนาคม เค ล่ือนที่ ส ากล  (International Mobile 
Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ ๒๕๐๐ - ๒๖๙๐ MHz และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง   
แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล (International Mobile Telecommunications - 
IMT) ย่านความถี่ ๒๔.๒๕ - ๒๗ GHz และให้นําไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ดังนั้น คําถามสุดท้ายจึงเป็นคําถามความคิดเห็น เร่ืองเง่ือนไขการประมูลเพื่อศึกษาว่า
สอดคล้องกับอุปสงค์เพียงไร 

คําถาม “เงื่อนไขการประมูลครั้งนี้เหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่ท่านคิดว่าควรประมูลอย่างไร 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 

 
๒.๓  ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมจํานวน ๙๐ คน โดยมีนายจเด็จ อินสว่าง รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สอง เป็นประธานเปิดงาน นายนิพนธ์ นาคสมภพ ประธานอนุกรรมาธิการ 
การเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร วุฒิสภา เป็นหัวหน้าคณะทํางานการประชุม 

๑) กลุ่มผู้ใช้บริการเทคโนโลยี 5G มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก  สุมาส   
วงศ์สุนพรัตน์ อนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตําแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ 
การศึกษาสูงสุด  PhD, Johnson Graduate School of Management, Cornell University, USA 

  ๕  

  

ดําเนินรายการสัมภาษณ์เจาะกลุ่ม ภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา โดยมีกลุ่มผู้ใช้บริการ
เทคโนโลยี 5G เข้าร่วม จํานวน ๑๒ ท่าน จาก ๑๐ องค์กร ดังนี้ 

 (๑) Mr. Zhao Zhipeng Vice President   
  5G Marketing Business 

   Huawei Technologies Co., Ltd. 
 (๒) ผศ.ดร. เชฏฐเนติ  ศรีสอ้าน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี 
    มหาวิทยาลัยรังสิต 
 (๓) นายวัตสัน  ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจําประเทศไทย 
    และภูมิภาคอินโดจีน  

    บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
 (๔) ดร. สุพจน์  เธียรวุฒิ  เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศ

    ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 (๕) นายบริพันธ์  ชัยภูมิ   นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่ง 

    ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 (๖) รศ.ดร. ลัญจกร  วุฒิสิทธิกุลกิจ อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 (๗) ผศ.ดร. สุรเมศวร์  พิริยะวัฒน์  อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
 (๘) นายวชิรพงษ์  ปรีชาว่องไวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภาพยนตร์ 
    และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
  (๙) นายสุพล  สิทธิธรรมพชิัย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภาพยนตร์ 
     และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
(๑๐) นายเศกสิทธิ์  ทองทา รองผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบมิเตอร์ 
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(๑๑) ดร. กมลมาลย์  แจ้งล้อม นักวิเคราะห์อาวุโส  
     ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
(๑๒) นางสาวประภาดา  ประพันธ์ ผู้จัดการสํานักงานวางแผนกลาง 
     บริษัท สยามคูโบต้า คอปเรชั่น จํากัด  
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ดําเนินรายการสัมภาษณ์เจาะกลุ่ม ภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา โดยมีกลุ่มผู้ใช้บริการ
เทคโนโลยี 5G เข้าร่วม จํานวน ๑๒ ท่าน จาก ๑๐ องค์กร ดังนี้ 

 (๑) Mr. Zhao Zhipeng Vice President   
  5G Marketing Business 

   Huawei Technologies Co., Ltd. 
 (๒) ผศ.ดร. เชฏฐเนติ  ศรีสอ้าน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี 
    มหาวิทยาลัยรังสิต 
 (๓) นายวัตสัน  ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจําประเทศไทย 
    และภูมิภาคอินโดจีน  

    บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
 (๔) ดร. สุพจน์  เธียรวุฒิ  เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศ

    ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 (๕) นายบริพันธ์  ชัยภูมิ   นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่ง 

    ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 (๖) รศ.ดร. ลัญจกร  วุฒิสิทธิกุลกิจ อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 (๗) ผศ.ดร. สุรเมศวร์  พิริยะวัฒน์  อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
 (๘) นายวชิรพงษ์  ปรีชาว่องไวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภาพยนตร์ 
    และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
  (๙) นายสุพล  สิทธิธรรมพิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภาพยนตร์ 
     และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
(๑๐) นายเศกสิทธิ์  ทองทา รองผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบมิเตอร์ 
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(๑๑) ดร. กมลมาลย์  แจ้งล้อม นักวิเคราะห์อาวโุส  
     ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
(๑๒) นางสาวประภาดา  ประพันธ์ ผู้จัดการสํานักงานวางแผนกลาง 
     บริษัท สยามคูโบต้า คอปเรชั่น จํากัด  
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๒) กลุ่มผู้มีโอกาสให้บริการคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี 5G (ภาคบ่าย) มอบหมายให้  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร อนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
(ตําแหน่งปัจจุบัน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การศึกษาสูงสุด Doctor of Philosophy (Ph.D.)  
สาขา Information Science and Telecommunications จากUniversity of Pittsburgh, Pittsburgh, 
Pennsylvania, U.S.A. ดําเนินรายการสัมภาษณ์เจาะกลุ่ม ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
โดยมีกลุ่มผู้ให้บริการ 5G เข้าร่วม ร่วม จํานวน ๑๒ ท่าน จาก ๑๑ องค์กร ดังนี้ 

 (๑) พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ ่ 
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
 (๒) นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 
  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 (๓) นายจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ รองผู้อํานวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์  
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 (๔) นายวีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บรหิารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร  
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 
 (๕) นายอธิป  กีรติพิชญ์  Regulatory  
  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  
 (๖) นายกิตติคุณ  ตั้งศรีวงศ์   Network 
  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 (๗) นายเจษฎา  ศิวรักษ์   หัวหน้างานรัฐกิจสัมพันธ์  
  บริษัท อิริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด 
 (๘) นายเอกชัย  ภัคดุรงค์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส 
  ส่วนงานกิจการองค์กร 
  บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
 (๙) นายภานุวัฒน์  ผงสุวรรณกุล ผู้ช่วยประธานกรรมการ  
  รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จํากัด   
 
 

  ๗  

  

(๑๐) นายพิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคม 
 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(๑๑) นายสุพรชัย  โชติพุทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการ 
 สายงานปฏิบัติการงานบริหาร 
 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
(๑๒) นายณัฐดนัย  โชติทรัพย์ชลกร  ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท ซี.ดี.เอ็น พลัส จํากัด 

๓)  คณะทํางานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G” 

(๑) นายนิพนธ์  นาคสมภพ  หัวหน้าคณะทํางานการประชุม  
    (ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
    การเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร) 
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก สุมาส  วงศ์สุนพรัตน์  ผู้ดําเนินรายการ  
    (อนุกรรมาธิการ ในคณะอนุกรรมาธิการ 
    การเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร) 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร   ผู้ดําเนินรายการ  
    (อนุกรรมาธิการ ในคณะอนุกรรมาธิการ 
    การเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร) 
(๔) นายสุระ  เกนทะนะศิล ที่ปรึกษาการเรียบเรียงรายงาน 
(๕) นางสาวมัญชรี  พงศ์สุทธิ   ล่ามแปลภาษา 
(๖) นายณัฐภูมิ  พลสนะ            ล่ามแปลภาษา   
(๗) นางสาวภภัฏ  ไชยาคํา      ฝ่ายเลขานุการผู้ประสานงาน 
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(๑๐) นายพิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคม 
 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(๑๑) นายสุพรชัย  โชติพุทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการ 
 สายงานปฏิบัติการงานบริหาร 
 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
(๑๒) นายณัฐดนัย  โชติทรัพย์ชลกร  ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท ซี.ดี.เอ็น พลัส จํากัด 

๓)  คณะทํางานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G” 

(๑) นายนิพนธ์  นาคสมภพ  หัวหน้าคณะทํางานการประชุม  
    (ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
    การเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร) 
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก สุมาส  วงศ์สุนพรัตน์  ผู้ดําเนินรายการ  
    (อนุกรรมาธิการ ในคณะอนุกรรมาธิการ 
    การเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร) 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร   ผู้ดําเนินรายการ  
    (อนุกรรมาธิการ ในคณะอนุกรรมาธิการ 
    การเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร) 
(๔) นายสุระ  เกนทะนะศิล ที่ปรึกษาการเรียบเรียงรายงาน 
(๕) นางสาวมัญชรี  พงศ์สุทธิ   ล่ามแปลภาษา 
(๖) นายณัฐภูมิ  พลสนะ            ล่ามแปลภาษา   
(๗) นางสาวภภัฏ  ไชยาคํา      ฝ่ายเลขานุการผู้ประสานงาน 
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บทท่ี ๓ 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G” 

 วันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม หมายเลข  ๒๗๐๒  
อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร 

 
๓.๑  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยกลุ่มผู้ใช้บริการเทคโนโลยี 5G (ภาคเช้า) 

ดร. สุพจน์  เธียรวุฒิ 
เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เทคโนโลยี 5G มีประโยชน์สูงสุดในเร่ืองความเร็ว ความหน่วงที่ช้าลง และความน่าเชื่อถือมีมากขึ้น  

กลุ่มภาคอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์จาก 5G มากกว่าผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไป 
ในภาคอุตสาหกรรมมีการนํา 5G มาใช้ในเร่ืองของ Smart Factory ใช้ระบบติดต่อสื่อสาร 

ที่มีความหลากหลาย ความเชื่อถือและความเร็วสูง เป็นต้นว่า ในเร่ืองของกระบวนการผลิตที่ต้องการ 
Factory Automation หรือหุ่นยนต์ที่ใช้ในสายการผลิต หุ่นยนต์ที่ใช้สําหรับขนของในโรงงาน รวมไปถึงใช้ใน
การติดตามชิ้นงานที่ติดระบบสื่อสารไร้สายเข้าไป นอกจากนี้ ในภาคขนส่งของโรงงานยังสามารถตัดสินใจ 
ได้ว่าจะหยุดการผลิตหรือไม่ทันที อีกทั้งยังสามารถดึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์ Data Analytic 

ประเทศไทยควรมีการจัดสรรคล่ืนความถ่ีเฉพาะสําหรับ 5G โดยไม่มีการใช้งานร่วมกับคลื่นความถี่
ในย่านอื่นจึงจะสามารถสร้างระบบสื่อสารที่มีความเชื่อถือสูง การเกิดข้ึนของ 5G จะเป็นการพลิกโฉม 
ระบบและกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมที่จะนําไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการสื่อสารรถยนต์
แบบไร้คนขับ ที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการทําวิจัยในเร่ืองรถยนต์อัตโนมัติ ด้วยการวิเคราะห์ของ AI 
หรือ Cloud ที่อยู่บนเครือข่าย แต่องค์ประกอบหลักที่จะทําการวิจัยดังกล่าวให้ประสบความสําเร็จล้วนแต่
ต้องใช้สัญญาณ 5G ที่ต้องส่งข้อมูลจํานวนมากด้วยความรวดเร็ว เพื่อทําให้รู้ว่ามีรถคันไหนจะตัดหน้า
หรือไม่ รวมไปถึงเร่ืองของแผนที่ในขณะทดสอบว่าเป็นอย่างไร 

นอกจากน้ี ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีการนํา 5G ไปทดลองกับ ๑๒ Use Case ในเร่ือง 
การรักษาพยาบาลในการติดตามอาการผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล โดยมีการตรวจโรคตาที่ต้องใช้ภาพความคมชัด
ระดับสูงเป็นอย่างมากในการท่ีจะวินิจฉัยโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาทําที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีการเร่ิมต้น
ทดลองควบคุมหุ่นยนต์สําหรับเจาะกระดูก โดยมีผู้ให้บริการ หรือ Operator รายหนึ่งมาร่วมในการทดลอง
เรื่องการบังคับการเจาะกระดูกด้วยการนําสัญญาณ 5G มาใช้และได้ความหนว่งที่ต่ํา  
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บทท่ี ๓ 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G” 

 วันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม หมายเลข  ๒๗๐๒  
อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร 

 
๓.๑  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยกลุ่มผู้ใช้บริการเทคโนโลยี 5G (ภาคเช้า) 

ดร. สุพจน์  เธียรวุฒิ 
เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เทคโนโลยี 5G มีประโยชน์สูงสุดในเร่ืองความเร็ว ความหน่วงที่ช้าลง และความน่าเชื่อถือมีมากขึ้น  

กลุ่มภาคอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์จาก 5G มากกว่าผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไป 
ในภาคอุตสาหกรรมมีการนํา 5G มาใช้ในเร่ืองของ Smart Factory ใช้ระบบติดต่อสื่อสาร 

ที่มีความหลากหลาย ความเชื่อถือและความเร็วสูง เป็นต้นว่า ในเร่ืองของกระบวนการผลิตที่ต้องการ 
Factory Automation หรือหุ่นยนต์ที่ใช้ในสายการผลิต หุ่นยนต์ที่ใช้สําหรับขนของในโรงงาน รวมไปถึงใช้ใน
การติดตามชิ้นงานที่ติดระบบสื่อสารไร้สายเข้าไป นอกจากนี้ ในภาคขนส่งของโรงงานยังสามารถตัดสินใจ 
ได้ว่าจะหยุดการผลิตหรือไม่ทันที อีกทั้งยังสามารถดึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์ Data Analytic 

ประเทศไทยควรมีการจัดสรรคล่ืนความถ่ีเฉพาะสําหรับ 5G โดยไม่มีการใช้งานร่วมกับคลื่นความถี่
ในย่านอื่นจึงจะสามารถสร้างระบบสื่อสารที่มีความเชื่อถือสูง การเกิดขึ้นของ 5G จะเป็นการพลิกโฉม 
ระบบและกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมที่จะนําไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการสื่อสารรถยนต์
แบบไร้คนขับ ที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการทําวิจัยในเร่ืองรถยนต์อัตโนมัติ ด้วยการวิเคราะห์ของ AI 
หรือ Cloud ที่อยู่บนเครือข่าย แต่องค์ประกอบหลักที่จะทําการวิจัยดังกล่าวให้ประสบความสําเร็จล้วนแต่
ต้องใช้สัญญาณ 5G ที่ต้องส่งข้อมูลจํานวนมากด้วยความรวดเร็ว เพื่อทําให้รู้ว่ามีรถคันไหนจะตัดหน้า
หรือไม่ รวมไปถึงเร่ืองของแผนที่ในขณะทดสอบว่าเป็นอย่างไร 

นอกจากน้ี ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีการนํา 5G ไปทดลองกับ ๑๒ Use Case ในเร่ือง 
การรักษาพยาบาลในการติดตามอาการผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล โดยมีการตรวจโรคตาที่ต้องใช้ภาพความคมชัด
ระดับสูงเป็นอย่างมากในการท่ีจะวินิจฉัยโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาทําที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีการเริ่มต้น
ทดลองควบคุมหุ่นยนต์สําหรับเจาะกระดูก โดยมีผู้ให้บริการ หรือ Operator รายหนึ่งมาร่วมในการทดลอง
เรื่องการบังคับการเจาะกระดูกด้วยการนําสัญญาณ 5G มาใช้และได้ความหนว่งที่ต่ํา  
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ในเร่ือง Smart City ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการทดสอบในเรื่องของ Smart Meter  
ด้วยการเก็บข้อมูลในหลายด้าน ตั้งแต่การใช้ไฟฟ้า การควบคุมการจ่ายไฟ รวมถึงการขายไฟฟ้ากลับเข้ามาที่ 
Grid เป็นต้น นอกจากน้ี ยังลดภาระในเร่ืองของการส่งคนออกไปอ่านค่าการใช้ไฟฟ้าในแต่ละบ้าน  
ทั้งนี้ Smart Meter จะนําไปติดตามคอนโดมิเนียม อาคาร รวมไปถงึบริเวณเมืองที่มีความหนาแน่นสูง 

ปัจจุบันในประเทศยังไม่มีการเกิดขึ้นของ 5G จึงเป็นเพียงการทดลองทดสอบของมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ จากการทดลองในเรื่อง 5G ส่วนใหญ่เป็นการทดลองในภาคของอุตสาหกรรม 
และหากอุตสาหกรรมใดมีความพร้อมควรมีการทํา Digital Transformation ในแต่ละอุตสาหกรรม 

การเปิดกว้างในเร่ืองของ Use Case ทาง กสทช. ควรเปิดกว้างในเรื่องนี้ ไม่จํากัดเพียงเฉพาะ 
ผู้ให้บริการหรือ Operator เท่านั้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจการทดลองทดสอบต่าง ๆ สามารถร่วมมือทดลอง     
กับทางมหาวิทยาลัยในเร่ืองศูนย์นวัตกรรม การเปิดกว้างดังกล่าวจะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการ
ทดสอบและจากกลุ่มผู้ทดลองใหม่ ๆ 

Infrastructure ต้องมีต้นทุนที่ต่ํา รูปแบบการใช้งานกําลังจะเปลี่ยนไปจาก 4G ไปเป็น 5G  
หากรอให้เกิด Use Case แล้วค่อยมาสร้างโครงข่ายจะทําให้ประเทศไทยล้าหลังกว่าประเทศอื่นได้  
แต่หากมีการสร้างโครงข่ายแล้วไม่มีคนใช้ ก็จะเกิดความเสียหายแก่คนลงทุน กุญแจสําคัญอยู่ที่จะทํา
อย่างไรให้ Infrastructure มีต้นทุนที่ต่ํา ปัจจุบัน Spectrum ที่ใช้จริง ๆ จะเป็นย่าน Big Band ที่ ๒.๖ 
หรือ ๓.๕ ส่วนย่าน ๒๖ – ๒๘ ต้องมีการลงทุนมหาศาล เพราะฉะนั้น Spectrum ต้องราคาไม่แพง  

การประมูล 5G ตามกฎหมายระบุว่าการให้ได้มาซึ่ง 5G ต้องทําการประมูลเท่านั้น แต่ควรให้คลื่น
สามารถแบ่งการใช้งานได้ เพราะคลื่นย่าน ๓ .๕ หรือ ๒.๖ มีความถ่ีเท่ากับ Wi-Fi ดังนั้น หากจะให้          
ผู้ให้บริการหรือ Operator ลงทุนทั่วประเทศย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ทุกบ้านจะสามารถใช้ 5G ได้เหมือนกับ  
Wi-Fi นอกจากน้ี ในเร่ืองของเง่ือนไขการประมูลจะต้องครอบคลุมประชากร ๗๐ – ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ภายใน     
๒ – ๓ ปี ซึ่งไม่สามารถบังคับให้ทําได้เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศเกาหลีใต้  
Roll Out มีการใช้เพียง ๓.๕ GB ๒๖ – ๒๘ GB และยังไม่ได้เริ่มเปิดใช้งาน คาดว่าปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
จะเริ่มในส่วนของโรงงานต่าง ๆ ยังไม่มีการติดตั้งตามหัวถนนในประเทศ 

การเปิดกว้างในการลงทุน ต้องเป็นการลงทุนที่เปิดกว้างไม่จําเพาะแต่ผู้ให้บริการหรือ Operator  
ที่เป็นคนสร้างโครงข่ายเท่าน้ันที่มีโอกาสร่วมลงทุน นอกจากนี้ สาเหตุหลักมาจากความไม่ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับการประมูลของ กสทช. จึงทําให้เกิดความลังเลในการลงทุนของผู้ให้บริการหรือ Operator  
ยกตัวอย่างในประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน เปิดโอกาสให้กลุ่มอื่นมาร่วมลงทุนได้ไม่จํากัดเฉพาะเพียง 
ผู้ให้บริการหรือ Operator เท่านั้นเป็นโมเดล Local 5G ในการให้บริการเฉพาะพื้นที่และสามารถ 

  ๑๑  

  

ขอใบอนุญาตเฉพาะพื้นที่ได้ อย่างเช่น ในประเทศญี่ปุ่นมีการให้ยื่นขอใบอนุญาตแล้ว หากบ้านเราจะนํา
โมเดล Local 5G มาใช้ ทาง กสทช. และผู้ให้บริหารหรือ Operator จะต้องมีความเข้าใจตรงกันว่า  
โมเดลดังกล่าวไม่ใช่เร่ืองของการแข่งขันแต่เป็นการเสริมในพื้นที่เล็ก ๆ ที่ทางผู้ให้บริการหรือ Operator  
ไม่สามารถลงไปในพื้นที่ชุมชนหรืออบต. ได้ จึงเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อน 5G ในประเทศไทยให้เร็วข้ึน 

นางสาวประภาดา  ประพันธ์ 
ผู้จัดการสํานักงานวางแผนกลาง บริษัท สยามคูโบต้า คอปอเรช่ัน จํากัด 
ทางบริษัท สยามคูโบต้า มีการนํา IOT มาใช้ในภาคเกษตรในเร่ือง Smart Farm หรือ Farm 

Management System หากประเทศไทยมี 5G จะส่งผลให้การส่งข้อมูลต่าง ๆ รวดเร็วขึ้น ทําให้การตัดสินใจ
ของลูกค้าหรือคนที่ใช้ระบบสามารถสั่งงานได้มากขึ้น เช่น การสั่งน้ําให้ปุ๋ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในประเทศญี่ปุ่นมี Robot Tractor หรือ Autonomous คล้ายกับรถไร้คนขับ เป็นเทคโนโลยี 
ที่ทางประเทศญ่ีปุ่นได้พัฒนาไปไกลมากเพราะเป็นประเทศผู้สูงอายุ โดยมีการสั่งงานจากรีโมท  
หากอยู่บ้านก็สามารถสั่งงานรถแทรกเตอร์ได้พร้อมกันหลาย ๆ คัน นอกจากนี้ ในการทําเรื่อง Robot Tractor 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต้องมาควบคู่กันกับสัญญาณดาวเทียมที่เป็นระบบ GNSS และ RTK Core ต่าง ๆ 
ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ได้แผนที่ที่แม่นยําขึ้นและช่วยให้การสั่งงานทําได้ดียิ่งขึ้น ฉะนั้น การมี 5G             
ในภาคเกษตร หากต้องการให้ Robot Tractor และ Autonomous เกิดจะต้องมาพร้อมกับการลงทุนใน
เรื่องการส่งสัญญาณภาพดาวเทียม 

ในเร่ืองการใช้เคร่ืองจักรและเครื่องยนต์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถใช้ประโยชน์ 
จาก 5G ได้ จะเป็นการช่วยให้เกษตรกรท่ีอยู่ห่างไกลมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ ในเรื่องเคร่ืองจักรกล
ที่ดีขึ้น แต่ต้องนํา AR และ VR มาใช้สอน ในขณะเดียวกันหากรถเสียในพื้นที่ป่าเขาที่ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ ก็ยังสามารถซ่อมรถได้ด้วยการอาศัยเทคโนโลยี 5G ในการสั่งการทาง Remote เรียกว่า 
“Remote Assistants”  

อุปกรณ์ที่ใช้กับ 5G ในปัจจุบัน เป็นอุปกรณ์ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ บางอย่างไม่มีการระบุ
มาตรฐานที่แน่นอนชัดเจน เช่น ตัวโดรน ที่ประเทศจีนมีโดรน 5G ที่ใช้ Remote Sensing ในแต่ละจังหวัด 
โดยสามารถสั่งโดรนให้ไปทํางานได้ แต่ปัจจุบันในประเทศไทยโดรนจะต้องมีระบบเรดาร์เพื่อป้องกัน 
ในเร่ืองของความปลอดภัย ขณะที่ทุกวันนี้กฎเร่ืองเรดาร์ที่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิวัตต์ ทําให้ข้อกําหนด 
ของกฎเหล่านี้ของประเทศไทยยังตามเทคโนโลยีไม่ทันจึงกลายเป็นปัญหาในการนําเข้าอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ที่จะนําเข้ามาใช้ในอนาคต ฉะนั้น จะต้องดูในเร่ืองของข้อกฎหมายท่ีควบคู่ไปกับเร่ือง 5G 

ปัจจุบันมีการเปิดให้ทดลองใช้ 5G เฉพาะกับทางสถาบันการศึกษาเป็นหลัก ควรเปิดกว้าง 
ให้ภาคเอกชนต่าง ๆ ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Use Case ที่สามารถทดลองในเร่ืองของ 5G ได้ ทางบริษัทคูโบต้าฯ  
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ขอใบอนุญาตเฉพาะพื้นที่ได้ อย่างเช่น ในประเทศญี่ปุ่นมีการให้ยื่นขอใบอนุญาตแล้ว หากบ้านเราจะนํา
โมเดล Local 5G มาใช้ ทาง กสทช. และผู้ให้บริหารหรือ Operator จะต้องมีความเข้าใจตรงกันว่า  
โมเดลดังกล่าวไม่ใช่เร่ืองของการแข่งขันแต่เป็นการเสริมในพื้นที่เล็ก ๆ ที่ทางผู้ให้บริการหรือ Operator  
ไม่สามารถลงไปในพื้นที่ชุมชนหรืออบต. ได้ จึงเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อน 5G ในประเทศไทยให้เร็วขึ้น 

นางสาวประภาดา  ประพันธ์ 
ผู้จัดการสํานักงานวางแผนกลาง บริษัท สยามคูโบต้า คอปอเรช่ัน จํากัด 
ทางบริษัท สยามคูโบต้า มีการนํา IOT มาใช้ในภาคเกษตรในเร่ือง Smart Farm หรือ Farm 

Management System หากประเทศไทยมี 5G จะส่งผลให้การส่งข้อมูลต่าง ๆ รวดเร็วขึ้น ทําให้การตัดสินใจ
ของลูกค้าหรือคนที่ใช้ระบบสามารถสั่งงานได้มากขึ้น เช่น การสั่งน้ําให้ปุ๋ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในประเทศญี่ปุ่นมี Robot Tractor หรือ Autonomous คล้ายกับรถไร้คนขับ เป็นเทคโนโลยี 
ที่ทางประเทศญ่ีปุ่นได้พัฒนาไปไกลมากเพราะเป็นประเทศผู้สูงอายุ โดยมีการสั่งงานจากรีโมท  
หากอยู่บ้านก็สามารถสั่งงานรถแทรกเตอร์ได้พร้อมกันหลาย ๆ คัน นอกจากนี้ ในการทําเรื่อง Robot Tractor 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต้องมาควบคู่กันกับสัญญาณดาวเทียมที่เป็นระบบ GNSS และ RTK Core ต่าง ๆ 
ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ได้แผนที่ที่แม่นยําขึ้นและช่วยให้การสั่งงานทําได้ดียิ่งขึ้น ฉะนั้น การมี 5G             
ในภาคเกษตร หากต้องการให้ Robot Tractor และ Autonomous เกิดจะต้องมาพร้อมกับการลงทุนใน
เรื่องการส่งสัญญาณภาพดาวเทียม 

ในเร่ืองการใช้เคร่ืองจักรและเครื่องยนต์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถใช้ประโยชน์ 
จาก 5G ได้ จะเป็นการช่วยให้เกษตรกรท่ีอยู่ห่างไกลมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ ในเรื่องเคร่ืองจักรกล
ที่ดีขึ้น แต่ต้องนํา AR และ VR มาใช้สอน ในขณะเดียวกันหากรถเสียในพื้นที่ป่าเขาที่ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ ก็ยังสามารถซ่อมรถได้ด้วยการอาศัยเทคโนโลยี 5G ในการส่ังการทาง Remote เรียกว่า 
“Remote Assistants”  

อุปกรณ์ที่ใช้กับ 5G ในปัจจุบัน เป็นอุปกรณ์ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ บางอย่างไม่มีการระบุ
มาตรฐานที่แน่นอนชัดเจน เช่น ตัวโดรน ที่ประเทศจีนมีโดรน 5G ที่ใช้ Remote Sensing ในแต่ละจังหวัด 
โดยสามารถสั่งโดรนให้ไปทํางานได้ แต่ปัจจุบันในประเทศไทยโดรนจะต้องมีระบบเรดาร์เพื่อป้องกัน 
ในเร่ืองของความปลอดภัย ขณะที่ทุกวันนี้กฎเร่ืองเรดาร์ที่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิวัตต์ ทําให้ข้อกําหนด 
ของกฎเหล่านี้ของประเทศไทยยังตามเทคโนโลยีไม่ทันจึงกลายเป็นปัญหาในการนําเข้าอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ที่จะนําเข้ามาใช้ในอนาคต ฉะน้ัน จะต้องดูในเร่ืองของข้อกฎหมายท่ีควบคู่ไปกับเร่ือง 5G 

ปัจจุบันมีการเปิดให้ทดลองใช้ 5G เฉพาะกับทางสถาบันการศึกษาเป็นหลัก ควรเปิดกว้าง 
ให้ภาคเอกชนต่าง ๆ ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Use Case ที่สามารถทดลองในเร่ืองของ 5G ได้ ทางบริษัทคูโบต้าฯ  
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มีฟาร์มอยู่ที่จังหวัดชลบุรีประมาณ ๒๐๐ ไร่ และมีความต้องการที่จะทดลองใช้ 5G เพื่อทดลองทดสอบ 
ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯได้มีการพัฒนาไปแล้วในส่วนของ Farm Management System  
หรือแทรกเตอร์ไร้คนขับ และหลังจากทางบริษัทฯทดลองใช้ 5G แล้วจึงจะตอบได้ว่าผลที่นํามาลองใช้ 
ในเชิงพาณิชย์เป็นอย่างไร อีกทั้งยังสามารถให้ข้อมูลในฐานะผู้ทดสอบในเรื่อง 5G แก่ผู้สนใจ รวมไปถึง 
ทําให้ภาครัฐได้เห็นภาพกว้างการใช้งานของ 5G ได้มากย่ิงขึ้น 

ข้อดีของการเปิดให้ภาคเอกชนได้ทดลองใช้ 5G ในฐานะ Use Case ยังเป็น Sandbox  
ให้มหาวิทยาลัยรวมถึงภาคเอกชนที่อยากทดลองและสามารถประมาณการในเร่ืองของค่าบริการค่าใช่จ่าย 
ว่าสามารถจ่ายได้มากน้อยแค่ไหน รวมไปถึงในเรื่องของธุรกิจที่จะเกิดหลังจากมี 5G โดยผู้ประกอบการ
ไม่ต้องลงทุนมากในช่วงแรก โดยสามารถทดลองทําเป็นบางพื้นที่ เพื่อให้เกิด Use Case ขึ้นจํานวนมาก 
ฉะนั้น จึงจะได้ตอบได้ว่าธุรกิจอนาคตประเทศไทยจะไปต่อได้อย่างไร 

ผศ.ดร. เชฏฐเนติ  ศรีสอ้าน 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยรังสิต เรามีแปลงนาอยู่ที่ อ.หนองสาหร่าย และมีโรงสี วัตถุประสงค์หลัก 

เพ่ือให้เกษตรกรและชาวนาสามารถลืมตาอ้าปากได้ ในกระบวนการร่วมของการทํานามีการนําเข้าอุปกรณ์ 
LoRa และทางมหาวิทยาลัยรังสิต มีการนําเอา 5G มาใช้ในเร่ืองของ Telemedicine และพยายาม 
จะเป็น Medical Hub จึงมีการวิจัยทางด้าน Medical Hub ค่อนข้างมาก แม้กระทั่งโรงพยาบาล 
ที่ทางมหาวิทยาลัยกําลังสร้างก็มีการใช้ Telemedicine และหากเมืองไทยจะเป็นผู้นําทางด้าน Medical Hub 
ต้องอาศัยความร่วมมือของโครงข่ายต่าง ๆ และเชื่อว่าเมืองไทยจะกลับมาเป็นผู้นําได้อีกคร้ัง 

ประเทศไทยจะไปทิศทางไหน เนื่องจากการลงทุนของ 5G ค่อนข้างสูงเทียบไม่ได้กับการลงทุน 
4G แต่ได้มาซึ่งแบนด์วิดท์ (Bandwidth) มหาศาล ผู้ที่ได้ประโยชน์จาก 5G ไม่เฉพาะแต่ผู้ให้บริการ 
หรือ Operator เท่านั้น แต่ส่วนหน่ึงก็คือ User ด้วย นวัตกรรมดี ๆ จําเป็นต้องได้แพลตฟอร์มที่ดี  
ฉะนั้น จึงอยากเสนอโมเดลที่เปิดให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถเข้ามาร่วมใช้งาน รวมไปถึงในเร่ืองของ 
การออกค่าใช้จ่ายร่วมกัน ทางมหาวิทยาลัยก็เป็นเหมือนภาคอุตสาหกรรมในลักษณะของภาคเอกชน 
ถึงแม้ว่าจะเป็นในรูปของสถาบันการศึกษาก็ตาม การระดมทุนในเร่ืองของ 5G ไม่จําเป็นต้องยึดติด 
กับความคิดเดิม  ๆ  ควรเปิดให้ผู้ มีผลประโยชน์ ร่วมกันหรือ Stakeholder ต่าง ๆ แบ่ งเบาภาระ 
ของผู้ให้บริการหรือ Operator ด้วย เพราะเชื่อว่าในตอนนี้ทาง Operator มีความลังเลในเร่ืองของการลงทุน  
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นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์   
กรรมการผู้จัดการประจําประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส ์(ประเทศไทย) 
ในฐานะผู้พัฒนาเร่ืองเทคโนโลยีมาตลอด หลายอุตสาหกรรมในเมืองไทยคาดหวังในเร่ือง

ประโยชน์ที่ได้จาก 5G ด้วย เพราะในขณะนี้เป็นกระแสอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศทางเอเชียที่มุ่งหวัง
นํา 5G มาใช้สําหรับประเทศไทยควรมีการกําหนดนโยบายในเร่ืองของความถ่ี รวมไปถึงในเร่ืองของ
ความถี่ใหม่ ๆ ที่จะเกิดข้ึน 

จากการทําการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างของผู้ใช้บริการระหว่าง 4G และ 5G อย่างสิ้นเชิง  
โดยกลุ่มผู้ใช้งาน 4G เป็นกลุ่มผู้บริโภคสูงถึง ๗๐ – ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ในภาคของผู้ประกอบการที่เป็น
อุตสาหกรรม ประมาณ ๒๐ – ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้งาน 5G จะเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มผู้บริโภค
ทั่วไปประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ กลุ่มผู้ประกอบการหรือ Operator ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์เป็นการนํา 5G 
ไปใช้ในรูปแบบของ Network Slicing เป็น 5G ที่รับประกันในเรื่องความเร็วและความหน่วง และถือว่า
เป็นการบริการรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ สัดส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่จะนํามาใช้ 
ในรูปการผลิต เพื่อที่จะนํา High Speed High Band Bit มาใช้ 

เร่ืองการลงทุน สถาปัตยกรรม 5G มีความแตกต่างจาก 4G เป็นอย่างมาก ในภาคของผู้ประกอบการ
ต้องคํานึงถึงเร่ืองการลงทุน โดยเฉพาะในเร่ืองของ Radio ที่ถือว่าสําคัญ เนื่องจากต้องทําการออกแบบใหม่ 
อีกทั้งในเร่ืองของ Micro Port หรือ Micro Data Center จากเดิมที่ทุกอย่างอยู่บน Cloud ต้องเปลี่ยน 
ไปตั้งตามเสาไฟฟ้าหรือตามสี่แยกแทน เนื่องจากความถี่ของ 5G นั้นสูงมาก สามารถทําการทะลุทะลวงได้
มากกว่าและสั้นกว่า ทําให้เสาเดิมที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ อีกทั้งรูปแบบของเสาต้องมีลักษณะที่เล็กลง สั้นลง  
และต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความต้องการมากข้ึน ด้วยเหตุนี้ต้องเพิ่มจํานวนของเสามากขึ้นเช่นกัน 
เพื่อให้การประมวลผลใกล้กับตัวอุปกรณ์มากขึ้น 

ที่ผ่านมามีการหาข้อสรุปเร่ืองการเปลี่ยนผ่านจากเสาแบบเดิมกลายเป็นเสาที่ เรียกว่า 
เป็น Cloud Radio มากข้ึนและเป็นเร่ืองที่อยู่ในการทดลองทดสอบอยู่ในหลาย ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ฉะนั้น ผู้ที่เก่ียวข้องในเมืองไทยควรศึกษาละเอียดในเร่ืองเหล่านี้ให้ดี 
เนื่องจากมีผลกระทบกับหลาย ๆ ฝ่ายท่ีตัดสินใจลงทุน 

อีกทั้งยังต้องคํานึงถึงกลุ่มของผู้ลงทุนรายใหม่ จากเดิมเป็น Operator ลงทุนเท่านั้น แต่ควร
กระจายในรูปแบบของ Private 5G โดยผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถลงทุนในส่วนของ
ระบบ 5G ได้ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลตามมาในเร่ืองของผู้ให้นโยบาย รวมท้ังทางผู้จัดสรรคลื่นความถี่ 
ที่จะต้องเปล่ียนรูปแบบเร่ืองของ License ให้กับ Operator เหมือนตอน 4G 
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นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์   
กรรมการผู้จัดการประจําประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส ์(ประเทศไทย) 
ในฐานะผู้พัฒนาเร่ืองเทคโนโลยีมาตลอด หลายอุตสาหกรรมในเมืองไทยคาดหวังในเร่ือง

ประโยชน์ที่ได้จาก 5G ด้วย เพราะในขณะนี้เป็นกระแสอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศทางเอเชียที่มุ่งหวัง
นํา 5G มาใช้สําหรับประเทศไทยควรมีการกําหนดนโยบายในเร่ืองของความถ่ี รวมไปถึงในเร่ืองของ
ความถี่ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

จากการทําการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างของผู้ใช้บริการระหว่าง 4G และ 5G อย่างส้ินเชิง  
โดยกลุ่มผู้ใช้งาน 4G เป็นกลุ่มผู้บริโภคสูงถึง ๗๐ – ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ในภาคของผู้ประกอบการที่เป็น
อุตสาหกรรม ประมาณ ๒๐ – ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้งาน 5G จะเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มผู้บริโภค
ทั่วไปประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ กลุ่มผู้ประกอบการหรือ Operator ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์เป็นการนํา 5G 
ไปใช้ในรูปแบบของ Network Slicing เป็น 5G ที่รับประกันในเรื่องความเร็วและความหน่วง และถือว่า
เป็นการบริการรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ สัดส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่จะนํามาใช้ 
ในรูปการผลิต เพื่อที่จะนํา High Speed High Band Bit มาใช้ 

เร่ืองการลงทุน สถาปัตยกรรม 5G มีความแตกต่างจาก 4G เป็นอย่างมาก ในภาคของผู้ประกอบการ
ต้องคํานึงถึงเรื่องการลงทุน โดยเฉพาะในเร่ืองของ Radio ที่ถือว่าสําคัญ เนื่องจากต้องทําการออกแบบใหม่ 
อีกทั้งในเร่ืองของ Micro Port หรือ Micro Data Center จากเดิมที่ทุกอย่างอยู่บน Cloud ต้องเปลี่ยน 
ไปตั้งตามเสาไฟฟ้าหรือตามสี่แยกแทน เนื่องจากความถี่ของ 5G นั้นสูงมาก สามารถทําการทะลุทะลวงได้
มากกว่าและสั้นกว่า ทําให้เสาเดิมที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ อีกทั้งรูปแบบของเสาต้องมีลักษณะที่เล็กลง สั้นลง  
และต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความต้องการมากข้ึน ด้วยเหตุนี้ต้องเพิ่มจํานวนของเสามากขึ้นเช่นกัน 
เพื่อให้การประมวลผลใกล้กับตัวอุปกรณ์มากขึ้น 

ที่ผ่านมามีการหาข้อสรุปเร่ืองการเปลี่ยนผ่านจากเสาแบบเดิมกลายเป็นเสาที่ เรียกว่า 
เป็น Cloud Radio มากข้ึนและเป็นเร่ืองที่อยู่ในการทดลองทดสอบอยู่ในหลาย ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ฉะนั้น ผู้ที่เก่ียวข้องในเมืองไทยควรศึกษาละเอียดในเร่ืองเหล่านี้ให้ดี 
เนื่องจากมีผลกระทบกับหลาย ๆ ฝ่ายที่ตัดสินใจลงทุน 

อีกทั้งยังต้องคํานึงถึงกลุ่มของผู้ลงทุนรายใหม่ จากเดิมเป็น Operator ลงทุนเท่านั้น แต่ควร
กระจายในรูปแบบของ Private 5G โดยผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถลงทุนในส่วนของ
ระบบ 5G ได้ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลตามมาในเร่ืองของผู้ให้นโยบาย รวมท้ังทางผู้จัดสรรคลื่นความถี่ 
ที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบเร่ืองของ License ให้กับ Operator เหมือนตอน 4G 
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ในเร่ืองของอุปกรณ์ปลายทาง ไม่ว่าจะเป็น Hand Set อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบ หรือเร่ืองระบบ 
Security ปัจจุบันทางบริษัทซิสโก้ฯ ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานออกแบบ 5G Security โดยเฉพาะในเรื่อง 
การใช้ Cloud ให้เป็นประโยชน์ โดยที่ภาคอุตสาหกรรมต้องเข้าถึงระบบที่มีความสัมพันธ์ขององค์กร  
สิ่งที่ไม่ควรละเลยคือ เร่ืองของความปลอดภัยในระดับประเทศในการออกแบบเร่ืองของ Cyber Security 
เพราะหากประเทศไทยยังไม่มีความพร้อม หรือการผลักดันที่ชัดเจนในเร่ืองของอุปกรณ์ก็จะเป็น       
การผูกขาดเพียงไม่ก่ีบริษัทเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกังวลอย่างมาก  

ประเทศที่ประสบความสําเร็จจะมีการจัดกลุ่ม Focus Group ในเร่ืองของ Use Case ขึ้นมา  
ด้วยการเปิดให้ใช้ทั้งหมด อย่างของบริษัทซิสโก้ฯ ร่วมกับทางประเทศอังกฤษ ในการทําโครงการ 5G  
Rural First เป็นโครงการที่นําไปใช้ในกลุ่มของฟากชนบท โดยได้รับประโยชน์จากการที่ไม่ต้องเดินไฟเบอร์
เหมือนในปัจจุบัน เพราะความเร็วของไฟเบอร์นั้นสามารถไปได้ถึงหลัก ๑ GB ที่จะต่อถึงบ้าน แต่หากเป็น
เทคโนโลยี 5G จะมีการเปล่ียนมาเป็น Fix Wireless Access เป็นการใช้ความเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องเดินสาย 
Fiber ใหม่ หากมีการจัดรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคการผลิต ภาคการเกษตร 
ฯลฯ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการที่จะนําไปใช้ประโยชน์ 

การศึกษาเรื่อง Use Case ในบ้านเรามีอยู่ด้วยกันในหลายสถาบันการศึกษา และการลงทุน 
ในเร่ือง 5G ส่วนมากจะเน้นในเร่ืองของ Radio ที่เป็นค่าใช้จ่ายเกือบ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ในหลายประเทศ 
เริ่มศึกษาเกี่ยวกับการ Radio ที่คาดว่าเสาอยู่ที่ราคาต้นละ ๑ ล้านบาท ขณะนี้ทางประเทศเกาหลีใต้  
ได้มีการพัฒนาร่วมกับหลายหน่วยงานในการออกแบบเร่ืองของ Open Radio หรือราคา Radio  
ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ และยังเห็นว่าควรให้ฟรี License สําหรับผู้ประกอบการ 
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด Use Case ใหม่ ๆ 

การประมูล ในส่วนของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ คือ Operator อยากเสนอในรูปแบบ 
ที่แตกต่างออกไปเป็นในรูปแบบของ Revenue Sharing/ Profit Sharing/Outcome Base Sharing  
จะเป็นในรูปแบบของ Private 5G หรือ Local 5G มากขึ้น หากทางกสทช. สามารถจัดสรรผู้ให้บริการ
รายย่อยได้ อย่างเช่น ท้องถ่ิน เพื่อทดสอบเรื่อง Use Case ก็จะเกิด Local 5G แต่อย่างไรก็ตาม      
ต้องคํานึงถึงในเร่ืองของความเหมาะสมและตัวเง่ือนไขควบคู่กันไป 

Mr. Zhao Zhipeng 
Vice President 5G Marketing Business, Huawei Technologies Co., Ltd. 
มุมมองของการใช้เทคโนโลยี 5G ในระดับโลก เทคโนโลยี 5G กําลังเป็นที่นิยมมากข้ึน  

บริษัทที่ให้บริการด้าน 5G มีอยู่ประมาณ ๖๐ บริษัท ทางบริษัทฯ ของเราทําการซื้อขายและส่งออก
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ 5G เป็นจํานวนมากกว่า ๔๕๐,๐๐๐ ชิ้น  

  ๑๕  

  

ประเทศเกาหลีใต้ เป็นประเทศแรกของโลกที่ริเร่ิมเทคโนโลยี 5G โดยจุดประสงค์ คือ การให้บริการ
เทคโนโลยี 5G และต้องการเผยแพร่เทคโนโลยีนี้ให้กับประชากรอีกกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของโลก  
โดยตั้งเป้าว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศเกาหลีใต้จะให้บริการ 5G แก่ประชาชนประมาณ ๕ ล้านคน  
ซึ่งคิดเป็น ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 

ในขณะที่ประเทศอังกฤษ มีเป้าหมายเปิดให้บริการแก่ประชาชนประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และในประเทศจีนก็เร่ิมเปิดให้บริการ 5G เม่ือวันที่ ๑ เดือนตุลาคมที่ผ่านมา  
(พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมีจุดให้บริการเทคโนโลยี 5G จํานวน ๑๓๐ ,๐๐๐ แห่ง ภายในปี พ .ศ. ๒๕๖๒  
และมีเป้าหมายในการเปิดให้บริการอีก ๘ แสนแห่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จากสถิติที่ผ่านมาในช่วง ๑ – ๕ ปี เทคโนโลยี 4G ได้สร้างประโยชน์ในด้านการเพิ่ม GDP ขึ้นถึง 
๒ – ๓ เปอร์เซ็นต์ นักวิเคราะห์ได้ประมาณการว่า ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ อุตสาหกรรมที่ให้บริการ 
ทางด้าน 5G จะทําให้เกิดเงินหมุนเวียนประมาณ ๒๘๙,๐๐๑,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ และภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๕ 
เทคโนโลยี 5G จะทําให้เกิดตําแหน่งงานมากข้ึนถึง ๒๒ ล้านตําแหน่ง นอกจากนี้ ยังเพิ่ม GDP ทั่วโลก 
ถึง ๒๒.๓ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 

เทคโนโลยี VR และ AR ที่มีความสําคัญในด้านของเอนเตอร์เทนเมนท์ เทคโนโลยี 5G เปิดโอกาส
ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการให้บริการทางด้านการแพทย์ ด้วยการศึกษาในเร่ืองการให้บริการ 
ทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล สําหรับผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ค่อนข้างยาก อีกทั้งแพทย์ 
ที่อยู่ในเมืองใหญ่ของประเทศจีน ยังสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้เช่นกัน 

ในเร่ืองของการทํางานในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่อันตราย ในอดีตมีการบังคับด้วยเคร่ืองจักร 
ต่าง ๆ ในด้านเกษตรกรรม แต่ในปัจจุบัน สามารถทํางานได้สะดวกมากขึ้น อย่างเช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
ในประเทศจีน ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมาก สิ่งแวดล้อมในการทํางานค่อนข้างอันตราย ฉะนั้น การใช้ 
เทคโนโลยี 5G จะสามารถทําการควบคุมเครื่องมือต่าง ๆ ในการขุด รวมไปถึงการอํานวยความสะดวก 
มากขึ้น ทุกวันนี้คนงานสามารถทํางานอยู่ที่บ้านดื่มกาแฟ ขณะเดียวกันก็ควบคุมเคร่ืองจักรได้            
ในระยะไกล 

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จาก 5G ประมาณ ๖๐๐ กว่าบริษัท และมีการให้บริการทางด้านอุปกรณ์
มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ในประเทศจีน เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ที่ผ่านมา 
นอกจากนี้  ในเร่ืองของราคาอุปกรณ์ ก็ลดต่ํ าลงเหลือน้อยกว่า ๕๐๐  เห รียญสหรัฐต่อเครื่อง              
และมีเป้าหมายที่จะลดให้ต่ําลงถึงประมาณ ๓๐๐ เหรียญสหรัฐภายในสิ้นปีนี้ อีกทั้งยังคาดว่าภายในสิ้นปี 
ค.ศ.๒๐๒๐ ราคาโทรศัพท์มือถือจะต่ําลงถึงประมาณ ๑๕๐ เหรียญสหรัฐ 
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ประเทศเกาหลีใต้ เป็นประเทศแรกของโลกที่ริเร่ิมเทคโนโลยี 5G โดยจุดประสงค์ คือ การให้บริการ
เทคโนโลยี 5G และต้องการเผยแพร่เทคโนโลยีนี้ให้กับประชากรอีกกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของโลก  
โดยตั้งเป้าว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศเกาหลีใต้จะให้บริการ 5G แก่ประชาชนประมาณ ๕ ล้านคน  
ซึ่งคิดเป็น ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 

ในขณะที่ประเทศอังกฤษ มีเป้าหมายเปิดให้บริการแก่ประชาชนประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และในประเทศจีนก็เร่ิมเปิดให้บริการ 5G เม่ือวันที่ ๑ เดือนตุลาคมที่ผ่านมา  
(พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมีจุดให้บริการเทคโนโลยี 5G จํานวน ๑๓๐ ,๐๐๐ แห่ง ภายในปี พ .ศ. ๒๕๖๒  
และมีเป้าหมายในการเปิดให้บริการอีก ๘ แสนแห่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จากสถิติที่ผ่านมาในช่วง ๑ – ๕ ปี เทคโนโลยี 4G ได้สร้างประโยชน์ในด้านการเพิ่ม GDP ขึ้นถึง 
๒ – ๓ เปอร์เซ็นต์ นักวิเคราะห์ได้ประมาณการว่า ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ อุตสาหกรรมที่ให้บริการ 
ทางด้าน 5G จะทําให้เกิดเงินหมุนเวียนประมาณ ๒๘๙,๐๐๑,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ และภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๕ 
เทคโนโลยี 5G จะทําให้เกิดตําแหน่งงานมากข้ึนถึง ๒๒ ล้านตําแหน่ง นอกจากนี้ ยังเพิ่ม GDP ทั่วโลก 
ถึง ๒๒.๓ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 

เทคโนโลยี VR และ AR ที่มีความสําคัญในด้านของเอนเตอร์เทนเมนท์ เทคโนโลยี 5G เปิดโอกาส
ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการให้บริการทางด้านการแพทย์ ด้วยการศึกษาในเร่ืองการให้บริการ 
ทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล สําหรับผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ค่อนข้างยาก อีกทั้งแพทย์ 
ที่อยู่ในเมืองใหญ่ของประเทศจีน ยังสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้เช่นกัน 

ในเร่ืองของการทํางานในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่อันตราย ในอดีตมีการบังคับด้วยเคร่ืองจักร 
ต่าง ๆ ในด้านเกษตรกรรม แต่ในปัจจุบัน สามารถทํางานได้สะดวกมากขึ้น อย่างเช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
ในประเทศจีน ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมาก สิ่งแวดล้อมในการทํางานค่อนข้างอันตราย ฉะนั้น การใช้ 
เทคโนโลยี 5G จะสามารถทําการควบคุมเครื่องมือต่าง ๆ ในการขุด รวมไปถึงการอํานวยความสะดวก 
มากขึ้น ทุกวันนี้คนงานสามารถทํางานอยู่ที่บ้านดื่มกาแฟ ขณะเดียวกันก็ควบคุมเคร่ืองจักรได้            
ในระยะไกล 

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จาก 5G ประมาณ ๖๐๐ กว่าบริษัท และมีการให้บริการทางด้านอุปกรณ์
มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ในประเทศจีน เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ที่ผ่านมา 
นอกจากนี้  ในเร่ืองของราคาอุปกรณ์ ก็ลดต่ํ าลงเหลือน้อยกว่า ๕๐๐  เห รียญสหรัฐต่อเครื่อง              
และมีเป้าหมายท่ีจะลดให้ต่ําลงถึงประมาณ ๓๐๐ เหรียญสหรัฐภายในสิ้นปีนี้ อีกทั้งยังคาดว่าภายในสิ้นปี 
ค.ศ.๒๐๒๐ ราคาโทรศัพท์มือถือจะต่ําลงถึงประมาณ ๑๕๐ เหรียญสหรัฐ 
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จุดให้บริการทางด้าน 5G ของประเทศจีน มีอยู่ประมาณ ๑๗๐ แห่ง และในจํานวน ๓๐ แห่ง  
มีการให้บริการแบบเต็มรูปแบบ เนื่องจากประเทศจีนมีความใส่ใจในเร่ืองของแหล่งที่ ให้บริการ 
และเรื่องคุณภาพบริการควบคู่กัน การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ 5G เก่ียวข้องกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ออกกฎหมาย รัฐบาลผู้ให้บริการ ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ และในเรื่องของ Spectrum ก็มีความสําคัญ 
เป็นอย่างมากในการสร้างโครงข่ายนี้ เนื่องจากความสําคัญของ Spectrum เหล่านี้มีส่วนในการจัด
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี 5G 

ผู้ให้บริการหรือผู้สร้างอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณ  5G มักจะมีปัญหาเก่ียวกับเร่ืองของพื้นที่ 
การให้บริการและพื้นที่การสร้าง ผู้ให้บริการเทคโนโลยีนี้บางส่วนจะมีการขาดทุนและอาจขาดทุนถึง  
๕ เปอร์เซ็นต์ หากจะทําให้ 5G เกิดและมีประสิทธิภาพย่อมต้องมาพร้อมกับนโยบายที่ดี ทางรัฐบาล 
ของประเทศจีนโดยเฉพาะรัฐบาลที่เมืองเซี่ยงไฮ้ มีการให้บริการมัลติฟังก์ชั่น ในเร่ืองของเทคโนโลยี
ดังกล่าว จึงเกิดการให้บริการถึง ๓๐,๐๐๐ แห่งทั่วเมือง 

ส่วนรัฐบาลประเทศเยอรมัน จะคํานึงว่าผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการกลุ่มใดสามารถเข้าถึง 
การใช้งานของเทคโนโลยี 5G อย่างเช่น การติดตั้งกับเสาไฟฟ้า เสาไฟส่องสว่าง รวมไปถึงป้ายต่าง ๆ  
และในประเทศแถบยุโรปว่ากันว่า ถ้าไม่มีไฟเบอร์ก็ไม่มี 5G และถ้าไม่มี 5G ก็ไม่มีอนาคต ฉะนั้น ทางยุโรป 
จึงเปิดให้บริการทางด้านไฟเบอร์อย่างครอบคลุม ไม่เพียงแต่ประเทศจีน ที่กําลังดําเนินการเช่นเดียวกับยุโรป 
ยังมีรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักรก็ใช้วิธีการเดียวกัน สังเกตว่าในช่วงเร่ิมต้น 
ของการพัฒนาหรือการให้บริการ 5G ทางรัฐบาลมีการปูพื้นฐานในการใช้งานตั้งแต่เริ่มแรก ด้วยการ 
เปิดเวทีสัมมนาเพื่อหารือกันทางด้านการให้บริการธุรกิจและการให้บริการ 5G อีกทั้งยังมีการพูดถึง
งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ฉะนั้น ทุกฝ่ายจะต้องทํางานร่วมกัน เพื่อที่จะสร้าง 
Ecosystem ขึ้นมา  

โครงข่ายและเทคโนโลยี 5G ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงข้ามคืน การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ของ 5G เก่ียวข้องกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ออกกฎหมาย รัฐบาลและผู้ให้บริการ ผู้ผลิตอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ในเร่ืองของ Spectrum มีความสําคัญอย่างมากในการสร้างโครงข่ายนี้ เนื่องจากมีส่วนในการจัด
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีและเป็นการนับหนึ่งในเรื่องของ Spectrum 

การจะสร้างเครือข่าย 5G ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนที่เป็น 
Infrastructure นั้น ในต่างประเทศจะทําในเร่ืองของ Public Facility คือ ในส่วนของสาธารณะ 
และของรัฐบาล อย่างเช่น ในประเทศเยอรมันและประเทศอังกฤษ ในส่วนที่ เป็น Smart Pole  
เสาไฟหรือเสาสปอทไลท์ในต่างประเทศ ในทุก ๆ ๕๐๐ เมตร ๑ กิโลเมตรจะมี ๑ เสา ขณะเดียวกัน 
ก็มีการยกระดับในเรื่องนี้ให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่มี Multi-Purpose มากกว่านี้ ในส่วนนี้จึงจะสามารถ 
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ทําให้สัญญาณ 5G เป็นไปได้ นอกจากน้ี ในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Rooftop ในส่วนของอาคาร ในส่วนของไฟ
เบอร์ที่ลงใต้ดินแล้ว และในส่วนที่เข้าสู่ระบบสาธารณูปโภคก็จะมีการวางนโยบายในการวางระบบ 5G 
เพื่อให้การวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ง่ายขึ้น ฉะน้ัน ในการลงเครือข่าย 5G ไปก็เจออุปสรรคพวกนี้ย้อนกลับมา 

นายสุพล  สิทธิธรรมพิชัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ หมายถึง สื่อคอนเทนต์ ซึ่งประกอบไปด้วย เกม เพลง แอนิเมชั่น 

ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ มีความสําคัญอย่างยิ่ง นอกจากการให้ความรู้และความบันเทิง สามารถสร้าง
แรงจูงใจ และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ การสร้างสรรค์ส่งเสริมเศรษฐกิจได้ 
ประเทศไทยต้องพัฒนาผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมส่ือคอนเทนต์ ให้มีความรู้และความสามารถ 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้  

ตัวอย่างสื่อคอนเทนต์ ประเภทภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้ใช้ 
ฟิล์มภาพยนตร์อีกต่อไปแล้ว โดยได้เปลี่ยนเป็นเคร่ืองฉายภาพยนตร์เป็นระบบดิจิทัลที่มีความคมชัดสูง 
ระดับ 4K สามารถอ่านข้อมูลภาพและเสียงได้ทั้งจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูลในอุปกรณ์ระบบ DCP  
(Digital Cinema Package) และยังสามารถรองรับการส่งข้อมูลภาพและเสียงในระบบออนไลน์ด้วยการ 
Streaming เป็นข้อมูลภาพและเสียงในระบบ  DCP หรือ  Streaming จะถูกเข้ารหัส  KDM (Key 
Delivery Message) ซึ่งจะระบุวันเวลา และหมายเลขของเคร่ืองฉายภาพยนตร์ที่จะอนุญาตให้สามารถ
เปิดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียงได้เป็นการเฉพาะ เพื่อป้องกันการเปิดข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้ง     
ยังเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

แม้ว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยจะมีอินเทอเน็ตความเร็วสูงในระบบ 4G แล้วก็ตาม แต่เนื่องด้วย
ความเร็วของอินเทอเน็ตและความเสถียรยังไม่เพียงพอที่โรงภาพยนตร์จะเปิดใช้ข้อมูลภาพและเสียง 
ด้วยการ Streaming จึงมีความจําเป็นต้องลงทุนด้วยการบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์ DCP แทน ทําให้เกิด
ต้นทุนต่อโรงภาพยนตร์ต่อเครื่องฉายภาพยนตร์จํานวนมาก 

หากประเทศไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตในระบบ 5G จะทําให้การ Streaming มีความเสถียร 
และมีความเร็วเพียงพอก็จะไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล DCP อีกต่อไป ซึ่งต้องยอมรับว่า 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในระบบ  5G จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสื่อคอนเทนต์ได้          
อ ย่ างมากมายมหาศาล  รวม ถึ งการรับจ้ างผ ลิตงาน  Special Effect VFX และงานแอนิ เมชั่ น                
จากต่างประเทศด้วย 

ปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายการเผยแพร่สื่อคอนเทนต์ ในระบบออนไลน์ 
ด้วยอินเทอเน็ตความเร็วสูง เป็นการให้บริการเผยแพร่สื่อคอนเทนต์ แบบ OTT (Over The Top)  
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จุดให้บริการทางด้าน 5G ของประเทศจีน มีอยู่ประมาณ ๑๗๐ แห่ง และในจํานวน ๓๐ แห่ง  
มีการให้บริการแบบเต็มรูปแบบ เนื่องจากประเทศจีนมีความใส่ใจในเร่ืองของแหล่งที่ ให้บริการ 
และเรื่องคุณภาพบริการควบคู่กัน การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ 5G เก่ียวข้องกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ออกกฎหมาย รัฐบาลผู้ให้บริการ ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ และในเรื่องของ Spectrum ก็มีความสําคัญ 
เป็นอย่างมากในการสร้างโครงข่ายนี้ เนื่องจากความสําคัญของ Spectrum เหล่านี้มีส่วนในการจัด
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี 5G 

ผู้ให้บริการหรือผู้สร้างอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณ  5G มักจะมีปัญหาเก่ียวกับเร่ืองของพื้นที่ 
การให้บริการและพื้นที่การสร้าง ผู้ให้บริการเทคโนโลยีนี้บางส่วนจะมีการขาดทุนและอาจขาดทุนถึง  
๕ เปอร์เซ็นต์ หากจะทําให้ 5G เกิดและมีประสิทธิภาพย่อมต้องมาพร้อมกับนโยบายที่ดี ทางรัฐบาล 
ของประเทศจีนโดยเฉพาะรัฐบาลที่เมืองเซี่ยงไฮ้ มีการให้บริการมัลติฟังก์ชั่น ในเร่ืองของเทคโนโลยี
ดังกล่าว จึงเกิดการให้บริการถึง ๓๐,๐๐๐ แห่งทั่วเมือง 

ส่วนรัฐบาลประเทศเยอรมัน จะคํานึงว่าผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการกลุ่มใดสามารถเข้าถึง 
การใช้งานของเทคโนโลยี 5G อย่างเช่น การติดตั้งกับเสาไฟฟ้า เสาไฟส่องสว่าง รวมไปถึงป้ายต่าง ๆ  
และในประเทศแถบยุโรปว่ากันว่า ถ้าไม่มีไฟเบอร์ก็ไม่มี 5G และถ้าไม่มี 5G ก็ไม่มีอนาคต ฉะนั้น ทางยุโรป 
จึงเปิดให้บริการทางด้านไฟเบอร์อย่างครอบคลุม ไม่เพียงแต่ประเทศจีน ที่กําลังดําเนินการเช่นเดียวกับยุโรป 
ยังมีรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักรก็ใช้วิธีการเดียวกัน สังเกตว่าในช่วงเร่ิมต้น 
ของการพัฒนาหรือการให้บริการ 5G ทางรัฐบาลมีการปูพื้นฐานในการใช้งานตั้งแต่เริ่มแรก ด้วยการ 
เปิดเวทีสัมมนาเพื่อหารือกันทางด้านการให้บริการธุรกิจและการให้บริการ 5G อีกทั้งยังมีการพูดถึง
งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ฉะนั้น ทุกฝ่ายจะต้องทํางานร่วมกัน เพื่อที่จะสร้าง 
Ecosystem ขึ้นมา  

โครงข่ายและเทคโนโลยี 5G ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงข้ามคืน การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ของ 5G เก่ียวข้องกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ออกกฎหมาย รัฐบาลและผู้ให้บริการ ผู้ผลิตอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ในเร่ืองของ Spectrum มีความสําคัญอย่างมากในการสร้างโครงข่ายน้ี เนื่องจากมีส่วนในการจัด
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีและเป็นการนับหนึ่งในเรื่องของ Spectrum 

การจะสร้างเครือข่าย 5G ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนที่เป็น 
Infrastructure นั้น ในต่างประเทศจะทําในเร่ืองของ Public Facility คือ ในส่วนของสาธารณะ 
และของรัฐบาล อย่างเช่น ในประเทศเยอรมันและประเทศอังกฤษ ในส่วนที่ เป็น Smart Pole  
เสาไฟหรือเสาสปอทไลท์ในต่างประเทศ ในทุก ๆ ๕๐๐ เมตร ๑ กิโลเมตรจะมี ๑ เสา ขณะเดียวกัน 
ก็มีการยกระดับในเรื่องนี้ให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่มี Multi-Purpose มากกว่านี้ ในส่วนนี้จึงจะสามารถ 
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ทําให้สัญญาณ 5G เป็นไปได้ นอกจากน้ี ในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Rooftop ในส่วนของอาคาร ในส่วนของไฟ
เบอร์ที่ลงใต้ดินแล้ว และในส่วนที่เข้าสู่ระบบสาธารณูปโภคก็จะมีการวางนโยบายในการวางระบบ 5G 
เพื่อให้การวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ง่ายขึ้น ฉะน้ัน ในการลงเครือข่าย 5G ไปก็เจออุปสรรคพวกนี้ย้อนกลับมา 

นายสุพล  สิทธิธรรมพิชัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ หมายถึง สื่อคอนเทนต์ ซึ่งประกอบไปด้วย เกม เพลง แอนิเมชั่น 

ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ มีความสําคัญอย่างยิ่ง นอกจากการให้ความรู้และความบันเทิง สามารถสร้าง
แรงจูงใจ และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ การสร้างสรรค์ส่งเสริมเศรษฐกิจได้ 
ประเทศไทยต้องพัฒนาผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมส่ือคอนเทนต์ ให้มีความรู้และความสามารถ 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้  

ตัวอย่างสื่อคอนเทนต์ ประเภทภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้ใช้ 
ฟิล์มภาพยนตร์อีกต่อไปแล้ว โดยได้เปลี่ยนเป็นเคร่ืองฉายภาพยนตร์เป็นระบบดิจิทัลที่มีความคมชัดสูง 
ระดับ 4K สามารถอ่านข้อมูลภาพและเสียงได้ทั้งจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูลในอุปกรณ์ระบบ DCP  
(Digital Cinema Package) และยังสามารถรองรับการส่งข้อมูลภาพและเสียงในระบบออนไลน์ด้วยการ 
Streaming เป็นข้อมูลภาพและเสียงในระบบ  DCP หรือ  Streaming จะถูกเข้ารหัส  KDM (Key 
Delivery Message) ซึ่งจะระบุวันเวลา และหมายเลขของเคร่ืองฉายภาพยนตร์ที่จะอนุญาตให้สามารถ
เปิดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียงได้เป็นการเฉพาะ เพื่อป้องกันการเปิดข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้ง     
ยังเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

แม้ว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยจะมีอินเทอเน็ตความเร็วสูงในระบบ 4G แล้วก็ตาม แต่เนื่องด้วย
ความเร็วของอินเทอเน็ตและความเสถียรยังไม่เพียงพอที่โรงภาพยนตร์จะเปิดใช้ข้อมูลภาพและเสียง 
ด้วยการ Streaming จึงมีความจําเป็นต้องลงทุนด้วยการบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์ DCP แทน ทําให้เกิด
ต้นทุนต่อโรงภาพยนตร์ต่อเครื่องฉายภาพยนตร์จํานวนมาก 

หากประเทศไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตในระบบ 5G จะทําให้การ Streaming มีความเสถียร 
และมีความเร็วเพียงพอก็จะไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล DCP อีกต่อไป ซึ่งต้องยอมรับว่า 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในระบบ  5G จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสื่อคอนเทนต์ได้          
อ ย่ างมากมายมหาศาล  รวม ถึ งการรับจ้ างผ ลิตงาน  Special Effect VFX และงานแอนิ เมชั่ น                
จากต่างประเทศด้วย 

ปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายการเผยแพร่สื่อคอนเทนต์ ในระบบออนไลน์ 
ด้วยอินเทอเน็ตความเร็วสูง เป็นการให้บริการเผยแพร่สื่อคอนเทนต์ แบบ OTT (Over The Top)  
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ซึ่งเผยแพร่สื่อในระบบ Streaming ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อคอนเทนต์ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ 
(Device) ไม่ว่าจะเป็น  สมาร์ทโฟน  แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพา โดยปัจจุบันผู้ ให้บ ริการ 
Application Platform ใน ระบบ  Social Network ได้ แ ก่  YouTube Facebook Line Instagram 
ฯลฯ ล้วนเป็นของต่างชาติทั้งสิ้น ทําให้เกิดปัญหา ๒ ประการคือ การนําเสนอส่ือคอนเทนต์ ที่มีการส่งต่อ
จากผู้บริโภคสู่สาธารณะด้วยการอัพโหลด สื่อคอนเทนต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งสื่อภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ 
เพลง แอนิเมชั่น และเกม โดยภาครัฐยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อกํากับดูแลและหยุดการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้อัพโหลดข้อมูลที่ มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ใน
ต่างประเทศ 

นอกจากน้ัน ยังมีผู้ให้บริการเผยแพร่สื่อคอนเทนต์ ในระบบบอกรับสมาชิก ที่ไม่ได้จดทะเบียน 
ในประเทศไทย ไม่ได้เสียภาษีใด ๆ ให้แก่รัฐบาลไทย ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและกฎหมายไทย  
มีการเปิดรับด้วยการสมัครสมาชิกในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ถือว่าเป็นการแข่งกับผู้ประกอบการ
เผยแพร่สื่อคอนเทนต์ ในระบบบอกรับสมาชิกในประเทศไทยโดยไม่เป็นธรรม 

ในขณะที่ผู้ประกอบการสัญชาติไทยต้องนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ต้องจดทะเบียนขออนุญาตประกอบกิจการ และต้องนําสื่อคอนเทนต์ ที่จะเผยแพร่ผ่านการตรวจพิจารณา
ตามที่ กฎหมายบัญญั ติ ไว้  โดยการให้บริการเผยแพร่สื่ อคอนเทนต์  ถือ เป็นการค้ าออนไลน์ 
ที่ภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง ได้กําหนดให้ผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ 
ทุกประเภทต้องจดแจ้งการประกอบกิจการ และแสดงบัญชีธนาคารที่รับเงินรายได้จากผู้ใช้บริการ  
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในขณะที่มาตรการนี้ไม่สามารถบังคับกับผู้ประกอบการต่างประเทศ 
ที่ไม่ได้ตั้งเซิร์ฟเวอร์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อแสดงการประกอบกิจการในประเทศไทย 

การเปิดให้บริการอินเทอเน็ตความเร็วสูงในระบบ 5G จะสร้างปรากฏการณ์การ Streaming  
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วในเสี้ยววินาที  จะย่ิงทําให้ระบบ  OTT มีการแข่งขันสูงมาก  
แต่หากประเทศไทย โดยภาครัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยังไม่ได้ร่วมกันบูรณาการออกแบบกฎหมาย 
ที่ปกป้องและกํากับดูแลผู้ประกอบการไทยให้มีความเสมอภาคกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ  
และยังไม่มีมาตรการที่จะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมส่ือคอนเทนต์ในประเทศไทยอย่างมหาศาล  

ในฐานะตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมสื่อคอนเทนต์ อยากให้มีการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อสร้าง
มาตรฐานการส่ือสารของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ แต่ในขณะเดียวกันขอให้ภาครัฐ
ตรวจสอบหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งการกํากับดูแลการสื่อสาร ระบบการเงินการคลัง และการปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา มีการเตรียมความพร้อมอย่างไร มีการตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของกฎหมาย 
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ที่จะเข้าไปกํากับดูแลการประกอบกิจการอย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานที่ดีขึ้นให้กับคุณภาพชีวิตของคนไทย และอุตสาหกรรมสื่อคอนเทนต์  
ของประเทศไทยด้วย 

นายวชิรพงษ์  ปรีชาว่องไวกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
ขณะนี้มีเพียงแค่ 4G ก็เกิดการ Disrupt อย่างมากในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไม่ว่าอย่างไร 5G  

ก็ต้องเกิดข้ึนแน่นอน ขอตั้งคําถามการทํางานของกสทช. ที่ผิดพลาดมาหลายเร่ืองที่เก่ียวกับมีเดีย 
โดยเฉพาะเรื่องทีวีดิจิทัลที่ไม่ได้คิดถึงการเข้ามาของ OTP (One Time Password) ซึ่งทําให้อุตสาหกรรม
ของทีวีดิจิทัลค่อนข้างลําบาก เนื่องจากในหลาย ๆ ครั้งที่มีการประมูลมักจะโฟกัสทางด้าน Technical  
ในเร่ืองใช้คลื่นความถี่ของรัฐ ไม่ใช้คลื่นความถ่ีของรัฐ ดาวเทียมไม่ใช่ Terrestrial แต่ไม่ได้โฟกัสในเร่ืองของ 
Business Model ว่าเป็นอย่างไร ส่วนมากกฎหมายเกือบทั้งหมดของไทยไปเน้นในด้าน Technical 
ฉะนั้น การที่จะจัดประมูลต่าง ๆ อยากให้คิดถึงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงเร่ืองของ 
Business Model ด้วย ไม่เช่นนั้นจะออกมาในรูปแบบเดียวกับทีวีดิจิทัลที่ มีการลงทุนค่อนข้างสูง  
แต่สุดท้ายขาดทุนถึงกับต้องคืนเงินประมูล  

ดร. กมลมาลย์  แจ้งล้อม 
นักวิเคราะห์อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (Economic Intelligence Center: EIC)  

มีความเห็นว่า การพัฒนา 5G จะส่งผลบวกต่อภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคการให้หรือการรับบริการ
โทรศัพท์มือถือเนื่องจากประสิทธิภาพในการให้บริการการสื่อสารในปัจจุบัน ถือว่าเพียงพอต่อ        
ความต้องการของผู้รับบริการโทรศัพท์มือถือแล้ว ดังนั้น ในมุมของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถืออาจยังไม่
เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเครือข่าย 4G Plus ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับเครือข่าย 5G ที่จะใช้ในอนาคต 
มากนัก 

EIC ได้หารือกับผู้ประกอบการที่ เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า
ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ต่างตื่นตัวและให้ความสนใจกับเทคโนโลยี 5G ที่กําลังจะเกิดขึ้น แต่ยังมี 
ข้อกังวลในการใช้เทคโนโลยี 5G ได้แก่ ในเร่ืองของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมยังขาดความเข้าใจ 
และยังไม่เห็นภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G กับธุรกิจของตนเองและประโยชน์ที่ ได้รับ 
จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  

ความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม ระดับความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมไทยซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังไม่ถึงระดับของ Industry ๓.๐ (ระดับที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติ
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ซึ่งเผยแพร่สื่อในระบบ Streaming ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อคอนเทนต์ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ 
(Device) ไม่ว่าจะเป็น  สมาร์ทโฟน  แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพา โดยปัจจุบันผู้ ให้บ ริการ 
Application Platform ใน ระบบ  Social Network ได้ แ ก่  YouTube Facebook Line Instagram 
ฯลฯ ล้วนเป็นของต่างชาติทั้งสิ้น ทําให้เกิดปัญหา ๒ ประการคือ การนําเสนอส่ือคอนเทนต์ ที่มีการส่งต่อ
จากผู้บริโภคสู่สาธารณะด้วยการอัพโหลด สื่อคอนเทนต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งสื่อภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ 
เพลง แอนิเมชั่น และเกม โดยภาครัฐยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อกํากับดูแลและหยุดการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้อัพโหลดข้อมูลที่ มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ใน
ต่างประเทศ 

นอกจากน้ัน ยังมีผู้ให้บริการเผยแพร่สื่อคอนเทนต์ ในระบบบอกรับสมาชิก ที่ไม่ได้จดทะเบียน 
ในประเทศไทย ไม่ได้เสียภาษีใด ๆ ให้แก่รัฐบาลไทย ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและกฎหมายไทย  
มีการเปิดรับด้วยการสมัครสมาชิกในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ถือว่าเป็นการแข่งกับผู้ประกอบการ
เผยแพร่สื่อคอนเทนต์ ในระบบบอกรับสมาชิกในประเทศไทยโดยไม่เป็นธรรม 

ในขณะที่ผู้ประกอบการสัญชาติไทยต้องนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ต้องจดทะเบียนขออนุญาตประกอบกิจการ และต้องนําสื่อคอนเทนต์ ที่จะเผยแพร่ผ่านการตรวจพิจารณา
ตามที่ กฎหมายบัญญั ติ ไว้  โดยการให้บริการเผยแพร่สื่ อคอนเทนต์  ถือ เป็นการค้ าออนไลน์ 
ที่ภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง ได้กําหนดให้ผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ 
ทุกประเภทต้องจดแจ้งการประกอบกิจการ และแสดงบัญชีธนาคารที่รับเงินรายได้จากผู้ใช้บริการ  
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในขณะที่มาตรการนี้ไม่สามารถบังคับกับผู้ประกอบการต่างประเทศ 
ที่ไม่ได้ตั้งเซิร์ฟเวอร์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อแสดงการประกอบกิจการในประเทศไทย 

การเปิดให้บริการอินเทอเน็ตความเร็วสูงในระบบ 5G จะสร้างปรากฏการณ์การ Streaming  
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วในเสี้ยววินาที  จะย่ิงทําให้ระบบ  OTT มีการแข่งขันสูงมาก  
แต่หากประเทศไทย โดยภาครัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยังไม่ได้ร่วมกันบูรณาการออกแบบกฎหมาย 
ที่ปกป้องและกํากับดูแลผู้ประกอบการไทยให้มีความเสมอภาคกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ  
และยังไม่มีมาตรการที่จะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมส่ือคอนเทนต์ในประเทศไทยอย่างมหาศาล  

ในฐานะตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมสื่อคอนเทนต์ อยากให้มีการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อสร้าง
มาตรฐานการส่ือสารของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ แต่ในขณะเดียวกันขอให้ภาครัฐ
ตรวจสอบหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งการกํากับดูแลการสื่อสาร ระบบการเงินการคลัง และการปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา มีการเตรียมความพร้อมอย่างไร มีการตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของกฎหมาย 
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ที่จะเข้าไปกํากับดูแลการประกอบกิจการอย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานที่ดีขึ้นให้กับคุณภาพชีวิตของคนไทย และอุตสาหกรรมสื่อคอนเทนต์  
ของประเทศไทยด้วย 

นายวชิรพงษ์  ปรีชาว่องไวกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
ขณะนี้มีเพียงแค่ 4G ก็เกิดการ Disrupt อย่างมากในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไม่ว่าอย่างไร 5G  

ก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอน ขอตั้งคําถามการทํางานของกสทช. ที่ผิดพลาดมาหลายเร่ืองที่เก่ียวกับมีเดีย 
โดยเฉพาะเรื่องทีวีดิจิทัลที่ไม่ได้คิดถึงการเข้ามาของ OTP (One Time Password) ซึ่งทําให้อุตสาหกรรม
ของทีวีดิจิทัลค่อนข้างลําบาก เนื่องจากในหลาย ๆ ครั้งที่มีการประมูลมักจะโฟกัสทางด้าน Technical  
ในเร่ืองใช้คลื่นความถี่ของรัฐ ไม่ใช้คลื่นความถ่ีของรัฐ ดาวเทียมไม่ใช่ Terrestrial แต่ไม่ได้โฟกัสในเร่ืองของ 
Business Model ว่าเป็นอย่างไร ส่วนมากกฎหมายเกือบทั้งหมดของไทยไปเน้นในด้าน Technical 
ฉะนั้น การที่จะจัดประมูลต่าง ๆ อยากให้คิดถึงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงเร่ืองของ 
Business Model ด้วย ไม่เช่นนั้นจะออกมาในรูปแบบเดียวกับทีวีดิจิทัลที่ มีการลงทุนค่อนข้างสูง  
แต่สุดท้ายขาดทุนถึงกับต้องคืนเงินประมูล  

ดร. กมลมาลย์  แจ้งล้อม 
นักวิเคราะห์อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (Economic Intelligence Center: EIC)  

มีความเห็นว่า การพัฒนา 5G จะส่งผลบวกต่อภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคการให้หรือการรับบริการ
โทรศัพท์มือถือเนื่องจากประสิทธิภาพในการให้บริการการสื่อสารในปัจจุบัน ถือว่าเพียงพอต่อ        
ความต้องการของผู้รับบริการโทรศัพท์มือถือแล้ว ดังนั้น ในมุมของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถืออาจยังไม่
เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเครือข่าย 4G Plus ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับเครือข่าย 5G ที่จะใช้ในอนาคต 
มากนัก 

EIC ได้หารือกับผู้ประกอบการที่ เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า
ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ต่างตื่นตัวและให้ความสนใจกับเทคโนโลยี 5G ที่กําลังจะเกิดขึ้น แต่ยังมี 
ข้อกังวลในการใช้เทคโนโลยี 5G ได้แก่ ในเร่ืองของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมยังขาดความเข้าใจ 
และยังไม่เห็นภาพในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี 5G กับธุรกิจของตนเองและประโยชน์ที่ ได้รับ 
จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  

ความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม ระดับความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมไทยซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังไม่ถึงระดับของ Industry ๓.๐ (ระดับที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติ
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และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควบคุม) ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 
นั้นต้องใช้เม็ดเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงและขาดบุคลากรดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญ 

ความคุ้มค่าในการลงทุน ผู้ประกอบการยังขาดความเชื่อม่ันที่จะลงทุนใช้เทคโนโลยี เนื่องจากวัฏจักร
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีโทรคมนาคมกินเวลาประมาณ ๕ - ๗ ปี และบางประเทศกล่าวถึงเทคโนโลยี 
6G ในอนาคตกันบ้างแล้ว 

ในส่วนของเงื่อนไขการประมูล EIC มองว่า นอกจากในเร่ืองการประมูล Spectrum ที่มีราคาสูง
แล้ว ผู้ให้บริการหรือ Operator ต่าง ๆ ยังต้องมีการลงทุนในเร่ืองของ Infrastructure เช่น สถานีฐาน  
เสาสัญญาณ  และจุดรับ-ส่งสัญญาณ  (Small Cell) ดังนั้น นโยบายเร่ือง Infrastructure Sharing  
จะสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ให้บริการหรือ Operator ได้ถึงประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากสถิติ
พบว่า ประเทศไทยมีการทํา Infrastructure Sharing อยู่ไม่ถึง ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อย  
อีกทั้ง Infrastructure Sharing จะช่วยลดการลงทุนที่ซ้ําซ้อนระหว่างผู้ให้บริการ ซึ่งภาครัฐควรกําหนด
แนวทางการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายในการกําหนดเง่ือนไขในส่วนน้ี  
เพื่อลดต้นทุนให้กับ Operator ด้วย 

ผศ.ดร. สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ 
อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ขอเสนอแนะให้พิจารณาในภาคขนส่งคมนาคมและระบบเมืองเป็นหลัก เทคโนโลยี 5G  

สามารถรองรับการจัดการและแก้ปัญหาด้านการขนส่งคมนาคมในเร่ืองของ Smart City โดยควร
พิจารณาเมืองเชิงระบบในรูปแบบของ Smart Urban Systems โดยพิจารณาเป็นระบบเมือง เนื่องจากระบบ
ขนส่งเป็นกลไกหน่ึงของระบบเมืองที่ทําให้เมืองขับเคลื่อนไปได้ และส่วนใหญ่อาจมอง 5G เป็นเร่ืองของ
เทคโนโลยีเป็นหลัก หรือเร่ืองของฮาร์ดแวร์ แต่ในความเป็นจริง ควรพิจารณาในส่วนของซอฟท์แวร์  
หรือ “ปัจจัยมนุษย์ (Human Factors)” ซึ่งถือได้ว่า เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งของ       
การขนส่งซึ่งประกอบด้วย คน-รถ-ถนน 

ความหมายของคําว่า Smart City หรือ Smart Urban Systems คือ การที่ประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ด้วยการนําเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้สําหรับกับคนที่อยู่ในเมืองหรือนอกเมือง  
ด้วยการออกแบบเมืองโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยในเมืองนั้น โดยยึดหลักการที่กล่าวว่า  
“เราออกแบบเมืองให้คนอยู่ ไม่ได้ออกแบบเมืองให้รถวิ่ง” อย่างไรก็ดี ปฏิเสธไม่ได้ว่า รถยนต์นั้น  
เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้คนสามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น แนวความคิดในเร่ืองของ 
Smart City ควรเร่ิมต้นจาก Smart People นั่นคือ การที่คนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้เทคโนโลยี 
5G เป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับคนในการวางแผนการเดินทางได้  
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ซึ่งก็คือการเพิ่มความสามารถในการเชื่อมโยงระบบขนส่ง (Connectivity) เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้คน
สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้เทคโนโลยี 5G รวมถึงการเชื่อมโยงระบบขนส่ง และข้อมูลด้านการขนส่ง
เข้าด้วยกันด้วย เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถวางแผนการเดินทางและบริหารการเดินทางได้อย่างสะดวก 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและระบบขนส่ง 
(Accessibility) ยังเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่สําคัญ เนื่องจากปัญหาด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่ เป็นเร่ืองของ
ความเหล่ือมล้ําในการเข้าถึงเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ หากประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้จะเป็นปัจจัย
สําคัญอย่างยิ่งที่จะลดความเหลื่อมล้ําในเร่ืองของการเข้าถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคต 
ที่กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การพึ่งพาตนเองของผู้คนต้องอาศัยทักษะในลักษณะที่เป็น Individual Skills 
สูงมาก การนําเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในมุมมองของระบบขนส่งกับระบบเมือง จะช่วยให้สามารถ
วางแพลตฟอร์มที่เหมาะสมได้ 

สําหรับประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G เกี่ยวกับการวางแผนระบบขนส่ง สามารถนํามาประยุกต์ใช้ 
ในการสํารวจข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางและข้อมูลการจราจร ซึ่งแต่เดิม ในแต่ละปีจะมีการใช้
งบประมาณจํานวนมาก ในการเก็บข้อมูลดังกล่าวในลักษณะที่เป็น Manual ทําให้ในอดีตที่ผ่านมา  
การสํารวจข้อมูลเพื่อการวางแผนระบบขนส่ง หรือพฤติกรรมการเดินทาง มีข้อจํากัดเป็นอย่างมาก  
ซึ่งส่วนใหญ่การศึกษา สํารวจพฤติกรรมการเดินทางจะดําเนินการโดยใช้แบบสอบถาม ขณะที่ 
ในต่างประเทศ จะให้ความสําคัญกับข้อมูลการเดินทางและลงทุนในเรื่องของการสํารวจข้อมูลดังกล่าว
เป็นอย่างมาก ข้อมูลที่สํารวจก็จะสามารถเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลส่วนกลางเพื่อใช้ออกแบบระบบขนส่ง 
ทั้งประเทศโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน แต่ของเรายังกระจายและแยกกันเก็บอยู่ 

เทคโนโลยี 5G ยังช่วยเสริมในเร่ืองการสํารวจข้อมูลการเดินทางและการจราจรในลักษณะ 
ที่เป็นไดนามิค ให้มีความเป็นไปได้เพิ่มข้ึน ทุกวันนี้เรามีโทรศัพท์มือถือที่มีลักษณะเป็น Smart Phone  
ที่สามารถเป็นเสมือนเคร่ืองส่งข้อมูลได้ในตัว ทําให้สามารถส่งข้อมูลที่สามารถแสดง Travel Demand  
ที่วิ่งบนโครงข่ายถนนแต่ละเส้นเข้าไปยังศูนย์ควบคุม ศูนย์ข้อมูล (Control Center) ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดงบประมาณในการสํารวจข้อมูลการเดินทาง
และข้อมูลการจราจรในแต่ละปีได้เป็นจํานวนมาก โดยข้อมูลที่สํารวจได้ สามารถเก็บในรูปของคลังข้อมูล
ที่มีลักษณะเป็น Big Data ของการเดินทางของคนทั้งเมือง ทั้งในเมืองและระหว่างเมือง หรือระหว่าง
ภูมิภาค ซึ่งสามารถเช่ือมโยงทั้งระบบข้อมูลการเดินทาง โดยข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Dynamic Data นี้ 
มีประโยชน์อย่างมาก ทําให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ Real Time ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หน่วยงานกระทรวง ทบวง กรม ในสังกัดกระทรวงคมนาคม หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลและนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง หน่วยงานในท้องถ่ินที่ในอดีตขาดแคลนข้อมูล 
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และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควบคุม) ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 
นั้นต้องใช้เม็ดเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงและขาดบุคลากรดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญ 

ความคุ้มค่าในการลงทุน ผู้ประกอบการยังขาดความเชื่อม่ันที่จะลงทุนใช้เทคโนโลยี เนื่องจากวัฏจักร
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีโทรคมนาคมกินเวลาประมาณ ๕ - ๗ ปี และบางประเทศกล่าวถึงเทคโนโลยี 
6G ในอนาคตกันบ้างแล้ว 

ในส่วนของเงื่อนไขการประมูล EIC มองว่า นอกจากในเร่ืองการประมูล Spectrum ที่มีราคาสูง
แล้ว ผู้ให้บริการหรือ Operator ต่าง ๆ ยังต้องมีการลงทุนในเร่ืองของ Infrastructure เช่น สถานีฐาน  
เสาสัญญาณ  และจุดรับ-ส่งสัญญาณ  (Small Cell) ดังนั้น นโยบายเร่ือง Infrastructure Sharing  
จะสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ให้บริการหรือ Operator ได้ถึงประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากสถิติ
พบว่า ประเทศไทยมีการทํา Infrastructure Sharing อยู่ไม่ถึง ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อย  
อีกทั้ง Infrastructure Sharing จะช่วยลดการลงทุนที่ซ้ําซ้อนระหว่างผู้ให้บริการ ซึ่งภาครัฐควรกําหนด
แนวทางการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายในการกําหนดเง่ือนไขในส่วนน้ี  
เพื่อลดต้นทุนให้กับ Operator ด้วย 

ผศ.ดร. สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ 
อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ขอเสนอแนะให้พิจารณาในภาคขนส่งคมนาคมและระบบเมืองเป็นหลัก เทคโนโลยี 5G  

สามารถรองรับการจัดการและแก้ปัญหาด้านการขนส่งคมนาคมในเร่ืองของ Smart City โดยควร
พิจารณาเมืองเชิงระบบในรูปแบบของ Smart Urban Systems โดยพิจารณาเป็นระบบเมือง เนื่องจากระบบ
ขนส่งเป็นกลไกหน่ึงของระบบเมืองที่ทําให้เมืองขับเคลื่อนไปได้ และส่วนใหญ่อาจมอง 5G เป็นเร่ืองของ
เทคโนโลยีเป็นหลัก หรือเร่ืองของฮาร์ดแวร์ แต่ในความเป็นจริง ควรพิจารณาในส่วนของซอฟท์แวร์  
หรือ “ปัจจัยมนุษย์ (Human Factors)” ซึ่งถือได้ว่า เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งของ       
การขนส่งซึ่งประกอบด้วย คน-รถ-ถนน 

ความหมายของคําว่า Smart City หรือ Smart Urban Systems คือ การที่ประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ด้วยการนําเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้สําหรับกับคนที่อยู่ในเมืองหรือนอกเมือง  
ด้วยการออกแบบเมืองโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยในเมืองนั้น โดยยึดหลักการที่กล่าวว่า  
“เราออกแบบเมืองให้คนอยู่ ไม่ได้ออกแบบเมืองให้รถวิ่ง” อย่างไรก็ดี ปฏิเสธไม่ได้ว่า รถยนต์นั้น  
เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้คนสามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น แนวความคิดในเร่ืองของ 
Smart City ควรเร่ิมต้นจาก Smart People นั่นคือ การที่คนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้เทคโนโลยี 
5G เป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับคนในการวางแผนการเดินทางได้  
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ซึ่งก็คือการเพิ่มความสามารถในการเชื่อมโยงระบบขนส่ง (Connectivity) เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้คน
สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้เทคโนโลยี 5G รวมถึงการเชื่อมโยงระบบขนส่ง และข้อมูลด้านการขนส่ง
เข้าด้วยกันด้วย เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถวางแผนการเดินทางและบริหารการเดินทางได้อย่างสะดวก 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและระบบขนส่ง 
(Accessibility) ยังเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่สําคัญ เนื่องจากปัญหาด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่ เป็นเร่ืองของ
ความเหล่ือมล้ําในการเข้าถึงเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ หากประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้จะเป็นปัจจัย
สําคัญอย่างยิ่งที่จะลดความเหลื่อมล้ําในเร่ืองของการเข้าถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคต 
ที่กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การพึ่งพาตนเองของผู้คนต้องอาศัยทักษะในลักษณะที่เป็น Individual Skills 
สูงมาก การนําเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในมุมมองของระบบขนส่งกับระบบเมือง จะช่วยให้สามารถ
วางแพลตฟอร์มที่เหมาะสมได้ 

สําหรับประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G เกี่ยวกับการวางแผนระบบขนส่ง สามารถนํามาประยุกต์ใช้ 
ในการสํารวจข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางและข้อมูลการจราจร ซึ่งแต่เดิม ในแต่ละปีจะมีการใช้
งบประมาณจํานวนมาก ในการเก็บข้อมูลดังกล่าวในลักษณะที่เป็น Manual ทําให้ในอดีตที่ผ่านมา  
การสํารวจข้อมูลเพื่อการวางแผนระบบขนส่ง หรือพฤติกรรมการเดินทาง มีข้อจํากัดเป็นอย่างมาก  
ซึ่งส่วนใหญ่การศึกษา สํารวจพฤติกรรมการเดินทางจะดําเนินการโดยใช้แบบสอบถาม ขณะที่ 
ในต่างประเทศ จะให้ความสําคัญกับข้อมูลการเดินทางและลงทุนในเรื่องของการสํารวจข้อมูลดังกล่าว
เป็นอย่างมาก ข้อมูลที่สํารวจก็จะสามารถเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลส่วนกลางเพื่อใช้ออกแบบระบบขนส่ง 
ทั้งประเทศโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน แต่ของเรายังกระจายและแยกกันเก็บอยู่ 

เทคโนโลยี 5G ยังช่วยเสริมในเร่ืองการสํารวจข้อมูลการเดินทางและการจราจรในลักษณะ 
ที่เป็นไดนามิค ให้มีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้น ทุกวันนี้เรามีโทรศัพท์มือถือที่มีลักษณะเป็น Smart Phone  
ที่สามารถเป็นเสมือนเคร่ืองส่งข้อมูลได้ในตัว ทําให้สามารถส่งข้อมูลที่สามารถแสดง Travel Demand  
ที่วิ่งบนโครงข่ายถนนแต่ละเส้นเข้าไปยังศูนย์ควบคุม ศูนย์ข้อมูล (Control Center) ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดงบประมาณในการสํารวจข้อมูลการเดินทาง
และข้อมูลการจราจรในแต่ละปีได้เป็นจํานวนมาก โดยข้อมูลที่สํารวจได้ สามารถเก็บในรูปของคลังข้อมูล
ที่มีลักษณะเป็น Big Data ของการเดินทางของคนทั้งเมือง ทั้งในเมืองและระหว่างเมือง หรือระหว่าง
ภูมิภาค ซึ่งสามารถเช่ือมโยงทั้งระบบข้อมูลการเดินทาง โดยข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Dynamic Data นี้ 
มีประโยชน์อย่างมาก ทําให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ Real Time ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หน่วยงานกระทรวง ทบวง กรม ในสังกัดกระทรวงคมนาคม หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลและนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง หน่วยงานในท้องถิ่นที่ในอดีตขาดแคลนข้อมูล 
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ลักษณะดังกล่าว ข้อมูลที่ว่าน้ี จะทําให้การวางแผนการขนส่งและระบบเมืองในท้องถิ่นทั่วประเทศ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําให้การทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Feasibility Study 
ให้ผลการศึกษาที่ถูกต้องย่ิงข้ึน ซึ่งแต่เดิม การศึกษาเพื่อวางแผนระบบขนส่ง มักพลาดตอนทําการศึกษา
ความเป็นไปได้ แต่เม่ือถึงขั้นตอนดําเนินการจริง กลับไม่เป็นไปตามผลการศึกษา ซึ่งหากมีข้อมูลที่ดี 
มาวิเคราะห์จะเพิ่มความน่าเชื่อถือในเร่ืองของผลลัพธ์ที่ได้จะตรงกับส่ิงที่เราคาดการณ์ในอนาคตมากขึ้น 

ในแต่ละเมือง และแต่ละประเทศ มียุคของการพัฒนาของตนเอง ตัวอย่าง เช่น Intelligent 
Transport Systems (ITS) ซึ่งในเร่ืองระบบขนส่งสาธารณะก็จะเป็น Advance Public Transport 
Systems (APTS) เป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาการขนส่งและจราจรที่ใช้ในต่างประเทศมาร่วม ๒๐ ปี 
ประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านั้น ในอดีตล้วนผ่านยุคของการเกิดปัญหาและแก้ไขปัญหาการขนส่งและระบบ
เมืองด้วยวิธีการที่ คล้ายคลึงกันมาแล้วทั้ งสิ้น  จนมาสู่ยุคของการบริหารจัดการเมือง (Urban 
Management) และยุคของการออกแบบเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในที่สุด สําหรับประเทศไทย  
เรากําลังอยู่ในยุคปลายของการก่อสร้างของโครงสร้างพื้นฐานก่อนเข้าสู่ยุคของการบริหารจัดการเมือง  
ซึ่งประเทศไทยจะตามหลังประเทศเหล่านั้นอยู่ประมาณ ๔๐ - ๕๐ ปี แต่เชื่อว่าด้วยเทคโนโลยี 5G 
ประเทศไทยจะสามารถลดระยะเวลาในการพัฒนาและผ่านเข้าสู่ยุคหน้าต่อไปได้เร็วขึ้น 

ในส่วนของนโยบายของประเทศ การดําเนินนโยบายส่วนใหญ่ในเร่ืองของโครงการขนส่ง 
จะมีลักษณะสั่งการจากบน-สู่-ล่าง (Top-Down) แต่ด้วยเทคโนโลยี 5G จะทําให้ท้องถิ่นและประชาชน 
ในพื้นที่มีบทบาทมากข้ึน ด้วยเหตุนี้ การดําเนินการในลักษณะจากล่าง-สู่-บน (Bottom-Up) จะเกิด
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเร่ืองที่ดีเนื่องจากเป็นการสนับสนุนการกระจายอํานาจ ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน
ระหว่างคนในเมืองและชนบท รวมถึงเป็นการสนับสนุนการพึ่งพาตนเองด้วย ซึ่งก็จะสอดคล้องกับ
หลักการของ Smart People ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

งบประมาณบางส่วนต้องมาจากข้างบน เชื่อว่าที่หลายท่านไม่กล้าตอบว่าใน ๑ ปี ๕ ปี จะเกิด
อะไรขึ้น เพราะอยู่ที่ความชัดเจนในเร่ืองของนโยบายว่าประเทศเราต้องการอะไรจาก 5G ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถคิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์ 5G ขึ้นมาให้บริการต่าง ๆ  
ได้ในระยะแรก ส่วนต่อไปในอนาคตก็สามารถท่ีจะสนับสนุนการให้บริการกิจการขนาดย่อม (SMEs)  
ที่ขณะน้ีมีปัญหากําลังปิดตัวลงจํานวนมาก แต่ต้องมีความชัดเจนทั้งด้านนโยบายและงบประมาณ 
การดําเนินการ ทางมหาวิทยาลัยอาจมีข้อตกลงว่าจะสร้างนวัตกรรมอะไรเป็นผลผลิตที่สามารถกําหนด
เป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่ากับงบประมาณ พื้นที่แต่ละท้องที่ มีปัญหาภูมิสัญญาณของท้องถ่ินต่างกัน 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยจะทําให้ทราบเง่ือนไขในการใช้เคร่ืองมือทํางาน 
 

  ๒๓  

  

นายเศกสิทธิ์  ทองทา 
รองผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การไฟฟ้าได้ใช้เทคโนโลยีเก่ียวกับการสื่อสารในลักษณะน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มาประมาณ ๑๒ ปี 

ด้วยการติดตั้งตัว Smart Meter ให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า คือ กลุ่มลูกค้าของทางการไฟฟ้า โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้
ออกเป็นภาคของอุตสาหกรรม เป็น C&I ประกอบไปด้วยกลุ่มโรงงาน โรงแรม และกลุ่มของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ 

ตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๕๐ มีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารลงไปใน Smart Meter ต่าง ๆ ปัจจุบัน
ประมาณ ๑ แสนเครื่องและมีการส่งหน่วยการใช้ไฟฟ้ากลับเข้ามาสู่ระบบส่วนกลาง เป็นการใช้งาน     
มาตั้งแต่ 2G และเมื่อต้องถูกเปลี่ยนผ่านทางด้านของเทคโนโลยีก็จะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั่วประเทศ
จํานวนมาก อีกทั้งต้องศึกษาในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของสปีทและแบนด์วิดท์ (Bandwidth)  
ว่ามีผลดีต่อการไฟฟ้าหรือไม่ เพราะเม่ือติดตั้งมิเตอร์ที่เป็น Smart Meter ตัวมิเตอร์จะมีในเรื่องของ 
Memory และ CPU ในการประมวลผล ซึ่งแน่นอนว่าในเร่ืองของ Firmware หากต้องการอัพเกรด OS 
หรืออัพเกรดเฟิรม์แวร์ (Firmware) ให้กับตัวมิเตอร์ต่าง ๆ ปัจจุบันเราทําการออนไลน์ผ่านระบบ 3G  
โดยข้อกําหนดในการสร้างอุปกรณ์ คือ เม่ือสร้างอุปกรณ์มาแล้วมีซอฟท์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ที่ถูกบีบอัด 
เข้าไปในตัวอุปกรณ์นั้น จะต้องมีขนาดปริมาณเท่าไร เพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีที่เราใช้ หากมีขนาดใหญ่
ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการคํานวณมากขึ้น 

เพราะฉะน้ัน หากมีเทคโนโลยีนี้ เกิดข้ึนก็จะก้าวข้ามในเร่ืองของเฟิรม์แวร์ เรื่องของ OS  
ทําให้อุปกรณ์มีศักยภาพ มีความสามารถมากขึ้นกว่าปัจจุบัน ในเรื่องของอุปกรณ์สามารถติดต่อสื่อสาร 
กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เร็วข้ึน สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดขึ้นบ่อย ๆ คือเร่ืองของการ Loss ต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็น Non-Technical หรือ Technical Loss ที่เกิดข้ึนจากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าออกไป  
อีกทั้งยังช่วยวางแผนเพิ่มการผลิตหรือลดการผลิตได้ในการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในภาพรวมได้ 

ในช่วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนรูปทางเทคโนโลยี โดยทางการไฟฟ้า
คํานึงถึงเร่ืองหลัก ๆ อยู่ ๓ เรื่องด้วยกัน 

เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพื้นที่การให้บริการ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูแลภาคประชาชนท่ีอยู่นอกรอบ 
บางพื้นที่อาจอยู่ห่างไกลหรือไม่ใช่ส่วนพื้นที่ที่หนาแน่นมากนัก กลุ่มโรงงานในต่างจังหวัดที่ไปติดตั้ง 
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชนในเร่ืองของการประชาพิจารณ์ เรื่องการขอต้ังพื้นที่โรงงานก็เป็นผลที่ทําให้พื้นที่
ให้บริการเป็นส่วนสําคัญ 

เร่ืองที่ ๒ โครงสร้างราคาต่อหน่วย ปัจจุบันราคาต่อหน่วยต่อเดือนค่อนข้างสูง กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า 
รายใหญ่มีปริมาณค่าไฟสูง ทางการไฟฟ้าต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าที่จะจ่ายค่า Airtime โดยกลุ่มเหล่านี้
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นายเศกสิทธิ์  ทองทา 
รองผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การไฟฟ้าได้ใช้เทคโนโลยีเก่ียวกับการสื่อสารในลักษณะน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มาประมาณ ๑๒ ปี 

ด้วยการติดตั้งตัว Smart Meter ให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า คือ กลุ่มลูกค้าของทางการไฟฟ้า โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้
ออกเป็นภาคของอุตสาหกรรม เป็น C&I ประกอบไปด้วยกลุ่มโรงงาน โรงแรม และกลุ่มของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ 

ตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๕๐ มีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารลงไปใน Smart Meter ต่าง ๆ ปัจจุบัน
ประมาณ ๑ แสนเครื่องและมีการส่งหน่วยการใช้ไฟฟ้ากลับเข้ามาสู่ระบบส่วนกลาง เป็นการใช้งาน     
มาตั้งแต่ 2G และเมื่อต้องถูกเปลี่ยนผ่านทางด้านของเทคโนโลยีก็จะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั่วประเทศ
จํานวนมาก อีกทั้งต้องศึกษาในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของสปีทและแบนด์วิดท์ (Bandwidth)  
ว่ามีผลดีต่อการไฟฟ้าหรือไม่ เพราะเม่ือติดตั้งมิเตอร์ที่เป็น Smart Meter ตัวมิเตอร์จะมีในเรื่องของ 
Memory และ CPU ในการประมวลผล ซึ่งแน่นอนว่าในเร่ืองของ Firmware หากต้องการอัพเกรด OS 
หรืออัพเกรดเฟิรม์แวร์ (Firmware) ให้กับตัวมิเตอร์ต่าง ๆ ปัจจุบันเราทําการออนไลน์ผ่านระบบ 3G  
โดยข้อกําหนดในการสร้างอุปกรณ์ คือ เม่ือสร้างอุปกรณ์มาแล้วมีซอฟท์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ที่ถูกบีบอัด 
เข้าไปในตัวอุปกรณ์นั้น จะต้องมีขนาดปริมาณเท่าไร เพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีที่เราใช้ หากมีขนาดใหญ่
ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการคํานวณมากขึ้น 

เพราะฉะน้ัน หากมีเทคโนโลยีนี้ เกิดขึ้นก็จะก้าวข้ามในเรื่องของเฟิรม์แวร์ เรื่องของ OS  
ทําให้อุปกรณ์มีศักยภาพ มีความสามารถมากขึ้นกว่าปัจจุบัน ในเรื่องของอุปกรณ์สามารถติดต่อสื่อสาร 
กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดขึ้นบ่อย ๆ คือเร่ืองของการ Loss ต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็น Non-Technical หรือ Technical Loss ที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าออกไป  
อีกทั้งยังช่วยวางแผนเพิ่มการผลิตหรือลดการผลิตได้ในการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในภาพรวมได้ 

ในช่วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนรูปทางเทคโนโลยี โดยทางการไฟฟ้า
คํานึงถึงเร่ืองหลัก ๆ อยู่ ๓ เรื่องด้วยกัน 

เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพื้นที่การให้บริการ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูแลภาคประชาชนท่ีอยู่นอกรอบ 
บางพื้นที่อาจอยู่ห่างไกลหรือไม่ใช่ส่วนพื้นที่ที่หนาแน่นมากนัก กลุ่มโรงงานในต่างจังหวัดที่ไปติดตั้ง 
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชนในเร่ืองของการประชาพิจารณ์ เรื่องการขอต้ังพื้นที่โรงงานก็เป็นผลที่ทําให้พื้นที่
ให้บริการเป็นส่วนสําคัญ 

เร่ืองที่ ๒ โครงสร้างราคาต่อหน่วย ปัจจุบันราคาต่อหน่วยต่อเดือนค่อนข้างสูง กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า 
รายใหญ่มีปริมาณค่าไฟสูง ทางการไฟฟ้าต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าที่จะจ่ายค่า Airtime โดยกลุ่มเหล่านี้
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ได้แก่กลุ่ม โรงแรม กลุ่มอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ ฉะนั้น การท่ีจะจ่ายค่าบริการจะต้องสอดคล้องกับ
รายได้ที่จะได้มา ในส่วนของบ้านประชาชนอีก ๑๖ ล้านรายในทั่วประเทศก็ต้องพิจารณาในเร่ืองของ 
การลงทุนว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ สําหรับการจ่ายค่าบริการในส่วนน้ี  

เร่ืองที่ ๓ การลงทุนติดตั้งด้านอุปกรณ์สื่อสาร เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ 
ในการจัดซื้ออุปกรณ์ใด ๆ ต้องมีอายุของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาเพิ่งเปล่ียนจาก 2G มาเป็น 3G 
หากต้องไปแทนที่ในมูลค่าทรัพย์สินที่ยังไม่สิ้นอายุจะเป็นการยากในการพิจารณาสับเปล่ียนเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งการกําหนดสเปคในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องมีการตรวจรับอุปกรณ์ และกําหนดเทคโนโลยีต่าง ๆ 
หากอุปกรณ์ที่ซื้อมาไม่สามารถตรวจรับได้ หรือการให้บริการยังไม่เกิดขึ้นจริงจะส่งผลต่อผู้ที่ลงนามตรวจ
และเป็นปัญหาเช่นกัน 

ในปี  พ .ศ . ๒๕๖๓  มีแผนขยายปริมาณการติดตั้ งมิ เตอร์ ในกลุ่มที่ เป็น  Smart Meter         
โดยมุ่งเน้นในกลุ่มของโรงงานเช่นเดิม และได้มีจัดเตรียมโครงการพร้อมกับเงินในการลงทุนดังกล่าวไว้
แล้ว โดยตั้งเป้าหมายในการติดตั้งมิเตอร์ให้ได้ประมาณ ๗๐,๐๐๐ เคร่ือง ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยรวมในกลุ่มมิเตอร์จะใช้ในเทคโนโลยีการสื่อสารลักษณะนี้ราว ๆ ๒ แสนราย 

ปัจจุบันมีการทดลองนําร่องที่พัทยา เป็นโครงการ Smart Grid โดยตั้งใจจะไปสู่ Smart City  
ที่มุ่งหวังให้ได้จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ รายสําหรับภาคประชาชน แต่เมื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแล้ว  
ยังเป็นในรูปแบบของ Local มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ความถี่ระยะส้ัน การส่งข้อมูล 
เป็น  Hop By Hop หรือการใช้  PLC ในด้ านของ Power Line เพื่ อลดค่ าใช้จ่ ายในการสื่ อสาร  
อีกทั้งทางการไฟฟ้ามีแผนจะขยายผลไปในหัวเมืองใหญ่ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ และปัจจุบันยังไม่ได้ตัดสินใจ 
ในเร่ืองของทิศทางการใช้เทคโนโลยีสื่อสารว่าจะเป็นในด้านใด ต้องรอฟังในรายละเอียดโครงสร้าง 
ราคาต่าง ๆ อีกทั้งยังต้องรอผลสรุปผลการศึกษาจากพื้นที่พัทยา ๑๒๐,๐๐๐ รายก่อน  

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ลัญฉกร  วุฒิสิทธิกุลกิจ  
อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่จุดการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญ 5G เป็นทั้งโอกาสและเป็น       

ทั้งอุปสรรค อยู่ที่ว่า 5G นั้นจะเดินด้วยวิธีอะไร ปัจจุบันความต้องการนําเข้าเทคโนโลยีมาใช้เกิดขึ้น
แน่นอน แต่จะไม่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป เพราะประชาชนจะไม่เรียกร้องความต้องการใช้ 5G จาก 
Operator หรือจาก Vender เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นที่มาพร้อมกับสปีทความเร็ว ฉะนั้น การ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคร้ังนี้จะไม่เกิดด้วยกับตลาดที่ใหญ่ทั้งประเทศ แต่จะถูกขับเคลื่อนด้วยหน่วยงาน 
ที่เป็นหลัก อย่างเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือบริษัทเอกชนที่เข้มแข็ง เช่น โตโยต้า SCG หรือ ปตท. 
เป็นต้น 

  ๒๕  

  

การก้าวหน้าของ 5G ในประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับหน่วยงาน โดยหน่วยงาน 
ที่สามารถเริ่มก่อนและไม่มีในเรื่องของผลประโยชน์ก็คือ มหาวิทยาลัยทุกแห่ง ยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยบูรพา 
มีความเข้มแข็งอย่างมากในเร่ืองการทํา Smart Health Smart City และการทดลองเป็นจริงแล้ว  
โดยมี Ecosystem ในเร่ืองของธุรกิจ มีคนชราทั้งหมด ๗,๐๐๐ กว่าคนอยู่ในเมืองแสนสุข บางแสน  
ซึ่งดีมานมีอยู่เยอะมากที่จะนํา 5G มาใช้ แต่ด้วยนโยบายหรือการออก License หรือด้วยการสนับสนุน
ยังไม่ได้เข้ามาช่วยในส่วนนี้ ฉะนั้น ต้องเดินพร้อม ๆ กันในทุกหน่วยงานในประเทศ ต้องคิดไปพร้อมกันว่า  
จะทําอย่างไรให้ราคาโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure 5G มีต้นทุนที่ไม่แพงนัก และมีการทดลองทดสอบ 
กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก่อน 

เม่ือลง Infrastructure 5G ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีด้วย
เช่นกัน การให้  5G เป็นจุดเร่ิมต้นของการทําวิจัย 6G และการซ้ืออุปกรณ์จาก Huawei Nokia  
หรือ Ericson ตลอดเวลาก็จะทําให้ประเทศชาติไม่ไปไหน ถ้าเป็นการ Co-Develop กับทางเอกชน 
จะยิ่งดี อย่างเช่น ประเทศเยอรมันมี Open Source ที่จะสามารถสร้างตรงนี้ ได้ ถ้าเป็นนโยบาย 
ให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะรวมตัวและทําอุปกรณ์ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะทําทั้งหมด  
แต่ทําเฉพาะในส่วนที่ Call network ซึ่งสามารถวิจัยได้ 

เพราะฉะนั้น ต้องมาคิดว่าจะจับมือกันอย่างไร มีใครบ้าง ผู้บริหารประเทศต้องช่วยชี้นํา  
ต้องคุยกับทาง Vendor ซึ่งวันนี้ มีทางเลือกอยู่ทั้ งหมด ๓ ทาง คือ Nokia Ericson และ Huawei  
ที่สําคัญคือต้องไม่ทําให้ประเทศชาติขึ้นอยู่กับหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว ต้องไม่ทําให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง
เป็นผู้กุมอํานาจเหนือตลาด ซึ่งในตลาดของ 5G เป็นครั้งแรกที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ ฉะน้ัน ทุกอย่าง 
มีทางเลือก อีกทั้ งเป็นโอกาสของทุกหน่วย ซึ่งจะไม่เหมือนกับตอน 4G ที่ต้องซื้อ Network 4G  
เพียงไม่ก่ีบริษัท  

อุปสรรคของการอัพเดทจาก 2G ถึง 4G ไปเป็น 5G คือเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ คิดว่า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ติดอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เร่ืองเงินและไม่ใช่เรื่องการใช้งาน แต่เป็นเร่ืองของความถี่  
เพราะความถ่ีถูกมอบสิทธิทั้ งหมดไปให้ กับหน่วยงานเพียง ๓ หน่วยงานหลักของประเทศเท่านั้น  
ดังนั้น จึงควรเสนอโมเดลใหม่ เปลี่ยนมาสู่การขอความช่วยเหลือจากภาคเอกชน แลกเปล่ียนในลักษณะ
ของการทําธุรกิจแล้วได้ผลกําไร จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และควรลองเทียบกับโมเดลการสื่อสาร 
ของโลกที่มีอยู่มี ๒ model 

หากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมในเร่ืองของการลงทุน เร่ืองของบุคลากร เรื่องการนํา
เทคโนโลยีไปใช้อย่างแท้จริง ทางการไฟฟ้าจะกําไรอย่างมาก หากสามารถใช้คลื่นความถี่ภายในพื้นที่ 
และกรอบของตัวเอง เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะเป็นตัวกําหนดการเติบโตของ 5G โดยสิ้นเชิง ทุกวันนี้ถูกหยุด
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ได้แก่กลุ่ม โรงแรม กลุ่มอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ ฉะนั้น การท่ีจะจ่ายค่าบริการจะต้องสอดคล้องกับ
รายได้ที่จะได้มา ในส่วนของบ้านประชาชนอีก ๑๖ ล้านรายในทั่วประเทศก็ต้องพิจารณาในเร่ืองของ 
การลงทุนว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ สําหรับการจ่ายค่าบริการในส่วนน้ี  

เรื่องที่ ๓ การลงทุนติดตั้งด้านอุปกรณ์สื่อสาร เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ 
ในการจัดซื้ออุปกรณ์ใด ๆ ต้องมีอายุของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาเพิ่งเปลี่ยนจาก 2G มาเป็น 3G 
หากต้องไปแทนที่ในมูลค่าทรัพย์สินที่ยังไม่สิ้นอายุจะเป็นการยากในการพิจารณาสับเปล่ียนเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งการกําหนดสเปคในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องมีการตรวจรับอุปกรณ์ และกําหนดเทคโนโลยีต่าง ๆ 
หากอุปกรณ์ที่ซื้อมาไม่สามารถตรวจรับได้ หรือการให้บริการยังไม่เกิดขึ้นจริงจะส่งผลต่อผู้ที่ลงนามตรวจ
และเป็นปัญหาเช่นกัน 

ในปี  พ .ศ . ๒๕๖๓  มีแผนขยายปริมาณการติดตั้ งมิ เตอร์ ในกลุ่มที่ เป็น  Smart Meter         
โดยมุ่งเน้นในกลุ่มของโรงงานเช่นเดิม และได้มีจัดเตรียมโครงการพร้อมกับเงินในการลงทุนดังกล่าวไว้
แล้ว โดยต้ังเป้าหมายในการติดตั้งมิเตอร์ให้ได้ประมาณ ๗๐,๐๐๐ เคร่ือง ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยรวมในกลุ่มมิเตอร์จะใช้ในเทคโนโลยีการสื่อสารลักษณะนี้ราว ๆ ๒ แสนราย 

ปัจจุบันมีการทดลองนําร่องที่พัทยา เป็นโครงการ Smart Grid โดยตั้งใจจะไปสู่ Smart City  
ที่มุ่งหวังให้ได้จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ รายสําหรับภาคประชาชน แต่เมื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแล้ว  
ยังเป็นในรูปแบบของ Local มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ความถี่ระยะส้ัน การส่งข้อมูล 
เป็น  Hop By Hop หรือการใช้  PLC ในด้ านของ Power Line เพื่ อลดค่ าใช้จ่ ายในการสื่ อสาร  
อีกทั้งทางการไฟฟ้ามีแผนจะขยายผลไปในหัวเมืองใหญ่ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ และปัจจุบันยังไม่ได้ตัดสินใจ 
ในเร่ืองของทิศทางการใช้เทคโนโลยีสื่อสารว่าจะเป็นในด้านใด ต้องรอฟังในรายละเอียดโครงสร้าง 
ราคาต่าง ๆ อีกทั้งยังต้องรอผลสรุปผลการศึกษาจากพื้นที่พัทยา ๑๒๐,๐๐๐ รายก่อน  

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ลัญฉกร  วุฒิสิทธิกุลกิจ  
อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่จุดการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญ 5G เป็นทั้งโอกาสและเป็น       

ทั้งอุปสรรค อยู่ที่ว่า 5G นั้นจะเดินด้วยวิธีอะไร ปัจจุบันความต้องการนําเข้าเทคโนโลยีมาใช้เกิดขึ้น
แน่นอน แต่จะไม่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป เพราะประชาชนจะไม่เรียกร้องความต้องการใช้ 5G จาก 
Operator หรือจาก Vender เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นที่มาพร้อมกับสปีทความเร็ว ฉะนั้น การ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคร้ังนี้จะไม่เกิดด้วยกับตลาดที่ใหญ่ทั้งประเทศ แต่จะถูกขับเคลื่อนด้วยหน่วยงาน 
ที่เป็นหลัก อย่างเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือบริษัทเอกชนที่เข้มแข็ง เช่น โตโยต้า SCG หรือ ปตท. 
เป็นต้น 

  ๒๕  

  

การก้าวหน้าของ 5G ในประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับหน่วยงาน โดยหน่วยงาน 
ที่สามารถเริ่มก่อนและไม่มีในเรื่องของผลประโยชน์ก็คือ มหาวิทยาลัยทุกแห่ง ยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยบูรพา 
มีความเข้มแข็งอย่างมากในเร่ืองการทํา Smart Health Smart City และการทดลองเป็นจริงแล้ว  
โดยมี Ecosystem ในเร่ืองของธุรกิจ มีคนชราทั้งหมด ๗,๐๐๐ กว่าคนอยู่ในเมืองแสนสุข บางแสน  
ซึ่งดีมานมีอยู่เยอะมากที่จะนํา 5G มาใช้ แต่ด้วยนโยบายหรือการออก License หรือด้วยการสนับสนุน
ยังไม่ได้เข้ามาช่วยในส่วนนี้ ฉะนั้น ต้องเดินพร้อม ๆ กันในทุกหน่วยงานในประเทศ ต้องคิดไปพร้อมกันว่า  
จะทําอย่างไรให้ราคาโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure 5G มีต้นทุนที่ไม่แพงนัก และมีการทดลองทดสอบ 
กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก่อน 

เม่ือลง Infrastructure 5G ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีด้วย
เช่นกัน การให้  5G เป็นจุดเร่ิมต้นของการทําวิจัย 6G และการซ้ืออุปกรณ์จาก Huawei Nokia  
หรือ Ericson ตลอดเวลาก็จะทําให้ประเทศชาติไม่ไปไหน ถ้าเป็นการ Co-Develop กับทางเอกชน 
จะย่ิงดี อย่างเช่น ประเทศเยอรมันมี Open Source ที่จะสามารถสร้างตรงนี้ ได้ ถ้าเป็นนโยบาย 
ให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะรวมตัวและทําอุปกรณ์ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะทําทั้งหมด  
แต่ทําเฉพาะในส่วนที่ Call network ซึ่งสามารถวิจัยได้ 

เพราะฉะนั้น ต้องมาคิดว่าจะจับมือกันอย่างไร มีใครบ้าง ผู้บริหารประเทศต้องช่วยชี้นํา  
ต้องคุยกับทาง Vendor ซึ่งวันนี้ มีทางเลือกอยู่ทั้ งหมด ๓ ทาง คือ Nokia Ericson และ Huawei  
ที่สําคัญคือต้องไม่ทําให้ประเทศชาติขึ้นอยู่กับหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว ต้องไม่ทําให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง
เป็นผู้กุมอํานาจเหนือตลาด ซึ่งในตลาดของ 5G เป็นครั้งแรกที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ ฉะน้ัน ทุกอย่าง 
มีทางเลือก อีกทั้ งเป็นโอกาสของทุกหน่วย ซึ่งจะไม่เหมือนกับตอน 4G ที่ต้องซื้อ Network 4G  
เพียงไม่ก่ีบริษัท  

อุปสรรคของการอัพเดทจาก 2G ถึง 4G ไปเป็น 5G คือเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ คิดว่า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ติดอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เร่ืองเงินและไม่ใช่เรื่องการใช้งาน แต่เป็นเร่ืองของความถี่  
เพราะความถ่ีถูกมอบสิทธิทั้ งหมดไปให้ กับหน่วยงานเพียง ๓ หน่วยงานหลักของประเทศเท่านั้น  
ดังนั้น จึงควรเสนอโมเดลใหม่ เปลี่ยนมาสู่การขอความช่วยเหลือจากภาคเอกชน แลกเปล่ียนในลักษณะ
ของการทําธุรกิจแล้วได้ผลกําไร จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และควรลองเทียบกับโมเดลการสื่อสาร 
ของโลกที่มีอยู่มี ๒ model 

หากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมในเร่ืองของการลงทุน เร่ืองของบุคลากร เรื่องการนํา
เทคโนโลยีไปใช้อย่างแท้จริง ทางการไฟฟ้าจะกําไรอย่างมาก หากสามารถใช้คลื่นความถี่ภายในพื้นที่ 
และกรอบของตัวเอง เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะเป็นตัวกําหนดการเติบโตของ 5G โดยสิ้นเชิง ทุกวันนี้ถูกหยุด
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ด้วยค่าใช้จ่าย ด้วย Regulation Model ที่มีอยู่ และต้องไม่ลืมว่าทางฟากของ Operator ไม่ได้มีการกระตุ้น
ที่จะลงทุนมาก ฉะนั้น โซลูชั่นของ 5G ไม่ใช่เป็นแบบบริการทั่วไปหรือ General Service แต่เป็นแบบเฉพาะ 
หรือ Specific Local Life ของแต่ละบริษัท ด้วยเหตุนี้โมเดลที่อยากให้เกิดก็คือ การอนุญาตให้ใช้ความถ่ี
จะอยู่ในรูปแบบเดียวกับ Wi-Fi หรือรูปของ Micro License 

ในเร่ืองของการประมูล ในหลักการเวลาทําการประมูล สามารถกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมได้ 
ยกตัวอย่างเช่น การตั้งโครงข่าย 5G ตามมหาวิทยาลัยหลัก ๆ เป็น Local ที่ ใช้เฉพาะในพื้นที่นั้น ๆ  
หรือที่ เรียกว่า Local 5G network ให้ กับทางมหาวิทยาลัยที่สนใจ และหากได้ License ไปแล้ว  
เชื่อว่า ภายใน ๓ ปี จะมี Self - Driving Car เกิดขึ้นแน่นอน 

ในขณะนี้แต่ละมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง การเกิดขึ้นของ 
Self - Driving Car แห่งแรกที่วิ่งบนพื้นที่จํากัดได้ และจะเป็นในระดับ ๔ ที่สามารถเอามือออก 
จากพวงมาลัย และขาออกจากคันเบรกได้ นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าพัทยาจะกลายเป็น Smart City ต้นแบบ 
ของโลก ที่คนชราสามารถ Detect ได้ ๒๔ ช่ัวโมง และในส่วนของการแพทย์สามารถทําให้โรงพยาบาล 
ชั้นนําของประเทศเป็น Smart Hospital ได้ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พร้อมสําหรับ 5G ไม่ว่าจะ
เป็นมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บูรพา โจทย์ตอนนี้อยู่ในเร่ืองของค่าใช้จ่าย เพราะถึงแม้จะได้คลื่น 
ก็ยังไม่สามารถซื้อโครงข่าย 5G ได้ 

นายเจษฎา  ศิวรักษ์ 
หัวหน้างานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท อิริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด 
แบ่งความถี่เป็นสินค้าออกเป็น ๓ ชนิด ชนิดแรก Public Good ความถ่ีที่ทุกคนสามารถใช้ได้  

คือ  ความถ่ี  ๒ .๔  และความถ่ี  ๕  GB ชนิ ดที่  ๒  Private Good มีสิ ทธิ ใช้ เฉพาะผู้ ได้ ความถ่ีนี้ นั้ น  
คนอื่นไม่สามารถใช้ได้ และชนิดที่ ๓ Club Good สามารถใช้ร่วมกันได้แต่ต้องเป็นเฉพาะกลุ่ม 

การประมูลคลื่นความถี่ในปัจจุบัน เป็นชนิด Private Good กับ Unlicensed จัดเป็น Public Good 
ส่วนชนิด Club Good สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมใช้ความถี่ร่วมกัน และความถ่ีเดียวกันได้ในแต่ละที่ 
ซึ่งไม่รบกวนกัน Club Good ใน 5G ไม่ได้เป็นความถี่เดียว มีทั้ง Low Band Big Band และ High Band  
หาก 5G มาตอบสนองทุกวิกฤต คําถามคือจะออกใบเสร็จและเก็บเงินอย่างไร ด้วยเหตุนี้ต้องมีการปรับ
โครงสร้างทั้งหมด ฉะน้ันแล้ว 5G จะไม่ได้จบเพียงแค่เร่ืองของความถี่อย่างเดียว แต่ยังมีส่วนต่าง ๆ  
ที่ต้องพิจารณาด้วย 

ประเด็นในเร่ือง Lan จะพัฒนาหรือไม่ ความจริงวันนี้ในโลกของการทําอุปกรณ์ใน 5G และ 4G 
วันนี้มีการแยกระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟท์แวร์ และต่อไปจะใช้ฮาร์ดแวร์ตัวเดียว ในส่วนของซอฟท์แวร์ 
ในต่างประเทศยังไม่มีแนวคิดที่จะปิด 2G เพราะสามารถใช้อุปกรณ์ตัวเดิมอัพเดทซอฟต์แวร์ได้ 

  ๒๗  

  

ประการท่ี ๒ มาตรฐานท่ีเรียกว่า “O-RAN Alliance” (Open Lan alliance) จะเปิดโอกาส 
ให้ผู้ที่ทํา Lan ต้องใช้ Open Source เพราะฉะนั้น ใครที่อยากจะพัฒนาตรงนี้ต้องเป็นสมาชิก ตอนนี้อยู่ที่ว่า
เราจะไปเป็นสมาชิกกับทางนั้นหรือไม่ เนื่องจากว่าเราไม่สามารถพัฒนาอุปกรณ์โทรคมนาคมต้ังมาตรฐาน
เองได้ จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอาจจะร่วมมือกับ Operator เข้าไปเป็นสมาชิกของ Open Lan 
Alliance 

นอกจากน้ี ต้องหารือกับ Regulator เพราะต้องมี Open Lan Standard ที่เข้ามา ในเร่ืองของ
ความปลอดภัยจะผูกกับเร่ืองนี้เช่นกัน เร่ืองของ 5G Security ที่ต้องดูในเร่ืองของคราวน์แลนด้วยว่า 
จะมีการแฮ็ค ซึ่งเป็นเร่ืองใหญ่อีกเร่ืองหนึ่งที่ต้องมานั่งกําหนดก่อน ยกตัวอย่างประเทศสวีเดน มี 5G  
ช้ากว่าประเทศเรา เพราะสวีเดนจะมีการประมูลคลื่นความถี่ ๓.๕ ในเดือนมีนาคมปีหน้า ก่อนหน้าที่จะปล่อย
ให้มีการปรับใช้ 5G ทางสวีเดนได้ทําเร่ือง 5G Security Policy ก่อน โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น 
มาคร่ึงปีก่อนที่จะกําหนดนโยบาย ฉะน้ัน สวีเดน มองว่าก่อนที่จะให้ในเร่ืองของคล่ืนความถ่ีควรดูเร่ือง 
Security และเรื่อง Privacy จึงกําหนดเป็นนโยบาย 

เรื่องนโยบายในประเทศเรา ยกตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา สิ่งแรกที่ภาครัฐช่วย  
คือ การ Roll Out 5G ด้วยการออกกฎหมายตัวหนึ่งที่เรียกว่า Shot Clock เพราะปัญหาวันนี้ คือ การจะตั้ง
สถานีฐานต้องทํา EIA ต้นทุนการทํา EIA กับระยะเวลาการทํา EIA จะเป็นปัญหาอย่างมากสําหรับ 
Operator ในการตั้งเสา ซึ่งหลังจากการตั้งเสาเสร็จ จะมีนักการเมืองท้องถ่ินที่ไม่ได้ประโยชน์ หรือมีชาวบ้าน 
ให้นําเสาออก โดยเอาเรื่องของ Public Health มาเป็นประเด็น 

ทางสหรัฐอเมริกา จึงมีความคิดว่า ในอดีตที่ผ่านมาในการ Roll Out มีปัญหาเพราะว่ารัฐบาล
ท้องถ่ินไปถ่วงเวลาในการต้ังเสา ทําให้ Operator ไม่สามารถตั้งเสาได้ หากครบกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน
แล้วทางรัฐบาลท้องถิ่นยังไม่อนุญาต ทาง Operator ก็จะสามารถต้ังเสาได้ทันที และหากจะให้ถอนเสา
ออกทางรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินให้กับทาง Operator ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีกฎหมายมาช่วย 
ในการ Roll Out 

5G Security เป็นประเด็นที่ มีความอ่อนไหว หากจะนํ า 5G ไปใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม  
เจ้าของโรงงานม่ันใจได้อย่างไรว่าข้อมูลของ Robot ว่าจะไม่ไหลไปอยู่ที่อื่น หรืออาจจะถูกก็อปป้ีข้อมูล
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ Security และ Privacy จะต้องมีการวางนโยบายไวแ้ต่แรก มากกว่าการทํา 
5G Deployment และเรื่องของ Spectrum ความพร้อมในเรื่องเหล่านี้จะต้องไปเป็นองคาพยพ 

วิธีการจัดสรรความถี่ทั่วโลก ไม่ได้จํากัดอยู่ที่การประมูลแล้ววิธีการประมูลอาจเป็นวิธีการ 
ที่ไม่เหมาะสม วิธีการประมูลในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ที่มีการประมูลคลื่นความถ่ี ๒.๑ GHz ได้มูลค่าเป็นแสน
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ด้วยค่าใช้จ่าย ด้วย Regulation Model ที่มีอยู่ และต้องไม่ลืมว่าทางฟากของ Operator ไม่ได้มีการกระตุ้น
ที่จะลงทุนมาก ฉะนั้น โซลูชั่นของ 5G ไม่ใช่เป็นแบบบริการทั่วไปหรือ General Service แต่เป็นแบบเฉพาะ 
หรือ Specific Local Life ของแต่ละบริษัท ด้วยเหตุนี้โมเดลที่อยากให้เกิดก็คือ การอนุญาตให้ใช้ความถ่ี
จะอยู่ในรูปแบบเดียวกับ Wi-Fi หรือรูปของ Micro License 

ในเร่ืองของการประมูล ในหลักการเวลาทําการประมูล สามารถกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมได้ 
ยกตัวอย่างเช่น การตั้งโครงข่าย 5G ตามมหาวิทยาลัยหลัก ๆ เป็น Local ที่ ใช้เฉพาะในพื้นที่นั้น ๆ  
หรือที่ เรียกว่า Local 5G network ให้ กับทางมหาวิทยาลัยที่สนใจ และหากได้ License ไปแล้ว  
เชื่อว่า ภายใน ๓ ปี จะมี Self - Driving Car เกิดขึ้นแน่นอน 

ในขณะนี้แต่ละมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง การเกิดขึ้นของ 
Self - Driving Car แห่งแรกที่วิ่งบนพื้นที่จํากัดได้ และจะเป็นในระดับ ๔ ที่สามารถเอามือออก 
จากพวงมาลัย และขาออกจากคันเบรกได้ นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าพัทยาจะกลายเป็น Smart City ต้นแบบ 
ของโลก ที่คนชราสามารถ Detect ได้ ๒๔ ชั่วโมง และในส่วนของการแพทย์สามารถทําให้โรงพยาบาล 
ชั้นนําของประเทศเป็น Smart Hospital ได้ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พร้อมสําหรับ 5G ไม่ว่าจะ
เป็นมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บูรพา โจทย์ตอนนี้อยู่ในเร่ืองของค่าใช้จ่าย เพราะถึงแม้จะได้คล่ืน 
ก็ยังไม่สามารถซื้อโครงข่าย 5G ได้ 

นายเจษฎา  ศิวรักษ์ 
หัวหน้างานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท อิริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด 
แบ่งความถี่เป็นสินค้าออกเป็น ๓ ชนิด ชนิดแรก Public Good ความถ่ีที่ทุกคนสามารถใช้ได้  

คือ  ความถ่ี  ๒ .๔  และความถ่ี  ๕  GB ชนิ ดที่  ๒  Private Good มีสิ ทธิ ใช้ เฉพาะผู้ ได้ ความถ่ีนี้ นั้ น  
คนอื่นไม่สามารถใช้ได้ และชนิดที่ ๓ Club Good สามารถใช้ร่วมกันได้แต่ต้องเป็นเฉพาะกลุ่ม 

การประมูลคลื่นความถี่ในปัจจุบัน เป็นชนิด Private Good กับ Unlicensed จัดเป็น Public Good 
ส่วนชนิด Club Good สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมใช้ความถี่ร่วมกัน และความถ่ีเดียวกันได้ในแต่ละที่ 
ซึ่งไม่รบกวนกัน Club Good ใน 5G ไม่ได้เป็นความถี่เดียว มีทั้ง Low Band Big Band และ High Band  
หาก 5G มาตอบสนองทุกวิกฤต คําถามคือจะออกใบเสร็จและเก็บเงินอย่างไร ด้วยเหตุนี้ต้องมีการปรับ
โครงสร้างทั้งหมด ฉะนั้นแล้ว 5G จะไม่ได้จบเพียงแค่เร่ืองของความถี่อย่างเดียว แต่ยังมีส่วนต่าง ๆ  
ที่ต้องพิจารณาด้วย 

ประเด็นในเร่ือง Lan จะพัฒนาหรือไม่ ความจริงวันนี้ในโลกของการทําอุปกรณ์ใน 5G และ 4G 
วันนี้มีการแยกระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟท์แวร์ และต่อไปจะใช้ฮาร์ดแวร์ตัวเดียว ในส่วนของซอฟท์แวร์ 
ในต่างประเทศยังไม่มีแนวคิดที่จะปิด 2G เพราะสามารถใช้อุปกรณ์ตัวเดิมอัพเดทซอฟต์แวร์ได้ 

  ๒๗  

  

ประการท่ี ๒ มาตรฐานที่เรียกว่า “O-RAN Alliance” (Open Lan alliance) จะเปิดโอกาส 
ให้ผู้ที่ทํา Lan ต้องใช้ Open Source เพราะฉะนั้น ใครที่อยากจะพัฒนาตรงนี้ต้องเป็นสมาชิก ตอนนี้อยู่ที่ว่า
เราจะไปเป็นสมาชิกกับทางนั้นหรือไม่ เนื่องจากว่าเราไม่สามารถพัฒนาอุปกรณ์โทรคมนาคมต้ังมาตรฐาน
เองได้ จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอาจจะร่วมมือกับ Operator เข้าไปเป็นสมาชิกของ Open Lan 
Alliance 

นอกจากน้ี ต้องหารือกับ Regulator เพราะต้องมี Open Lan Standard ที่เข้ามา ในเร่ืองของ
ความปลอดภัยจะผูกกับเร่ืองนี้เช่นกัน เร่ืองของ 5G Security ที่ต้องดูในเร่ืองของคราวน์แลนด้วยว่า 
จะมีการแฮ็ค ซึ่งเป็นเร่ืองใหญ่อีกเร่ืองหนึ่งที่ต้องมานั่งกําหนดก่อน ยกตัวอย่างประเทศสวีเดน มี 5G  
ช้ากว่าประเทศเรา เพราะสวีเดนจะมีการประมูลคลื่นความถี่ ๓.๕ ในเดือนมีนาคมปีหน้า ก่อนหน้าที่จะปล่อย
ให้มีการปรับใช้ 5G ทางสวีเดนได้ทําเร่ือง 5G Security Policy ก่อน โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น 
มาคร่ึงปีก่อนที่จะกําหนดนโยบาย ฉะนั้น สวีเดน มองว่าก่อนที่จะให้ในเร่ืองของคล่ืนความถ่ีควรดูเร่ือง 
Security และเรื่อง Privacy จึงกําหนดเป็นนโยบาย 

เร่ืองนโยบายในประเทศเรา ยกตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา สิ่งแรกที่ภาครัฐช่วย  
คือ การ Roll Out 5G ด้วยการออกกฎหมายตัวหนึ่งที่เรียกว่า Shot Clock เพราะปัญหาวันนี้ คือ การจะตั้ง
สถานีฐานต้องทํา EIA ต้นทุนการทํา EIA กับระยะเวลาการทํา EIA จะเป็นปัญหาอย่างมากสําหรับ 
Operator ในการตั้งเสา ซึ่งหลังจากการตั้งเสาเสร็จ จะมีนักการเมืองท้องถ่ินที่ไม่ได้ประโยชน์ หรือมีชาวบ้าน 
ให้นําเสาออก โดยเอาเรื่องของ Public Health มาเป็นประเด็น 

ทางสหรัฐอเมริกา จึงมีความคิดว่า ในอดีตที่ผ่านมาในการ Roll Out มีปัญหาเพราะว่ารัฐบาล
ท้องถ่ินไปถ่วงเวลาในการต้ังเสา ทําให้ Operator ไม่สามารถตั้งเสาได้ หากครบกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน
แล้วทางรัฐบาลท้องถิ่นยังไม่อนุญาต ทาง Operator ก็จะสามารถต้ังเสาได้ทันที และหากจะให้ถอนเสา
ออกทางรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินให้กับทาง Operator ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีกฎหมายมาช่วย 
ในการ Roll Out 

5G Security เป็นประเด็นที่ มีความอ่อนไหว หากจะนํ า 5G ไปใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม  
เจ้าของโรงงานม่ันใจได้อย่างไรว่าข้อมูลของ Robot ว่าจะไม่ไหลไปอยู่ที่อื่น หรืออาจจะถูกก็อปป้ีข้อมูล
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ Security และ Privacy จะต้องมีการวางนโยบายไว้แต่แรก มากกว่าการทํา 
5G Deployment และเรื่องของ Spectrum ความพร้อมในเรื่องเหล่านี้จะต้องไปเป็นองคาพยพ 

วิธีการจัดสรรความถี่ทั่วโลก ไม่ได้จํากัดอยู่ที่การประมูลแล้ววิธีการประมูลอาจเป็นวิธีการ 
ที่ไม่เหมาะสม วิธีการประมูลในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ที่มีการประมูลคลื่นความถ่ี ๒.๑ GHz ได้มูลค่าเป็นแสน
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ล้านเหรียญสหรัฐ คนประมูลได้ก็ขาดทุนเสียหาย ฉะนั้น วัตถุประสงค์การประมูลความถี่ไม่ได้เพื่อสร้าง
รายได้ให้รัฐ Regulator ไม่ได้มีหน้าที่หารายได้ให้รัฐ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นกรมสรรพากร 

วัตถุประสงค์การประมูล คือให้ผู้ที่เห็นมูลค่าความถ่ีแล้วนํามาพัฒนาเทคโนโลยีสร้างโครงข่าย 
เพื่อตอบสนองเจ้าของความถี่ ซึ่งก็คือประชาชน หากการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมไม่ได้ให้ความสําคัญ 
ในการแข่งขันในการประมูล การประมูลนั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไร แต่ต้องเป็นการแข่งขันในตลาด
มากกว่า ทุกวันน้ี หลายประเทศเลิกประมูล 5G แล้ว แต่ปัญหาก็จะกลับมาว่า พ.ร.บ. ประเทศเราล้าสมัย
หรือไม่ ซึ่งยังเขียนล็อคไว้ว่าต้องเป็นการจัดสรรความถี่ด้วยการประมูลเท่านั้นเอง  

 
๓.๒  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้มีโอกาสให้บริการคลื่นความถี่ ด้วยเทคโนโลยี 5G (ภาคบ่าย) 

คําถามท่ี ๑  ปัจจุบันนี้ท่านมีเทคโนโลยี 5G ใช้ หรือเตรียมใช้ หรือทราบว่ามีผู้ใช้ในประเทศ
ไทยหรือยัง ใช้แล้วผลเป็นอย่างไร 

พันเอก สรรพชัย  หุวะนนัทน์  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
ปัจจุบัน CAT ยังไม่มีการใช้ 5G แต่มีการร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการ Operator ทุกรายเพื่อเป็น

ฐานปฏิบัติการอยู่ ๒ ที่ด้วยกัน คือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ศรีราชา ๒ นอกจากนี้ ยังมีผู้ค้า 
Vendor หลายรายที่เข้ามาร่วม ไม่ว่าจะเป็น อิริคสัน หัวเว่ย ฯลฯ มาร่วมทดสอบ Application บางส่วน 
เช่น VR CAT เพื่อเตรียมตัวเป็นส่วนหน่ึงของการขับเคล่ือน 5G ในอนาคต 

นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน  
TOT ร่วมมือกับกระทรวงและผู้ประกอบการทุกรายดําเนินการทดสอบ 5G เม่ือต้นปีที่ผ่านมา 

กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชาและในพื้นที่ EEC ตามที่กสทช. อนุมัติให้ใช้ย่านความถี่ ๒๖ GHz 
การทดสอบได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทผู้ผลิต ทั้งหัวเว่ย โนเกีย อิริคสัน ทดสอบในเร่ืองการติดตั้ง
เสาที่อยู่บนอาคาร มีห้องแล็บปฏิบัติการ นอกจากน้ี ยังมีผู้ผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับโรงงานมาร่วม
ทดลองระบบ 5G เพื่อต้องการรู้ว่า หากส่งคลื่น 5G ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยโครงข่ายจะเป็นอย่างไร 

ตัวอย่าง Use Case ทุกวันนี้การถ่ายทอดสดไม่ได้ใช้รถโอบีอย่างเม่ือก่อน เปลี่ยนมาเป็น 
รถถ่ายทอดที่เป็น 5G มีการทดสอบถ่ายทอดด้วยกล้อง 4K โดยที่ไม่ต้องใช้สายไฟเบอร์ ออฟติค ไม่ต้องมี
สัญญาณดาวเทียม แต่ใช้การยิงสัญญาณท่ีเป็น 5G วิ่งไปที่ Core Network 5G ที่ติดตั้งอยู่ศรีราชา  
โดยระบบจะส่งผ่านไปยังห้องส่งและให้รถวิ่งเข้ามาที่กรุงเทพมหานครในขณะที่ทดสอบ คล้ายกับ 
การส่งสัญญาณมายังสถานีโทรทัศน์มีการส่งภาพกลับมาที่มหาวิทยาลัยเกษตร ศรีราชาอีกครั้งหนึ่ง  

  ๒๙  

  

ซึ่งการทดสอบ 5G ลักษณะนี้คล้ายกับการทดสอบของทางประเทศอังกฤษ มีการใช้มือถือรายงานข่าว 
เป็นการนําร่อง เป็นการทดลองที่ยังไม่เน้นทางด้านเทคนิคมากนัก ในส่วนของ Application ยังมีข้อกังวล
หลายอย่าง เป็นต้นว่า โครงสร้างพื้นฐาน เสา อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องคํานึงถึงเร่ืองความปลอดภัยสําหรับ
ประเทศไทย 

ทางกระทรวงพยายามกระตุ้นลงนาม MOU กับภาคอุตสาหกรรม ๔๐ กว่าราย รวมทั้ง Operator 
โดยมีตารางในการทดสอบ ที่จะต้องต่ออายุการใช้งานทุก ๖ เดือน ซึ่งในขณะนี้ทาง กสทช. ประกาศ
เงื่อนไขใหม่ ที่เรียกว่า Mobile Sandbox ที่จุฬาฯ เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น 

นายวีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร 
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จํากัด (มหาชน) 
ในส่วนของ AIS ยังไม่มีการเปิดให้บริการ 5G แต่มีการทดสอบ 5G มาเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีความร่วมมือ 

กับหลายที่ ทั้งในส่วนของเครือข่ายท่ีมีการปรับโครงสร้างให้แยก User Plan กับ Control Plan ออกจากกัน 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับ 5G ต่อไป  

ในปีที่ผ่านมามีการทดสอบการใช้ 5G และมีการเชิญ  กสทช . มาร่วมถ่ายทอดข้อมูล 
ขณะเดียวกันก็พบว่า 5G เป็นเทคโนโลยีที่ออกมาเพื่ออุตสาหกรรม เพราะทุกวันนี้ 4G สําหรับการใช้   
มือถือทั่วไปในบ้านเราน้ันถือว่าพอเพียงแล้ว ฉะนั้น ในเร่ืองของ 5G ควรต้องมีการเตรียมความพร้อมให้
อุตสาหกรรมในเร่ืองน้ี และการทํา Use Case ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากที่ต้องร่วมมือกับ     
หลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น คณะวิศวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ได้มีการเซ็น MOU ในการ
ทดสอบร่วมกันเพื่อทํา Research Development มีการทดสอบการขับรถยนต์ โดยที่คนขับอยู่ที่
กรุงเทพฯ และรถอยู่หาดใหญ่ ณ ตอนนี้รถยนต์ไร้คนขับสามารถเป็นจริงได้และเกิดขึ้นได้แล้ว ถึงแม้ว่า
เทคโนโลยีจะยังไม่เสถียรมากนัก 

นอกจากน้ี ยังต้องเตรียมในเรื่องของบุคลากร ซึ่งภายใน ๒ ปีนี้ ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเตรียม 
ได้มากน้อยแค่ไหน เพราะเพิ่งจะผ่านการประมูล 4G ไปไม่นาน ปัจจุบันการใช้ 4G ถือว่าพอเพียง 
ถึงแม้ว่าจะใช้ความถ่ีไปเพียงบางส่วน ยังเหลืออีก ๑๕ MHz แต่ตอนน้ี 5G มาพร้อมกับสปีทที่เร็วขึ้น 
และราคาถูกลง ต้องดูว่าลูกค้าที่จะไป 5G เป็นกลุ่มเดียวกันกับ 4G หรือไม่ และต้องยอมรับว่ารายได้ 
ของผู้ให้บริการหรือ Operator ไม่ได้เพิ่มขึ้น ฉะนั้น จึงต้องกําหนดว่า 5G จะไปในทิศทางไหน 
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ล้านเหรียญสหรัฐ คนประมูลได้ก็ขาดทุนเสียหาย ฉะนั้น วัตถุประสงค์การประมูลความถี่ไม่ได้เพื่อสร้าง
รายได้ให้รัฐ Regulator ไม่ได้มีหน้าที่หารายได้ให้รัฐ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นกรมสรรพากร 

วัตถุประสงค์การประมูล คือให้ผู้ที่เห็นมูลค่าความถ่ีแล้วนํามาพัฒนาเทคโนโลยีสร้างโครงข่าย 
เพื่อตอบสนองเจ้าของความถี่ ซึ่งก็คือประชาชน หากการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมไม่ได้ให้ความสําคัญ 
ในการแข่งขันในการประมูล การประมูลนั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไร แต่ต้องเป็นการแข่งขันในตลาด
มากกว่า ทุกวันนี้ หลายประเทศเลิกประมูล 5G แล้ว แต่ปัญหาก็จะกลับมาว่า พ.ร.บ. ประเทศเราล้าสมัย
หรือไม่ ซึ่งยังเขียนล็อคไว้ว่าต้องเป็นการจัดสรรความถี่ด้วยการประมูลเท่านั้นเอง  

 
๓.๒  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้มีโอกาสให้บริการคลื่นความถี่ ด้วยเทคโนโลยี 5G (ภาคบ่าย) 

คําถามท่ี ๑  ปัจจุบันนี้ท่านมีเทคโนโลยี 5G ใช้ หรือเตรียมใช้ หรือทราบว่ามีผู้ใช้ในประเทศ
ไทยหรือยัง ใช้แล้วผลเป็นอย่างไร 

พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
ปัจจุบัน CAT ยังไม่มีการใช้ 5G แต่มีการร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการ Operator ทุกรายเพื่อเป็น

ฐานปฏิบัติการอยู่ ๒ ที่ด้วยกัน คือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ศรีราชา ๒ นอกจากนี้ ยังมีผู้ค้า 
Vendor หลายรายที่เข้ามาร่วม ไม่ว่าจะเป็น อิริคสัน หัวเว่ย ฯลฯ มาร่วมทดสอบ Application บางส่วน 
เช่น VR CAT เพื่อเตรียมตัวเป็นส่วนหน่ึงของการขับเคล่ือน 5G ในอนาคต 

นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน  
TOT ร่วมมือกับกระทรวงและผู้ประกอบการทุกรายดําเนินการทดสอบ 5G เม่ือต้นปีที่ผ่านมา 

กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชาและในพื้นที่ EEC ตามที่กสทช. อนุมัติให้ใช้ย่านความถี่ ๒๖ GHz 
การทดสอบได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทผู้ผลิต ทั้งหัวเว่ย โนเกีย อิริคสัน ทดสอบในเร่ืองการติดตั้ง
เสาที่อยู่บนอาคาร มีห้องแล็บปฏิบัตกิาร นอกจากนี้ ยังมีผู้ผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับโรงงานมาร่วม
ทดลองระบบ 5G เพื่อต้องการรู้ว่า หากส่งคลื่น 5G ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยโครงข่ายจะเป็นอย่างไร 

ตัวอย่าง Use Case ทุกวันนี้การถ่ายทอดสดไม่ได้ใช้รถโอบีอย่างเม่ือก่อน เปล่ียนมาเป็น 
รถถ่ายทอดที่เป็น 5G มีการทดสอบถ่ายทอดด้วยกล้อง 4K โดยที่ไม่ต้องใช้สายไฟเบอร์ ออฟติค ไม่ต้องมี
สัญญาณดาวเทียม แต่ใช้การยิงสัญญาณท่ีเป็น 5G วิ่งไปที่ Core Network 5G ที่ติดตั้งอยู่ศรีราชา  
โดยระบบจะส่งผ่านไปยังห้องส่งและให้รถวิ่งเข้ามาที่กรุงเทพมหานครในขณะที่ทดสอบ คล้ายกับ 
การส่งสัญญาณมายังสถานีโทรทัศน์มีการส่งภาพกลับมาที่มหาวิทยาลัยเกษตร ศรีราชาอีกครั้งหนึ่ง  

  ๒๙  

  

ซึ่งการทดสอบ 5G ลักษณะนี้คล้ายกับการทดสอบของทางประเทศอังกฤษ มีการใช้มือถือรายงานข่าว 
เป็นการนําร่อง เป็นการทดลองที่ยังไม่เน้นทางด้านเทคนิคมากนัก ในส่วนของ Application ยังมีข้อกังวล
หลายอย่าง เป็นต้นว่า โครงสร้างพื้นฐาน เสา อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องคํานึงถึงเร่ืองความปลอดภัยสําหรับ
ประเทศไทย 

ทางกระทรวงพยายามกระตุ้นลงนาม MOU กับภาคอุตสาหกรรม ๔๐ กว่าราย รวมทั้ง Operator 
โดยมีตารางในการทดสอบ ที่จะต้องต่ออายุการใช้งานทุก ๖ เดือน ซึ่งในขณะนี้ทาง กสทช. ประกาศ
เงื่อนไขใหม่ ที่เรียกว่า Mobile Sandbox ที่จุฬาฯ เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น 

นายวีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร 
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จํากัด (มหาชน) 
ในส่วนของ AIS ยังไม่มีการเปิดให้บริการ 5G แต่มีการทดสอบ 5G มาเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีความร่วมมือ 

กับหลายที่ ทั้งในส่วนของเครือข่ายท่ีมีการปรับโครงสร้างให้แยก User Plan กับ Control Plan ออกจากกัน 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับ 5G ต่อไป  

ในปีที่ผ่านมามีการทดสอบการใช้ 5G และมีการเชิญ  กสทช . มาร่วมถ่ายทอดข้อมูล 
ขณะเดียวกันก็พบว่า 5G เป็นเทคโนโลยีที่ออกมาเพื่ออุตสาหกรรม เพราะทุกวันนี้ 4G สําหรับการใช้   
มือถือทั่วไปในบ้านเราน้ันถือว่าพอเพียงแล้ว ฉะนั้น ในเร่ืองของ 5G ควรต้องมีการเตรียมความพร้อมให้
อุตสาหกรรมในเร่ืองน้ี และการทํา Use Case ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากที่ต้องร่วมมือกับ     
หลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น คณะวิศวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ได้มีการเซ็น MOU ในการ
ทดสอบร่วมกันเพื่อทํา Research Development มีการทดสอบการขับรถยนต์ โดยที่คนขับอยู่ที่
กรุงเทพฯ และรถอยู่หาดใหญ่ ณ ตอนนี้รถยนต์ไร้คนขับสามารถเป็นจริงได้และเกิดขึ้นได้แล้ว ถึงแม้ว่า
เทคโนโลยีจะยังไม่เสถียรมากนัก 

นอกจากน้ี ยังต้องเตรียมในเร่ืองของบุคลากร ซึ่งภายใน ๒ ปีนี้ ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเตรียม 
ได้มากน้อยแค่ไหน เพราะเพิ่งจะผ่านการประมูล 4G ไปไม่นาน ปัจจุบันการใช้ 4G ถือว่าพอเพียง 
ถึงแม้ว่าจะใช้ความถ่ีไปเพียงบางส่วน ยังเหลืออีก ๑๕ MHz แต่ตอนน้ี 5G มาพร้อมกับสปีทที่เร็วขึ้น 
และราคาถูกลง ต้องดูว่าลูกค้าที่จะไป 5G เป็นกลุ่มเดียวกันกับ 4G หรือไม่ และต้องยอมรับว่ารายได้ 
ของผู้ให้บริการหรือ Operator ไม่ได้เพิ่มขึ้น ฉะนั้น จึงต้องกําหนดว่า 5G จะไปในทิศทางไหน 
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นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ 
รองผู้อํานวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ปัจจุบันทรูได้ดําเนินการทดสอบทดลองอุปกรณ์จาก Vendor หลากหลาย แต่ละประเทศ 

ที่เป็นผู้ผลิต ก็เร่ิมผลิตอุปกรณ์สําหรับ 5G ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ส่งและรับ ทั้งจากทางหัวเหว่ย อิริคสัน 
ซิทโก้ และโนเกีย ทางบริษัทฯ มีการนําอุปกรณ์เหล่านี้มาทดสอบจากทุกเจ้า ด้วยการนํามาทดลองใช้ 
กับแต่ละคล่ืนความถี่และดูเหมือนว่าทุกวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการนําความถี่มาใช้กับ 5G 

ทางฝั่งยุโรปมีการใช้คลื่นความถี่ ๓.๕ ประเทศจีนใช้ความถ่ี ๒๖๐๐ MHz ส่วนทางประเทศญ่ีปุ่น 
มีการนําคลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz มาเป็นคลื่นความถี่ต่ํา ในขณะที่ประเทศไทยวันนี้ยังไม่มีความพร้อม 
และความชัดเจน เพื่อให้พร้อมกับในทุก ๆ คลื่น ด้วยเหตุนี้จึงต้องนําเอาอุปกรณ์จากทุก Vendor 
มาทดลองทดสอบกับทุกคลื่น จึงเป็นโจทย์ในเร่ืองของอุปกรณ์และคลื่น 

5G เป็นเร่ืองใหม่สําหรับประเทศไทย ทางทรู ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ มีองค์ความรู้  
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังร่วมกับ 
ทางมหาวิทยาลัยลาดกระบัง โดยจัดให้มีทรูดิจิทัลปาร์คสําหรับสตาร์ทอัพใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยคิด       
Use Case ต่าง ๆ ในการทดลองทดสอบ 

กลุ่มผู้ใช้งาน 5G จะมีลักษณะของ B2B (Business To Business) มากกว่า B2C (Business 
to Consumer) โดยในกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมจะเป็นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จาก 5G มากกว่าคนทั่วไป 
ด้วยเหตุนี้ทางทรู จึงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มของสตาร์ทอัพ ในการให้ทางมหาวิทยาลัยจัดหา Use Case  
สําหรับเตรียมความพร้อม เมื่อประเทศมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ 5G  

Ecosystem คือความคุ้มค่าในการลงทุน โดยที่ผ่านมาจาก 2G มาสู่ 4G มีความต้องการ 
ของตลาดเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนมีความต้องการใช้อุปกรณ์สื่อสารที่มีความเร็ว ซึ่งแน่นอนว่า  
จะทําให้ คุ้มทุนได้รวดเร็ว ต้องยอมรับว่า 5G วันนี้ถือว่าเกินกว่าความจําเป็นในกลุ่มของผู้บริโภค  
มีการเปลี่ยนทิศทางของกลุ่มที่ เป็น Enterprise เป็น  Vertical Industry เป็นโรงงานที่จะนํา 5G  
มาช่วยสร้างประโยชน์ สร้างมูลค่าในการลงทุน และทําให้ค่าใช้จ่ายถูกลง  

หากต้องการให้ 5G เป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศ ในขณะที่ยังไม่มีความพร้อม 
และไม่มีเทคโนโลยี 5G มารองรับ ต้องไม่ลืมว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจของประเทศต้องพึ่งพา EEC แต่ยังไม่มี
เทคโนโลยี 5G รองรับ ฉะนั้น โอกาสที่โรงงานเหล่านั้นจะตัดสินใจมาลงทุนค่อนข้างยาก หากวันนี้ 
ยังไม่ชัดเจนว่าจะนําคลื่นมาทําอะไรจะทําให้การประมูลครั้งนี้อาจจะไม่มีบรรลุวัตถุประสงค์ของประเทศ 
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นายอธิป  กีรติพิชญ์ 
Regulatory บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  
ปัจจุบันทาง Dtac ใช้เทคโนโลยี 5G เหมือนกับ Operator หลักรายอื่น ๆ คือ Apply License  

กับ กสทช . ซึ่งมีอายุตามช่วงระยะเวลาของใบอนุญาตทดสอบ โดยทาง Dtac ประสานกับทาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการร่วมกันทดสอบท่ีอาคารจามจุรีสแควร์ โดยความถ่ีที่ใช้เป็นย่าน ๒๘ GHz 
เป็นย่าน Millimeter Wave หรือ ๒๖ GHz และ ๒๘ GHz ตัวเครื่องยังไม่แพร่หลาย ในส่วนของอุปกรณ์
ยังเป็นข้อจํากัด เพราะ 5G ยังเป็นเรื่องใหม่ โดยเฉพาะ 5G ที่ไม่ใช่ความถี่ 5G คลื่นแรกของโลก 

นอกจากนี้ ทาง DTAC ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคต่าง ๆ จากประสบการณ์การทดสอบ 5G 
ประมาณครึ่งปีพบว่า คลื่นความถ่ีที่เป็น 5G First Wave คือย่าน C Band ๓.๕ ในภาพรวมเรื่องของ 5G  
สิ่งที่ผู้ให้บริการในประเทศควรได้เห็นคือ Roadmap ที่ชัดเจน รวมไปถึงเร่ืองของอุปกรณ์ว่าจะไปใน
ทิศทางไหน  

นายณัฐดนัย  โชติทรัพย์ชลกร 
ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซี.ดี.เอ็น พลัส จํากัด 
บริษัทประกอบธุรกิจในเร่ืองของแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ทางบริษัทจึงจัดอยู่

ในกลุ่มของ Service เป็นหลัก ไม่ได้เป็น Network Operator 
การเตรียมความพร้อมในการรองรับเร่ือง 5G ในช่วงแรกไม่ได้มีผลกระทบในภาคของธุรกิจ 

สื่อคอนเทนต์ ในเร่ืองการรับชมภาพเสียงมากนัก มิติ 5G ในเร่ืองการให้บริการยังจะต้องมีการพัฒนา  
โดยทางบริษัทมีการเตรียมหารือกับสตาร์ทอัพ ถึงความร่วมมือทางด้านการให้บริการในนวัตกรรม 
ที่จะรองรับภาพ เสียง และเน้ือหาในการให้บริการทีวี ไม่ว่าจะเป็น AR VR หรือการถ่ายทอดสดที่เป็นการสื่อสาร
สองทาง 

อุปสรรคปัญหาในภาพรวม ในเรื่องของการทดสอบเร่ืองของพื้นที่ ในอนาคตอยากให้มีสถานที่ 
ในการทดสอบในมุมกว้างมากข้ึนกว่านี้ และควรสนับสนุนนักพัฒนาคนไทยมากกว่าการพึ่งพาในเร่ือง
ซอฟท์แวร์จากเมืองนอก เพราะทําให้ธุรกิจที่มาเป็นแบบสําเร็จรูป อย่างเช่น เรื่อง OTT ที่มาทั้งเรื่องของ
เนื้อหาและแพลตฟอร์ม  

นายสุพรชัย  โชติพุทธิกุล 
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการงานบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
บริษัทให้บริการทางสาย 5G จุดดีจุดแข็งของ Wireless ไร้สายสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ 
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นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ 
รองผู้อํานวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ปัจจุบันทรูได้ดําเนินการทดสอบทดลองอุปกรณ์จาก Vendor หลากหลาย แต่ละประเทศ 

ที่เป็นผู้ผลิต ก็เร่ิมผลิตอุปกรณ์สําหรับ 5G ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ส่งและรับ ทั้งจากทางหัวเหว่ย อิริคสัน 
ซิทโก้ และโนเกีย ทางบริษัทฯ มีการนําอุปกรณ์เหล่านี้มาทดสอบจากทุกเจ้า ด้วยการนํามาทดลองใช้ 
กับแต่ละคลื่นความถี่และดูเหมือนว่าทุกวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการนําความถี่มาใช้กับ 5G 

ทางฝั่งยุโรปมีการใช้คลื่นความถี่ ๓.๕ ประเทศจีนใช้ความถี่ ๒๖๐๐ MHz ส่วนทางประเทศญ่ีปุ่น 
มีการนําคลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz มาเป็นคลื่นความถี่ต่ํา ในขณะที่ประเทศไทยวันนี้ยังไม่มีความพร้อม 
และความชัดเจน เพื่อให้พร้อมกับในทุก ๆ คลื่น ด้วยเหตุนี้จึงต้องนําเอาอุปกรณ์จากทุก Vendor 
มาทดลองทดสอบกับทุกคลื่น จึงเป็นโจทย์ในเร่ืองของอุปกรณ์และคลื่น 

5G เป็นเร่ืองใหม่สําหรับประเทศไทย ทางทรู ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ มีองค์ความรู้  
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังร่วมกับ 
ทางมหาวิทยาลัยลาดกระบัง โดยจัดให้มีทรูดิจิทัลปาร์คสําหรับสตาร์ทอัพใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยคิด       
Use Case ต่าง ๆ ในการทดลองทดสอบ 

กลุ่มผู้ใช้งาน 5G จะมีลักษณะของ B2B (Business To Business) มากกว่า B2C (Business 
to Consumer) โดยในกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมจะเป็นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จาก 5G มากกว่าคนทั่วไป 
ด้วยเหตุนี้ทางทรู จึงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มของสตาร์ทอัพ ในการให้ทางมหาวิทยาลัยจัดหา Use Case  
สําหรับเตรียมความพร้อม เมื่อประเทศมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ 5G  

Ecosystem คือความคุ้มค่าในการลงทุน โดยที่ผ่านมาจาก 2G มาสู่ 4G มีความต้องการ 
ของตลาดเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนมีความต้องการใช้อุปกรณ์สื่อสารที่มีความเร็ว ซึ่งแน่นอนว่า  
จะทําให้ คุ้มทุนได้รวดเร็ว ต้องยอมรับว่า 5G วันนี้ถือว่าเกินกว่าความจําเป็นในกลุ่มของผู้บริโภค  
มีการเปลี่ยนทิศทางของกลุ่มที่ เป็น Enterprise เป็น  Vertical Industry เป็นโรงงานที่จะนํา 5G  
มาช่วยสร้างประโยชน์ สร้างมูลค่าในการลงทุน และทําให้ค่าใช้จ่ายถูกลง  

หากต้องการให้ 5G เป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศ ในขณะที่ยังไม่มีความพร้อม 
และไม่มีเทคโนโลยี 5G มารองรับ ต้องไม่ลืมว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจของประเทศต้องพึ่งพา EEC แต่ยังไม่มี
เทคโนโลยี 5G รองรับ ฉะนั้น โอกาสที่โรงงานเหล่านั้นจะตัดสินใจมาลงทุนค่อนข้างยาก หากวันนี้ 
ยังไม่ชัดเจนว่าจะนําคลื่นมาทําอะไรจะทําให้การประมูลครั้งนี้อาจจะไม่มีบรรลุวัตถุประสงค์ของประเทศ 
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นายอธิป  กีรติพิชญ์ 
Regulatory บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  
ปัจจุบันทาง Dtac ใช้เทคโนโลยี 5G เหมือนกับ Operator หลักรายอื่น ๆ คือ Apply License  

กับ กสทช . ซึ่งมีอายุตามช่วงระยะเวลาของใบอนุญาตทดสอบ โดยทาง Dtac ประสานกับทาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการร่วมกันทดสอบท่ีอาคารจามจุรีสแควร์ โดยความถ่ีที่ใช้เป็นย่าน ๒๘ GHz 
เป็นย่าน Millimeter Wave หรือ ๒๖ GHz และ ๒๘ GHz ตัวเครื่องยังไม่แพร่หลาย ในส่วนของอุปกรณ์
ยังเป็นข้อจํากัด เพราะ 5G ยังเป็นเรื่องใหม่ โดยเฉพาะ 5G ที่ไม่ใช่ความถี่ 5G คลื่นแรกของโลก 

นอกจากนี้ ทาง DTAC ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคต่าง ๆ จากประสบการณ์การทดสอบ 5G 
ประมาณครึ่งปีพบว่า คลื่นความถ่ีที่เป็น 5G First Wave คือย่าน C Band ๓.๕ ในภาพรวมเรื่องของ 5G  
สิ่งที่ผู้ให้บริการในประเทศควรได้เห็นคือ Roadmap ที่ชัดเจน รวมไปถึงเร่ืองของอุปกรณ์ว่าจะไปใน
ทิศทางไหน  

นายณัฐดนัย  โชติทรัพย์ชลกร 
ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซี.ดี.เอ็น พลัส จํากัด 
บริษัทประกอบธุรกิจในเร่ืองของแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ทางบริษัทจึงจัดอยู่

ในกลุ่มของ Service เป็นหลัก ไม่ได้เป็น Network Operator 
การเตรียมความพร้อมในการรองรับเร่ือง 5G ในช่วงแรกไม่ได้มีผลกระทบในภาคของธุรกิจ 

สื่อคอนเทนต์ ในเร่ืองการรับชมภาพเสียงมากนัก มิติ 5G ในเร่ืองการให้บริการยังจะต้องมีการพัฒนา  
โดยทางบริษัทมีการเตรียมหารือกับสตาร์ทอัพ ถึงความร่วมมือทางด้านการให้บริการในนวัตกรรม 
ที่จะรองรับภาพ เสียง และเน้ือหาในการให้บริการทีวี ไม่ว่าจะเป็น AR VR หรือการถ่ายทอดสดที่เป็นการสื่อสาร
สองทาง 

อุปสรรคปัญหาในภาพรวม ในเรื่องของการทดสอบเร่ืองของพื้นที่ ในอนาคตอยากให้มีสถานที่ 
ในการทดสอบในมุมกว้างมากข้ึนกว่านี้ และควรสนับสนุนนักพัฒนาคนไทยมากกว่าการพึ่งพาในเร่ือง
ซอฟท์แวร์จากเมืองนอก เพราะทําให้ธุรกิจที่มาเป็นแบบสําเร็จรูป อย่างเช่น เรื่อง OTT ที่มาทั้งเรื่องของ
เนื้อหาและแพลตฟอร์ม  

นายสุพรชัย  โชติพุทธิกุล 
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการงานบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
บริษัทให้บริการทางสาย 5G จุดดีจุดแข็งของ Wireless ไร้สายสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ 

ในบาง Model ของทางบริษัทได้ ซึ่งทุกวันนี้ยังใช้เพียง 4G แต่ก็มีการเตรียมศึกษาในเร่ืองของอุปกรณ์
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ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับลูกค้าบางกลุ่มว่าได้หรือไม่ และขณะน้ีอยู่ในระหว่างขั้นตอน
การศึกษา 

นายพิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล 
กรรมการบริหาร สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ทางสมาคมฯ ไม่ได้ร่วมทดลองของ 5G แต่ให้สมาชิกของสมาคมฯ เข้าไปร่วมทดลอง โดยเข้าร่วมกับ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทางกสทช. เพื่อให้รู้ถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ต้องแก้ไข 
ในเรื่องของ 5G 

ความไม่ชัดเจนในเร่ืองของนโยบาย 5G ในหลายส่วน เชื่อว่าทุกวันนี้ในภาพรวมรู้ว่า 5G เอามาใช้
ในภาคอุตสาหกรรม คําถามที่ตามมาคือ นําคลื่นมาใช้อะไรและอย่างไร และมีความถ่ีอะไรบ้าง            
ที่เหมาะสมจะทําในเร่ืองนี้ เป้าหมายในการนํา 5G มาใช้คืออะไร จะต้องมีการอัพเดทเร่ืองของคลื่น
ความถี่และเร่ืองเครือข่าย ปัญหาอุปสรรคเครือข่ายของผู้ประกอบการโทรคมนาคมในปัจจุบันนี้มีหลาย ๆ 
ด้านที่ยังไม่มีความชัดเจน โดยต้องคํานึงว่า อุตสาหกรรมคลื่นความถ่ีที่เติบโตขึ้นมาน้ัน ไม่ได้เติบโต 
ด้วยการที่มีผู้ประกอบการเอาคลื่นความถ่ีไปใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่เติบโตคือความถี่สาธารณะ 
อย่ างเช่น  กรณี ของ Wi-Fi เดิม ใช้ความถี่  ๒๔๐๐  ความ ถ่ี  ๒๕๐๐  อ ยู่ ใน เร่ืองขอให้ อุปกรณ์ 
เป็น Wireless Lan อย่างเดียว  

การแก้ไขกฎหมาย หากอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ความถี่ ๒๔๐๐ ความถี่ ๒๕๐๐ โดยเป็น License 
ประชาชนท่ัวไปจะสามารถใช้คลื่นความถี่ได้อย่างเต็มที่ ทําให้เกิดการเติบโตในเร่ืองบลูทูท ฉะนั้น 5G 
สามารถนํามาใช้ในเร่ืองของการพัฒนาในส่วนนี้ แต่ยังไม่ได้มองว่า User ใช้ความถ่ีอะไร โดยความถี่ 
จะมีอยู่ ๓ แบบ คือ ความถี่สาธารณะหรือให้เป็นการบริการเฉพาะ หรือเป็นการใช้งานร่วมกัน นโยบาย 
ที่ชัดเจนก็คือ เร่ืองของการบริหารความถี่ต้องออกมาก่อนว่าจะให้อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบ 
ซึ่งกันและกัน ประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานได้โดยไม่เกิดผลกระทบในเร่ืองของการใช้งาน เร่ืองของราคา  
และเรื่องของความรู้ 

การจัดระเบียบสายส่ือสาร หรือการนําสายสื่อสารลงดิน ต้องมีการ Network Roll-Out ใหม่  
การจัดระเบียบสายต้องมีการคัด ตัดถ่ายสายสื่อสารเดิมออกทั้งหมดและค่าใช้จ่ายในการเดินสายใหม่ 
อยู่ที่ประมาณ ๓ - ๕ ล้านบาท ต่อกิโลเมตร 

เรื่องราคายังไม่ได้ประกาศออกมา มีการถกเถียงในเรื่องนี้กันมาหลายปีแต่ก็ยังไม่เกิด เร่ืองสิทธิ 
ห่างทาง เร่ืองค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ทางสมาคมฯ เคยย่ืนขอให้มีการแก้ไขกฎหมายค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้เป็นร้อยละ ๒ หลังหักค่าใช้จ่าย เนื่องจากภาระต้นทุนของผู้ประกอบการโทรคมนาคม 
มีภาระต้นทุนสูง ฉะน้ัน ต้องแก้ไขกฎระเบียบ แก้ไขสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับ 
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การลงทุน จึงจะทําให้ 5G ขับเคลื่อนไปได้ โดยไม่ได้มองแต่เพียงในเรื่องของการประมูลคลื่นความถ่ี 
เพียงอย่างเดียว เงินเข้ารัฐเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ต้องคํานึงถึงสิ่งที่จะตามมาภายหลังและมองไม่เห็น 
ที่จะเห็นแต่ปัญหา 

นายภานุวัฒน์ ผงสุวรรณกุล 
ผู้ช่วยประธานกรรมการ รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จํากัด  
ธุรกิจผ่านดาวเทียมเป็นแบบทางเดียว ขณะนี้ธุรกิจที่คุกคามดาวเทียมมาก ๆ คือ ในส่วนของ 

OTT ที่มาจากอินเตอร์เน็ต หาก 5G เกิดขึ้นเร็วก็จะทําให้การที่สื่อสารทางภาพและเสียงเร็วมากขึ้น
เช่นกัน และโอกาสที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนจากการดูอย่างเดียว มาเป็นการมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ส่งผลให้
จํานวนผู้ชมผ่านทางช่องดาวเทียมก็จะลดลงโดยเปลี่ยนไปที่ OTT มากขึ้น แม้ทุกวันนี้ยังใช้เพียงแค่ 4G  
ก็ยังถูกคุกคามอย่างมาก เช่น NETFLIX มีการกระจายเม็ดเงินและโฆษณาจากทีวีทั่วไปเป็นออนไลน์แทน 
เพราะฉะนั้น หากมี 5G มาในอนาคต ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้เร็วขึ้น และโอกาสที่ธุรกิจเมืองไทยถูก Disrupt 
แน่นอนเช่นกัน 

นายเจษฎา  ศิวรักษ์ หัวหน้างานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท อิริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด  
Landscape ของ 5G ในเร่ืองของตลาด มี ๒ ส่วน ส่วนแรก Consumer Market เป็นผู้ใช้บริการ 

ปกติทั่วไปและได้ประโยชน์ในเร่ืองของสปีดที่สูงขึ้น ราคาค่าใช้จ่ายต่อ Gigabyte (GB) จะถูกลง  
ปัจจุบันความต้องการในการบริโภคของผู้ใช้เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี และในอีก ๕ ปีข้างหน้าความต้องการ 
ของผู้บริโภคคนไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น ๘ เท่า เฉลี่ยต่อซิมต่อเดือนประมาณ ๗ GB ฉะนั้น จะต้องมีเทคโนโลยี 
มารองรับเร่ือง Consumer Market ซ่ึง 5G จะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ 

ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบในตลาดท่ีเรียกว่า Vertical Partner หรือตลาด Enterprise โดยเทคโนโลยี 
5G แต่ละส่วนจะแบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ Non Stand Alone และ Stand Alone ในเทคโนโลยีที่เป็น  
Non Stand Alone จะตอบโจทย์ส่วนใหญ่ของผู้บริโภค หากอยากก้าวข้ามไปสู่ Enterprise จะต้องใช้
เทคโนโลยี Stand Alone โดยท่ัวโลกมีผู้ให้บริการ 5G ในเชิงพาณิชย์แล้ว ๒๓ ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นแบบ  
Non Stand Alone จะลิงก์กลับมาไม่ใช่เรื่องของความถ่ีเพียงอย่างเดียว   

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจะต้องมีการ Upgrade Core ของตัวเองไปเป็น 4G ที่เรียกว่า  
๔ GEPC Enhanced Package Core เป็นสัญญาณที่เตรียมพร้อมสําหรับเป็น 5G ที่เป็น Non Stand 
Alone หากจะเป็น Stand Alone จะต้องใช้ 5G Core ที่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครมี และหากต้องการให้บริการ  
Non Stand Alone ก็จะต้องมีการอัพเกรดระบบสายไฟเบอร์ที่เรียกว่า Modernization Fiber ซึ่งเป็น 
การปรับโครงสร้างพื้นฐาน ฉะนั้น จะต้องทําความเข้าใจว่า สรุปแล้วประเทศไทยจะเป็น 5G สําหรับ
ผู้บริโภคก่อน หรือสําหรับ Enterprise 
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ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับลูกค้าบางกลุ่มว่าได้หรือไม่ และขณะน้ีอยู่ในระหว่างขั้นตอน
การศึกษา 

นายพิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล 
กรรมการบริหาร สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ทางสมาคมฯ ไม่ได้ร่วมทดลองของ 5G แต่ให้สมาชิกของสมาคมฯ เข้าไปร่วมทดลอง โดยเข้าร่วมกับ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทางกสทช. เพื่อให้รู้ถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ต้องแก้ไข 
ในเรื่องของ 5G 

ความไม่ชัดเจนในเร่ืองของนโยบาย 5G ในหลายส่วน เชื่อว่าทุกวันนี้ในภาพรวมรู้ว่า 5G เอามาใช้
ในภาคอุตสาหกรรม คําถามที่ตามมาคือ นําคลื่นมาใช้อะไรและอย่างไร และมีความถ่ีอะไรบ้าง            
ที่เหมาะสมจะทําในเร่ืองนี้ เป้าหมายในการนํา 5G มาใช้คืออะไร จะต้องมีการอัพเดทเร่ืองของคลื่น
ความถี่และเร่ืองเครือข่าย ปัญหาอุปสรรคเครือข่ายของผู้ประกอบการโทรคมนาคมในปัจจุบันนี้มีหลาย ๆ 
ด้านที่ยังไม่มีความชัดเจน โดยต้องคํานึงว่า อุตสาหกรรมคลื่นความถ่ีที่เติบโตข้ึนมาน้ัน ไม่ได้เติบโต 
ด้วยการที่มีผู้ประกอบการเอาคลื่นความถ่ีไปใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่เติบโตคือความถี่สาธารณะ 
อย่ างเช่น  กรณี ของ Wi-Fi เดิม ใช้ความ ถ่ี  ๒๔๐๐  ความ ถ่ี  ๒๕๐๐  อ ยู่ ใน เร่ืองขอให้อุปกรณ์ 
เป็น Wireless Lan อย่างเดียว  

การแก้ไขกฎหมาย หากอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ความถี่ ๒๔๐๐ ความถี่ ๒๕๐๐ โดยเป็น License 
ประชาชนท่ัวไปจะสามารถใช้คลื่นความถี่ได้อย่างเต็มที่ ทําให้เกิดการเติบโตในเร่ืองบลูทูท ฉะนั้น 5G 
สามารถนํามาใช้ในเร่ืองของการพัฒนาในส่วนนี้ แต่ยังไม่ได้มองว่า User ใช้ความถ่ีอะไร โดยความถี่ 
จะมีอยู่ ๓ แบบ คือ ความถี่สาธารณะหรือให้เป็นการบริการเฉพาะ หรือเป็นการใช้งานร่วมกัน นโยบาย 
ที่ชัดเจนก็คือ เร่ืองของการบริหารความถี่ต้องออกมาก่อนว่าจะให้อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบ 
ซึ่งกันและกัน ประชาชนท่ัวไปสามารถใช้งานได้โดยไม่เกิดผลกระทบในเร่ืองของการใช้งาน เร่ืองของราคา  
และเรื่องของความรู้ 

การจัดระเบียบสายส่ือสาร หรือการนําสายสื่อสารลงดิน ต้องมีการ Network Roll-Out ใหม่  
การจัดระเบียบสายต้องมีการคัด ตัดถ่ายสายสื่อสารเดิมออกทั้งหมดและค่าใช้จ่ายในการเดินสายใหม่ 
อยู่ที่ประมาณ ๓ - ๕ ล้านบาท ต่อกิโลเมตร 

เรื่องราคายังไม่ได้ประกาศออกมา มีการถกเถียงในเร่ืองนี้กันมาหลายปีแต่ก็ยังไม่เกิด เร่ืองสิทธิ 
ห่างทาง เร่ืองค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ทางสมาคมฯ เคยย่ืนขอให้มีการแก้ไขกฎหมายค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้เป็นร้อยละ ๒ หลังหักค่าใช้จ่าย เนื่องจากภาระต้นทุนของผู้ประกอบการโทรคมนาคม 
มีภาระต้นทุนสูง ฉะน้ัน ต้องแก้ไขกฎระเบียบ แก้ไขสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับ 
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การลงทุน จึงจะทําให้ 5G ขับเคลื่อนไปได้ โดยไม่ได้มองแต่เพียงในเรื่องของการประมูลคลื่นความถ่ี 
เพียงอย่างเดียว เงินเข้ารัฐเป็นอีกรูปแบบหน่ึง แต่ต้องคํานึงถึงสิ่งที่จะตามมาภายหลังและมองไม่เห็น 
ที่จะเห็นแต่ปัญหา 

นายภานุวัฒน์ ผงสุวรรณกุล 
ผู้ช่วยประธานกรรมการ รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จํากัด  
ธุรกิจผ่านดาวเทียมเป็นแบบทางเดียว ขณะนี้ธุรกิจที่คุกคามดาวเทียมมาก ๆ คือ ในส่วนของ 

OTT ที่มาจากอินเตอร์เน็ต หาก 5G เกิดขึ้นเร็วก็จะทําให้การที่สื่อสารทางภาพและเสียงเร็วมากขึ้น
เช่นกัน และโอกาสที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนจากการดูอย่างเดียว มาเป็นการมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ส่งผลให้
จํานวนผู้ชมผ่านทางช่องดาวเทียมก็จะลดลงโดยเปลี่ยนไปที่ OTT มากขึ้น แม้ทุกวันนี้ยังใช้เพียงแค่ 4G  
ก็ยังถูกคุกคามอย่างมาก เช่น NETFLIX มีการกระจายเม็ดเงินและโฆษณาจากทีวีทั่วไปเป็นออนไลน์แทน 
เพราะฉะนั้น หากมี 5G มาในอนาคต ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้เร็วขึ้น และโอกาสที่ธุรกิจเมืองไทยถูก Disrupt 
แน่นอนเช่นกัน 

นายเจษฎา  ศิวรักษ์ หัวหน้างานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท อิริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด  
Landscape ของ 5G ในเร่ืองของตลาด มี ๒ ส่วน ส่วนแรก Consumer Market เป็นผู้ใช้บริการ 

ปกติทั่วไปและได้ประโยชน์ในเร่ืองของสปีดที่สูงขึ้น ราคาค่าใช้จ่ายต่อ Gigabyte (GB) จะถูกลง  
ปัจจุบันความต้องการในการบริโภคของผู้ใช้เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี และในอีก ๕ ปีข้างหน้าความต้องการ 
ของผู้บริโภคคนไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น ๘ เท่า เฉล่ียต่อซิมต่อเดือนประมาณ ๗ GB ฉะนั้น จะต้องมีเทคโนโลยี 
มารองรับเร่ือง Consumer Market ซ่ึง 5G จะตอบโจทย์ในเร่ืองนี้ 

ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบในตลาดท่ีเรียกว่า Vertical Partner หรือตลาด Enterprise โดยเทคโนโลยี 
5G แต่ละส่วนจะแบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ Non Stand Alone และ Stand Alone ในเทคโนโลยีที่เป็น  
Non Stand Alone จะตอบโจทย์ส่วนใหญ่ของผู้บริโภค หากอยากก้าวข้ามไปสู่ Enterprise จะต้องใช้
เทคโนโลยี Stand Alone โดยท่ัวโลกมีผู้ให้บริการ 5G ในเชิงพาณิชย์แล้ว ๒๓ ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นแบบ  
Non Stand Alone จะลิงก์กลับมาไม่ใช่เรื่องของความถี่เพียงอย่างเดียว   

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจะต้องมีการ Upgrade Core ของตัวเองไปเป็น 4G ที่เรียกว่า  
๔ GEPC Enhanced Package Core เป็นสัญญาณที่เตรียมพร้อมสําหรับเป็น 5G ที่เป็น Non Stand 
Alone หากจะเป็น Stand Alone จะต้องใช้ 5G Core ที่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครมี และหากต้องการให้บริการ  
Non Stand Alone ก็จะต้องมีการอัพเกรดระบบสายไฟเบอร์ที่เรียกว่า Modernization Fiber ซึ่งเป็น 
การปรับโครงสร้างพื้นฐาน ฉะนั้น จะต้องทําความเข้าใจว่า สรุปแล้วประเทศไทยจะเป็น 5G สําหรับ
ผู้บริโภคก่อน หรือสําหรับ Enterprise 
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ยกตัวอย่าง ผู้กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม IMDA ที่สิงคโปร์ จะไม่สนใจตลาดของผู้บริโภค  
แต่สนใจตลาดของ Enterprise ประเทศสิงคโปร์จึงประกาศว่าการจัดสรรความถี่ในปี ค.ศ. ๒๐๒๑  
ซึ่งผู้ให้บริการจะต้อง Row Out Network 5G ที่เป็น Stand Alone ผู้ให้บริการ ๒ ใบ และการจัดสรร
ความถ่ีจะเร่ิมกระบวนการเดือนมกราคม ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยไม่ได้ใช้วิธีการประมูลเหมือนบ้านเรา  
และใช้เวลาพิจารณา ๖ เดือน ส่วนของจัดสรรความถ่ีในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ผู้ชนะการจัดสรรจะต้องติดตั้ง
อุปกรณ์และระบบการใช้งานภายใน ๒๔ เดือน  

คําถามที่ ๒  ถ้ามีความถี่เพ่ิมข้ึนซ่ึงเป็นผลจากการประมูลคร้ังนี้ ท่านคิดว่าภายใน ๕ ปี  
จะได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 5G อย่างไร ในกรณีที่องค์กรของท่านเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ท่านได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 

พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์ (อ้างแล้ว) 
ความถ่ีที่มีอยู่ยังไม่เหมาะสมในการดําเนิน 5G ที่ใช้งานอยู่มี Device อยู่ในต่างประเทศ ยังไม่มี 

การออกแบบเคร่ืองมือสําหรับรองรับการใช้งานท่ียังไม่หลากหลาย จึงทําให้มีราคาแพง ซึ่งผู้ประกอบการ
จะต้องลงทุนไปก่อน ถ้าเกิดมี 5G แล้วจะใช้บริการอะไร ทาง CAT ทําในเรื่องของ Digital Service 
Solution มองเป็น ๒ ทาง โดยทางหนึ่งคือ B2C (Business to Consumer) คือ Consumer  

ในฐานะรัฐวิสาหกิจคงไม่ไปสู้กับ Operator ใหญ่ ๆ ๓ ราย เชื่อว่ามีหลายส่วนและบางส่วน 
เป็นของภาครัฐจะช่วยผลักดันในการขับเคลื่อนให้เป็น Government ๔.๐ หรือการเป็น Thailand ๔.๐  
ได้ในอนาคต และ5G จะต้องมีอุปกรณ์เล็ก ๆ ที่ชื่อว่า IOT มากมายและข้อมูลที่สําคัญเหล่านี้จะนําไปเก็บ
ไว้ตรงไหน ซึ่งความจริงแล้วข้อมูลเหล่านี้ควรอยู่กับภาครัฐ เนื่องจากมีเร่ืองของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลเข้ามาเก่ียวข้อง 

ในมุมมองของ CAT หากจะโฟกัสในเร่ือง 5G ควรลงไปในส่วนที่เป็นภาครัฐเป็นหลักที่จะช่วย
ขับเคล่ือนและผลักดันให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยกตัวอย่างในเร่ืองของ Autonomous Car  
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือจะต้องมีคลื่นความถ่ีที่ดีมาก ๆ หากวาง Data Center อยู่ห่างกันหลายร้อย
กิโลเมตร เป็นเร่ืองที่ เป็นไปไม่ได้ แต่จะต้องมีการวางทุก ๆ ๑๐๐ กิโลเมตร ซึ่งหมายถึงเร่ืองของ 
Infrastructure สําหรับรองรับ 5G นอกจากน้ี ยังมีเร่ืองของการสร้างภาพเสมือน เร่ืองสาธารณสุข   
เรื่องสุขภาพ โดยจะทําอย่างไรให้คุณหมอที่อยู่พื้นที่ห่างไกลสามารถตรวจหรือรักษาประชาชนได้ และเร่ือง
การท่องเที่ยวหากกรณีเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ สามารถทราบได้ทันทีว่าเกิดในพื้นที่ใดและจะ
อพยพไปตรงไหนได้ทันท่วงที  

เร่ืองของ Public Safety หรือ Public Respond ในต่างประเทศ คลื่น 5G ไม่ได้มีการประมูล
เพียงอย่างเดียว ภาครัฐต้องมีการสํารองบางส่วนเพื่อขับเคลื่อนประเทศเอาไว้ด้วยเช่นกัน อย่างเช่น  

  ๓๕  

  

ในประเทศเยอรมัน มีการสํารองไว้ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ และไม่ได้ใช้วิธีประมูลให้ได้มาซึ่งรายได้ 
อย่างเดียว เพราะหากมองภาพรวมในเร่ืองของเงินอย่างเดียว แต่ในภาคของธุรกิจหรือเศรษฐกิจ 
ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด  

นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล (อ้างแล้ว)  
จากการท่ีทดลองก็พอจะทราบในเร่ืองของสปีดที่จะนํามาใช้ว่าอยู่ที่เท่าไร หากต้องการใช้สปีด 

อยู่ที่ ๑๐๐ MHz หรือว่า ๑ GHz ซึ่ง 4G ก็อาจจะเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Application ที่ ใช้ว่ามี 
ความจําเป็นหรือไม่ที่จะต้อง Real Time และประเทศไทยจะมี Use Case อะไรที่ เกิดขึ้นมาบ้าง 
อย่างเช่น Massive Broadband ถ้าเอาสายลงดิน 

ประเด็นแรกในเร่ืองของ Use Case หากต้องการใช้ 5G เป็นแค่โมบาย 5G ก็คือ Broadband 
เพราะฉะน้ัน Fiber Broadband คือ 5G มาแทน โดยในต่างประเทศ อย่างในสหรัฐอเมริกาใช้ 5G ที่เป็น 
Fix Wireless Broadband มาก ซึ่งแนวความคิดของอเมริกาไม่เน้นเร่ืองของโมบาย แต่เน้นเร่ือง Internet 5G  

แผนยุทธศาสตร์ชาติในการยกระดับประเทศไทยในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล  
ในนโยบายหลักในข้อ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน มีความจําเป็นที่จะทํา
อย่างไรให้ทุกครัวเรือนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้หากลงทุนด้วยไฟเบอร์ อย่างกรณี  
เน็ตประชารัฐเป็นตัวอย่างที่ดีสามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่งโดยไฟเบอร์ไปถึงทุกหมู่บ้าน แต่ขณะเดียวกัน
ในทุกหมู่บ้านก็ยังไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้ หากไม่มีอะไรมาเชื่อมตรงจุดน้ี ฉะนั้น อยู่ที่การวาง
ยุทธศาสตร์ในการเลือกใช้ความถี่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใด เทคนิคในการวางเป็นแบบ Frequency 
Sharing จะทําให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในบางพื้นที่ที่อยู่ในอําเภอห่างไกล  

ความชัดเจนเรื่องเศรษฐกิจพิ เศษพื้นที่  EEC หากรัฐต้องการให้ มีรถไฟฟ้าความเร็วสูง  
ท่าเรือ ต้องคํานึงถึงทิศทางของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ว่าต้องการ 5G ในปีไหน และหากต้องการ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็ต้องเร่งทําตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือหากต้องการใช้ 5G ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็จะต้อง 
ขยับเวลาออกไปโดยข้ึนอยู่กับความต้องการของพื้นที่ EEC เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันความถี่ 4G ก็ยังเพียงพอ 
หากต้องการขยับเป็น ๔ .๔ ต้องกลับมาคิดว่าจะสามารถอัพเกรดได้หรือไม่ เพราะบาง Operator  
อาจจะอัพเกรดได้ และในบาง Operator ไม่พอในการอัพเกรด อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องคํานึงถึง 
ในเร่ือง Ecosystem และนโยบายของประเทศว่าต้องการกระตุ้นในพื้นที่ ใดบ้าง เช่น พื้นที่ EEC กับ  
Smart City ของเมืองหลัก แล้วจึงกําหนดนโยบายในการใช้คลื่นความถี่ 
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ยกตัวอย่าง ผู้กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม IMDA ที่สิงคโปร์ จะไม่สนใจตลาดของผู้บริโภค  
แต่สนใจตลาดของ Enterprise ประเทศสิงคโปร์จึงประกาศว่าการจัดสรรความถี่ในปี ค.ศ. ๒๐๒๑  
ซึ่งผู้ให้บริการจะต้อง Row Out Network 5G ที่เป็น Stand Alone ผู้ให้บริการ ๒ ใบ และการจัดสรร
ความถ่ีจะเร่ิมกระบวนการเดือนมกราคม ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยไม่ได้ใช้วิธีการประมูลเหมือนบ้านเรา  
และใช้เวลาพิจารณา ๖ เดือน ส่วนของจัดสรรความถ่ีในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ผู้ชนะการจัดสรรจะต้องติดตั้ง
อุปกรณ์และระบบการใช้งานภายใน ๒๔ เดือน  

คําถามที่ ๒  ถ้ามีความถี่เพ่ิมข้ึนซ่ึงเป็นผลจากการประมูลคร้ังนี้ ท่านคิดว่าภายใน ๕ ปี  
จะได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 5G อย่างไร ในกรณีที่องค์กรของท่านเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ท่านได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 

พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์ (อ้างแล้ว) 
ความถ่ีที่มีอยู่ยังไม่เหมาะสมในการดําเนิน 5G ที่ใช้งานอยู่มี Device อยู่ในต่างประเทศ ยังไม่มี 

การออกแบบเคร่ืองมือสําหรับรองรับการใช้งานท่ียังไม่หลากหลาย จึงทําให้มีราคาแพง ซึ่งผู้ประกอบการ
จะต้องลงทุนไปก่อน ถ้าเกิดมี 5G แล้วจะใช้บริการอะไร ทาง CAT ทําในเรื่องของ Digital Service 
Solution มองเป็น ๒ ทาง โดยทางหนึ่งคือ B2C (Business to Consumer) คือ Consumer  

ในฐานะรัฐวิสาหกิจคงไม่ไปสู้กับ Operator ใหญ่ ๆ ๓ ราย เชื่อว่ามีหลายส่วนและบางส่วน 
เป็นของภาครัฐจะช่วยผลักดันในการขับเคลื่อนให้เป็น Government ๔.๐ หรือการเป็น Thailand ๔.๐  
ได้ในอนาคต และ5G จะต้องมีอุปกรณ์เล็ก ๆ ที่ชื่อว่า IOT มากมายและข้อมูลที่สําคัญเหล่านี้จะนําไปเก็บ
ไว้ตรงไหน ซึ่งความจริงแล้วข้อมูลเหล่านี้ควรอยู่กับภาครัฐ เนื่องจากมีเร่ืองของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลเข้ามาเก่ียวข้อง 

ในมุมมองของ CAT หากจะโฟกัสในเร่ือง 5G ควรลงไปในส่วนที่เป็นภาครัฐเป็นหลักที่จะช่วย
ขับเคล่ือนและผลักดันให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยกตัวอย่างในเร่ืองของ Autonomous Car  
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือจะต้องมีคลื่นความถ่ีที่ดีมาก ๆ หากวาง Data Center อยู่ห่างกันหลายร้อย
กิโลเมตร เป็นเร่ืองที่ เป็นไปไม่ได้ แต่จะต้องมีการวางทุก ๆ ๑๐๐ กิโลเมตร ซึ่งหมายถึงเร่ืองของ 
Infrastructure สําหรับรองรับ 5G นอกจากน้ี ยังมีเร่ืองของการสร้างภาพเสมือน เร่ืองสาธารณสุข   
เรื่องสุขภาพ โดยจะทําอย่างไรให้คุณหมอที่อยู่พื้นที่ห่างไกลสามารถตรวจหรือรักษาประชาชนได้ และเร่ือง
การท่องเที่ยวหากกรณีเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ สามารถทราบได้ทันทีว่าเกิดในพื้นที่ใดและจะ
อพยพไปตรงไหนได้ทันท่วงที  

เร่ืองของ Public Safety หรือ Public Respond ในต่างประเทศ คลื่น 5G ไม่ได้มีการประมูล
เพียงอย่างเดียว ภาครัฐต้องมีการสํารองบางส่วนเพื่อขับเคลื่อนประเทศเอาไว้ด้วยเช่นกัน อย่างเช่น  

  ๓๕  

  

ในประเทศเยอรมัน มีการสํารองไว้ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ และไม่ได้ใช้วิธีประมูลให้ได้มาซึ่งรายได้ 
อย่างเดียว เพราะหากมองภาพรวมในเร่ืองของเงินอย่างเดียว แต่ในภาคของธุรกิจหรือเศรษฐกิจ 
ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด  

นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล (อ้างแล้ว)  
จากการท่ีทดลองก็พอจะทราบในเร่ืองของสปีดที่จะนํามาใช้ว่าอยู่ที่เท่าไร หากต้องการใช้สปีด 

อยู่ที่ ๑๐๐ MHz หรือว่า ๑ GHz ซึ่ง 4G ก็อาจจะเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Application ที่ ใช้ว่ามี 
ความจําเป็นหรือไม่ที่จะต้อง Real Time และประเทศไทยจะมี Use Case อะไรที่ เกิดขึ้นมาบ้าง 
อย่างเช่น Massive Broadband ถ้าเอาสายลงดิน 

ประเด็นแรกในเร่ืองของ Use Case หากต้องการใช้ 5G เป็นแค่โมบาย 5G ก็คือ Broadband 
เพราะฉะน้ัน Fiber Broadband คือ 5G มาแทน โดยในต่างประเทศ อย่างในสหรัฐอเมริกาใช้ 5G ที่เป็น 
Fix Wireless Broadband มาก ซึ่งแนวความคิดของอเมริกาไม่เน้นเร่ืองของโมบาย แต่เน้นเร่ือง Internet 5G  

แผนยุทธศาสตร์ชาติในการยกระดับประเทศไทยในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล  
ในนโยบายหลักในข้อ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน มีความจําเป็นที่จะทํา
อย่างไรให้ทุกครัวเรือนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้หากลงทุนด้วยไฟเบอร์ อย่างกรณี  
เน็ตประชารัฐเป็นตัวอย่างที่ดีสามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่งโดยไฟเบอร์ไปถึงทุกหมู่บ้าน แต่ขณะเดียวกัน
ในทุกหมู่บ้านก็ยังไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้ หากไม่มีอะไรมาเชื่อมตรงจุดนี้ ฉะนั้น อยู่ที่การวาง
ยุทธศาสตร์ในการเลือกใช้ความถี่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใด เทคนิคในการวางเป็นแบบ Frequency 
Sharing จะทําให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในบางพื้นที่ที่อยู่ในอําเภอห่างไกล  

ความชัดเจนเร่ืองเศรษฐกิจพิ เศษพื้นที่  EEC หากรัฐต้องการให้ มีรถไฟฟ้าความเร็วสูง  
ท่าเรือ ต้องคํานึงถึงทิศทางของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ว่าต้องการ 5G ในปีไหน และหากต้องการ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็ต้องเร่งทําตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือหากต้องการใช้ 5G ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็จะต้อง 
ขยับเวลาออกไปโดยข้ึนอยู่กับความต้องการของพื้นที่ EEC เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันความถ่ี 4G ก็ยังเพียงพอ 
หากต้องการขยับเป็น ๔ .๔ ต้องกลับมาคิดว่าจะสามารถอัพเกรดได้หรือไม่ เพราะบาง Operator  
อาจจะอัพเกรดได้ และในบาง Operator ไม่พอในการอัพเกรด อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องคํานึงถึง 
ในเร่ือง Ecosystem และนโยบายของประเทศว่าต้องการกระตุ้นในพื้นที่ ใดบ้าง เช่น พื้นที่ EEC กับ  
Smart City ของเมืองหลัก แล้วจึงกําหนดนโยบายในการใช้คลื่นความถี่ 
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นายวีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร (อ้างแล้ว)  
หากผู้ให้บริการ หรือ Operator จะให้บริการ 5G ได้อย่างสมบูรณ์จะต้องมีครบทุกแบบ  

ไม่ว่าจะเป็น Low Band Mid Brand และ High Band สําหรับ Corporate Mid Band ที่จะใช้ได้ทั่วถึง 
ส่วน High Band ที่มี Capacity สูง ๆ ยังมีในเร่ืองของการพัฒนาเข้ามาเก่ียวข้อง คือ 3GPP เป็นผู้กําหนด
มาตรฐานของ 2G 3G 4G รวมไปถึง 5G ในส่วนของ 5G นั้นเพิ่งจดออก Release ๑๕ เมื่อปีที่แล้ว 

หากพูดถึง Release ๑๕ และ Consumer Product Speed รวมไปถึง Hand Set ราคายังสูงกว่า 
Mass Production ในเร่ืองของสปีดจะมีเร่ืองของความถ่ี เรื่องของ Capacity Smart City ที่ต้องอาศัย 
Capacity ที่ มี Device เกี่ยวกับ Smart City ออกมามาก ๆ ภาคอุตสาหกรรมจะต้องผลิต Device  
ที่มีชิปและเซนเซอร์เก่ียวกับ 5G ซึ่งใช้เวลานานกว่าอุตสาหกรรมจะผลิตออกมาเป็น Mass Production  
ฉะนั้นปีแรก ๆ ยังไม่มีอะไร 

5G ออกมาเพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมมากกว่า ระหว่างนี้หากมี Application ออกมาก็จะมีการทดลอง 
ไปเร่ือย ๆ โดยใช้คุณสมบัติของ IOT Big Data และ AI ออกมา ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ ๓ ตัวนี้ที่ไม่ได้ 
มากับ 5G แต่มากับอินเตอร์เน็ตที่จะงอกงามถึงขีดสุดในยุค 5G ถึงตอนนั้น Capacity จะอํานวย  
ขณะน้ีมี Application เกี่ยวกับออกกําลังกาย เมืองไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจะทาํอย่างไรถึงจะนํามา
ประยุกต์ใช้ในเร่ืองของการเกษตรมากกว่านี้ เช่น เร่ือง Smart Farm Smart Agriculture เรื่องสุขภาพ  
ซึ่งขณะนี้ กําลังเป็นที่นิยมในเร่ืองของ Telemedicine หากมี 5G จะทําให้ออกดอกออกผลมาก  
เพราะเมืองไทยขาดแคลนหมอ และหมอที่อยู่ห่างไกลก็ยังคงต้องการ 

นายจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ (อ้างแล้ว) 
เรื่องของความถี่ ปัจจุบันความถี่ของแต่ละค่ายขออนุญาตเอาเฉพาะ ๓ ค่าย ไม่ได้รวมของ TOT 

กับของ CAT ไปด้วย วันนี้คลื่นโทรคมนาคมที่เราใช้อยู่ ณ วันนี้มีคลื่น ๘๕๐ คลื่น ๙๐๐ คลื่น ๑๘๐๐  
คลื่น ๒๑๐๐ และ ๒๓๐๐ วันนี้ทรูมูฟเอชมีอยู่ ๑๑๐ MHz AIS มีอยู่ ๑๒๐ MHz และ DTAC มีอยู่ ๑๐๐ 
MHz ซึ่งรวม ๒๓๐๐ ของ TOT ไปอีก ๖๐ MHz โดยแต่ละเจ้ามีประมาณ ๑๐๐ MHz เพียงพอกับ    
การให้บริการ แต่อีก ๕ ปีข้างหน้า จะไม่พอต่อความต้องการและการใช้งาน และหากไม่เพียงพอแล้ว
ภาครัฐจะต้องวางแผนให้ประเทศเดินไปทางไหน 

เทคโนโลยีที่มีอยู่ในทุกวันนี้ ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ถ้าในอีกปีคร่ึงคลื่นความถี่ไม่พอจะเอาคลื่นไหน 
มาประมูล การประมูลคร้ังนี้ก็เป็นการเอาคลื่นมาคละ ใน TOR ระบุว่ามีคลื่น ๗๐๐ ๑๘๐๐ ๒๖๐๐  
และมี ๒๖ ซึ่งหากมีเงินในการประมูลคร้ังเดียวก็สามารถใช้ได้ถึง ๕ ปี และหากโจทย์บอกว่าจะนําเอา
คลื่นที่ว่ามาทํา 5G ซึ่งแต่ละคลื่นมีความถ่ีไม่เท่ากัน ถ้าใช้ 5G บนคลื่น ๒๖๐๐ อย่างน้อยต้องใช้ ๑๐๐ MHz  
วันนี้คล่ืน ๒๖๐๐ จากช่อง ๙ มีอยู่ ๑๙๐ ซึ่งรวมทั้งหมดแล้ว และเท่าที่เห็นจะมี ๕ เข้าที่เข้าร่วมประมูล  

  ๓๗  

  

หากต้องประมูลราคาก็พุ่งถึงฟ้า เพราะว่าความต้องการคือ ๑๐๐ MHz แล้วมีอยู่ ๑๙๔ MHz ถามว่า
ความถี่ที่เพิ่มจากประมูลครั้งน้ีจะนําไปใช้กับอะไร 

เทคโนโลยีจะพัฒนาไปเร่ือย ๆ บนคล่ืนความถี่สามารถเปล่ียนแค่ซอฟท์แวร์ และเปล่ียนเป็น 4G  
เป็น 5G 6G 7G ก็จะเปลี่ยนไปด้วย เพราะฉะน้ัน ตัวอุปกรณ์ยังคงใช้เหมือนเดิม วันนี้หากเอาการแข่งขัน 
มาบวกกับการประมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งคลื่นมาบริการ ส่วนที่จะเป็นภาระที่สุดจะเป็นในกลุ่มโทรคมนาคม  
และหากไม่มีใครมาลงทุน ประเทศก็จะอ่อนแอ ยกตัวอย่าง ประเทศอินเดีย มีการประมูลคลื่นใหม่
ทั้งหมด โดยราคาเม่ือ ๒๐ ปีที่แล้วกับวันนี้ถูกกว่ากันถึง ๑๐ เท่า ทําให้รายเก่าขาดทุนกันหมด เพราะมี
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามา ฉะนั้น ต้องดูแลผู้ประกอบการรายเดิมด้วย เพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า
ด้วยพร้อม ๆ กันไม่ใช่เน้นในเร่ืองการประมูลอย่างเดียว 

นายอธิป  กีรติพิชญ์ (อ้างแล้ว) 
ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ทาง Operator ทุกรายต้องการ Spectrum Portfolios ก็คือ Portfolios ที่ดี 

ที่จะต้องมองเห็นอนาคตข้างหน้าด้วย ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ จะมีคลื่น ๗๐๐/๑๘๐๐/๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz  
แต่ในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ จะเป็น Big Even ของโลกโทรคมนาคมคลื่น ๘๕๐ คลื่น ๒๓๐๐ และปี ค.ศ. ๒๐๒๗  
คือ Big Even อีกรอบหนึ่งของโทรคมนาคม เพราะ Operator เอกชน ๓ รายท่ีประมูลคลื่น ๒๑๐๐  
จํานวน ๑๐๐ MHz จะหมดสัมปทาน ในส่วนของ Operator อยากเห็นภาพของ Spectrum Road Map  
ที่ชัดและครอบคลุมตัว Spectrum ปัจจุบันทั้งที่มีอยู่ในตลาดและที่กําลังจะออกมาในตลาดในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ 
และปี ค.ศ. ๒๐๒๗  

Spectrum ที่จะออกมาให้เดือนกุมภาพันธ์ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ จะมีคลื่น ๗๐๐ ๑๘๐๐ ๒๖๐๐  
และ ๒๖ GHz คลื่นความถี่ ๗๐๐ ทาง Operator เอกชน ๓ รายรับมาแล้วเม่ือปี ค.ศ. ๒๐๑๙ และยังไม่ได้ใช้ 
Spectrum จะวาง ในเดือนตุลาคม ๒๐๒๐ ตามกําหนดการของทาง Regulator ตัวนี้จะเข้ามาในตลาด
เพิ่ม ปัจจุบันจะต้องวางแผนในการลงทุน Spectrum โดยในช่วงต้นจะมองที่การลงทุน LTE หรือ 4G 

 ถัดไปเป็น Spectrum ย่านที่ ๒ คือ ความถ่ี ๑๘๐๐ MHz เกิดเหตุการณ์ที่ ไม่คาดคิดใน      
ไตรมาส ๓ ของปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ทําให้คลื่น ๑๘๐๐ MHz และคล่ืน ๙๐๐ MHz มีราคาสูง ยกตัวอย่างใน
เร่ืองของ Spectrum ต่างชาติมักจะยกตัวอย่างว่าของประเทศไทยน้ันมีราคาแพง ทําให้ธุรกิจไม่ปรับตัว 
ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่ถูกแก้ไข นอกจากนี้ คลื่น ๒ คูณ ๓๕ MHz บนย่าน ๑๘๐๐ MHz ยังคงไม่ได้นํามาใช้
ประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทยถูกทิ้งร้างราวกับว่าเป็นพื้นที่แถวถนนสีลมที่ปล่อยหญ้ารกและราคาก็
ยังคงยืนสูงอยู่จนถึงปัจจุบัน 
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หากต้องประมูลราคาก็พุ่งถึงฟ้า เพราะว่าความต้องการคือ ๑๐๐ MHz แล้วมีอยู่ ๑๙๔ MHz ถามว่า
ความถี่ที่เพิ่มจากประมูลครั้งนี้จะนําไปใช้กับอะไร 

เทคโนโลยีจะพัฒนาไปเร่ือย ๆ บนคล่ืนความถี่สามารถเปล่ียนแค่ซอฟท์แวร์ และเปล่ียนเป็น 4G  
เป็น 5G 6G 7G ก็จะเปลี่ยนไปด้วย เพราะฉะน้ัน ตัวอุปกรณ์ยังคงใช้เหมือนเดิม วันนี้หากเอาการแข่งขัน 
มาบวกกับการประมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งคลื่นมาบริการ ส่วนที่จะเป็นภาระที่สุดจะเป็นในกลุ่มโทรคมนาคม  
และหากไม่มีใครมาลงทุน ประเทศก็จะอ่อนแอ ยกตัวอย่าง ประเทศอินเดีย มีการประมูลคลื่นใหม่
ทั้งหมด โดยราคาเม่ือ ๒๐ ปีที่แล้วกับวันนี้ถูกกว่ากันถึง ๑๐ เท่า ทําให้รายเก่าขาดทุนกันหมด เพราะมี
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามา ฉะนั้น ต้องดูแลผู้ประกอบการรายเดิมด้วย เพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า
ด้วยพร้อม ๆ กันไม่ใช่เน้นในเร่ืองการประมูลอย่างเดียว 

นายอธิป  กีรติพิชญ์ (อ้างแล้ว) 
ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ทาง Operator ทุกรายต้องการ Spectrum Portfolios ก็คือ Portfolios ที่ดี 

ที่จะต้องมองเห็นอนาคตข้างหนา้ด้วย ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ จะมีคลื่น ๗๐๐/๑๘๐๐/๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz  
แต่ในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ จะเป็น Big Even ของโลกโทรคมนาคมคลื่น ๘๕๐ คลื่น ๒๓๐๐ และปี ค.ศ. ๒๐๒๗  
คือ Big Even อีกรอบหนึ่งของโทรคมนาคม เพราะ Operator เอกชน ๓ รายท่ีประมูลคลื่น ๒๑๐๐  
จํานวน ๑๐๐ MHz จะหมดสัมปทาน ในส่วนของ Operator อยากเห็นภาพของ Spectrum Road Map  
ที่ชัดและครอบคลุมตัว Spectrum ปัจจุบันทั้งที่มีอยู่ในตลาดและที่กําลังจะออกมาในตลาดในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ 
และปี ค.ศ. ๒๐๒๗  

Spectrum ที่จะออกมาให้เดือนกุมภาพันธ์ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ จะมีคลื่น ๗๐๐ ๑๘๐๐ ๒๖๐๐  
และ ๒๖ GHz คลื่นความถี่ ๗๐๐ ทาง Operator เอกชน ๓ รายรับมาแล้วเม่ือปี ค.ศ. ๒๐๑๙ และยังไม่ได้ใช้ 
Spectrum จะวาง ในเดือนตุลาคม ๒๐๒๐ ตามกําหนดการของทาง Regulator ตัวนี้จะเข้ามาในตลาด
เพิ่ม ปัจจุบันจะต้องวางแผนในการลงทุน Spectrum โดยในช่วงต้นจะมองที่การลงทุน LTE หรือ 4G 

 ถัดไปเป็น Spectrum ย่านที่ ๒ คือ ความถ่ี ๑๘๐๐ MHz เกิดเหตุการณ์ที่ ไม่คาดคิดใน      
ไตรมาส ๓ ของปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ทําให้คลื่น ๑๘๐๐ MHz และคล่ืน ๙๐๐ MHz มีราคาสูง ยกตัวอย่างใน
เร่ืองของ Spectrum ต่างชาติมักจะยกตวัอย่างว่าของประเทศไทยน้ันมีราคาแพง ทําให้ธุรกิจไม่ปรับตัว 
ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่ถูกแก้ไข นอกจากนี้ คลื่น ๒ คูณ ๓๕ MHz บนย่าน ๑๘๐๐ MHz ยังคงไม่ได้นํามาใช้
ประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทยถูกทิ้งร้างราวกับว่าเป็นพื้นที่แถวถนนสีลมที่ปล่อยหญ้ารกและราคาก็
ยังคงยืนสูงอยู่จนถึงปัจจุบัน 
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ถัดจากคล่ืน ๑๘๐๐ ก็เป็นคลื่น ๒๖๐๐ ที่เป็นคลื่น 5G แต่ตัวเทคโนโลยีเป็น Super Early 5G  
ที่ใช้ ๒๖๐๐ เป็น TDD คือตัวทาง Division Duplex 5G ส่วนตัวคลื่น Millimeter Wave ซึ่งจะเหมาะ
กับภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียว เพราะว่า คลื่น Millimeter Wave มีความถ่ีที่สูงมากและใช้งบลงทุน
มหาศาล ในขณะที่ทั่วโลกยังไม่มีใครใช้คลื่น Millimeter Wave ในระดับ Nationwide ซึ่งประเทศชาติ
จะเสียเงินจากการนําเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจํานวนมหาศาล 

กลุ่มของลูกค้า 5G ต้องการทราบว่า ลูกค้าคือใครและลูกค้ายินดีที่จะช่วยจ่ายเงินเท่าไร  
หากเป็นลูกค้าภาคอุตสาหกรรม หรือภาคการแพทย์ ซึ่งในภาคของอุตสาหกรรมก็ยังไม่เคยเจอลูกค้า 
ที่แสดงความจํานงอย่างจริงจังว่าต้องการ 5G แล้วก็ต้องการจะทดสอบอย่างจริงจัง ทางกรรมาธิการหรือ
ว่าทางรัฐบาลช่วยได้มาก โจทย์จะเปล่ียนจากโลกโทรคมนาคมอย่างเดียว แต่ต้องใช้คําว่า “สนธิกําลัง”  
คือ สนธิกําลังระหว่างโลกคมนาคม โลกอุตสาหกรรม โลกการแพทย์ โลกการขนส่ง  

นายเจษฎา  ศิวรักษ์ (อ้างแล้ว) 
เรื่องความถี่พอไม่พอเป็นเร่ืองของการ Trade Off ความถี่ถ้ามีน้อย Operator จะต้องทํา 

การลงทุนในโครงข่ายมากข้ึน ต้องมีการเพิ่มสถานีฐานมากข้ึน ต้องมี Sector มากขึ้น โดยเหตุการณ์เช่นนี้ 
เคยเกิดข้ึนเมืองไทยมาแล้วช่วงเปลี่ยนถ่ายจาก 2G มาเป็น 3G ขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีการจัดสรร
ความถี่ ๑๐ ปี แต่ความต้องการใช้คลื่นมีมากขึ้น ผลสุดท้ายเมื่อคลื่นไม่พอเราจะเห็นในรูปของสายหลุด
เม่ือโทรศัพท์ และเปิด YouTube ไม่ได้สุดท้ายเม่ือมีการประมูลเม่ือในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ เป็นการปล่อย
ความถ่ีเข้าอุตสาหกรรมเพิ่มรายละ ๑๕ MHz ทําให้สถานการณ์ดีขึ้น และการลงทุนในคร้ังนั้นประเทศไทย
เป็นประเทศที่มี 3G ค่อนข้างช้าที่สุดในโลก แต่ทว่ามีการเปล่ียนผ่านจาก 2G มา 3G มาเร็วที่สุดในโลก 
ใช้เวลาเพียง ๖ เดือน ที่ย้ายมา 3G 

วันนี้ประเทศมีการจัดสรรความถี่เข้าตลาดแค่ ๔๐๐ MHz การประมูลคลื่นความถ่ีครั้งนี้  
เรื่องที่ทําให้ทาง Operator มีความกังวลคือเร่ือง Price Spectrum Structure เป็นปัญหาที่ทําให้ 
คนเริ่มเกิดความกังวลมากข้ึน บทเรียนเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย การประมูลความถี่เพื่อเจตนา 
สร้างรายได้ให้รัฐมากเกินความจําเป็น การประมูลครั้งนั้นเป็นการประมูล 3G ผลปรากฏว่า ผู้ให้บริการ  
๑๒ - ๑๕ ราย มีภาระหนี้จากความถ่ีเป็นจํานวนมาก และเมื่อมีการประมูล 4G ทาง Regulator  
อยากแก้ปัญหาด้วยการลดราคา จึงเกิดเจ้าใหม่ขึ้นและได้คลื่นความถ่ี 4G ในราคาที่ถูกโดยไม่ต้องมีภาระ
ความถ่ีของคลื่น 3G อยู่เดิมถึง ๑๒ - ๑๕ รายด้วยกัน เหตุนี้ทําให้ผู้ให้บริการ ๑๐ กว่ารายล้มหาย 
ตายจากไป จนกระทั่งเหลือ Operator อยู่เพียง ๓ รายเท่านั้นและคาดว่าจะเหลือ ๒ ราย ในไม่ช้า  
ฉะนั้น แทนที่จะได้ประโยชน์จากการแข่งขันที่มี Operator หลายราย กลับกลายเป็นว่าการแข่งขันลดลง 
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ทันทีที่ กสทช. ประกาศจะมีประมูลความถี่ หุ้น ๓ รายจะตกทันที กลายเป็นว่าการได้ความถ่ี 
กลับเป็นทุกขลาภ และต้องมาดูเร่ืองของนโยบายในเร่ืองความถ่ีว่าสอดคล้องไหมหรือไม่กับ Demand  
ที่เพิ่มขึ้นกับการจัดสรรเร่ืองโครงสร้างราคา 

เร่ืองคล่ืน  Millimeter Wave ตัวอย่างหน่ึงคือ ประเทศสิงคโปร์ตอนน้ีมีการเปิดรับฟั ง 
ความคิดเห็นมาแล้ว ๑ ปี และจะมีการจัดสรรความถ่ี โดยจะเร่ิมกระบวนการต้นปี ค.ศ. ๒๐๒๐  
โดยให้ความสําคัญอยู่ที่ Mid Band ๓.๕ License ออกมา ๒ ใบ ใบละ ๑๐๐ MHz แต่ด้วยความชาญฉลาด
ของเขาใบละ ๑๐๐ MHz เนื่องจากติดกับ C Band ของดาวเทียม จึงกําหนดไว้ว่า ใน ๑๐๐ MHz 
สามารถใช้ในอาคารได้ ซึ่งไม่น่าจะกวนดาวเทียม และ ใน ๑๐๐ MHz มี ๕๐ MHz สามารถใช้ข้างนอกได้
คือ Mid Band ๓๕ ส่วน Millimeter Wave ไม่คิดเงินจัดสรรฟรี เพราะ Millimeter Wave มีอยู่จํานวนมาก 
ทั้งย่าน ๒๖ และ ๒๘ มีจํานวนให้อยู่จํานวนหนึ่ง ซึ่งวันนี้ Millimeter Wave มีเยอะจนหาคนมาลงทุน 
Network ไม่ได้ เม่ือลงไปในภาคอุตสาหกรรมยังไม่รู้จะคิดค่าใช้จ่ายอย่างไร และเมื่อไรจะคืนทุน 
วัตถุประสงค์ของเขา คือ ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีเป็น Vertical Partner NSA (Non Stand 
Alone) ที่ผู้บริโภคจะได้ใช้สปีดสูงขึ้น จะ 4G หรือ 5G เขาไม่สน หาก Operator ทําได้ก็ได้ความถี่ไป  
แต่เขาสนใจในเร่ืองการเกิด Stand Alone จึงมีการตั้งเข็มว่า คนที่ได้ความถ่ีไปต้องทํา Stand Alone 
ภายใน ๒๔ เดือนหลังจากได้ในไตรมาสแรกในปี ค.ศ. ๒๐๒๑  

นายเอกชัย  ภัคดุรงค์ (อ้างแล้ว) 
ไทยคมทําดาวเทียมมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนทางด้านมือถือ เทคนิคความถี่หากการประมูล 

5G คร้ังนี้เป็นการประมูลคร้ังแรก ความถ่ีที่ผ่านมา 3G 4G จะมีลักษณะเหมือนกันคือ เป็นความถ่ี 
ที่ ใช้ งานประเภทเดียวกันเพียงแต่ มีความเร็วมากขึ้น คร้ังนี้ ถ้าจะประมูลทั้ ง Low-Mid-High Band  
ซึ่งทั้ง ๓ ย่านนี้จะใช้ไม่เหมือนกัน โดยแต่ละย่านมีความแตกต่างกัน ถ้าเป็นดาวเทียมจะเปรียบเทียบได้กับ 
C Band KU Band และ K Band ลักษณะการใช้งานก็จะไม่เหมือนกัน คนที่จะใช้ คือ Operator  
จะเลือกเองว่าจะใช้เมื่อไร ใช้อย่างไร โจทก์สําคัญคือว่า เรารู้ว่ามี Low-Mid-High แต่ว่าจะออกไปพร้อมกัน
หรือไม่ หรือจะออกมาเป็นชุด ๆ ตามจังหวะเวลาตาม Application ซึ่งก็เป็นประเด็นทางกลยุทธ์ 
ในเชิงของการบริหารคลื่นความถี่ที่ทางทั้งผู้ประกอบการและทาง กสทช. ต้องพิจารณา เพราะไม่มี 
ความยืดหยุ่นเหมือนดาวเทียม อยู่ที่ว่าจะทําเม่ือไร เพราะคลื่นมีอยู่แล้ว ประเด็นแรกที่อยากนําเสนอ  
คือ ต้องมีการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจน  

เรื่องที่ ๒ คือเร่ืองระยะเวลาในการลงทุน 5G ไม่เหมือนกันกับ 3G 4G 5G แต่ 5G เฟสแรก 
จะเป็นเร่ือง ของสปีดจะมีในเร่ืองของ AR VR IOT ซึ่งขณะนี้ยังไม่มี แต่ถ้าจะให้มีคงต้องปรึกษาหารือ 
กันระหว่าง กสทช. กับผู้ประกอบการถึงจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมในการท่ีจะปล่อย คือข้อ ๑ คือ จะปล่อย 
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ถัดจากคล่ืน ๑๘๐๐ ก็เป็นคล่ืน ๒๖๐๐ ที่เป็นคลื่น 5G แต่ตัวเทคโนโลยีเป็น Super Early 5G  
ที่ใช้ ๒๖๐๐ เป็น TDD คือตัวทาง Division Duplex 5G ส่วนตัวคลื่น Millimeter Wave ซึ่งจะเหมาะ
กับภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียว เพราะว่า คลื่น Millimeter Wave มีความถ่ีที่สูงมากและใช้งบลงทุน
มหาศาล ในขณะที่ทั่วโลกยังไม่มีใครใช้คลื่น Millimeter Wave ในระดับ Nationwide ซึ่งประเทศชาติ
จะเสียเงินจากการนําเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจํานวนมหาศาล 

กลุ่มของลูกค้า 5G ต้องการทราบว่า ลูกค้าคือใครและลูกค้ายินดีที่จะช่วยจ่ายเงินเท่าไร  
หากเป็นลูกค้าภาคอุตสาหกรรม หรือภาคการแพทย์ ซึ่งในภาคของอุตสาหกรรมก็ยังไม่เคยเจอลูกค้า 
ที่แสดงความจํานงอย่างจริงจังว่าต้องการ 5G แล้วก็ต้องการจะทดสอบอย่างจริงจัง ทางกรรมาธิการหรือ
ว่าทางรัฐบาลช่วยได้มาก โจทย์จะเปล่ียนจากโลกโทรคมนาคมอย่างเดียว แต่ต้องใช้คําว่า “สนธิกําลัง”  
คือ สนธิกําลังระหว่างโลกคมนาคม โลกอุตสาหกรรม โลกการแพทย์ โลกการขนส่ง  

นายเจษฎา  ศิวรักษ์ (อ้างแล้ว) 
เรื่องความถี่พอไม่พอเป็นเร่ืองของการ Trade Off ความถี่ถ้ามีน้อย Operator จะต้องทํา 

การลงทุนในโครงข่ายมากข้ึน ต้องมีการเพิ่มสถานีฐานมากข้ึน ต้องมี Sector มากขึ้น โดยเหตุการณ์เช่นนี้ 
เคยเกิดขึ้นเมืองไทยมาแล้วช่วงเปลี่ยนถ่ายจาก 2G มาเป็น 3G ขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีการจัดสรร
ความถี่ ๑๐ ปี แต่ความต้องการใช้คลื่นมีมากขึ้น ผลสุดท้ายเมื่อคลื่นไม่พอเราจะเห็นในรูปของสายหลุด
เม่ือโทรศัพท์ และเปิด YouTube ไม่ได้สุดท้ายเม่ือมีการประมูลเม่ือในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ เป็นการปล่อย
ความถ่ีเข้าอุตสาหกรรมเพิ่มรายละ ๑๕ MHz ทําให้สถานการณ์ดีขึ้น และการลงทุนในคร้ังนั้นประเทศไทย
เป็นประเทศที่มี 3G ค่อนข้างช้าที่สุดในโลก แต่ทว่ามีการเปล่ียนผ่านจาก 2G มา 3G มาเร็วที่สุดในโลก 
ใช้เวลาเพียง ๖ เดือน ที่ย้ายมา 3G 

วันนี้ประเทศมีการจัดสรรความถี่เข้าตลาดแค่ ๔๐๐ MHz การประมูลคลื่นความถ่ีครั้งนี้  
เรื่องที่ทําให้ทาง Operator มีความกังวลคือเร่ือง Price Spectrum Structure เป็นปัญหาที่ทําให้ 
คนเริ่มเกิดความกังวลมากข้ึน บทเรียนเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย การประมูลความถี่เพื่อเจตนา 
สร้างรายได้ให้รัฐมากเกินความจําเป็น การประมูลครั้งนั้นเป็นการประมูล 3G ผลปรากฏว่า ผู้ให้บริการ  
๑๒ - ๑๕ ราย มีภาระหนี้จากความถ่ีเป็นจํานวนมาก และเมื่อมีการประมูล 4G ทาง Regulator  
อยากแก้ปัญหาด้วยการลดราคา จึงเกิดเจ้าใหม่ขึ้นและได้คลื่นความถ่ี 4G ในราคาที่ถูกโดยไม่ต้องมีภาระ
ความถ่ีของคลื่น 3G อยู่เดิมถึง ๑๒ - ๑๕ รายด้วยกัน เหตุนี้ทําให้ผู้ให้บริการ ๑๐ กว่ารายล้มหาย 
ตายจากไป จนกระทั่งเหลือ Operator อยู่เพียง ๓ รายเท่านั้นและคาดว่าจะเหลือ ๒ ราย ในไม่ช้า  
ฉะน้ัน แทนที่จะได้ประโยชน์จากการแข่งขันที่มี Operator หลายราย กลับกลายเป็นว่าการแข่งขันลดลง 

  ๓๙  

  

ทันทีที่ กสทช. ประกาศจะมีประมูลความถี่ หุ้น ๓ รายจะตกทันที กลายเป็นว่าการได้ความถ่ี 
กลับเป็นทุกขลาภ และต้องมาดูเร่ืองของนโยบายในเร่ืองความถ่ีว่าสอดคล้องไหมหรือไม่กับ Demand  
ที่เพิ่มขึ้นกับการจัดสรรเร่ืองโครงสร้างราคา 

เรื่องคล่ืน  Millimeter Wave ตัวอย่างหน่ึงคือ ประเทศสิงคโปร์ตอนน้ีมีการเปิดรับฟั ง 
ความคิดเห็นมาแล้ว ๑ ปี และจะมีการจัดสรรความถ่ี โดยจะเร่ิมกระบวนการต้นปี ค.ศ. ๒๐๒๐  
โดยให้ความสําคัญอยู่ที่ Mid Band ๓.๕ License ออกมา ๒ ใบ ใบละ ๑๐๐ MHz แต่ด้วยความชาญฉลาด
ของเขาใบละ ๑๐๐ MHz เน่ืองจากติดกับ C Band ของดาวเทียม จึงกําหนดไว้ว่า ใน ๑๐๐ MHz 
สามารถใช้ในอาคารได้ ซึ่งไม่น่าจะกวนดาวเทียม และ ใน ๑๐๐ MHz มี ๕๐ MHz สามารถใช้ข้างนอกได้
คือ Mid Band ๓๕ ส่วน Millimeter Wave ไม่คิดเงินจัดสรรฟรี เพราะ Millimeter Wave มีอยู่จํานวนมาก 
ทั้งย่าน ๒๖ และ ๒๘ มีจํานวนให้อยู่จํานวนหนึ่ง ซึ่งวันนี้ Millimeter Wave มีเยอะจนหาคนมาลงทุน 
Network ไม่ได้ เม่ือลงไปในภาคอุตสาหกรรมยังไม่รู้จะคิดค่าใช้จ่ายอย่างไร และเมื่อไรจะคืนทุน 
วัตถุประสงค์ของเขา คือ ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีเป็น Vertical Partner NSA (Non Stand 
Alone) ที่ผู้บริโภคจะได้ใช้สปีดสูงขึ้น จะ 4G หรือ 5G เขาไม่สน หาก Operator ทําได้ก็ได้ความถี่ไป  
แต่เขาสนใจในเร่ืองการเกิด Stand Alone จึงมีการตั้งเข็มว่า คนที่ได้ความถ่ีไปต้องทํา Stand Alone 
ภายใน ๒๔ เดือนหลังจากได้ในไตรมาสแรกในปี ค.ศ. ๒๐๒๑  

นายเอกชัย  ภัคดุรงค์ (อ้างแล้ว) 
ไทยคมทําดาวเทียมมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนทางด้านมือถือ เทคนิคความถี่หากการประมูล 

5G คร้ังนี้เป็นการประมูลคร้ังแรก ความถ่ีที่ผ่านมา 3G 4G จะมีลักษณะเหมือนกันคือ เป็นความถ่ี 
ที่ ใช้ งานประเภทเดียวกันเพียงแต่ มีความเร็วมากขึ้น ครั้งนี้ ถ้าจะประมูลทั้ ง Low-Mid-High Band  
ซึ่งทั้ง ๓ ย่านนี้จะใช้ไม่เหมือนกัน โดยแต่ละย่านมีความแตกต่างกัน ถ้าเป็นดาวเทียมจะเปรียบเทียบได้กับ 
C Band KU Band และ K Band ลักษณะการใช้งานก็จะไม่เหมือนกัน คนที่จะใช้ คือ Operator  
จะเลือกเองว่าจะใช้เม่ือไร ใช้อย่างไร โจทก์สําคัญคือว่า เรารู้ว่ามี Low-Mid-High แต่ว่าจะออกไปพร้อมกัน
หรือไม่ หรือจะออกมาเป็นชุด ๆ ตามจังหวะเวลาตาม Application ซึ่งก็เป็นประเด็นทางกลยุทธ์ 
ในเชิงของการบริหารคลื่นความถี่ที่ทางทั้งผู้ประกอบการและทาง กสทช. ต้องพิจารณา เพราะไม่มี 
ความยืดหยุ่นเหมือนดาวเทียม อยู่ที่ว่าจะทําเม่ือไร เพราะคลื่นมีอยู่แล้ว ประเด็นแรกที่อยากนําเสนอ  
คือ ต้องมีการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจน  

เรื่องที่ ๒ คือเร่ืองระยะเวลาในการลงทุน 5G ไม่เหมือนกันกับ 3G 4G 5G แต่ 5G เฟสแรก 
จะเป็นเร่ือง ของสปีดจะมีในเร่ืองของ AR VR IOT ซึ่งขณะนี้ยังไม่มี แต่ถ้าจะให้มีคงต้องปรึกษาหารือ 
กันระหว่าง กสทช. กับผู้ประกอบการถึงจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมในการท่ีจะปล่อย คือข้อ ๑ คือ จะปล่อย 
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คลื่นไหน  ข้อ  ๒  จังหวะในการปล่อยแต่ละคลื่นต้องดูที่  Application ของคลื่นนั้นเป็นอย่างไร  
ออกมาเมื่อไรถึงจะเหมาะกับเวลา และเรื่องของอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานออกสู่ตลาด 

ประเด็นที่  ๓  เรื่องอุปกรณ์ที่ ใช้  (Implementation) ทางไทยคมเป็นคนใช้ งานคลื่น 5G  
อยู่ส่วนหนึ่ง คือ คลื่นความถี่ ๓๔๐๐ ใช้สําหรับดาวเทียมมาหลายสิบปีและมีคนใช้งานจํานวนมาก 
ในประเทศ เพราะฉะนั้น ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค คือ ดาวเทียมกับ 5G ไม่เกิด 
การรบกวนการใช้งาน ซึ่งการทําตรงน้ีต้องใช้เวลา ฉะนั้น เร่ืองของระยะเวลาถ้าโฟกัสมาที่คลื่น ๓๔๐๐ 
ซึ่งมีปัญหาทางเทคนิคต้องแก้ไข ขณะเดียวกันก็ต้องถอยหลังกลับมาว่าจะเริ่มกระบวนการกันเมื่อไร 

นายภานุวัฒน์  ผงสุวรรณกุล (อ้างแล้ว) 
ในมุมของ PSI คิดว่าเม่ือเทคโนโลยี 5G มาก็จะมีบางอย่างที่ เปลี่ยนไป ในมุมของธุรกิจ 

บรอดแคสต์ เร่ืองความม่ันคงของคอนเทนต์จากที่อื่น ๆ มีผลกระทบกับคนที่ทําธุรกิจคอนเทนต์ 
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นช่องรายการที่ถูกทาง Regulator ดูแลอยู่ แต่คอนเทนต์ในมุมของคนที่เป็น 
YouTuber จากต่างประเทศหรือว่าแม้กระทั่งในประเทศไทยเอง สามารถขายให้กับคนในประเทศไทย 
ได้โดยตรง ผลท่ีจะเกิดขึ้นในเรื่องของอุปกรณ์ในเร่ือง 5G หากมีการให้บริการก็จะหาช่องทางในการใช้
งานอัตโนมัติ เช่น เรื่องของธุรกิจสุขภาพ ตอนนี้สามารถจับชีพจรได้หมดแล้ว กระทรวงสาธารณสุข 
สามารถรู้ว่าประชาชนมีสุขภาพเป็นอย่างไร โดยสามารถนํา 5G มาประยุกต์ใช้ได้ในเร่ืองของระบบ 
โลจิสติกส์ เรื่องรถอัตโนมัติ และคิดว่าในขณะนี้บรอดแคสต์ ก็ถูกคุกคามอย่างมาก จึงต้องหาทางที่จะต้อง
นําพาธุรกิจรูปแบบใหม่ สุดท้ายอยู่ที่ว่า รัฐบาลจะกําหนดเป้าหมายให้เดินไปทางไหน ไม่เช่นนั้นจะต้อง 
มาหาทางกันเอง 

เม่ือ ๑๐ กว่าปีทางบริษัทฯ เคยไปประมูลเรื่องคลื่นในประเทศออสเตรเลีย สาเหตุที่ต้องไปประมูล 
เนื่องจากอยากตั้งสถานี Gateway เพื่อจะใช้ทําเป็น FMDS ในสมัยนั้นไม่มีใครประมูลสักคนเดียว  
การประมูลครั้งนั้นได้คลื่นกลับมาในราคาไม่ก่ีแสนบาท ฉะนั้น การนําเอาคลื่นมาประมูลก่อนก็จะไม่ได้
ประโยชน์ และสําหรับคลื่น ๒๖ GB โดยลักษณะเทคนิคจะถูกจํากัดภายในพื้นที่จํากัด ซึ่งสามารถ
กําหนดให้เป็นย่านที่มีคนใช้จํานวนมากได้โดยไม่ต้องเอามาประมูลในเชิงการค้า 

นายพิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล (อ้างแล้ว)  
ถ้า 5G เกิดขึ้นจริง ก็มีโอกาสในการใช้งาน เพียงแต่ว่าจะมีแค่ไหน และคุ้มค่ากับการลงทุน

หรือไม่ ยังไม่สามารถตอบได้ หลักสําคัญคือ ประชาชนท่ัวไปได้อะไรจากนโยบาย 5G เมื่อเอาคล่ืนความถี่
ทั้งหมดมาประมูล จะเกิดปัญหาว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้งานจะเกิดต้นทุนในการใช้บริการ เพราะไม่มี 
License ให้กับประชาชนทั่วไปใช้งานก็จะไม่เกิดการพัฒนา 

  ๔๑  

  

เร่ืองความถ่ี ๒๖ GB มีทั้งหมด ๒๗ ราย หากให้ประมูลทั้งหมด แล้วไม่มีคนใช้งานรัฐบาล 
จะชดเชยเหมือนบรอดแคสต์หรือไม่ ขณะน้ียังขาดนโยบายที่ชัดเจนในเร่ืองการกําหนดการใช้งาน      
รวมไปถึงรูปแบบต่าง ๆ มองแต่เพียงเรื่องของการประมูลเพียงอย่างเดียว ส่วนการประมูลจะเกิดกับธุรกิจ 
ในกลุ่ม ๆ หนึ่งในพื้นที่เท่านั้น  

นายสุพรชัย  โชติพุทธิกุล (อ้างแล้ว)  
วัตถุประสงค์ของรัฐในการประมูลครั้งนี้คือเพื่ออะไร โดยที่ผู้ประกอบการมีการแบกค่าใช้จ่าย 

อยู่ในระดับหนึ่ง การใส่ความถี่ เข้ามาในตลาด Supply มากกว่า Demand หรือไม่หากแผนธุรกิจ 
ไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้จะมีการเยียวยาเหมือนกับในกลุ่มของบอร์ดคลาสที่เป็นอยู่หรือไม่ 

สิ่งที่ทางบริษัทซิมโฟนี่ ฯ อยากเห็นคือ ในเรื่องของใบอนุญาตคือมีคอนเซ็ปต์เดียว ๑ ใบ 
ทั่วประเทศ ซึ่งในบางประเทศเปิดให้ประมูล และให้เป็นใบเล็ก ๑ ใบ มีเฉพาะบางพื้นที่หรือเฉพาะ 
บางกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้เกิดการแข่งขันในระดับที่ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากข้ึนจากการบริการที่ถูกลง 
ค่าใช้จ่ายของ Spectrum ตํ่ากว่า Nationwide License หากเพียงเพื่อจะหารายได้เข้ารัฐควรใช้แนวทาง 
Nationwide License เพื่อเป็นการผลักดัน GDP ให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ อีกรูปแบบหน่ึงเฉพาะท้องถิ่น  
หรือเฉพาะบริการบางอย่าง ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของทาง Regulator 

นายณัฐดนัย  โชติทรัพย์ชลกร (อ้างแล้ว) 
ส่วนที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มี 5G เข้ามาในตลาด ไม่ว่าจะเป็นปีแรกหรือภายใน ๕ ปี ต้องมอง 

ในเร่ืองของผู้ให้บริการที่เก่ียวข้อง ไม่ใช่ที่นอกเหนือจาก Network Operator เมื่อ 5G เกิดขึ้นจะมี ๒ กลุ่ม 
คือ ผู้ให้บริการด้านอื่น ๆ ที่จะมาใช้ 5G และผู้บริโภค 5G หรือผู้บริการต่าง ๆ 

ทางบริษัทมีโอกาสได้สัมผัสกับผู้ประกอบการที่เก่ียวกับทางด้านสื่อมีเดียทีวี มีการ Disrupt  
ในเร่ืองเทคโนโลยีอย่างมาก และมีโอกาสไปสัมผัสกับ Start Up พวกเขายังขาดในเรื่องของพื้นที่ในการใช้
งานและมีความกังวลว่า ในอนาคตต้องใช้งานหรือการพัฒนาไปตามคนที่ประมูลคลื่นได้ ถ้าเป็น 
Nationwide ก็เข้าใจได้ แต่ถ้าเป็นในระดับเล็กลงมา จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อให้การพัฒนาแบบองค์รวม 

ประเด็นของการเป็น Micro Network ที่สามารถทําให้เข้าถึงทุกหย่อมย่านกับความพร้อม 
ของผู้ให้บริการรายย่อย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ Content Local ให้มีความรู้ คนที่ OTT มาแบบ
สําเร็จรูปมาทั้งคอนเทนต์และแพลตฟอร์ม ผู้ประกอบการรายเดิมก็อาจจะสู้ไม่ได้ เป็นภาพสะท้อนของ 5G 
ที่จะเกิดข้ึนใน ๕ ปีนี้ 
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คลื่นไหน  ข้อ  ๒  จังหวะในการปล่อยแต่ละคลื่นต้องดูที่  Application ของคลื่นนั้นเป็นอย่างไร  
ออกมาเมื่อไรถึงจะเหมาะกับเวลา และเรื่องของอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานออกสู่ตลาด 

ประเด็นที่  ๓  เรื่องอุปกรณ์ที่ ใช้  (Implementation) ทางไทยคมเป็นคนใช้ งานคลื่น 5G  
อยู่ส่วนหนึ่ง คือ คลื่นความถี่ ๓๔๐๐ ใช้สําหรับดาวเทียมมาหลายสิบปีและมีคนใช้งานจํานวนมาก 
ในประเทศ เพราะฉะนั้น ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค คือ ดาวเทียมกับ 5G ไม่เกิด 
การรบกวนการใช้งาน ซึ่งการทําตรงน้ีต้องใช้เวลา ฉะนั้น เร่ืองของระยะเวลาถ้าโฟกัสมาที่คล่ืน ๓๔๐๐ 
ซึ่งมีปัญหาทางเทคนิคต้องแก้ไข ขณะเดียวกันก็ต้องถอยหลังกลับมาว่าจะเริ่มกระบวนการกันเม่ือไร 

นายภานุวัฒน์  ผงสุวรรณกุล (อ้างแล้ว) 
ในมุมของ PSI คิดว่าเม่ือเทคโนโลยี 5G มาก็จะมีบางอย่างที่ เปลี่ยนไป ในมุมของธุรกิจ 

บรอดแคสต์ เร่ืองความม่ันคงของคอนเทนต์จากที่อื่น ๆ มีผลกระทบกับคนท่ีทําธุรกิจคอนเทนต์ 
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นช่องรายการที่ถูกทาง Regulator ดูแลอยู่ แต่คอนเทนต์ในมุมของคนที่เป็น 
YouTuber จากต่างประเทศหรือว่าแม้กระทั่งในประเทศไทยเอง สามารถขายให้กับคนในประเทศไทย 
ได้โดยตรง ผลที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของอุปกรณ์ในเร่ือง 5G หากมีการให้บริการก็จะหาช่องทางในการใช้
งานอัตโนมัติ เช่น เรื่องของธุรกิจสุขภาพ ตอนนี้สามารถจับชีพจรได้หมดแล้ว กระทรวงสาธารณสุข 
สามารถรู้ว่าประชาชนมีสุขภาพเป็นอย่างไร โดยสามารถนํา 5G มาประยุกต์ใช้ได้ในเร่ืองของระบบ 
โลจิสติกส์ เรื่องรถอัตโนมัติ และคิดว่าในขณะนี้บรอดแคสต์ ก็ถูกคุกคามอย่างมาก จึงต้องหาทางที่จะต้อง
นําพาธุรกิจรูปแบบใหม่ สุดท้ายอยู่ที่ว่า รัฐบาลจะกําหนดเป้าหมายให้เดินไปทางไหน ไม่เช่นนั้นจะต้อง 
มาหาทางกันเอง 

เม่ือ ๑๐ กว่าปีทางบริษัทฯ เคยไปประมูลเรื่องคลื่นในประเทศออสเตรเลีย สาเหตุที่ต้องไปประมูล 
เนื่องจากอยากตั้งสถานี Gateway เพื่อจะใช้ทําเป็น FMDS ในสมัยนั้นไม่มีใครประมูลสักคนเดียว  
การประมูลครั้งนั้นได้คลื่นกลับมาในราคาไม่ก่ีแสนบาท ฉะนั้น การนําเอาคลื่นมาประมูลก่อนก็จะไม่ได้
ประโยชน์ และสําหรับคลื่น ๒๖ GB โดยลักษณะเทคนิคจะถูกจํากัดภายในพื้นที่จํากัด ซึ่งสามารถ
กําหนดให้เป็นย่านที่มีคนใช้จํานวนมากได้โดยไม่ต้องเอามาประมูลในเชิงการค้า 

นายพิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล (อ้างแล้ว)  
ถ้า 5G เกิดขึ้นจริง ก็มีโอกาสในการใช้งาน เพียงแต่ว่าจะมีแค่ไหน และคุ้มค่ากับการลงทุน

หรือไม่ ยังไม่สามารถตอบได้ หลักสําคัญคือ ประชาชนท่ัวไปได้อะไรจากนโยบาย 5G เมื่อเอาคล่ืนความถี่
ทั้งหมดมาประมูล จะเกิดปัญหาว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้งานจะเกิดต้นทุนในการใช้บริการ เพราะไม่มี 
License ให้กับประชาชนทั่วไปใช้งานก็จะไม่เกิดการพัฒนา 
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เร่ืองความถ่ี ๒๖ GB มีทั้งหมด ๒๗ ราย หากให้ประมูลทั้งหมด แล้วไม่มีคนใช้งานรัฐบาล 
จะชดเชยเหมือนบรอดแคสต์หรือไม่ ขณะน้ียังขาดนโยบายที่ชัดเจนในเร่ืองการกําหนดการใช้งาน      
รวมไปถึงรูปแบบต่าง ๆ มองแต่เพียงเรื่องของการประมูลเพียงอย่างเดียว ส่วนการประมูลจะเกิดกับธุรกิจ 
ในกลุ่ม ๆ หนึ่งในพื้นที่เท่านั้น  

นายสุพรชัย  โชติพุทธิกุล (อ้างแล้ว)  
วัตถุประสงค์ของรัฐในการประมูลครั้งนี้คือเพื่ออะไร โดยที่ผู้ประกอบการมีการแบกค่าใช้จ่าย 

อยู่ในระดับหนึ่ง การใส่ความถี่ เข้ามาในตลาด Supply มากกว่า Demand หรือไม่หากแผนธุรกิจ 
ไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้จะมีการเยียวยาเหมือนกับในกลุ่มของบอร์ดคลาสที่เป็นอยู่หรือไม่ 

สิ่งที่ทางบริษัทซิมโฟนี่ ฯ อยากเห็นคือ ในเรื่องของใบอนุญาตคือมีคอนเซ็ปต์เดียว ๑ ใบ 
ทั่วประเทศ ซึ่งในบางประเทศเปิดให้ประมูล และให้เป็นใบเล็ก ๑ ใบ มีเฉพาะบางพื้นที่หรือเฉพาะ 
บางกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้เกิดการแข่งขันในระดับที่ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากข้ึนจากการบริการที่ถูกลง 
ค่าใช้จ่ายของ Spectrum ตํ่ากว่า Nationwide License หากเพียงเพื่อจะหารายได้เข้ารัฐควรใช้แนวทาง 
Nationwide License เพื่อเป็นการผลักดัน GDP ให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ อีกรูปแบบหน่ึงเฉพาะท้องถิ่น  
หรือเฉพาะบริการบางอย่าง ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของทาง Regulator 

นายณัฐดนัย  โชติทรัพย์ชลกร (อ้างแล้ว) 
ส่วนที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มี 5G เข้ามาในตลาด ไม่ว่าจะเป็นปีแรกหรือภายใน ๕ ปี ต้องมอง 

ในเร่ืองของผู้ให้บริการที่เก่ียวข้อง ไม่ใช่ที่นอกเหนือจาก Network Operator เมื่อ 5G เกิดขึ้นจะมี ๒ กลุ่ม 
คือ ผู้ให้บริการด้านอื่น ๆ ที่จะมาใช้ 5G และผู้บริโภค 5G หรือผู้บริการต่าง ๆ 

ทางบริษัทมีโอกาสได้สัมผัสกับผู้ประกอบการที่เก่ียวกับทางด้านสื่อมีเดียทีวี มีการ Disrupt  
ในเร่ืองเทคโนโลยีอย่างมาก และมีโอกาสไปสัมผัสกับ Start Up พวกเขายังขาดในเรื่องของพื้นที่ในการใช้
งานและมีความกังวลว่า ในอนาคตต้องใช้งานหรือการพัฒนาไปตามคนที่ประมูลคลื่นได้ ถ้าเป็น 
Nationwide ก็เข้าใจได้ แต่ถ้าเป็นในระดับเล็กลงมา จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อให้การพฒันาแบบองค์รวม 

ประเด็นของการเป็น Micro Network ที่สามารถทําให้เข้าถึงทุกหย่อมย่านกับความพร้อม 
ของผู้ให้บริการรายย่อย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ Content Local ให้มีความรู้ คนที่ OTT มาแบบ
สําเร็จรูปมาทั้งคอนเทนต์และแพลตฟอร์ม ผู้ประกอบการรายเดิมก็อาจจะสู้ไม่ได้ เป็นภาพสะท้อนของ 5G 
ที่จะเกิดขึ้นใน ๕ ปีนี้ 

 

 



44  ๔๒  

  

นายจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ (อ้างแล้ว) 
เรื่องคล่ืน Millimeter Wave ทางประเทศสวีเดนไม่มีการประมูลคลื่น ๒๖ โดยยังไม่ตกผลึก 

ว่าควรจะให้ Vertical Industry มาประมูลหรือ Operator มาประมูล เนื่องจากเป็นคลื่นความถ่ีสูง 
ต้องใช้ตัวส่งหลายตัวยกตัวอย่างเช่น ในบ้านเราหากโรงงานมีความต้องการใช้ 5G ซึ่งเป็นการใช้งาน 
แบบเฉพาะและอาจจะใช้อยู่โรงงานเดียว แต่ทาง Operator ต้องแบกรับต้นทุนทั้งหมดจะคุ้มกับการลงทุน
หรือไม่ นอกจากนี้ ในเร่ืองการคํานวณค่าใช้จ่าย ควรเก็บค่าคลื่นกับโรงงานหรือเก็บกับ Operator  
และนอกจากนี้ ยังไม่มี Use Case เกิดขึ้นจึงไม่สามารถคํานวณค่าใช้จ่ายได้ หรือขณะเดียวกัน 
หาก Enterprise ต่าง ๆ ต้องการใช้บริการ 5G จะมีวิธีการเก็บเงินอย่างไร เพราะยังไม่รู้ว่าจะเก็บเงิน 
จากจํานวนข้อมูล หรือหากใช้ข้อมูลน้อยแต่ว่ามีค่าคลื่นสูง  

ด้วยเหตุนี้ ทางประเทศสวีเดน จึงไม่มีการนําเอาคล่ืน ๒๖ ออกมาประมูลจนกว่าจะชัดเจนแล้ว  
แต่จะทําเป็นใบเล็กให้กับ Operator หรือผู้ประกอบการไปเหมือนกับไป Subscribe มาขออนุญาต 
หรือใบอนุญาต โดย 5G เอามาทําเป็น Unlicensed เร่ืองของ Security Cyber ต่าง ๆ แต่ถึงอย่างไร 
ก็จะต้องมี License 

คําถามที่ ๓  เงื่อนไขการประมูลคร้ังนี้เหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่ท่านคิดว่าควรประมูลอย่างไร
ให้เกดิประโยขน์สูงสุด 

นายเจษฎา  ศิวรักษ์ (อ้างแล้ว) 
เร่ืองเง่ือนไขการประมูล ที่ผู้ชนะการประมูลนอกจากต้องจ่ายค่าความถ่ีแล้วก็ยังเป็นทุกขลาภ 

ที่จะต้องลงทุนในเร่ืองของโครงข่าย 5G ฉะน้ัน แผนธุรกิจของผู้ประกอบการจะขาดผลกําไร เพราะ       
ความต้องการของผู้ใช้เพิ่มขึ้น แต่รายได้ของผู้ประกอบการไม่เพิ่ม 

ยกตัวอย่าง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบรอดแบนด์ของเมืองไทยที่เป็นแบบการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน  
มีลูกค้าเพิ่มปีละ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ รายได้เพิ่มขึ้นปีละ ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นสถานการณ์ทั่วไปของธุรกิจ
โทรคมนาคม การให้บริการเครือข่ายต่าง ๆ ควรจะมีเงินจากกองทุน USO ไปช่วยในพื้นที่ของ EEC 

เรื่องคลื่น ๒๖๐๐ MHz ทาง กสทช. ตั้งใจนํามาใช้เป็นคลื่น 5G วันนี้ มี Operator ๓ ราย  
ในเร่ืองของ Ecosystem จะมีความเสี่ยงอย่างมาก ซึ่งควรได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยไม่ต้อง
จ่ายเงินปีที่ ๒ ปีท่ี ๓ ปี ๔ ต้องลง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ EEC คลื่นที่เป็น Ecosystem สําหรับ Mid Band 
ทั่วโลกคือคลื่น ๓.๕ MHz วันน้ีทั่วประเทศปล่อยคลื่น ๒๖๐๐ MHz และคลื่น ๓๕๐๐ MHz เพราะฉะนั้น 
คลื่น ๓๕๐๐ MHz จะเป็นคลื่นหัวหอกสําหรับเร่ือง 5G  
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ทุกวันนี้ทั้งลาว เขมร พม่า และทาง Visitel.com (บริษัทเก่ียวกับการติดต่อประสานงาน 
การท่องเที่ยว) ได้เข้าไปทดสอบเกี่ยวกับ 5G แล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่มีรายงาน ทาง GSMA (หน่วยงาน
ทางด้านการส่ือสาร) ได้ชี้ว่า ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มี 5G ช้าที่สุดในอาเซียน และคาดว่าจะมีขึ้น 
ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์นั้น ไม่ได้สนใจว่าจะมี 5G ช้าหรือเร็วกว่าประเทศอื่น  
แต่สนใจเพียงว่า 5G ของประเทศเขาจะต้องมาสนับสนุน Enterprise 

ในส่วนของบ้านเรา ไม่ได้บอกถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสรรความถี่ว่าเพื่ออะไร และเป็นอย่างไร  
แต่วันนี้ด้วยข้อกฎหมายบังคับให้ต้องประมูลอย่างเดียว ซึ่งดูย้อนแย้งพอสมควร 

พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์ (อ้างแล้ว)  
ประเทศไทยมีข้อจํากัดในเร่ืองของราคา วิธีการชําระเงิน วิธีการประมูล ซึ่งมีข้อบังคับอยู่ใน พ.ร.บ. 

ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว โจทย์หลักคือ ประเทศไทยต้องการอะไรจากการมี 5G 
Coverage ซึ่งการมี 5G ไม่จําเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่ มีประชาการหนาแน่น เพราะบางพื้นที่ที่ห่างไกล        
แทบจะไม่มีผู้ใช้งาน 

ประเด็นฝั่งรัฐวิสาหกิจเองมี ๕ Operator อย่าง CAT TOT ถือหุ้นในกระทรวงการคลังทั้งคู่ 
หากไม่ให้ทั้ง ๒ เจ้าเข้าไปประมูลจะการันตีได้หรือไม่ว่าเราจะมีคลื่นอยู่ในอนาคต ซึ่งเรื่องเหล่านี้ยังไม่ถูก
แก้ปัญหา อีกทั้งยังไม่ได้บอกถึง วิธีในการประมูลว่าจะแยก Spectrum หรือไม่ หรือรวม Multiband   

เรื่องคลื่น ๗๐๐ MHz ปัจจุบัน ๓ Operator มีคลื่นอยู่แล้วรายละ ๑๐ MHz ซึ่งทาง Operator 
ไม่มีใครอยากได้ แต่ขณะนั้นต้องไปช่วยดิจิทัลทีวีเยียวยา และไม่ได้นําคลื่นไปใช้ทันทีกว่าจะได้ใช้คลื่น  
คือเดือนตุลาคมปีหน้าจากการ Refund ๗๐๐ MHz นอกจากน้ี คลื่น ๑๕ MHz ของ ๗๐๐ MHz  
ที่เหลือจะเป็น Wireless Microphone ซึ่งกว่าจะเคลียร์เสร็จคือเดือนเมษายนอีก ๒ ปี คิดว่าในเร่ืองนี้
ควรเคลียร์ให้จบก่อน แล้วค่อยประมูล หากยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งประมูล  

ส่วนคลื่น ๑๘๐๐ MHz ที่ มีราคาสูงอย่างมาก จึงทําให้การประมูล ๒ - ๓ คร้ังที่ผ่านมา  
ทาง Operator รายใหญ่ไม่เอาด้วย แต่ต้องยอมรับว่า เป็นการทําเงินเข้ารัฐได้มหาศาล แต่ผลเสียตกกับ
ประชาชน  

ปัจจุบันคุณภาพ 4G ในบ้านเราคุณภาพดี ถึงแม้ทุกผู้ประกอบการหรือ Operator รวมกัน 
แต่สปีดก็ยังสู้ไม่ได้ เรามีคลื่นความถี่ ๑๕ MHz และ ๒๘๐๐ MHz ที่ไม่สามารถนํามาใช้ได้จากแหล่งธรรมชาติ 
ที่มีประโยชน์มาก ๆ ด้วยเหตุนี้ 4G บ้านเราจึงสู้คนอื่นไม่ได้ถึงแม้ Coverage ดีแต่สปีทต่ํา ซึ่งที่ผ่านมา 
เคยมีการเปรียบเทียบผลปรากฏว่าสู้ไม่ได้ ซึ่งส่วนนี้เกิดจากการตั้งกติกา โดยที่ผ่านมามีการปล่อยให้ตัวปลอม
เข้ามาประมูล การประมูล 5G ต้องห้ามเกิดเหตุในลักษณะนี้ คนที่ เข้าประมูลต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น  
ซึ่งส่งผลเสียทําให้การประมูลใช้ความถี่ไม่มีประสิทธิภาพ 
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นายจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ (อ้างแล้ว) 
เรื่องคล่ืน Millimeter Wave ทางประเทศสวีเดนไม่มีการประมูลคลื่น ๒๖ โดยยังไม่ตกผลึก 

ว่าควรจะให้ Vertical Industry มาประมูลหรือ Operator มาประมูล เนื่องจากเป็นคลื่นความถี่สูง 
ต้องใช้ตัวส่งหลายตัวยกตัวอย่างเช่น ในบ้านเราหากโรงงานมีความต้องการใช้ 5G ซึ่งเป็นการใช้งาน 
แบบเฉพาะและอาจจะใช้อยู่โรงงานเดียว แต่ทาง Operator ต้องแบกรับต้นทุนทั้งหมดจะคุ้มกับการลงทุน
หรือไม่ นอกจากนี้ ในเร่ืองการคํานวณค่าใช้จ่าย ควรเก็บค่าคลื่นกับโรงงานหรือเก็บกับ Operator  
และนอกจากนี้ ยังไม่มี Use Case เกิดขึ้นจึงไม่สามารถคํานวณค่าใช้จ่ายได้ หรือขณะเดียวกัน 
หาก Enterprise ต่าง ๆ ต้องการใช้บริการ 5G จะมีวิธีการเก็บเงินอย่างไร เพราะยังไม่รู้ว่าจะเก็บเงิน 
จากจํานวนข้อมูล หรือหากใช้ข้อมูลน้อยแต่ว่ามีค่าคลื่นสูง  

ด้วยเหตุนี้ ทางประเทศสวีเดน จึงไม่มีการนําเอาคล่ืน ๒๖ ออกมาประมูลจนกว่าจะชัดเจนแล้ว  
แต่จะทําเป็นใบเล็กให้กับ Operator หรือผู้ประกอบการไปเหมือนกับไป Subscribe มาขออนุญาต 
หรือใบอนุญาต โดย 5G เอามาทําเป็น Unlicensed เร่ืองของ Security Cyber ต่าง ๆ แต่ถึงอย่างไร 
ก็จะต้องมี License 

คําถามท่ี ๓  เงื่อนไขการประมูลคร้ังนี้เหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่ท่านคิดว่าควรประมูลอย่างไร
ให้เกดิประโยขน์สูงสุด 

นายเจษฎา  ศิวรักษ์ (อ้างแล้ว) 
เร่ืองเง่ือนไขการประมูล ที่ผู้ชนะการประมูลนอกจากต้องจ่ายค่าความถ่ีแล้วก็ยังเป็นทุกขลาภ 

ที่จะต้องลงทุนในเร่ืองของโครงข่าย 5G ฉะน้ัน แผนธุรกิจของผู้ประกอบการจะขาดผลกําไร เพราะ       
ความต้องการของผู้ใช้เพิ่มขึ้น แต่รายได้ของผู้ประกอบการไม่เพิ่ม 

ยกตัวอย่าง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบรอดแบนด์ของเมืองไทยที่เป็นแบบการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน  
มีลูกค้าเพิ่มปีละ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ รายได้เพิ่มขึ้นปีละ ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นสถานการณ์ทั่วไปของธุรกิจ
โทรคมนาคม การให้บริการเครือข่ายต่าง ๆ ควรจะมีเงินจากกองทุน USO ไปช่วยในพื้นที่ของ EEC 

เรื่องคลื่น ๒๖๐๐ MHz ทาง กสทช. ตั้งใจนํามาใช้เป็นคลื่น 5G วันนี้ มี Operator ๓ ราย  
ในเร่ืองของ Ecosystem จะมีความเสี่ยงอย่างมาก ซึ่งควรได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยไม่ต้อง
จ่ายเงินปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปี ๔ ต้องลง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ EEC คลื่นที่เป็น Ecosystem สําหรับ Mid Band 
ทั่วโลกคือคลื่น ๓.๕ MHz วันนี้ทั่วประเทศปล่อยคลื่น ๒๖๐๐ MHz และคลื่น ๓๕๐๐ MHz เพราะฉะนั้น 
คลื่น ๓๕๐๐ MHz จะเป็นคลื่นหัวหอกสําหรับเร่ือง 5G  
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ทุกวันนี้ทั้งลาว เขมร พม่า และทาง Visitel.com (บริษัทเก่ียวกับการติดต่อประสานงาน 
การท่องเที่ยว) ได้เข้าไปทดสอบเกี่ยวกับ 5G แล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่มีรายงาน ทาง GSMA (หน่วยงาน
ทางด้านการส่ือสาร) ได้ชี้ว่า ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มี 5G ช้าที่สุดในอาเซียน และคาดว่าจะมีขึ้น 
ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์นั้น ไม่ได้สนใจว่าจะมี 5G ช้าหรือเร็วกว่าประเทศอื่น  
แต่สนใจเพียงว่า 5G ของประเทศเขาจะต้องมาสนับสนุน Enterprise 

ในส่วนของบ้านเรา ไม่ได้บอกถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสรรความถี่ว่าเพื่ออะไร และเป็นอย่างไร  
แต่วันนี้ด้วยข้อกฎหมายบังคับให้ต้องประมูลอย่างเดียว ซึ่งดูย้อนแย้งพอสมควร 

พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์ (อ้างแล้ว)  
ประเทศไทยมีข้อจํากัดในเร่ืองของราคา วิธีการชําระเงิน วิธีการประมูล ซึ่งมีข้อบังคับอยู่ใน พ.ร.บ. 

ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว โจทย์หลักคือ ประเทศไทยต้องการอะไรจากการมี 5G 
Coverage ซึ่งการมี 5G ไม่จําเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่ มีประชาการหนาแน่น เพราะบางพื้นที่ที่ห่างไกล        
แทบจะไม่มีผู้ใช้งาน 

ประเด็นฝั่งรัฐวิสาหกิจเองมี ๕ Operator อย่าง CAT TOT ถือหุ้นในกระทรวงการคลังทั้งคู่ 
หากไม่ให้ทั้ง ๒ เจ้าเข้าไปประมูลจะการันตีได้หรือไม่ว่าเราจะมีคลื่นอยู่ในอนาคต ซึ่งเรื่องเหล่านี้ยังไม่ถูก
แก้ปัญหา อีกทั้งยังไม่ได้บอกถึง วิธีในการประมูลว่าจะแยก Spectrum หรือไม่ หรือรวม Multiband   

เรื่องคลื่น ๗๐๐ MHz ปัจจุบัน ๓ Operator มีคล่ืนอยู่แล้วรายละ ๑๐ MHz ซึ่งทาง Operator 
ไม่มีใครอยากได้ แต่ขณะนั้นต้องไปช่วยดิจิทัลทีวีเยียวยา และไม่ได้นําคลื่นไปใช้ทันทีกว่าจะได้ใช้คลื่น  
คือเดือนตุลาคมปีหน้าจากการ Refund ๗๐๐ MHz นอกจากน้ี คลื่น ๑๕ MHz ของ ๗๐๐ MHz  
ที่เหลือจะเป็น Wireless Microphone ซึ่งกว่าจะเคลียร์เสร็จคือเดือนเมษายนอีก ๒ ปี คิดว่าในเร่ืองนี้
ควรเคลียร์ให้จบก่อน แล้วค่อยประมูล หากยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งประมูล  

ส่วนคลื่น ๑๘๐๐ MHz ที่ มีราคาสูงอย่างมาก จึงทําให้การประมูล ๒ - ๓ คร้ังที่ผ่านมา  
ทาง Operator รายใหญ่ไม่เอาด้วย แต่ต้องยอมรับว่า เป็นการทําเงินเข้ารัฐได้มหาศาล แต่ผลเสียตกกับ
ประชาชน  

ปัจจุบันคุณภาพ 4G ในบ้านเราคุณภาพดี ถึงแม้ทุกผู้ประกอบการหรือ Operator รวมกัน 
แต่สปีดก็ยังสู้ไม่ได้ เรามีคลื่นความถี่ ๑๕ MHz และ ๒๘๐๐ MHz ที่ไม่สามารถนํามาใช้ได้จากแหล่งธรรมชาติ 
ที่มีประโยชน์มาก ๆ ด้วยเหตุนี้ 4G บ้านเราจึงสู้คนอื่นไม่ได้ถึงแม้ Coverage ดีแต่สปีทต่ํา ซึ่งที่ผ่านมา 
เคยมีการเปรียบเทียบผลปรากฏว่าสู้ไม่ได้ ซึ่งส่วนนี้เกิดจากการตั้งกติกา โดยที่ผ่านมามีการปล่อยให้ตัวปลอม
เข้ามาประมูล การประมูล 5G ต้องห้ามเกิดเหตุในลักษณะนี้ คนที่ เข้าประมูลต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น  
ซึ่งส่งผลเสียทําให้การประมูลใช้ความถี่ไม่มีประสิทธิภาพ 



46  ๔๔  

  

เรื่องวิธีการประมูล แบงก์ต้องการันตี  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ ในทุกความถี่ที่ มีการประมูล 
เป็นการตัดปัญหา ซึ่งรับรองว่าไม่มีตัวปลอม หากประมูลความถ่ี ๒๖๐๐ MHz จะเหมาะที่สุด ถึงแม้ว่า 
จะมี Operator เพียงแค่ ๓ รายก็ตาม หากไปดูคล่ืน ๒๘ MHz มีคนใช้มากกว่าคลื่น ๒๖ MHz ซึ่งควรจะ
แจกคลื่น ๒๘ MHz มากกว่า หรือเก็บทั้งสองคลื่นเอาไว้ก่อน โดยที่ยังไม่ต้องประมูลเพื่อนํามาแจก 
สรุปว่าควรประมูลเพียงคลื่น ๒๖๐๐ MHz อย่างเดียวและสร้างเป็นกติกา 

นายจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ (อ้างแล้ว) 
การประมูลคลื่นวันนี้เป็นแบบ Multiband ที่ไม่ได้เก่ียวข้องกัน อยากจะให้เป็นการประมูล 

ที่ เอามาใช้คลื่น 5G ได้เท่านั้นคือคลื่น ๒๖๐๐ MHz และยืนยันว่าทรูสนับสนุนการเกิด 5G เต็มที่  
ภาครัฐอยากให้เกิด แต่องค์กรกํากับโดย กสทช. มี พ.ร.บ. กสทช. กํากับอีกทีหนึ่ง ในรัฐธรรมนูญ         
ปี ๒๕๔๐ ยังไม่มีการแก้ไขให้ กสทช. เป็นองค์กรที่จะต้องนําคลื่นมาจัดสรร โดยวิธีการประมูลเพียงอย่างเดียว  
เพราะในพ.ร.บ. ไม่ได้บอกให้ทําอย่างอื่นได้ ฉะนั้น ทําให้ต้องใช้วิธีการเดิม 

ควรกลับไปมองเรื่องการแก้ไขพ.ร.บ. ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการจัดให้มีการประมูลเพียงอย่างเดียว 
หรือการจัดเก็บรายได้ของ กสทช. นอกจากค่าประมูลแล้ว Operator จะต้องเสียอยู่ ๒ ส่วน คือ License Fee 
เป็นขั้นบันได ตั้งแต่ ๐ - ๒.๕ ส่วนหนึ่งคือค่า USO (Universal Service Obligation) เป็นเงินที่ กสทช. 
จะไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์ (Un-Commercial) เพื่อให้คนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลที่ไม่คุ้มค่า 
กับการลงทุนของ Operator ได้ใช้บริการโทรคมนาคม ซึ่งถือเป็นภาระหนึ่งที่กําหนดอยู่ใน พ.ร.บ.  
เร่ืองการจัดเก็บรายได้ ที่หมายถึงรวมทั้งค่า IC ที่เป็นรายได้รวมไปด้วย ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่สอดคล้องกัน 
ทําให้เกิดภาระกับผู้ประกอบการ อีกทั้งภาระดังกล่าวจะตกไปที่ผู้บริโภค เพราะจะต้องจัดเก็บกับผู้บริโภค
อีกต่อหนึ่ง ฉะนั้นควรปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กสทช. 

ในเร่ืองของ Infrastructure Sharing วันนี้คลื่น ๒๖๐๐ MHz แบ่งเป็นใบละ ๑๐ MHz ๑๙ ใบ 
หากนํา Infrastructure Sharing กําหนดลงไปว่าเป็นความจําเป็นของประเทศที่หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็น TOT หรือ CAT จะรับทําในส่วนนี้ หรือนําคล่ืนไปทําในพื้นที่ EEC ก็จะเป็นทางออกหนึ่ง โดยรัฐต้อง 
เป็นผู้รับภาระ ไม่ใช่ให้ Operator หรือประชาชนเป็นผู้รับภาระ 

นายอธิป  กีรติพิชญ์ (อ้างแล้ว)  
ตอนน้ีเรามีคลื่น ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และมี ๒๖ GHz โดยทาง Regulator 

วางแผนที่จะประมูลคลื่น ๓๔๐๐ - ๓๗๐๐ MHz ภายในปีหน้า ในเชิงเทคนิคคลื่น ๒๖๐๐ MHz กับย่าน 
C Band เป็นย่านที่ทดแทนและโฟกัสไปที่ 5G First Wave ฉะนั้นย่าน C Band คือย่านที่นิยมมากที่สุด  
และหากมีคลื่น ๓.๕ MHz ออกมาจะต้องนําเข้าประมูลหรือไม่อย่างไร ในราคาที่เท่าไร และกําหนด
ออกมาเมื่อไหร่ ซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญมาก 
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โฟกัสไปที่คลื่น ๒๖๐๐ MHz แบ่งเป็นใบละ ๑๐ MHz ๑๙ ใบ ทําให้ราคาต่อใบถูกลง จึงไม่สามารถ
มองเห็นอนาคตได้เลยว่า เหตุการณ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะส่ง Proposal กันจะมีใครมาส่งบ้าง  
รอบนี้จะเป็น Clock Option จะไม่ใช่ SMRA ราคาที่จบจะเป็นราคาของทุกคน ฉะนั้น ต้องป้องกัน 
ในส่วนของผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องมีแบงค์การันตี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์
เช่นเดียวกับในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เพราะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก  

ประเด็นเร่ืองการผลักดัน 5G ให้เกิดในประเทศไทย ทาง DTAC เห็นความตั้งใจของ กสทช.  
ที่อยากสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพื่อผลักดัน EEC ด้วยเทคโนโลยี 5G ปัญหาคือคลื่นถูกจัดสรร 
ด้วยวิธีประมูลเท่านั้น ซึ่งอาจจะทําให้เป้าหมายของประเทศที่จะเกิด 5G บนพื้นที่ EEC ไม่ได้เกิด 
โดยต้นทุนที่ต่ํา โดยในเง่ือนไขการประมูลที่เขียนไว้อยู่ข้อหนึ่งว่า หากผู้ที่ประมูลได้จะต้องลงทุนในพื้นที่ 
EEC และต้องครอบคลุม ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ภายในระยะเวลาเพียง ๑ ปี ซึ่งในส่วนนี้ต้องชี้ชัด 
เนื่องจากว่าในพื้นที่ EEC นั้นมีทั้งภูเขา กองทัพ สุสาน ไร่มัน ฯลฯ คําถามคือต้องนําสิ่งเหล่านี้มาคํานวณ
ด้วยหรือไม่  

หากบางพื้นที่อุตสาหกรรมไม่มีประชากรอยู่ แต่มีความต้องการในเรื่อง 5G จะต้องใช้วิธีไฮบริด 
คือ การกําหนดพื้นที่ที่ครอบคลุม อย่างเช่น นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ําลึก สนามบิน สถานที่ท่องเที่ยว 
เป็นต้น เพื่อทําให้เห็นภาพรวมในการใช้งานของธุรกิจให้มีความชัดเจนขึ้น 

ปัจจุบันในเร่ืองคลื่น ๒๖๐๐ MHz ช่วงความถี่ของแต่คลื่นจะไม่เหมือนกัน ฉะนั้น ควรบอก
รายละเอียดคุณสมบัติของช่วงคลื่น ๒๖๐๐ MHz ให้ชัดเจน และในเร่ือง 5G มีการพูดกันถึงเรื่องคลื่นความถ่ี 
ที่สูงทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นคลื่น ๒๖๐๐ MHz หรือคลื่น ๓๕๐๐ MHz ในเร่ืองของ Infrastructure Sharing  
เป็นเร่ืองที่สําคัญอย่างมากเพราะอยู่ได้ด้วยคลื่น ๑๘๐๐ MHz คลื่น ๙๐๐ MHz หรือคลื่น ๘๕๐ MHz 
ฉะนั้น พอมาเป็น 5G คลื่นความถี่แนวโน้มสูงข้ึนแต่มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น  
เสาโทรคมนาคมบางพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก ฉะนั้น จะต้องมีการสนับสนุนในเรื่องการออกใบอนุญาต  
หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ หากต้องการผลักดันให้เกิด 5G 

ในส่วนนี้เป็นความเห็นส่วนตัวไม่ได้เป็นความเห็นของทางบริษัทฯ หากเราตั้งหลักที่ผลประโยชน์
ของประเทศอยากให้ประเทศไทยมี 5G ในพื้นที่ EEC จะต้องคิดนอกกรอบ ในเรื่องของวิธีการจัดสรรคล่ืน
ว่ามีวิธีอื่นอีกหรือไม่อย่างไร หน่วยงานไหน จะต้องทําโดยที่รู้ว่ามีใครเป็นลูกค้า 

นายณัฐดนัย  โชติทรัพย์ชลกร (อ้างแล้ว) 
ในมุมมองไม่อยากให้เมืองไทยมี 5G แบบที่ไม่ได้วางแผน เพราะจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ 

ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่ทําธุรกิจอยู่ก็จะถูกกระทบและถูก Disrupt ได้อย่างเร็วในจํานวนมากขึ้น 
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เรื่องวิธีการประมูล แบงก์ต้องการันตี  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ ในทุกความถี่ที่ มีการประมูล 
เป็นการตัดปัญหา ซึ่งรับรองว่าไม่มีตัวปลอม หากประมูลความถ่ี ๒๖๐๐ MHz จะเหมาะที่สุด ถึงแม้ว่า 
จะมี Operator เพียงแค่ ๓ รายก็ตาม หากไปดูคล่ืน ๒๘ MHz มีคนใช้มากกว่าคลื่น ๒๖ MHz ซึ่งควรจะ
แจกคลื่น ๒๘ MHz มากกว่า หรือเก็บทั้งสองคลื่นเอาไว้ก่อน โดยที่ยังไม่ต้องประมูลเพื่อนํามาแจก 
สรุปว่าควรประมูลเพียงคลื่น ๒๖๐๐ MHz อย่างเดียวและสร้างเป็นกติกา 

นายจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ (อ้างแล้ว) 
การประมูลคลื่นวันนี้เป็นแบบ Multiband ที่ไม่ได้เก่ียวข้องกัน อยากจะให้เป็นการประมูล 

ที่ เอามาใช้คลื่น 5G ได้เท่านั้นคือคลื่น ๒๖๐๐ MHz และยืนยันว่าทรูสนับสนุนการเกิด 5G เต็มที่  
ภาครัฐอยากให้เกิด แต่องค์กรกํากับโดย กสทช. มี พ.ร.บ. กสทช. กํากับอีกทีหนึ่ง ในรัฐธรรมนูญ         
ปี ๒๕๔๐ ยังไม่มีการแก้ไขให้ กสทช. เป็นองค์กรที่จะต้องนําคลื่นมาจัดสรร โดยวิธีการประมูลเพียงอย่างเดียว  
เพราะในพ.ร.บ. ไม่ได้บอกให้ทําอย่างอื่นได้ ฉะนั้น ทําให้ต้องใช้วิธีการเดิม 

ควรกลับไปมองเรื่องการแก้ไขพ.ร.บ. ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการจัดให้มีการประมูลเพียงอย่างเดียว 
หรือการจัดเก็บรายได้ของ กสทช. นอกจากค่าประมูลแล้ว Operator จะต้องเสียอยู่ ๒ ส่วน คือ License Fee 
เป็นขั้นบันได ตั้งแต่ ๐ - ๒.๕ ส่วนหนึ่งคือค่า USO (Universal Service Obligation) เป็นเงินที่ กสทช. 
จะไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์ (Un-Commercial) เพื่อให้คนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลที่ไม่คุ้มค่า 
กับการลงทุนของ Operator ได้ใช้บริการโทรคมนาคม ซึ่งถือเป็นภาระหนึ่งที่กําหนดอยู่ใน พ.ร.บ.  
เร่ืองการจัดเก็บรายได้ ที่หมายถึงรวมทั้งค่า IC ที่เป็นรายได้รวมไปด้วย ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่สอดคล้องกัน 
ทําให้เกิดภาระกับผู้ประกอบการ อีกทั้งภาระดังกล่าวจะตกไปที่ผู้บริโภค เพราะจะต้องจัดเก็บกับผู้บริโภค
อีกต่อหนึ่ง ฉะนั้นควรปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กสทช. 

ในเร่ืองของ Infrastructure Sharing วันนี้คลื่น ๒๖๐๐ MHz แบ่งเป็นใบละ ๑๐ MHz ๑๙ ใบ 
หากนํา Infrastructure Sharing กําหนดลงไปว่าเป็นความจําเป็นของประเทศที่หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็น TOT หรือ CAT จะรับทําในส่วนนี้ หรือนําคลื่นไปทําในพื้นที่ EEC ก็จะเป็นทางออกหนึ่ง โดยรัฐต้อง 
เป็นผู้รับภาระ ไม่ใช่ให้ Operator หรือประชาชนเป็นผู้รับภาระ 

นายอธิป  กีรติพิชญ์ (อ้างแล้ว)  
ตอนน้ีเรามีคลื่น ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และมี ๒๖ GHz โดยทาง Regulator 

วางแผนที่จะประมูลคลื่น ๓๔๐๐ - ๓๗๐๐ MHz ภายในปีหน้า ในเชิงเทคนิคคลื่น ๒๖๐๐ MHz กับย่าน 
C Band เป็นย่านที่ทดแทนและโฟกัสไปที่ 5G First Wave ฉะนั้นย่าน C Band คือย่านที่นิยมมากที่สุด  
และหากมีคลื่น ๓.๕ MHz ออกมาจะต้องนําเข้าประมูลหรือไม่อย่างไร ในราคาที่เท่าไร และกําหนด
ออกมาเมื่อไหร่ ซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญมาก 

  ๔๕  

  

โฟกัสไปที่คลื่น ๒๖๐๐ MHz แบ่งเป็นใบละ ๑๐ MHz ๑๙ ใบ ทําให้ราคาต่อใบถูกลง จึงไม่สามารถ
มองเห็นอนาคตได้เลยว่า เหตุการณ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะส่ง Proposal กันจะมีใครมาส่งบ้าง  
รอบนี้จะเป็น Clock Option จะไม่ใช่ SMRA ราคาที่จบจะเป็นราคาของทุกคน ฉะนั้น ต้องป้องกัน 
ในส่วนของผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องมีแบงค์การันตี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์
เช่นเดียวกับในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เพราะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก  

ประเด็นเร่ืองการผลักดัน 5G ให้เกิดในประเทศไทย ทาง DTAC เห็นความตั้งใจของ กสทช.  
ที่อยากสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพื่อผลักดัน EEC ด้วยเทคโนโลยี 5G ปัญหาคือคลื่นถูกจัดสรร 
ด้วยวิธีประมูลเท่านั้น ซึ่งอาจจะทําให้เป้าหมายของประเทศที่จะเกิด 5G บนพื้นที่ EEC ไม่ได้เกิด 
โดยต้นทุนที่ต่ํา โดยในเง่ือนไขการประมูลที่เขียนไว้อยู่ข้อหนึ่งว่า หากผู้ที่ประมูลได้จะต้องลงทุนในพื้นที่ 
EEC และต้องครอบคลุม ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ภายในระยะเวลาเพียง ๑ ปี ซึ่งในส่วนนี้ต้องชี้ชัด 
เนื่องจากว่าในพื้นที่ EEC นั้นมีทั้งภูเขา กองทัพ สุสาน ไร่มัน ฯลฯ คําถามคือต้องนําสิ่งเหล่านี้มาคํานวณ
ด้วยหรือไม่  

หากบางพื้นที่อุตสาหกรรมไม่มีประชากรอยู่ แต่มีความต้องการในเรื่อง 5G จะต้องใช้วิธีไฮบริด 
คือ การกําหนดพื้นที่ที่ครอบคลุม อย่างเช่น นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ําลึก สนามบิน สถานที่ท่องเที่ยว 
เป็นต้น เพื่อทําให้เห็นภาพรวมในการใช้งานของธุรกิจให้มีความชัดเจนขึ้น 

ปัจจุบันในเร่ืองคลื่น ๒๖๐๐ MHz ช่วงความถี่ของแต่คลื่นจะไม่เหมือนกัน ฉะนั้น ควรบอก
รายละเอียดคุณสมบัติของช่วงคลื่น ๒๖๐๐ MHz ให้ชัดเจน และในเร่ือง 5G มีการพูดกันถึงเร่ืองคลื่นความถ่ี 
ที่สูงทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นคลื่น ๒๖๐๐ MHz หรือคลื่น ๓๕๐๐ MHz ในเร่ืองของ Infrastructure Sharing  
เป็นเร่ืองที่สําคัญอย่างมากเพราะอยู่ได้ด้วยคลื่น ๑๘๐๐ MHz คลื่น ๙๐๐ MHz หรือคลื่น ๘๕๐ MHz 
ฉะนั้น พอมาเป็น 5G คลื่นความถี่แนวโน้มสูงขึ้นแต่มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น  
เสาโทรคมนาคมบางพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก ฉะนั้น จะต้องมีการสนับสนุนในเรื่องการออกใบอนุญาต  
หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ หากต้องการผลักดันให้เกิด 5G 

ในส่วนนี้เป็นความเห็นส่วนตัวไม่ได้เป็นความเห็นของทางบริษัทฯ หากเราตั้งหลักที่ผลประโยชน์
ของประเทศอยากให้ประเทศไทยมี 5G ในพื้นที่ EEC จะต้องคิดนอกกรอบ ในเรื่องของวิธีการจัดสรรคล่ืน
ว่ามีวิธีอื่นอีกหรือไม่อย่างไร หน่วยงานไหน จะต้องทําโดยที่รู้ว่ามีใครเป็นลูกค้า 

นายณัฐดนัย  โชติทรัพย์ชลกร (อ้างแล้ว) 
ในมุมมองไม่อยากให้เมืองไทยมี 5G แบบที่ไม่ได้วางแผน เพราะจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ 

ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่ทําธุรกิจอยู่ก็จะถูกกระทบและถูก Disrupt ได้อย่างเร็วในจํานวนมากขึ้น 
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นายสุพรชัย  โชติพุทธิกุล (อ้างแล้ว) 
ไม่ได้ก้าวล่วงเง่ือนไขการประมูลครั้งนี้ แต่ขอค้านในเรื่องที่ไม่ควรกีดกันรายใหม่ด้วยแบงก์การันตรี 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะรายใหม่ทุกรายใช่ว่าจะมีพฤติกรรมเหมือนกัน  

นายพิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล (อ้างแล้ว)  
เรื่องของการลงทุน นโยบายของรัฐหลายเรื่องที่ก่อให้เกิดการลงทุนซ้ําซ้อน เร่ืองราคา เรื่องสิทธิ 

แห่งทาง ซึ่งไม่ได้มองเพียงแต่เร่ืองของ 5G เพียงอย่างเดียว ยังมีในเร่ืองของการบริการโครงข่ายทั้งหมด 
เหล่านี้ล้วนเป็นหัวใจหลักของการบริการโทรคมนาคม หากไม่มีการพูดถึง ไม่มีการปรับปรุง ไม่มีการพัฒนา 
ให้เกิดขึ้น สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเหมือน ณ ปัจจุบัน หรือเหมือนในอดีต คือ ต่างคนต่างทําและต่างคน 
ต่างตาย อยากให้แก้ในเรื่อง Sharing ต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นเร่ืองของคลื่นความถี่เพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึง 
กับผู้ประกอบการทุกราย ไม่ว่าเป็นผู้มีโครงข่ายหรือไม่มีโครงข่าย 

เรื่องคลื่น สามารถแบ่งระดับชั้นได้ขึ้นอยู่ที่การบริหารจัดการว่าจะเอาไปใช้อะไร หากเป็นคลื่นที่
สามารถใช้ได้เฉพาะในวงแคบ อย่างคลื่น ๒๖ GHz ก็อาจจะไม่ต้องประมูล เพียงให้ใบอนุญาตแล้วนําไป
ดําเนินการให้บริการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือหากมีการประมูลต้องเป็นการประมูลในราคาที่ถูก 

เรื่องค่าธรรมเนียม ค่า License อยู่ที่ ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ของรายได้ และค่า USO อยู่ที่ ๑.๒๕ 
เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ ใน พ .ร.บ . เขียนไว้ชัดเจนว่า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะต้องเป็นรายได้ 
ก่อนหักค่าใช้จ่าย ซึ่งควรแก้ไขในเรื่องนี้ เนื่องจากรูปแบบการประกอบการโทรคมนาคมน้ันไม่เหมือนกับ
ในอดีตที่ผ่านมา เป็นลักษณะสิทธิสัญญาสัมปทานที่มีการแข่งขันกันน้อย ขณะที่ในปัจจุบันเร่ืองการออก
ใบอนุญาตที่ใครขอก็ได้ อย่างเช่น ด้านโครงข่ายการประมูลคลื่นความถี่จะทําให้มีผู้แข่งขันเข้ามาอีกหลายราย 
ซึ่งประชาชนได้ประโยชน์ในเร่ืองของการแข่งขันเร่ืองราคา แต่รายได้ของผู้ประกอบการจะลดลงตามการแข่งขัน 

เม่ือรายได้จากการประกอบการลดลง ประกอบกับต้นทุนที่จะต้องทําอย่างอื่นในหลาย ๆ ด้าน 
เช่น การ Row Out Network ใหม่ การเอาสายลงดินหรือจัดระเบียบสาย เม่ือต้นทุนสูงรายได้ลดลง
ผู้ประกอบการจะอยู่ได้อย่างไร หัวใจหลักอยู่ที่การประกอบการโทรคมนาคมและเร่ืองของการแข่งขัน 
กฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ จะต้องมีรูปแบบการแข่งขันที่ยุติธรรม 

นายเอกชัย  ภัคดุรงค์ (อ้างแล้ว) 
เง่ือนไขประมูลในย่านที่ มีความถี่หลายย่าน  และแต่ละย่านก็มีลักษณะไม่เหมือนกัน  

ในเร่ืองของความพร้อมของ Application ก็เช่นเดียวกัน มีอยู่ ๒ แนวทางที่จะต้องขับเคลื่อนโดยภาครัฐ  
ด้วยการนํามาประมูลกันตรง ๆ หากว่ารัฐบาลต้องการท่ีจะให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้นําก็จะต้องเลือกว่าจะใช้
ย่านไหน เพราะแต่ละย่านใช้วิธีที่ไม่เหมือนกัน 

  ๔๗  

  

ประเด็นเฉพาะทางด้านเทคนิค หากพูดถึงย่านความถ่ี 5G ส่วนที่ เก่ียวข้องกับดาวเทียม 
มี ๒ ย่าน คือย่าน C Band ดาวเทียมเอาไปใช้ตั้งแต่ ๓๔๐๐ – ๔๒๐๐ ทั้งหมด ๘๐๐ GHz และ 5G 
ต้องการใช้ประมาณ  ๓๐๐ MHz คือ ๓๔๐๐ – ๓๗๐๐ ปัญหาอยู่ที่หากนํามาใช้ด้วยกันโดยไม่ได้ 
มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาเทคนิคจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาและจะต้องใช้เวลาในการแก้ไข  
ส่วนจะเร่ิมอย่างไร เร่ิมเม่ือไร และใช้เวลานานเท่าไรน้ันจะต้องมีการวางแผนในเร่ืองของข้อจํากัด 
ทางเทคนิคที่มีค่อนข้างมาก สําหรับทางไทยคมเอง หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะต้องทํา 5G ก็พร้อม
สนับสนุน เพียงแต่ต้องให้ความชัดเจน เพราะทางไทยคมจะต้องดูแลลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
ในส่วนของ C Band 

เร่ืองความถี่ ๒๖ และ ๒๘ GHz Millimeter Band เป็น ๒ ย่านที่ต่อเชื่อมกัน โดยจะเริ่ม 
ตั้งปี ค.ศ. ๒๐๒๔ หรือ ๒๐๒๕ ทั้งหมด ๕.๒๕ GHz ซึ่งความกว้างคล้ายกับค่ายมือถือประมูลคลื่น ๑๕ MHz 
และคล่ืน ๕.๒๕ GHz คือ ๕,๒๕๐,๐๐๐ MHz ซึ่งหมายถึงย่าน ๑๕ MHz กับ ๕ ล้าน MHz ระยะ ๒๖ กับ ๒๘  

ITU มี ก ารป ระชุ ม  World VDO Conference กํ าลั งถก เถี ย ง เ ร่ื อ งค วาม ถี่  ๒๖  MHz  
และ ๒๘ MHz ว่าตรงไหนเป็นดาวเทียม ตรงไหนเป็นมือถือและดูเหมือนว่าคลื่น ๒๖ GHz จะนํามาทํา 5G 
ส่วนคลื่น ๒๘ MHz น่าจะเหลือให้ดาวเทียม เพราะแบนด์วิดท์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคลื่น ๒๔ .๒๕  
๕.๒๕ GHz จะสามารถใช้ได้จนชั่วลูกชั่วหลานสําหรับการใช้มือถือ ฉะนั้น ไม่มีความจําเป็นใด ๆ ที่จะต้อง
ใช้ทั้งหมด สามารถเลือกบางส่วน 

ย่านความถี่ที่ดาวเทียมใช้อยู่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะไทยคมเท่านั้น แต่หมายถึงดาวเทียมทั้งโลก  
ซึ่งทุกวันนี้ดาวเทียมทุกประเทศ ทุกดวงใช้ความถี่เดียวกัน ดาวเทียมรุ่นใหม่ของโลกที่จะผลิตขึ้นมา 
ภายใน ๒ ปีนับจากนี้ จะมีดาวเทียมอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง ดวงแรกของโลกคือ iPSTAR 
ความถี่อยู่ที่สปีด ๔๐ GB ต่อวินาที โดยดาวเทียมเหล่านี้จะเป็นดาวเทียมที่จะให้บริการ Hi-Speed 
Internet ทั่วโลก ทั้งแบบที่เป็น Global Satellite เช่นเดียวกับไทยคมที่ดาวเทียมโคจรระยะตํ่า และความถ่ีนี้
จะสํารองไว้สําหรับดาวเทียม 

ฉะนั้น สําหรับประเทศไทย หากไม่มีความจําเป็นต้องนําเอาคลื่นไปใช้สําหรับ 5G ก็ไม่ควร 
แตะต้องความถ่ี ๒๗ – ๒๙ ที่ดาวเทียมใช้อยู่ ทางไทยคมใช้ส่วนหนึ่งและทางดาวเทียมไฮท์ทรูของโลก 
ทุกดวงที่จะยิงขึ้นใน ๒ ปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็น Infrastructure สําคัญของโลกในเร่ืองของดาวเทียม  
เพราะดาวเทียมไม่เหมือนกับมือถือ และการลงทุนของดาวเทียมจะต้องวางแผน ๒๐ ปีและเปลี่ยนไม่ได้ 
และกว่าจะได้ความถ่ีมาต้องประสานความถ่ีอย่างน้อย ๗ ปี เพราะฉะน้ันการได้มายากกว่ากันมาก  
สิ่งใดที่มีอยู่แล้วอย่าให้เสียเปล่า  

 



49  ๔๖  

  

นายสุพรชัย  โชติพุทธิกุล (อ้างแล้ว) 
ไม่ได้ก้าวล่วงเง่ือนไขการประมูลครั้งนี้ แต่ขอค้านในเรื่องที่ไม่ควรกีดกันรายใหม่ด้วยแบงก์การันตรี 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะรายใหม่ทุกรายใช่ว่าจะมีพฤติกรรมเหมือนกัน  

นายพิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล (อ้างแล้ว)  
เรื่องของการลงทุน นโยบายของรัฐหลายเรื่องที่ก่อให้เกิดการลงทุนซ้ําซ้อน เร่ืองราคา เรื่องสิทธิ 

แห่งทาง ซึ่งไม่ได้มองเพียงแต่เร่ืองของ 5G เพียงอย่างเดียว ยังมีในเร่ืองของการบริการโครงข่ายทั้งหมด 
เหล่านี้ล้วนเป็นหัวใจหลักของการบริการโทรคมนาคม หากไม่มีการพูดถึง ไม่มีการปรับปรุง ไม่มีการพัฒนา 
ให้เกิดขึ้น สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเหมือน ณ ปัจจุบัน หรือเหมือนในอดีต คือ ต่างคนต่างทําและต่างคน 
ต่างตาย อยากให้แก้ในเรื่อง Sharing ต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นเร่ืองของคลื่นความถี่เพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึง 
กับผู้ประกอบการทุกราย ไม่ว่าเป็นผู้มีโครงข่ายหรือไม่มีโครงข่าย 

เรื่องคลื่น สามารถแบ่งระดับชั้นได้ขึ้นอยู่ที่การบริหารจัดการว่าจะเอาไปใช้อะไร หากเป็นคลื่นที่
สามารถใช้ได้เฉพาะในวงแคบ อย่างคลื่น ๒๖ GHz ก็อาจจะไม่ต้องประมูล เพียงให้ใบอนุญาตแล้วนําไป
ดําเนินการให้บริการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือหากมีการประมูลต้องเป็นการประมูลในราคาที่ถูก 

เรื่องค่าธรรมเนียม ค่า License อยู่ที่ ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ของรายได้ และค่า USO อยู่ที่ ๑.๒๕ 
เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ ใน พ .ร.บ . เขียนไว้ชัดเจนว่า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะต้องเป็นรายได้ 
ก่อนหักค่าใช้จ่าย ซึ่งควรแก้ไขในเรื่องนี้ เนื่องจากรูปแบบการประกอบการโทรคมนาคมน้ันไม่เหมือนกับ
ในอดีตที่ผ่านมา เป็นลักษณะสิทธิสัญญาสัมปทานที่มีการแข่งขันกันน้อย ขณะที่ในปัจจุบันเร่ืองการออก
ใบอนุญาตที่ใครขอก็ได้ อย่างเช่น ด้านโครงข่ายการประมูลคลื่นความถี่จะทําให้มีผู้แข่งขันเข้ามาอีกหลายราย 
ซึ่งประชาชนได้ประโยชน์ในเร่ืองของการแข่งขันเร่ืองราคา แต่รายได้ของผู้ประกอบการจะลดลงตามการแข่งขัน 

เม่ือรายได้จากการประกอบการลดลง ประกอบกับต้นทุนที่จะต้องทําอย่างอื่นในหลาย ๆ ดา้น 
เช่น การ Row Out Network ใหม่ การเอาสายลงดินหรือจัดระเบียบสาย เม่ือต้นทุนสูงรายได้ลดลง
ผู้ประกอบการจะอยู่ได้อย่างไร หัวใจหลักอยู่ที่การประกอบการโทรคมนาคมและเร่ืองของการแข่งขัน 
กฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ จะต้องมีรูปแบบการแข่งขันที่ยุติธรรม 

นายเอกชัย  ภัคดุรงค์ (อ้างแล้ว) 
เง่ือนไขประมูลในย่านที่ มีความถี่หลายย่าน  และแต่ละย่านก็มีลักษณะไม่เหมือนกัน  

ในเร่ืองของความพร้อมของ Application ก็เช่นเดียวกัน มีอยู่ ๒ แนวทางที่จะต้องขับเคลื่อนโดยภาครัฐ  
ด้วยการนํามาประมูลกันตรง ๆ หากว่ารัฐบาลต้องการท่ีจะให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้นําก็จะต้องเลือกว่าจะใช้
ย่านไหน เพราะแต่ละย่านใช้วิธีที่ไม่เหมือนกัน 

  ๔๗  

  

ประเด็นเฉพาะทางด้านเทคนิค หากพูดถึงย่านความถ่ี 5G ส่วนที่ เก่ียวข้องกับดาวเทียม 
มี ๒ ย่าน คือย่าน C Band ดาวเทียมเอาไปใช้ตั้งแต่ ๓๔๐๐ – ๔๒๐๐ ทั้งหมด ๘๐๐ GHz และ 5G 
ต้องการใช้ประมาณ  ๓๐๐ MHz คือ ๓๔๐๐ – ๓๗๐๐ ปัญหาอยู่ที่หากนํามาใช้ด้วยกันโดยไม่ได้ 
มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาเทคนิคจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาและจะต้องใช้เวลาในการแก้ไข  
ส่วนจะเร่ิมอย่างไร เริ่มเม่ือไร และใช้เวลานานเท่าไรน้ันจะต้องมีการวางแผนในเร่ืองของข้อจํากัด 
ทางเทคนิคที่มีค่อนข้างมาก สําหรับทางไทยคมเอง หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะต้องทํา 5G ก็พร้อม
สนับสนุน เพียงแต่ต้องให้ความชัดเจน เพราะทางไทยคมจะต้องดูแลลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
ในส่วนของ C Band 

เร่ืองความถี่ ๒๖ และ ๒๘ GHz Millimeter Band เป็น ๒ ย่านที่ต่อเชื่อมกัน โดยจะเริ่ม 
ตั้งปี ค.ศ. ๒๐๒๔ หรือ ๒๐๒๕ ทั้งหมด ๕.๒๕ GHz ซึ่งความกว้างคล้ายกับค่ายมือถือประมูลคลื่น ๑๕ MHz 
และคลื่น ๕.๒๕ GHz คือ ๕,๒๕๐,๐๐๐ MHz ซึ่งหมายถึงย่าน ๑๕ MHz กับ ๕ ล้าน MHz ระยะ ๒๖ กับ ๒๘  

ITU มี ก ารป ระชุ ม  World VDO Conference กํ าลั งถก เถี ย ง เ ร่ื อ งค วาม ถี่  ๒๖  MHz  
และ ๒๘ MHz ว่าตรงไหนเป็นดาวเทียม ตรงไหนเป็นมือถือและดูเหมือนว่าคลื่น ๒๖ GHz จะนํามาทํา 5G 
ส่วนคลื่น ๒๘ MHz น่าจะเหลือให้ดาวเทียม เพราะแบนด์วิดท์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคล่ืน ๒๔ .๒๕  
๕.๒๕ GHz จะสามารถใช้ได้จนชั่วลูกชั่วหลานสําหรับการใช้มือถือ ฉะนั้น ไม่มีความจําเป็นใด ๆ ที่จะต้อง
ใช้ทั้งหมด สามารถเลือกบางส่วน 

ย่านความถี่ที่ดาวเทียมใช้อยู่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะไทยคมเท่านั้น แต่หมายถึงดาวเทียมทั้งโลก  
ซึ่งทุกวันนี้ดาวเทียมทุกประเทศ ทุกดวงใช้ความถี่เดียวกัน ดาวเทียมรุ่นใหม่ของโลกที่จะผลิตขึ้นมา 
ภายใน ๒ ปีนับจากนี้ จะมีดาวเทียมอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง ดวงแรกของโลกคือ iPSTAR 
ความถี่อยู่ที่สปีด ๔๐ GB ต่อวินาที โดยดาวเทียมเหล่านี้จะเป็นดาวเทียมที่จะให้บริการ Hi-Speed 
Internet ทั่วโลก ทั้งแบบที่เป็น Global Satellite เช่นเดียวกับไทยคมที่ดาวเทียมโคจรระยะตํ่า และความถ่ีนี้
จะสํารองไว้สําหรับดาวเทียม 

ฉะนั้น สําหรับประเทศไทย หากไม่มีความจําเป็นต้องนําเอาคลื่นไปใช้สําหรับ 5G ก็ไม่ควร 
แตะต้องความถ่ี ๒๗ – ๒๙ ที่ดาวเทียมใช้อยู่ ทางไทยคมใช้ส่วนหนึ่งและทางดาวเทียมไฮท์ทรูของโลก 
ทุกดวงที่จะยิงขึ้นใน ๒ ปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็น Infrastructure สําคัญของโลกในเร่ืองของดาวเทียม  
เพราะดาวเทียมไม่เหมือนกับมือถือ และการลงทุนของดาวเทียมจะต้องวางแผน ๒๐ ปีและเปลี่ยนไม่ได้ 
และกว่าจะได้ความถ่ีมาต้องประสานความถ่ีอย่างน้อย ๗ ปี เพราะฉะน้ันการได้มายากกว่ากันมาก  
สิ่งใดที่มีอยู่แล้วอย่าให้เสียเปล่า  
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นายเจษฎา ศิวรักษ์ (อ้างแล้ว) 
แจ้งข้อมูลไทยคม ขณะนี้ทาง ITU เถียงกันอยู่เรื่อง ๒๖ ๒๘ เขาสนับสนุนในเร่ือง NGSO Satellite 

ที่จะให้เกิดดาวเทียมเป็น ๑,๐๐๐ ดวงเหนืออากาศ และเรื่อง 5G Satellite ภายใน ๒ ปี หรือ ๗ ปี ข้างหน้า 
ทุกวันนี้ 5G ไม่ได้มีเฉพาะบนภาคพ้ืนดิน (Terrestrial) แต่อยู่ในรูปแบบของ 5G บนดาวเทียมด้วย  

การที่จะนําคล่ืน ๒๔.๒๕ จนถึง ๒๗ น่าจะเอามาใช้ได้อีก ๓ GHz คําตอบคือก็มีปัญหาวันนี้ 
๒๔.๒๕ จนถึง ๒๕ มีการแจ้งจาก NOVA และ Weather Satellite ว่า มีการรบกวนกันอยู่ ขณะน้ี 
ทางรัฐบาลประเทศสิงคโปร์กําลังพิจารณาว่า จะไม่เร่ิมต้นจากคลื่น ๒๔.๒๕ แต่อาจจะเร่ิมจาก ๒๕ กว่า ๆ 
เพราะ ๓ GHz ที่เหลืออาจจะไม่ได้ครบ ซึ่งกําลังดูอยู่ว่าจะมีการรบกวนไหม ส่วนความถ่ี ๒๔ GHz 
ดาวเทียมสํารวจอุตุนิยมวิทยาจําเป็นที่จะต้องใช้ เซ็นเซอร์หาก 5G ไปใช้คลื่นความถ่ี ๒๔ .๒๕  
น่าจะมีปัญหาเร่ืองการรบกวนสัญญาณ วันนี้ เร่ือง Millimeter Wave แกว่งมากระหว่างคลื่น ๒๖  
และ ๒๘ สาเหตุที่หยิบขึ้นมาเพราะว่าคลื่น ๒๘ ทางประเทศสหรัฐอเมริกานํามาใช้เพื่อทํา Fix Wireless 
Access ซ่ึงทั้ง ๒๖ Vendor ยังไม่มีใครผลิตอุปกรณ์แม่ข่ายและลูกข่าย 

IMDA ของประเทศสิงคโปร์ ใช้เวลาในการรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะประมูลคล่ืน 5G  
ราว ๆ ครึ่งปี โดยมีการรับฟังความคิดเห็น ๒ ครั้งด้วยกัน โดยสิ่งหนึ่งที่ทาง Network Sharing ใน IMDA  
ได้พูดเอาไว้ถึงคําว่า Sharing มีอ ยู่ ๒  อย่างด้วยกัน  คือ  Network Sharing หรือ  Infrastructure 
Sharing IMDA การจัดสรรคลื่นความถี่ 5G ชุดแรกต้องการให้ MNO ๔ รายในปัจจุบันเข้ามาก่อน  
เพราะคนที่เป็น Non MNO ที่จะมาทําธุรกิจ 5G จะทําให้วัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกเป็นเสี่ยง ๆ 
ฉะนั้น ใบอนุญาตที่จะออกมามี ๔ คน จะได้ใบอนุญาต ๒ ใบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อไม่ให้ลดการแข่งขัน     
จึงส่งเสริมให้มีการทํา Network Sharing ด้วยการรวมตัวกันทําสัญญาคู่ค้า MNO ขึ้นมา ซึ่งหมายถึง
จะต้องแบ่งปันส่วนให้ MNO ที่ไม่ได้ด้วย เพื่อให้มาร่วมให้บริการ และสาเหตุที่ไม่ทํารายเดียวเพราะจะ
เป็นการผูกขาดในเร่ืองของ Infrastructure ฉะนั้น จึงต้องมี ๒ ใบ แต่การให้บริการยังมี ๔ คนเช่นเดิม 
โดยใช้คําว่า Spectrum Sharing Share เลือก C Band ๓.๕ โดยยังมีความกังวลในเร่ืองการ Sharing 
ระหว่าง Mobile กับ Fix Satellite โดยทําอย่างไรไม่ให้มีการรบกวนกันด้วยเทคโนโลยี 5G  

คําว่า “Dynamic Spectrum Sharing” คือการนําคล่ืน ๑๘๐๐ MHz มาทําโครงข่ายเป็น 4G 
เพราะทุกวันนี้ยังไม่มีมือถือที่สามารถรองรับ 5G บนคลื่น ๑๘๐๐ MHz ได้ และวันข้างหน้าหากนํามือถือ 
5G เข้ามาในเขตยังสถานีฐานที่เป็นคลื่น ๑๘๐๐ MHz โดยไม่ต้องไปทําอะไรใหม่ เพียงแค่กําหนด 
Spectrum ที่ใช้ให้เข้ากับ 5G และ 4G โดยที่ไม่ต้องกังวลที่จะต้องซื้อเครือข่ายใหม่  

ในประเทศสวีเดน ไม่มีโครงการปิด 2G เนื่องจาก Operator ได้ลงทุนโครงข่ายไปแล้ว  
หากต้องการจะมี  2G หรือ  3G เท่ าไรก็ เพียงอัพ เดท  ซอฟท์แวร์ เท่ านั้ น  ทั้ งนี้ ทั้ งนั้ น ให้ เป็นไป             

  ๔๙  

  

ตามความต้องการของตลาด Operator จัดสรร ทุกวันนี้ตลาดของผู้บริโภคมีการใช้เทคโนโลยีที่ยอมรับ 
มากขึ้นไม่พยายามผลักดัน แต่เน้นการเข้ารหัส Coding 

เช่น เร่ือง 5G ในประเทศสิงคโปร์ ในคลื่น ๒๖๐๐ MHz มาทําเป็น 5G จะต้องปรับทั้ง Brand 
เป็น TDD เนื่องจากว่าคลื่น ๒๖๐๐ MHz ตามประวัติศาสตร์ถูกกําหนดให้เป็นคลื่น 4G FDD มาตลอด 
ด้วยเหตุนี้ทางยุโรปจะไม่ไปใช้คลื่น ๒๖๐๐ MHz เป็น TDD Ecosystem สู้ฝั่งยุโรปไม่ได้  

ประเด็นการทําข้อตกลงในเร่ืองของคลื่นความถี่เดียวกันไม่ให้รบกวนสัญญาณกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน วันนี้ประเทศมาเลเซีย มีการจัดสรรคลื่นความถี่ ๒๖๐๐ MHz ไว้แล้ว โดยมีการลงสถานี
สัญญาณเป็นพันสถานีเป็น FDD หากประเทศไทยจะทํา ๒๖๐๐ TDD จะต้องมีการตั้งคณะทํางาน 
เพื่อไปเจรจาตกลงกับทางประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเหมือนกับตอนคลื่น ๗๐๐ ที่ประเทศรอบบ้านเรานํามาทํา 
Digital Dividend แต่ประเทศไทยเรานํามาทํา Digital TV  

นอกจากเรื่องของการทํา Harmonization เรื่องการลด Interference ประเทศรอบบ้านแล้ว 
Interference ระหว่าง Operator จะต้องมีการศึกษาคลื่นความถี่ ๒๖๐๐ ของ ๓ เจ้า ที่ ได้ไปนั้น  
มีผู้ให้บริการรายเดียว คือ China Mobile ได้คลื่น ๒๖๐๐ ไปทั้งหมด ๑๖๐ เมกกะเฮิรตซ์ เช่นที่ซาอุได้ไป  
๙๐ เมกกะเฮิรตซ์ การมี Operator หลายราย หลายเทคโนโลยีบนคลื่นความถ่ีเดียวกันจะมีประเด็น
หรือไม่ แต่โดยทฤษฎีนั้นไม่น่าจะได้ แต่เร่ืองการ Sync Time โดยเทคโนโลยีเป็นเร่ืองยาก เพราะจะต้อง 
Clock สัญญาณนาฬิกา และสัญญาณนาฬิกาจะเอาจากใคร ตรงกันไหม ต้องมาคุยในรายละเอียด
หลังจากการจัดสรรการประมูลแล้วจะต้องมีการประสานงานในเรื่องของการ Sync ระหว่าง Operator ด้วย 
เม่ือ Operator รายหน่ึงได้คลื่น ๒๖๐๐ และอยากนํามาทํา 4G บริเวณนี้ ส่วนอีกรายจะนํามาทํา 5G  
จะ Sync กันอย่างไร เหล่านี้ล้วนมีรายละเอียดในข้อปลีกย่อย และประเด็นต่อมาการจัดสรรคลื่นความถี่ 
๒๖๐๐ MHz ที่น้อยเกินไปจะเกิดเหตุการณ์อย่างประเทศออสเตรเลียที่ผลปรากฏว่า การทํา 5G ออกมา 
ในสปีดที่แย่กว่า 4G เหล่านี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่จะเกิดข้ึนและต้องพิจารณาควบคู่กัน 

นายจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ (อ้างแล้ว)  
วันนี้คลื่น ๒๖๐๐ MHz ส่วนใหญ่จะใช้อยู่ที่เมืองจีนและให้ใช้คลื่นฟรี โดยแบ่งให้แต่ละเจ้า 

คือ China Mobile ๑๖๐ ส่วน China Unicom ๑๐๐ ซึ่งไม่มีการเก็บค่าคลื่น ประเทศไทยดูเหมือนว่า 
การตั้งราคาของ 5G บนคลื่น ๒๖๐๐ MHz คล้ายว่าจะมีราคาถูก อยู่ที่ประมาณ ๑๘๖ ล้านต่อ MHz  
หากเทียบกับคลื่น ๒๑๐๐ MHz จะอยู่ที่ ๔๕๐ ล้าน ถ้าเทียบกับคลื่น ๑๘๐๐ อยู่ที่ ๑,๒๑๕ ล้าน เทียบต่อ MHz 
ราคาจะถูกมาก เพียงแต่คลื่น ๑๘๐๐ MHz ใช้ ๑๕ MHz คลื่น ๒๑๐๐ MHz ใช้ ๑๐ MHz ส่วนคลื่น 
๒๖๐๐ ใช้อย่างน้อย ๖๐ MHz ทําให้การลงทุนมหาศาลกว่ากันมาก อีกทั้งเพราะเป็นคลื่นที่มีความถี่สูง 
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นายเจษฎา ศิวรักษ์ (อ้างแล้ว) 
แจ้งข้อมูลไทยคม ขณะนี้ทาง ITU เถียงกันอยู่เรื่อง ๒๖ ๒๘ เขาสนับสนุนในเร่ือง NGSO Satellite 

ที่จะให้เกิดดาวเทียมเป็น ๑,๐๐๐ ดวงเหนืออากาศ และเรื่อง 5G Satellite ภายใน ๒ ปี หรือ ๗ ปี ข้างหน้า 
ทุกวันนี้ 5G ไม่ได้มีเฉพาะบนภาคพ้ืนดิน (Terrestrial) แต่อยู่ในรูปแบบของ 5G บนดาวเทียมด้วย  

การที่จะนําคลื่น ๒๔.๒๕ จนถึง ๒๗ น่าจะเอามาใช้ได้อีก ๓ GHz คําตอบคือก็มีปัญหาวันนี้ 
๒๔.๒๕ จนถึง ๒๕ มีการแจ้งจาก NOVA และ Weather Satellite ว่า มีการรบกวนกันอยู่ ขณะน้ี 
ทางรัฐบาลประเทศสิงคโปร์กําลังพิจารณาว่า จะไม่เร่ิมต้นจากคลื่น ๒๔.๒๕ แต่อาจจะเร่ิมจาก ๒๕ กว่า ๆ 
เพราะ ๓ GHz ที่เหลืออาจจะไม่ได้ครบ ซึ่งกําลังดูอยู่ว่าจะมีการรบกวนไหม ส่วนความถ่ี ๒๔ GHz 
ดาวเทียมสํารวจอุตุนิยมวิทยาจําเป็นที่จะต้องใช้ เซ็นเซอร์หาก 5G ไปใช้คลื่นความถ่ี ๒๔ .๒๕  
น่าจะมีปัญหาเร่ืองการรบกวนสัญญาณ วันนี้ เร่ือง Millimeter Wave แกว่งมากระหว่างคลื่น ๒๖  
และ ๒๘ สาเหตุที่หยิบขึ้นมาเพราะว่าคล่ืน ๒๘ ทางประเทศสหรัฐอเมริกานํามาใช้เพื่อทํา Fix Wireless 
Access ซ่ึงทั้ง ๒๖ Vendor ยังไม่มีใครผลิตอุปกรณ์แม่ข่ายและลูกข่าย 

IMDA ของประเทศสิงคโปร์ ใช้เวลาในการรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะประมูลคล่ืน 5G  
ราว ๆ ครึ่งปี โดยมีการรับฟังความคิดเห็น ๒ ครั้งด้วยกัน โดยสิ่งหนึ่งที่ทาง Network Sharing ใน IMDA  
ได้พูดเอาไว้ถึงคําว่า Sharing มีอ ยู่ ๒  อย่างด้วยกัน  คือ  Network Sharing หรือ  Infrastructure 
Sharing IMDA การจัดสรรคลื่นความถี่ 5G ชุดแรกต้องการให้ MNO ๔ รายในปัจจุบันเข้ามาก่อน  
เพราะคนที่เป็น Non MNO ที่จะมาทําธุรกิจ 5G จะทําให้วัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกเป็นเสี่ยง ๆ 
ฉะนั้น ใบอนุญาตที่จะออกมามี ๔ คน จะได้ใบอนุญาต ๒ ใบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อไม่ให้ลดการแข่งขัน     
จึงส่งเสริมให้มีการทํา Network Sharing ด้วยการรวมตัวกันทําสัญญาคู่ค้า MNO ขึ้นมา ซึ่งหมายถึง
จะต้องแบ่งปันส่วนให้ MNO ที่ไม่ได้ด้วย เพื่อให้มาร่วมให้บริการ และสาเหตุที่ไม่ทํารายเดียวเพราะจะ
เป็นการผูกขาดในเร่ืองของ Infrastructure ฉะนั้น จึงต้องมี ๒ ใบ แต่การให้บริการยังมี ๔ คนเช่นเดิม 
โดยใช้คําว่า Spectrum Sharing Share เลือก C Band ๓.๕ โดยยังมีความกังวลในเร่ืองการ Sharing 
ระหว่าง Mobile กับ Fix Satellite โดยทําอย่างไรไม่ให้มีการรบกวนกันด้วยเทคโนโลยี 5G  

คําว่า “Dynamic Spectrum Sharing” คือการนําคล่ืน ๑๘๐๐ MHz มาทําโครงข่ายเป็น 4G 
เพราะทุกวันนี้ยังไม่มีมือถือที่สามารถรองรับ 5G บนคลื่น ๑๘๐๐ MHz ได้ และวันข้างหน้าหากนํามือถือ 
5G เข้ามาในเขตยังสถานีฐานที่เป็นคลื่น ๑๘๐๐ MHz โดยไม่ต้องไปทําอะไรใหม่ เพียงแค่กําหนด 
Spectrum ที่ใช้ให้เข้ากับ 5G และ 4G โดยที่ไม่ต้องกังวลที่จะต้องซื้อเครือข่ายใหม่  

ในประเทศสวีเดน ไม่มีโครงการปิด 2G เนื่องจาก Operator ได้ลงทุนโครงข่ายไปแล้ว  
หากต้องการจะมี  2G หรือ  3G เท่ าไรก็ เพียงอัพ เดท  ซอฟท์แวร์ เท่ านั้ น  ทั้ งนี้ ทั้ งนั้ น ให้ เป็นไป             
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ตามความต้องการของตลาด Operator จัดสรร ทุกวันนี้ตลาดของผู้บริโภคมีการใช้เทคโนโลยีที่ยอมรับ 
มากขึ้นไม่พยายามผลักดัน แต่เน้นการเข้ารหัส Coding 

เช่น เร่ือง 5G ในประเทศสิงคโปร์ ในคลื่น ๒๖๐๐ MHz มาทําเป็น 5G จะต้องปรับทั้ง Brand 
เป็น TDD เนื่องจากว่าคลื่น ๒๖๐๐ MHz ตามประวัติศาสตร์ถูกกําหนดให้เป็นคลื่น 4G FDD มาตลอด 
ด้วยเหตุนี้ทางยุโรปจะไม่ไปใช้คลื่น ๒๖๐๐ MHz เป็น TDD Ecosystem สู้ฝั่งยุโรปไม่ได้  

ประเด็นการทําข้อตกลงในเร่ืองของคลื่นความถี่เดียวกันไม่ให้รบกวนสัญญาณกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน วันนี้ประเทศมาเลเซีย มีการจัดสรรคลื่นความถี่ ๒๖๐๐ MHz ไว้แล้ว โดยมีการลงสถานี
สัญญาณเป็นพันสถานีเป็น FDD หากประเทศไทยจะทํา ๒๖๐๐ TDD จะต้องมีการตั้งคณะทํางาน 
เพื่อไปเจรจาตกลงกับทางประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเหมือนกับตอนคลื่น ๗๐๐ ที่ประเทศรอบบ้านเรานํามาทํา 
Digital Dividend แต่ประเทศไทยเรานํามาทํา Digital TV  

นอกจากเรื่องของการทํา Harmonization เรื่องการลด Interference ประเทศรอบบ้านแล้ว 
Interference ระหว่าง Operator จะต้องมีการศึกษาคลื่นความถี่ ๒๖๐๐ ของ ๓ เจ้า ที่ ได้ไปนั้น  
มีผู้ให้บริการรายเดียว คือ China Mobile ได้คลื่น ๒๖๐๐ ไปทั้งหมด ๑๖๐ เมกกะเฮิรตซ์ เช่นที่ซาอุได้ไป  
๙๐ เมกกะเฮิรตซ์ การมี Operator หลายราย หลายเทคโนโลยีบนคลื่นความถี่เดียวกันจะมีประเด็น
หรือไม่ แต่โดยทฤษฎีนั้นไม่น่าจะได้ แต่เร่ืองการ Sync Time โดยเทคโนโลยีเป็นเร่ืองยาก เพราะจะต้อง 
Clock สัญญาณนาฬิกา และสัญญาณนาฬิกาจะเอาจากใคร ตรงกันไหม ต้องมาคุยในรายละเอียด
หลังจากการจัดสรรการประมูลแล้วจะต้องมีการประสานงานในเร่ืองของการ Sync ระหว่าง Operator ด้วย 
เม่ือ Operator รายหน่ึงได้คลื่น ๒๖๐๐ และอยากนํามาทํา 4G บริเวณนี้ ส่วนอีกรายจะนํามาทํา 5G  
จะ Sync กันอย่างไร เหล่านี้ล้วนมีรายละเอียดในข้อปลีกย่อย และประเด็นต่อมาการจัดสรรคลื่นความถ่ี 
๒๖๐๐ MHz ที่น้อยเกินไปจะเกิดเหตุการณ์อย่างประเทศออสเตรเลียที่ผลปรากฏว่า การทํา 5G ออกมา 
ในสปีดที่แย่กว่า 4G เหล่านี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่จะเกิดขึ้นและต้องพิจารณาควบคู่กัน 

นายจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ (อ้างแล้ว)  
วันนี้คลื่น ๒๖๐๐ MHz ส่วนใหญ่จะใช้อยู่ที่เมืองจีนและให้ใช้คลื่นฟรี โดยแบ่งให้แต่ละเจ้า 

คือ China Mobile ๑๖๐ ส่วน China Unicom ๑๐๐ ซึ่งไม่มีการเก็บค่าคลื่น ประเทศไทยดูเหมือนว่า 
การตั้งราคาของ 5G บนคลื่น ๒๖๐๐ MHz คล้ายว่าจะมีราคาถูก อยู่ที่ประมาณ ๑๘๖ ล้านต่อ MHz  
หากเทียบกับคลื่น ๒๑๐๐ MHz จะอยู่ที่ ๔๕๐ ล้าน ถ้าเทียบกับคลื่น ๑๘๐๐ อยู่ที่ ๑,๒๑๕ ล้าน เทียบต่อ MHz 
ราคาจะถูกมาก เพียงแต่คลื่น ๑๘๐๐ MHz ใช้ ๑๕ MHz คลื่น ๒๑๐๐ MHz ใช้ ๑๐ MHz ส่วนคลื่น 
๒๖๐๐ ใช้อย่างน้อย ๖๐ MHz ทําให้การลงทุนมหาศาลกว่ากันมาก อีกทั้งเพราะเป็นคลื่นที่มีความถี่สูง 
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ทําให้ต้องลงทุนในเร่ืองเสาต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ฉะนั้นวันนี้หากมีการประมูลแล้วเอาราคาเป็นตัวตั้ง  
โอกาสที่จะทําให้ 5G เกิดยากมาก  

ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะนําเอาคลื่นความถ่ีมาแจกให้ฟรี เนื่องจากคนที่ ได้ประโยชน์  
คือ ประชาชน หากนํามาให้  Operator เปิดให้บริการ แต่ ก็ต้องเก็บค่าใบอนุญาต และ USO Fee  
ก็จะกลายเป็นเงินที่กลับมาพัฒนาประเทศในมุมอื่น ไม่ใช่ว่าจะต้องประมูลเพียงอย่างเดียว 

หากวันนี้ทําให้ทั้งประเทศได้ใช้ 5G ราคาต่ําสุดควรอยู่ที่ประมาณเท่าไร นอกจากนี้ ยังเป็นหน้าที่ 
ที่ Operator ต้องลงทุน หากทางผู้บริโภคต้องการใช้งาน 5G เพิ่มก็ต้องจ่ายตามความต้องการที่ขอเพิ่ม  
ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นโมเดลที่ต้องลงรายละเอียดและจะได้ประโยชน์ กับภาพรวมมากกว่าการประมูล 
เพียงอย่างเดียว 

พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์ (อ้างแล้ว)  
การแก้ พ.ร.บ. ตัวใหม่ที่กําลังจะเข้ามาปลดล็อกที่ยังคลุมเครือ วิธีการอื่นทําได้แต่ต้องมีความถ่ี

เหลือเพียงพอ หมายความว่าจะต้องไปผ่านกระบวนการประมูลก่อน และหากไม่มีคนใช้แล้วจึงนําเอามา
ทําอีกรอบหน่ึง เท่าที่เข้าใจ พ.ร.บ. ตัวแรกของ กสทช. ไม่ได้ Fix Wording แต่ที่แผนแม่บท พ.ร.บ.  
ตัวแรกไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นการประมูลเท่านั้น แต่แผนแม่บทที่ กสทช. เขียนเพราะมีความกังวล  
อีกทั้งกระบวนการแก้ พ.ร.บ. ที่ใช้เวลานานและดูไม่ทันการกับเรื่องเหล่านี้  

หาก กสทช. มองว่ามีอยู่ ๔ Brand มีแค่ ๑ Brand คือ ๒๖๐๐ ราคาแพงได้ไปแล้ว Millimeter 
Wave ก็ยังไม่มีอะไรจะใช้ และมีแค่คลื่น ๒๖๐๐ ที่จะต้องให้เกิด จะต้องมาดูว่าประเทศต้องการอะไร  
หากเกิดออกมาจริง Operator ทุกรายและทางฟากของรัฐวิสาหกิจก็พร้อมที่จะเข้าไป แต่คนที่เจ็บตัวจริง ๆ 
ก็คือ Operator ทั้งหมด กสทช.จะต้องฟังเสียง Operator ว่าต้องการอะไร โดยต้องคุยในเชิงนโยบาย 
ว่าประเทศต้องการอะไร หากประเทศต้องการมี 5G คิดว่ามีโมเดลอื่นอีกที่ทําได้  

เช่น หากมีการร่วมในการลงทุนระหว่าง Operator ๔ - ๕ ราย ในการทํา Band ขึ้นมา  
แล้วนํามาแชร์กันทั้งในเร่ืองของ Infrastructure และ Spectrum จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ประเทศสามารถมี    
5G ได้ จากนั้นค่อยไปแข่งกันตอนหลังจากไทยคม ในส่วนนี้รัฐวิสาหกิจทําให้ก่อน เพียงแต่ต้องหาคนท่ี
เชื่อมั่นที่จะมาทําในเร่ืองของ Spectrum โดยทางภาครัฐสามารถสํารองทําไปก่อนได้ หากถึงเวลาและมี
ความพร้อมที่จะต้องไปประมูลคลื่น ๓๕๐๐ MHz ก็จะสามารถไปประมูลแข่งได้เช่นกัน 

 นายจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ (อ้างแล้ว) 
 เวลาไปโรงแรมต่างประเทศ จะมีฟรี Wi-Fi ให้ใช้ หากต้องการสปีดที่มากขึ้นเราจะต้อง   

จ่ายเอง หรือหากต้องการให้ผู้บริโภคทั้งประเทศได้ใช้ 5G จะต้องมาคํานวณกันว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่  
ในส่วนนี้จึงเป็นหน้าที่ที่ Operator ต้องลงทุน แต่หากผู้บริโภคต้องการเพิ่มก็จะต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งจะเป็น 
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อีกหนึ่งโมเดลที่คล้ายว่าจะง่าย แต่ตอนทําจะต้องลงรายละเอียดอีกมากและจะได้ประโยชน์กับภาพรวม
มากกว่าการประมูลเพียงอย่างเดียว  

 นายพิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล (อ้างแล้ว) 
 เรื่องของคล่ืน ๒๖ GHz สามารถนํามาใช้ร่วมกันกับดาวเทียมได้ แต่ต้องเป็นแบบไม่มี

ใบอนุญาต เพราะไม่คุ้มค่าในการลงทุน และจะต้องไม่มีการรบกวนคลื่นดาวเทียม เพราะทุกคนใช้กันได้หมด 
ทําให้ไม่เกิดการคุ้มครอง โดยทุกคนจะได้สิทธิเหมือนกัน ไม่มีถูกปกป้อง และไม่มีการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ  

 เร่ืองของการประมูล ไม่จําเป็นต้องประมูลตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง ที่เขียนว่า ผู้ประสงค์
จะใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องดําเนินการ
โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีการประมูลคลื่น เว้นแต่ในกรณีเป็นคลื่นความถี่ที่ มีเพียงพอต่อการใช้งาน  
ตรงนี้ต้องตีความ หรือนําไปใช้ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไรตามลักษณะ
ประเภทที่กสทช.ประกาศกําหนดเป็นการล่วงหน้า หากทาง กสทช. ประกาศกําหนดเป็นการล่วงหน้าว่า 
๒๖ GHz ใช้งานลักษณะเหมือน Wi-Fi เหมือน IOT ๙๐๐ ที่ให้ใช้ฟรีจะเกิดการพัฒนาไปอีกส่วนหนึ่ง  
ในเรื่องของการพัฒนาได้สําหรับผู้ใช้ปลายทาง 

 นายเจษฎา ศิวรักษ์ (อ้างแล้ว) 
 จากประสบการณ์อยู่ในคณะทํางานจัดสรรคลื่น ๒.๑ ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ พ.ร.บ. กสทช.  

อย่างเดียว ประเด็นอยู่ที่ออดิท สตง. และป.ป.ช. เพราะกว่าที่พระราชบัญญัติการประมูลในเดือนตุลาคม
ปีนั้นเสร็จ อีก ๑ ปี ต้องใช้เวลาเดินสายชี้แจงเร่ืองตรวจสอบท้ังหมด พบว่าคนที่เป็นออดิททั้งหมด 
ไม่เข้าใจเร่ืองการประมูลความถี่ แต่ไปเข้าใจว่า เหมือนกับการประมูลของราชการ ข้อหาหน่ึงที่มักจะ 
โดนซักคือ ทําให้รัฐสูญเสียประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นปัญหาหลักของความเข้าใจของหน่วยงานรัฐ
ทั้งหมดในเรื่องของการประมูลคลื่นความถี่ และคลื่นความถ่ีไม่เหมือนเพชร พลอย ไม่ใช่ป่าไม้ ไม่ใช่น้ํามัน 
มีคาแล็คเตอร์ที่ต่างกัน เม่ือไม่เข้าใจแล้วนําไปเปรียบเทียบอาจทําให้ประเทศเดินไปผิดทาง โดยคํานึง
เพียงว่า หากเป็นในเร่ืองของการประมูลแลว้จะต้องได้เงินมากที่สุด และหากได้เงินน้อยจากการประมูล 
ที่ไม่มีการแข่งขันก็มักจะคิดว่าผู้จัดการประมูลนั้นโกง ซึ่งที่ผ่านถือว่าเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอด 

 ประเด็น พ.ร.บ ยกตัวอย่าง ตอน ๒.๑ GHz ที่ประมูลไป คนที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษา เป็นชาว
ออสเตรเลียของ ITU ส่งเข้ามา การประมูลครั้งแรกตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพหรือไม่ หลังจากที่ประเทศไทยประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz และคลื่น ๙๐๐ MHz เขาก็รู้ทันทีว่าคนไทย
ดีไซน์เร่ืองคลื่นผิด ทําให้ราคาพุ่ง ด้วยเหตุนี้ ที่ประเทศพม่าจะไม่ได้นําคลื่น ๑๘๐๐ MHz ที่มีอยู่ ๓๕ MHz 
มาประมูล ซึ่งเดิมทีที่ประเทศพม่ามี Operator อยู่ ๓ ราย และให้ความสําคัญเร่ืองการแข่งขันทางตลาด
มากกว่าการแข่งขันการประมูล จึงมีการใส่ Operator รายที่ ๔ เข้าไป จากน้ันจึงมีการแจกความถ่ี 
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ทําให้ต้องลงทุนในเร่ืองเสาต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ฉะนั้นวันนี้หากมีการประมูลแล้วเอาราคาเป็นตัวตั้ง  
โอกาสที่จะทําให้ 5G เกิดยากมาก  

ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะนําเอาคลื่นความถ่ีมาแจกให้ฟรี เนื่องจากคนที่ ได้ประโยชน์  
คือ ประชาชน หากนํามาให้  Operator เปิดให้บริการ แต่ ก็ต้องเก็บค่าใบอนุญาต และ USO Fee  
ก็จะกลายเป็นเงินที่กลับมาพัฒนาประเทศในมุมอื่น ไม่ใช่ว่าจะต้องประมูลเพียงอย่างเดียว 

หากวันนี้ทําให้ทั้งประเทศได้ใช้ 5G ราคาต่ําสุดควรอยู่ที่ประมาณเท่าไร นอกจากนี้ ยังเป็นหน้าที่ 
ที่ Operator ต้องลงทุน หากทางผู้บริโภคต้องการใช้งาน 5G เพิ่มก็ต้องจ่ายตามความต้องการที่ขอเพิ่ม  
ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นโมเดลที่ต้องลงรายละเอียดและจะได้ประโยชน์ กับภาพรวมมากกว่าการประมูล 
เพียงอย่างเดียว 

พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์ (อ้างแล้ว)  
การแก้ พ.ร.บ. ตัวใหม่ที่กําลังจะเข้ามาปลดล็อกที่ยังคลุมเครือ วิธีการอื่นทําได้แต่ต้องมีความถ่ี

เหลือเพียงพอ หมายความว่าจะต้องไปผ่านกระบวนการประมูลก่อน และหากไม่มีคนใช้แล้วจึงนําเอามา
ทําอีกรอบหน่ึง เท่าที่เข้าใจ พ.ร.บ. ตัวแรกของ กสทช. ไม่ได้ Fix Wording แต่ที่แผนแม่บท พ.ร.บ.  
ตัวแรกไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นการประมูลเท่านั้น แต่แผนแม่บทที่ กสทช. เขียนเพราะมีความกังวล  
อีกทั้งกระบวนการแก้ พ.ร.บ. ที่ใช้เวลานานและดูไม่ทันการกับเรื่องเหล่านี้  

หาก กสทช. มองว่ามีอยู่ ๔ Brand มีแค่ ๑ Brand คือ ๒๖๐๐ ราคาแพงได้ไปแล้ว Millimeter 
Wave ก็ยังไม่มีอะไรจะใช้ และมีแค่คลื่น ๒๖๐๐ ที่จะต้องให้เกิด จะต้องมาดูว่าประเทศต้องการอะไร  
หากเกิดออกมาจริง Operator ทุกรายและทางฟากของรัฐวิสาหกิจก็พร้อมท่ีจะเข้าไป แต่คนที่เจ็บตัวจริง ๆ 
ก็คือ Operator ทั้งหมด กสทช.จะต้องฟังเสียง Operator ว่าต้องการอะไร โดยต้องคุยในเชิงนโยบาย 
ว่าประเทศต้องการอะไร หากประเทศต้องการมี 5G คิดว่ามีโมเดลอื่นอีกที่ทําได้  

เช่น หากมีการร่วมในการลงทุนระหว่าง Operator ๔ - ๕ ราย ในการทํา Band ขึ้นมา  
แล้วนํามาแชร์กันทั้งในเร่ืองของ Infrastructure และ Spectrum จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ประเทศสามารถมี    
5G ได้ จากนั้นค่อยไปแข่งกันตอนหลังจากไทยคม ในส่วนนี้รัฐวิสาหกิจทําให้ก่อน เพียงแต่ต้องหาคนท่ี
เชื่อมั่นที่จะมาทําในเร่ืองของ Spectrum โดยทางภาครัฐสามารถสํารองทําไปก่อนได้ หากถึงเวลาและมี
ความพร้อมที่จะต้องไปประมูลคลื่น ๓๕๐๐ MHz ก็จะสามารถไปประมูลแข่งได้เช่นกัน 

 นายจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ (อ้างแล้ว) 
 เวลาไปโรงแรมต่างประเทศ จะมีฟรี Wi-Fi ให้ใช้ หากต้องการสปีดที่มากขึ้นเราจะต้อง   

จ่ายเอง หรือหากต้องการให้ผู้บริโภคทั้งประเทศได้ใช้ 5G จะต้องมาคํานวณกันว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่  
ในส่วนนี้จึงเป็นหน้าที่ที่ Operator ต้องลงทุน แต่หากผู้บริโภคต้องการเพิ่มก็จะต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งจะเป็น 

  ๕๑  

  

อีกหนึ่งโมเดลที่คล้ายว่าจะง่าย แต่ตอนทําจะต้องลงรายละเอียดอีกมากและจะได้ประโยชน์กับภาพรวม
มากกว่าการประมูลเพียงอย่างเดียว  

 นายพิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล (อ้างแล้ว) 
 เรื่องของคล่ืน ๒๖ GHz สามารถนํามาใช้ร่วมกันกับดาวเทียมได้ แต่ต้องเป็นแบบไม่มี

ใบอนุญาต เพราะไม่คุ้มค่าในการลงทุน และจะต้องไม่มีการรบกวนคลื่นดาวเทียม เพราะทุกคนใช้กันได้หมด 
ทําให้ไม่เกิดการคุ้มครอง โดยทุกคนจะได้สิทธิเหมือนกัน ไม่มีถูกปกป้อง และไม่มีการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ  

 เร่ืองของการประมูล ไม่จําเป็นต้องประมูลตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง ที่เขียนว่า ผู้ประสงค์
จะใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องดําเนินการ
โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีการประมูลคลื่น เว้นแต่ในกรณีเป็นคลื่นความถี่ที่ มีเพียงพอต่อการใช้งาน  
ตรงนี้ต้องตีความ หรือนําไปใช้ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไรตามลักษณะ
ประเภทที่กสทช.ประกาศกําหนดเป็นการล่วงหน้า หากทาง กสทช. ประกาศกําหนดเป็นการล่วงหน้าว่า 
๒๖ GHz ใช้งานลักษณะเหมือน Wi-Fi เหมือน IOT ๙๐๐ ที่ให้ใช้ฟรีจะเกิดการพัฒนาไปอีกส่วนหนึ่ง  
ในเรื่องของการพัฒนาได้สําหรับผู้ใช้ปลายทาง 

 นายเจษฎา ศิวรักษ์ (อ้างแล้ว) 
 จากประสบการณ์อยู่ในคณะทํางานจัดสรรคลื่น ๒.๑ ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ พ.ร.บ. กสทช.  

อย่างเดียว ประเด็นอยู่ที่ออดิท สตง. และป.ป.ช. เพราะกว่าที่พระราชบัญญัติการประมูลในเดือนตุลาคม
ปีนั้นเสร็จ อีก ๑ ปี ต้องใช้เวลาเดินสายชี้แจงเร่ืองตรวจสอบท้ังหมด พบว่าคนที่เป็นออดิททั้งหมด 
ไม่เข้าใจเร่ืองการประมูลความถี่ แต่ไปเข้าใจว่า เหมือนกับการประมูลของราชการ ข้อหาหนึ่งที่มักจะ 
โดนซักคือ ทําให้รัฐสูญเสียประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นปัญหาหลักของความเข้าใจของหน่วยงานรัฐ
ทั้งหมดในเรื่องของการประมูลคลื่นความถี่ และคลื่นความถ่ีไม่เหมือนเพชร พลอย ไม่ใช่ป่าไม้ ไม่ใช่น้ํามัน 
มีคาแล็คเตอร์ที่ต่างกัน เม่ือไม่เข้าใจแล้วนําไปเปรียบเทียบอาจทําให้ประเทศเดินไปผิดทาง โดยคํานึง
เพียงว่า หากเป็นในเร่ืองของการประมูลแล้วจะต้องได้เงินมากที่สุด และหากได้เงินน้อยจากการประมูล 
ที่ไม่มีการแข่งขันก็มักจะคิดว่าผู้จัดการประมูลนั้นโกง ซึ่งที่ผ่านถือว่าเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอด 

 ประเด็น พ.ร.บ ยกตัวอย่าง ตอน ๒.๑ GHz ที่ประมูลไป คนที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษา เป็นชาว
ออสเตรเลียของ ITU ส่งเข้ามา การประมูลครั้งแรกตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพหรือไม่ หลังจากที่ประเทศไทยประมูลคล่ืน ๑๘๐๐ MHz และคลื่น ๙๐๐ MHz เขาก็รู้ทันทีว่าคนไทย
ดีไซน์เร่ืองคลื่นผิด ทําให้ราคาพุ่ง ด้วยเหตุนี้ ที่ประเทศพม่าจะไม่ได้นําคลื่น ๑๘๐๐ MHz ที่มีอยู่ ๓๕ MHz 
มาประมูล ซึ่งเดิมทีที่ประเทศพม่ามี Operator อยู่ ๓ ราย และให้ความสําคัญเร่ืองการแข่งขันทางตลาด
มากกว่าการแข่งขันการประมูล จึงมีการใส่ Operator รายที่ ๔ เข้าไป จากน้ันจึงมีการแจกความถ่ี 
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คนละ ๑๐ MHz ในราคาที่เท่ากัน ฉะนั้นทุกรายจะได้ความถี่เริ่มต้นด้วย ๑๐ MHz และนําเอาคลื่น 
๑๘๐๐ MHz ที่ยังเหลืออยู่ ๓๕ MHz มาซอยเป็น ๕ MHz ๗ ใบ โดยใครมาก่อนได้ก่อนแต่จํากัดให้ได้ 
ไม่เกิน ๒ ใบ  

 สุดท้ายคลื่น ๑๘๐๐ MHz ถูกนํามาใช้หมด โดยที่ทุกคนมีความถี่ในราคาเดียวกัน มีความต่างกัน 
เพียงแค่ ๑๕ - ๒๐ MHz เท่านั้น ส่วนคลื่น ๒๖๐๐ MHz นั้น มีการจัดสรรความถ่ีเพราะอยากให้เกิด 
การแข่งขันที่ประเทศพม่า จึงแบ่งเป็น ๖ ภูมิภาค และให้ที่เหลือเป็น Nation Wide ๑๘๐๐ โดยการประมูล
แข่งกันมีผู้ให้บริการรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก ๕ - ๖ ราย บางรายได้ ๒ - ๓ Sector ฉะนั้น การให้บริการตรงน้ัน
เมืองไทยควรไปดูงานในเรื่องการออกแบบการประมูลที่ประเทศพม่า  

 นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล (อ้างแล้ว) 
 อุตสาหกรรมโทรคมนาคม มีความจําเป็นที่ต้องมีการแข่งขันและมีความร่วมมือ ทุกประเทศ

ตอนน้ีมีนโยบายชัดเจน เป็นต้นว่า ประเทศจีน มีการกําหนดนโยบายชัดเจนอย่างมากในการนําเสา 
มารวมกันทั้ง ๓ Sector ในบ้านเราไม่ว่าจะมีการแข่งขันอย่างไร ควรคํานึงถึงเร่ือง Infrastructure  
ที่จะต้องจัดระเบียบเรื่องสาย ในฐานะ TOT เป็นรัฐวิสาหกิจและทาง CAT อยากอาสาทําเรื่อง Infrastructure 
แต่ต้องแก้กฎระเบียบท่ีให้รัฐไปสนับสนุนก็จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในประเทศ ส่วนตลาดหลัก 
ทางเราจะไม่ไปแข่งกับอุตสาหกรรม  

 ยกตัวอย่างเช่น คลื่น ๑๙๐๐ MHz ให้ทาง TOT และ CAT นําไปทํา ส่วนคลื่น ๑๘๐๐ MHz  
คู่กับ ๒๖ GHz ทําเป็น Infrastructure Operator รายไหนอยากมาใช้ ๑๘๐๐ MHz หรือ ๒๖ GHz ก็สามารถ
ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งในต่างประเทศมีราคาที่เหมาะสมเป็นราคาเฉล่ียจากราคาในตลาด และใช้ราคาอ้างอิง 
ในการประมูลได้  

 นายเอกชัย  ภัคดุรงค์ (อ้างแล้ว) 
 ดาวเทียมเป็น Infrastructure สิ่งที่เราเห็นก็เหมือนกับที่มือถือ คือเป็นท่อที่อยู่บนอวกาศ  

แล้วก็ลงมาท่ีท่อของเรา นอกจากในเมืองไทยแล้วก็ยังอยู่ในทวีปเอเชีย แปซิฟิก ดาวเทียมรุ่นใหม่ ๆ  
วันนี้องค์กรที่ เป็นโทรคมนาคม ทั้งมือถือและดาวเทียมมีหน้าที่ในการสร้าง Infrastructure แต่ไม่ได้มี    
อาชีพหลัก เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าผู้ที่ รับภาระเป็นเรา ดาวเทียมหน่ึงดวงมีการลงทุนหลาย           
หม่ืนล้านบาท เพื่อจะให้ครอบคลุมทั้งเอเชียแปซิฟิก และจะเกิดในลักษณะเดียวกันในเร่ืองของ         
การประมูลก็ตาม รวมทั้งเบอร์มือถือหรือดาวเทียมอนาคตก็ตาม คงต้องพิจารณาถึงแผนธุรกิจที่              
จะเปล่ียนแปลงไปว่าจะมีรายได้เพียงพอที่ประมูลตลอดไปแบบนี้หรือเปล่า 

 อย่างเรื่องความถ่ี หากค่าใช้จ่ายในการลงทุนทํา Infrastructure สูงเกินไป โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ดาวเทียมเป็นความถ่ีที่ไม่ได้มีใครการันตีเราก็ต้องหาทางประสานงานดึงกลับมาจากใน IPU เพราะฉะนั้น

  ๕๓  

  

ความเสี่ยงเยอะอยู่แล้ว หากสามารถหาวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหากจําเป็นต้องแก้กฎหมายควรให้ทัน
กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็จะทําให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมยั่งยืนได้ในระยะยาว 

 นายกิติคุณ  ตั้งศรีวงศ์ (อ้างแล้ว) 
 ทาง DTAC ต้องการใน ๒ เร่ือง เร่ืองแรกคือเร่ืองของ Spectrum Roadmap ใน ๕ ปี  

หากคล่ืน ๓.๕ กําลังจะมา รวมทั้งเร่ืองราคาและรายละเอียดต่าง ๆ เร่ืองที่สองคือเร่ือง Infrastructure 
Sharing เนื่องจากคลื่น 5G เป็นคลื่นความถ่ีที่จะย่ิงสูงข้ึน ใน TOR ระบุว่า 5G ต้องอยู่ในพื้นที่ EEC 
ภายใน ๑ ปี และต้องครอบคลุมไปถึงจังหวัดเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ฯลฯ อีก ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ในอีก ๑๐ ปี ฉะนั้นเรื่อง Infrastructure Sharing จึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมาก ทั้งเร่ือง
ท่อร้อยสาย เสาโทรคมนาคม ไฟเบอร์ ออฟติค เป็นต้น และถือว่าเป็นวาระสําคัญของการโทรคมนาคม 

 นายพิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล (อ้างแล้ว) 
 เรื่องคลื่นความถี่ ไม่จําเป็นต้องนํามาใช้ทั้งหมด แต่ต้องมีการบริหารจัดการคลื่นความถ่ี 

ด้วยการใช้เฉพาะที่จําเป็น ในเร่ืองของเวลา สถานที่และตัวคลื่นนั้นจะต้องมีการจัดการ เพราะการนําเอา
คลื่นความถี่ทั้งหมดมาประมูลไม่ตอบโจทย์เร่ืองการพัฒนาประเทศ เพราะบางพื้นของประเทศไทย 
ไม่ได้เป็นเกาะทั้งหมด ฉะน้ันสามารถไปทางสายได้ แต่ต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไประหว่างทางไร้สาย 
กับทางสาย 

 เม่ือ เข้ามาสู่ กระบวนการทางสาย  จะเป็นการจัดระเบียบเร่ืองของท่อ  เร่ืองของ 
Infrastructure Sharing ทุ กคนที่ อ ยู่ ในวงการโทรคมนาคมจะเห็ นว่ า  ๓๐  ปี  ๔๐  ปีที่ ผ่ านมา  
การโทรคมนาคมมุ่งให้ประชาชนมีสิทธิใช้งานโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง ด้วยการเปิดสัญญาสัมปทาน
โทรศัพท์ประจําที่ขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าถึงโทรศัพท์ Fixed Line ได้รวดเร็ว ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเร่ือง
ของการวางเสาโทรคมนาคม เสาไฟฟ้าที่ควบคู่กันไป กระทั่งมีการพูดกันในเร่ืองของการวางเสาใช้ร่วมกัน
กับทางไฟฟ้าและโทรคมนาคมไปด้วยกัน ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ต้องมีการคุยกันกับทาง ICT ให้ชัดเจนว่า  
จะพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างไร หรือหากต้องนําเสาลงดิน ต้องบอกได้ว่าอยู่บริเวณไหน  
หรือประมาณแค่ไหนที่ผู้ประกอบการสามารถทําได้ อีกทั้งต้องแจ้งในเรื่องของราคาด้วยว่าเป็นอย่างไร 
นโยบายในภาพรวมเป็นอย่างไร จึงเป็นสิ่งที่คิดว่าจะแชร์กันอย่างไรกับภาครัฐในเรื่องท่อเหล่านี้ 

 ปัจจุบันสิ่งที่เกิดข้ึน คือความต้องการเรื่องของ Smart City ซึ่งผู้บริหารของ Smart City  
ต้องไปจัดการเอง แต่ขาดการมองภาพรวมในเร่ืองของผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของค่าท่อ    
ที่สูงกว่าการพาดสายอยู่ที่ประมาณ ๑๘๐ กว่าเท่า ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเจรจากับทาง TOT กับ CAT เพื่อขอ
ลดราคาลง และไม่เพียงแต่เรื่องของการเช่าเท่านั้นยังเป็นเรื่องของสิทธิแห่งทาง  
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คนละ ๑๐ MHz ในราคาที่เท่ากัน ฉะนั้นทุกรายจะได้ความถ่ีเริ่มต้นด้วย ๑๐ MHz และนําเอาคลื่น 
๑๘๐๐ MHz ที่ยังเหลืออยู่ ๓๕ MHz มาซอยเป็น ๕ MHz ๗ ใบ โดยใครมาก่อนได้ก่อนแต่จํากัดให้ได้ 
ไม่เกิน ๒ ใบ  

 สุดท้ายคลื่น ๑๘๐๐ MHz ถูกนํามาใช้หมด โดยที่ทุกคนมีความถี่ในราคาเดียวกัน มีความต่างกัน 
เพียงแค่ ๑๕ - ๒๐ MHz เท่านั้น ส่วนคลื่น ๒๖๐๐ MHz นั้น มีการจัดสรรความถ่ีเพราะอยากให้เกิด 
การแข่งขันที่ประเทศพม่า จึงแบ่งเป็น ๖ ภูมิภาค และให้ที่เหลือเป็น Nation Wide ๑๘๐๐ โดยการประมูล
แข่งกันมีผู้ให้บริการรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก ๕ - ๖ ราย บางรายได้ ๒ - ๓ Sector ฉะนั้น การให้บริการตรงน้ัน
เมืองไทยควรไปดูงานในเรื่องการออกแบบการประมูลที่ประเทศพม่า  

 นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล (อ้างแล้ว) 
 อุตสาหกรรมโทรคมนาคม มีความจําเป็นที่ต้องมีการแข่งขันและมีความร่วมมือ ทุกประเทศ

ตอนน้ีมีนโยบายชัดเจน เป็นต้นว่า ประเทศจีน มีการกําหนดนโยบายชัดเจนอย่างมากในการนําเสา 
มารวมกันทั้ง ๓ Sector ในบ้านเราไม่ว่าจะมีการแข่งขันอย่างไร ควรคํานึงถึงเร่ือง Infrastructure  
ที่จะต้องจัดระเบียบเรื่องสาย ในฐานะ TOT เป็นรัฐวิสาหกิจและทาง CAT อยากอาสาทําเรื่อง Infrastructure 
แต่ต้องแก้กฎระเบียบที่ให้รัฐไปสนับสนุนก็จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในประเทศ ส่วนตลาดหลัก 
ทางเราจะไม่ไปแข่งกับอุตสาหกรรม  

 ยกตัวอย่างเช่น คลื่น ๑๙๐๐ MHz ให้ทาง TOT และ CAT นําไปทํา ส่วนคลื่น ๑๘๐๐ MHz  
คู่กับ ๒๖ GHz ทําเป็น Infrastructure Operator รายไหนอยากมาใช้ ๑๘๐๐ MHz หรือ ๒๖ GHz ก็สามารถ
ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งในต่างประเทศมีราคาที่เหมาะสมเป็นราคาเฉล่ียจากราคาในตลาด และใช้ราคาอ้างอิง 
ในการประมูลได้  

 นายเอกชัย  ภัคดุรงค์ (อ้างแล้ว) 
 ดาวเทียมเป็น Infrastructure สิ่งที่เราเห็นก็เหมือนกับที่มือถือ คือเป็นท่อที่อยู่บนอวกาศ  

แล้วก็ลงมาท่ีท่อของเรา นอกจากในเมืองไทยแล้วก็ยังอยู่ในทวีปเอเชีย แปซิฟิก ดาวเทียมรุ่นใหม่ ๆ  
วันนี้องค์กรที่ เป็นโทรคมนาคม ทั้งมือถือและดาวเทียมมีหน้าที่ในการสร้าง Infrastructure แต่ไม่ได้มี    
อาชีพหลัก เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าผู้ที่ รับภาระเป็นเรา ดาวเทียมหน่ึงดวงมีการลงทุนหลาย           
หม่ืนล้านบาท เพื่อจะให้ครอบคลุมทั้งเอเชียแปซิฟิก และจะเกิดในลักษณะเดียวกันในเร่ืองของ         
การประมูลก็ตาม รวมทั้งเบอร์มือถือหรือดาวเทียมอนาคตก็ตาม คงต้องพิจารณาถึงแผนธุรกิจที่              
จะเปล่ียนแปลงไปว่าจะมีรายได้เพียงพอที่ประมูลตลอดไปแบบนี้หรือเปล่า 

 อย่างเรื่องความถ่ี หากค่าใช้จ่ายในการลงทุนทํา Infrastructure สูงเกินไป โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ดาวเทียมเป็นความถ่ีที่ไม่ได้มีใครการันตีเราก็ต้องหาทางประสานงานดึงกลับมาจากใน IPU เพราะฉะนั้น

  ๕๓  

  

ความเสี่ยงเยอะอยู่แล้ว หากสามารถหาวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหากจําเป็นต้องแก้กฎหมายควรให้ทัน
กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็จะทําให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมยั่งยืนได้ในระยะยาว 

 นายกิติคุณ  ตั้งศรีวงศ์ (อ้างแล้ว) 
 ทาง DTAC ต้องการใน ๒ เร่ือง เร่ืองแรกคือเร่ืองของ Spectrum Roadmap ใน ๕ ปี  

หากคล่ืน ๓.๕ กําลังจะมา รวมทั้งเร่ืองราคาและรายละเอียดต่าง ๆ เร่ืองที่สองคือเร่ือง Infrastructure 
Sharing เนื่องจากคลื่น 5G เป็นคลื่นความถ่ีที่จะย่ิงสูงขึ้น ใน TOR ระบุว่า 5G ต้องอยู่ในพื้นที่ EEC 
ภายใน ๑ ปี และต้องครอบคลุมไปถึงจังหวัดเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ฯลฯ อีก ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ในอีก ๑๐ ปี ฉะนั้นเรื่อง Infrastructure Sharing จึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมาก ทั้งเร่ือง
ท่อร้อยสาย เสาโทรคมนาคม ไฟเบอร์ ออฟติค เป็นต้น และถือว่าเป็นวาระสําคัญของการโทรคมนาคม 

 นายพิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล (อ้างแล้ว) 
 เรื่องคลื่นความถี่ ไม่จําเป็นต้องนํามาใช้ทั้งหมด แต่ต้องมีการบริหารจัดการคลื่นความถ่ี 

ด้วยการใช้เฉพาะที่จําเป็น ในเร่ืองของเวลา สถานที่และตัวคลื่นนั้นจะต้องมีการจัดการ เพราะการนําเอา
คลื่นความถี่ทั้งหมดมาประมูลไม่ตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาประเทศ เพราะบางพื้นของประเทศไทย 
ไม่ได้เป็นเกาะทั้งหมด ฉะนั้นสามารถไปทางสายได้ แต่ต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไประหว่างทางไร้สาย 
กับทางสาย 

 เม่ือ เข้ามาสู่ กระบวนการทางสาย  จะเป็นการจัดระเบียบเร่ืองของท่อ  เร่ืองของ 
Infrastructure Sharing ทุ กคนที่ อ ยู่ ในวงการโทรคมนาคมจะเห็ นว่ า  ๓๐  ปี  ๔๐  ปีที่ ผ่ านมา  
การโทรคมนาคมมุ่งให้ประชาชนมีสิทธิใช้งานโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง ด้วยการเปิดสัญญาสัมปทาน
โทรศัพท์ประจําที่ขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าถึงโทรศัพท์ Fixed Line ได้รวดเร็ว ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเร่ือง
ของการวางเสาโทรคมนาคม เสาไฟฟ้าที่ควบคู่กันไป กระทั่งมีการพูดกันในเร่ืองของการวางเสาใช้ร่วมกัน
กับทางไฟฟ้าและโทรคมนาคมไปด้วยกัน ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ต้องมีการคุยกันกับทาง ICT ให้ชัดเจนว่า  
จะพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างไร หรือหากต้องนําเสาลงดิน ต้องบอกได้ว่าอยู่บริเวณไหน  
หรือประมาณแค่ไหนที่ผูป้ระกอบการสามารถทําได้ อีกทั้งต้องแจ้งในเรื่องของราคาด้วยว่าเป็นอย่างไร 
นโยบายในภาพรวมเป็นอย่างไร จึงเป็นสิ่งที่คิดว่าจะแชร์กันอย่างไรกับภาครัฐในเรื่องท่อเหล่านี้ 

 ปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้น คือความต้องการเรื่องของ Smart City ซึ่งผู้บริหารของ Smart City  
ต้องไปจัดการเอง แต่ขาดการมองภาพรวมในเร่ืองของผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของค่าท่อ    
ที่สูงกว่าการพาดสายอยู่ที่ประมาณ ๑๘๐ กว่าเท่า ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเจรจากับทาง TOT กับ CAT เพื่อขอ
ลดราคาลง และไม่เพียงแต่เรื่องของการเช่าเท่านั้นยังเป็นเรื่องของสิทธิแห่งทาง  
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 สิทธิแห่งทางนี้ภาคเอกชน หมายถึง การที่ภาคเอกชนไม่สามารถไปใช้สิทธิแห่งทางในพื้นที่ 
ที่เป็นสาธารณะได้ แต่ทุกวันนี้ทางภาครัฐ TOT กับ CAT ไปขอใช้สิทธิแห่งทางกลับกลายเป็นเร่ือง 
ของผลประโยชน์ในการใช้สิทธิแห่งทาง ฉะนั้น ต้องมองถึงภาพรวมทั้งหมดแล้วหาวิธีแก้ปัญหา  
เพราะหากเร่ืองนี้ยังแก้ไม่ได้ เม่ือ 5G มาแล้วจะ Network Roll-Out กันอย่างไร จะต้องมาศึกษาว่า 
เสาเก่าสามารถรองรับได้หรือไม่หรือจะต้องลงเสาใหม่ ซึ่งจะต้องคํานึงด้วยว่าผังเมืองจะออกมาเป็นอย่างไร  

 นายเจษฎา  ศิวรักษ์ (อ้างแล้ว) 
 เร่ืองการประมูลคลื่นความถ่ี ส่วนหนึ่งที่ Regulator จะได้เงินจากผู้ประมูลและยังบังคับให้ 

Network Roll-Out ควรเข้ามาช่วยเหลือในเร่ืองของการตั้งเสา การทําความเข้าใจกับสาธารณะในเรื่องของ 
Health Hazard ที่จะต้องมีมาตรการให้ชัดเจน เพราะเงินจากการประมูลควรจะมาช่วยในการทําความเข้าใจ
ในเรื่องนี้กับชุมชน 

 ยกตัวอย่างเช่น เร่ืองของ Short Clock โดยทาง FTC ของสหรัฐอเมริกาบอกว่า ถ้าพื้นที่
ท้องถ่ิน หรือทางภาครัฐไม่อนุญาตให้ตั้งเสาภายใน ๑๒๐ วัน ก็สามารถตั้งได้เลย และหากมีการบังคับ 
ให้ย้ายเสาทางภาครัฐจะต้องจา่ยค่าชดเชย เนื่องจากมีกฎหมาย Short Clock วันนี้ประเทศไทยมี พ.ร.บ. 
Cyber Security พ.ร.บ. Privacy ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นให้กับ Operator ซึ่งควรจะ
เขียนไว้ว่าในกรณีของ 5G Network Security ควรจะต้องทําอย่างไรและในระดับไหน เพราะหากมี 
การจัดสรรความถ่ีเรียบร้อยแล้วมีการบังคับในเร่ืองของระบบความปลอดภัย หรือหากภาครัฐจะเป็นฝ่าย
ทําเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรให้ความสําคัญ 

 
๓.๓ ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๑) พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์ (อ้างแล้ว) 
 ทิศทางของประเทศไทยกับ 5G จะขับเคลื่อนไปทางไหน ปัจจุบันนี้ Operator ทุกราย 

เคยเสวนาร่วมกันได้ข้อสรุปว่า ในเร่ือง 5G นั้นทางด้านผู้บริโภคยังไม่มีความพร้อม อีกทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ  
มีราคาแพง นอกจากนี้ เพิ่งจะลงทุนกับ 4G ไปก็เพิ่งลงทุนไป อยากทราบว่า ผลที่ทางภาครัฐหรือ 
ประเทศไทยต้องการให้เกิด 5G ในเรื่องอะไรบ้าง และหากผลคือเพียงแค่ต้องการเพ่ือเอาเงินเข้ารัฐจะเป็น
อีกเร่ืองหน่ึง หรือเพื่อขับเคลื่อน GDP ของประเทศด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจของ 5G  

๒) นายภานุวัฒน์  ผงสุวรรณกุล (อ้างแล้ว) 
 เงื่อนไขในการประมูลคร้ังนี้อยู่ในฐานะผู้ชมคงไม่เข้าไปประมูล สิ่งที่อยากแชร์ คือ เร่ืองของ

เง่ือนไขในเร่ืองการประมูล ยกตัวอย่าง กรณีทีวีดิจิทัลที่ผ่านมา ๕ – ๖ ปีที่ถือว่าผิดพลาดมาก และจนปัจจุบัน

  ๕๕  

  

ยังแก้ไม่เสร็จ มีการคุยว่าเงินที่หายไปในฝ่ังดิจิทัลก็จะเอาการประมูลความถี่จากโทรคมนาคมเข้าไปช่วย 
ตอนนี้ธุรกิจอยู่บน OTT ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากที่โยนกันไปโยนกันมาแล้วก็ไม่จบ 

๓) นายจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ (อ้างแล้ว) 
 ในฐานะที่ True เป็นผู้ประกอบการทางบรอดแคสต์ด้วย วันนี้ 5G หรืออินเตอร์เน็ต 

จะมา Disrupt ธุรกิจทั้งบรอดแคสต์ต่าง ๆ รวมถึงทีวีดิจิทัลเกือบหมด ทุกวันนี้ทาง Operator ให้บริการ
เหมือนกับการไฟฟ้า การประปา คือให้บริการท่อกับสายเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการเอาสัญญาณไปใช้ แต่วันนี้
หากผู้ประกอบการทําตามประกาศของกสทช. จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมาย 

 อย่างเช่น  ทุกวันนี้ถ้าจะใช้บริการของ Netflix จะต้องจ่ายเงินตามแพ็กเกจต่าง ๆ  
เช่น ๔๒๐ Package Family จะได้ ๔ Account ที่สามารถใช้งานได้พร้อมกันก็สามารถดูหนังได้ทั้งโลก 
และทุกเดือนก็มีการหักเงินกันไป และเงินที่หักไปนั้นก็บินออกไปที่นิวยอร์ก ประเทศไทยไม่เคยได้อะไรเลย 
แต่หากลูกค้าที่ดูผ่านโทรศัพท์ทรูมูฟ เกิดดูแล้วไม่ชัดจะไม่มีใครไปว่าทาง Netflix แต่จะพุ่งเป้าโทรศัพท์ 
ไปที่คอลเซ็นเตอร์ของทรูมูฟ ซึ่งมีการร้องเรียนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ถึงจุดหนึ่งคิดว่าเราคงจะขยายไม่
ไหวเป็นภาระ ผู้ประกอบการในประเทศก็ไม่รู้จะไปขายโฆษณากับใคร เนื่องจากว่า โฆษณาบน OTT 
สามารถขายได้ทั้งโลก ผู้ประกอบการสามารถจะนําออกไปได้ทุกที่ กลับกันประเทศไทยมีการลงทุน
ประมูลคลื่นที่แพงและใช้ได้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น 

 ฉะนั้น  ทุกวันนี้ จึ งเป็นภาระอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น  NGO หรือนักวิชาการมองว่า  
วันนี้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมักมีรายได้มากและได้กําไรทุกปี แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างที่เข้าใจ ทุกวันนี้ 
เรามีหน้าที่ Provided Infrastructure ที่ยังไม่มีมาตรการใดของประเทศท่ีจะออกมาป้องกัน 

๔) นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล (อ้างแล้ว) 
 ในบางประเทศจะใช้วิธีรับฟังความคิดเห็นจาก Operator ว่ามีแนวความคิดจะทํา 5G อย่างไร 

จากนั้นนําสิ่งที่ ได้มาพิจารณาในการกําหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งเป็นการรับฟังผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม 
ว่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปอย่างไรและทิศทางไหน นอกจากน้ี ในหลายประเทศยังมีวิธีการประมูลที่อยู่
ภายใต้ Proposal ที่ทาง Operator เสนอจะทํา 5G Coverage โดยบอกว่าจะทําก่ีเปอร์เซ็นต์ และจะตั้งไซด์
ก่ีไซด์ และจะมีความร่วมมืออย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะเป็นทางออกของประเทศไทย หรือ      
ถ้าตรงไหนตกลงกันไม่ได้ก็ให้รัฐวิสาหกิจเข้าไปช่วยเป็นตัวกลาง  

 ประเทศไทยต้องมีเง่ือนไขพิเศษที่จะให้รัฐวิสาหกิจไปแข่งกับเอกชน ซึ่งไม่ได้เป็นการแข่งขัน 
แต่เป็นเรื่องของความร่วมมือที่ทําให้อุตสาหกรรมขับเคลื่อนไปด้วยกัน และทําอย่างไรให้ต้นทุน 
ของการใช้ 5G ในอนาคตมีราคาถูกลง เพราะบ้านเรามองในเรื่องของการแข่งกันถือว่าไม่คุ้ม เพราะต้องใช้



57  ๕๔  

  

 สิทธิแห่งทางนี้ภาคเอกชน หมายถึง การที่ภาคเอกชนไม่สามารถไปใช้สิทธิแห่งทางในพื้นที่ 
ที่เป็นสาธารณะได้ แต่ทุกวันนี้ทางภาครัฐ TOT กับ CAT ไปขอใช้สิทธิแห่งทางกลับกลายเป็นเร่ือง 
ของผลประโยชน์ในการใช้สิทธิแห่งทาง ฉะนั้น ต้องมองถึงภาพรวมทั้งหมดแล้วหาวิธีแก้ปัญหา  
เพราะหากเร่ืองนี้ยังแก้ไม่ได้ เม่ือ 5G มาแล้วจะ Network Roll-Out กันอย่างไร จะต้องมาศึกษาว่า 
เสาเก่าสามารถรองรับได้หรือไม่หรือจะต้องลงเสาใหม่ ซึ่งจะต้องคํานึงด้วยว่าผังเมืองจะออกมาเป็นอย่างไร  

 นายเจษฎา  ศิวรักษ์ (อ้างแล้ว) 
 เร่ืองการประมูลคลื่นความถ่ี ส่วนหนึ่งที่ Regulator จะได้เงินจากผู้ประมูลและยังบังคับให้ 

Network Roll-Out ควรเข้ามาช่วยเหลือในเร่ืองของการตั้งเสา การทําความเข้าใจกับสาธารณะในเรื่องของ 
Health Hazard ที่จะต้องมีมาตรการให้ชัดเจน เพราะเงินจากการประมูลควรจะมาช่วยในการทําความเข้าใจ
ในเรื่องนี้กับชุมชน 

 ยกตัวอย่างเช่น เร่ืองของ Short Clock โดยทาง FTC ของสหรัฐอเมริกาบอกว่า ถ้าพื้นที่
ท้องถ่ิน หรือทางภาครัฐไม่อนุญาตให้ตั้งเสาภายใน ๑๒๐ วัน ก็สามารถตั้งได้เลย และหากมีการบังคับ 
ให้ย้ายเสาทางภาครัฐจะต้องจ่ายค่าชดเชย เนื่องจากมีกฎหมาย Short Clock วันน้ีประเทศไทยมี พ.ร.บ. 
Cyber Security พ.ร.บ. Privacy ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นให้กับ Operator ซึ่งควรจะ
เขียนไว้ว่าในกรณีของ 5G Network Security ควรจะต้องทําอย่างไรและในระดับไหน เพราะหากมี 
การจัดสรรความถ่ีเรียบร้อยแล้วมีการบังคับในเร่ืองของระบบความปลอดภัย หรือหากภาครัฐจะเป็นฝ่าย
ทําเร่ืองนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรให้ความสําคัญ 

 
๓.๓ ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๑) พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์ (อ้างแล้ว) 
 ทิศทางของประเทศไทยกับ 5G จะขับเคลื่อนไปทางไหน ปัจจุบันนี้ Operator ทุกราย 

เคยเสวนาร่วมกันได้ข้อสรุปว่า ในเร่ือง 5G นั้นทางด้านผู้บริโภคยังไม่มีความพร้อม อีกทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ  
มีราคาแพง นอกจากนี้ เพิ่งจะลงทุนกับ 4G ไปก็เพิ่งลงทุนไป อยากทราบว่า ผลที่ทางภาครัฐหรือ 
ประเทศไทยต้องการให้เกิด 5G ในเรื่องอะไรบ้าง และหากผลคือเพียงแค่ต้องการเพ่ือเอาเงินเข้ารัฐจะเป็น
อีกเร่ืองหน่ึง หรือเพื่อขับเคลื่อน GDP ของประเทศด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจของ 5G  

๒) นายภานวัุฒน์  ผงสุวรรณกุล (อ้างแล้ว) 
 เง่ือนไขในการประมูลคร้ังนี้อยู่ในฐานะผู้ชมคงไม่เข้าไปประมูล สิ่งที่อยากแชร์ คือ เร่ืองของ

เง่ือนไขในเร่ืองการประมูล ยกตัวอย่าง กรณีทีวีดิจิทัลที่ผ่านมา ๕ – ๖ ปีที่ถือว่าผิดพลาดมาก และจนปัจจุบัน

  ๕๕  

  

ยังแก้ไม่เสร็จ มีการคุยว่าเงินที่หายไปในฝ่ังดิจิทัลก็จะเอาการประมูลความถี่จากโทรคมนาคมเข้าไปช่วย 
ตอนนี้ธุรกิจอยู่บน OTT ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากที่โยนกันไปโยนกันมาแล้วก็ไม่จบ 

๓) นายจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ (อ้างแล้ว) 
 ในฐานะที่ True เป็นผู้ประกอบการทางบรอดแคสต์ด้วย วันนี้ 5G หรืออินเตอร์เน็ต 

จะมา Disrupt ธุรกิจทั้งบรอดแคสต์ต่าง ๆ รวมถึงทีวีดิจิทัลเกือบหมด ทุกวันนี้ทาง Operator ให้บริการ
เหมือนกับการไฟฟ้า การประปา คือให้บริการท่อกับสายเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการเอาสัญญาณไปใช้ แต่วันนี้
หากผู้ประกอบการทําตามประกาศของกสทช. จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมาย 

 อย่างเช่น  ทุกวันนี้ถ้าจะใช้บ ริการของ Netflix จะต้องจ่ายเงินตามแพ็กเกจต่าง ๆ  
เช่น ๔๒๐ Package Family จะได้ ๔ Account ที่สามารถใช้งานได้พร้อมกันก็สามารถดูหนังได้ทั้งโลก 
และทุกเดือนก็มีการหักเงินกันไป และเงินที่หักไปนั้นก็บินออกไปที่นิวยอร์ก ประเทศไทยไม่เคยได้อะไรเลย 
แต่หากลูกค้าที่ดูผ่านโทรศัพท์ทรูมูฟ เกิดดูแล้วไม่ชัดจะไมมี่ใครไปว่าทาง Netflix แต่จะพุ่งเป้าโทรศัพท์ 
ไปที่คอลเซ็นเตอร์ของทรูมูฟ ซึ่งมีการร้องเรียนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ถึงจุดหนึ่งคิดว่าเราคงจะขยายไม่
ไหวเป็นภาระ ผู้ประกอบการในประเทศก็ไม่รู้จะไปขายโฆษณากับใคร เนื่องจากว่า โฆษณาบน OTT 
สามารถขายได้ทั้งโลก ผู้ประกอบการสามารถจะนําออกไปได้ทุกที่ กลับกันประเทศไทยมีการลงทุน
ประมูลคล่ืนที่แพงและใช้ได้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น 

 ฉะนั้น  ทุกวันนี้ จึ งเป็นภาระอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น  NGO หรือนักวิชาการมองว่า  
วันนี้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมักมีรายได้มากและได้กําไรทุกปี แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างที่เข้าใจ ทุกวันนี้ 
เรามีหน้าที่ Provided Infrastructure ที่ยังไม่มีมาตรการใดของประเทศท่ีจะออกมาป้องกัน 

๔) นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล (อ้างแล้ว) 
 ในบางประเทศจะใช้วิธีรับฟังความคิดเห็นจาก Operator ว่ามีแนวความคิดจะทํา 5G อย่างไร 

จากนั้นนําสิ่งที่ ได้มาพิจารณาในการกําหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งเป็นการรับฟังผู้ที่อยู่ ในอุตสาหกรรม 
ว่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปอย่างไรและทิศทางไหน นอกจากน้ี ในหลายประเทศยังมีวิธีการประมูลที่อยู่
ภายใต้ Proposal ที่ทาง Operator เสนอจะทํา 5G Coverage โดยบอกว่าจะทําก่ีเปอร์เซ็นต์ และจะตั้งไซด์
ก่ีไซด์ และจะมีความร่วมมืออย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะเป็นทางออกของประเทศไทย หรือ      
ถ้าตรงไหนตกลงกันไม่ได้ก็ให้รัฐวิสาหกิจเข้าไปช่วยเป็นตัวกลาง  

 ประเทศไทยต้องมีเง่ือนไขพิเศษที่จะให้รัฐวิสาหกิจไปแข่งกับเอกชน ซึ่งไม่ได้เป็นการแข่งขัน 
แต่เป็นเรื่องของความร่วมมือที่ทําให้อุตสาหกรรมขับเคลื่อนไปด้วยกัน และทําอย่างไรให้ต้นทุน 
ของการใช้ 5G ในอนาคตมีราคาถูกลง เพราะบ้านเรามองในเรื่องของการแข่งกันถือว่าไม่คุ้ม เพราะต้องใช้
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ท่อร่วมกันอยู่แล้ว หากไปทําคนละท่อก็จะเปลืองค่าใช้จ่าย ฝากเป็นแนวคิดว่า วิธีการให้มาเสนอ 
Proposal ในเรื่องของไอเดียก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง  
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บทท่ี ๔ 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
 

 คณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในคณะกรรมาธิการ
การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้มีการประชุมสรุปผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 
เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๙ อาคารสุขประพฤติ ดังนี้  
 

๔.๑  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ ในกลุ่มผู้ใช้ผู้ใช้บริการเทคโนโลยี 5G (ภาคเช้า) 
๑) ความคิดเห็นของผู้มีโอกาสใช้คลื่นความถี่สําหรับเทคโนโลยี 5G สรุปได้ ดังนี้ 

 ๑.๑ มีความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ลักษณะการใช้งานแบบเฉพาะเจาะจง 
ที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยจะส่งผลดีในทุกภาคส่วน อีกทั้ งยังเป็นการขับเคลื่อนให้ GDP  
ของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะเดียวกันก็จะเกิดปัญหากับบางองค์กรที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุน 
จึงจําเป็นต้องหาพันธมิตร แหล่งเงินทุน หรือหุ้นส่วนมาร่วมลงทุนในการสร้างระบบ Ecosystem  
 ๑.๒ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีความพร้อม และอยู่ในช่วงทดลองทดสอบเก่ียวกับเทคโนโลยี 5G 
ด้วยการเป็นพันธมิตรกับกลุ่มผู้ให้บริการ หรือ Operator เพื่อนําผลของการทดลองดังกล่าวมาหาผลดี 
ผลเสีย และประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

๒) ความพร้อมของมาตรฐานและข้อมูลที่จะเข้าสู่ยุค 5G 
 ๒.๑ ควรกําหนดมาตรฐานอุปกรณ์ที่จะไหลเข้ามาจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก ให้มีความพร้อมก่อน 
เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีในตลาดธุรกิจด้านอุปกรณ์หลังจากการประมูล โดยไม่อิงไปที่มาตรฐาน
อุปกรณ์ของผู้ผลิตรายหนึ่งรายใด เพราะอาจส่งผลต่อการผูกขาดและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ                
 ๒.๒ ต้องคํานวณต้นทุนและพิจารณารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยี 5G เพื่อจะนําไปสู่การเสนอราคาค่าบริการที่เป็นไปได้จริงเชิงธุรกิจ และได้เทคโนโลยี 5G  
มาใช้อย่างคุ้มค่า 

๓) เง่ือนไขและเวลาการประมูล 
 ๓.๑ เง่ือนไขการประมูลอาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ หรือ Operator 
อย่างแท้จริง โดยต้องการความชัดเจนก่อนการประมูล เป็นต้นว่า ในการกําหนดและจํากัดอาณาเขต Smart 
City/Smart Township ในเขตพื้นที่เมืองและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC  



61

 

บทท่ี ๔ 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
 

 คณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในคณะกรรมาธิการ
การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้มีการประชุมสรุปผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 
เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๙ อาคารสุขประพฤติ ดังนี้  
 

๔.๑  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ ในกลุ่มผู้ใช้ผู้ใช้บริการเทคโนโลยี 5G (ภาคเช้า) 
๑) ความคิดเห็นของผู้มีโอกาสใช้คลื่นความถี่สําหรับเทคโนโลยี 5G สรุปได้ ดังนี้ 

 ๑.๑ มีความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ลักษณะการใช้งานแบบเฉพาะเจาะจง 
ที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยจะส่งผลดีในทุกภาคส่วน อีกทั้ งยังเป็นการขับเคลื่อนให้ GDP  
ของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะเดียวกันก็จะเกิดปัญหากับบางองค์กรที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุน 
จึงจําเป็นต้องหาพันธมิตร แหล่งเงินทุน หรือหุ้นส่วนมาร่วมลงทุนในการสร้างระบบ Ecosystem  
 ๑.๒ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีความพร้อม และอยู่ในช่วงทดลองทดสอบเก่ียวกับเทคโนโลยี 5G 
ด้วยการเป็นพันธมิตรกับกลุ่มผู้ให้บริการ หรือ Operator เพื่อนําผลของการทดลองดังกล่าวมาหาผลดี 
ผลเสีย และประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

๒) ความพร้อมของมาตรฐานและข้อมูลที่จะเข้าสู่ยุค 5G 
 ๒.๑ ควรกําหนดมาตรฐานอุปกรณ์ที่จะไหลเข้ามาจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก ให้มีความพร้อมก่อน 
เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีในตลาดธุรกิจด้านอุปกรณ์หลังจากการประมูล โดยไม่อิงไปที่มาตรฐาน
อุปกรณ์ของผู้ผลิตรายหนึ่งรายใด เพราะอาจส่งผลต่อการผูกขาดและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ                
 ๒.๒ ต้องคํานวณต้นทุนและพิจารณารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยี 5G เพื่อจะนําไปสู่การเสนอราคาค่าบริการที่เป็นไปได้จริงเชิงธุรกิจ และได้เทคโนโลยี 5G  
มาใช้อย่างคุ้มค่า 

๓) เง่ือนไขและเวลาการประมลู 
 ๓.๑ เง่ือนไขการประมูลอาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ หรือ Operator 
อย่างแท้จริง โดยต้องการความชัดเจนก่อนการประมูล เป็นต้นว่า ในการกําหนดและจํากัดอาณาเขต Smart 
City/Smart Township ในเขตพื้นที่เมืองและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC  
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 ๓.๒ การจัดสรรสัดส่วนคลื่นความถี่ที่เหมาะสม เพื่อขับเคล่ือนในทางธุรกิจและการใช้ที่เป็น
ประโยชน์สาธารณะให้เหมาะสม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยการลดช่องว่างทางสังคมไปพร้อม ๆ กัน 
 
๔.๒  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ ในกลุ่มผู้มีโอกาสให้บริการคลื่นความถี่ ด้วยเทคโนโลยี 5G      
(ภาคบ่าย)  

๑) ความคิดเห็นของผู้ให้บริการคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี 5G 
 ๑.๑) คลื่นความถี่ 5G เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าผู้บริโภคทั่วไป และควรระบุ 

การนํามาใช้ ว่าใช้งานกับ Application ใด เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยี 4G ที่ใช้งานอยู่แล้ว  
 ๑ .๒ ) นโยบายของรัฐบาลด้านการนําเทคโนโลยี 5G มาใช้ยังไม่ชัดเจน ปัจจุบันเห็นว่า 

เป็นการเร่งรัดหารายได้แต่เพียงอย่างเดียว รัฐบาลต้องกําหนดนโยบายที่สามารถนําเทคโนโลยี 5G  
มาใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเกษตร ท่องเที่ยว สุขภาพ 
Telemedicine หมู่บ้านดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น  

 ๑.๓) การนําเทคโนโลยี 5G มาใช้จะมีผลกระทบต่อธุรกิจการกระจายภาพ กระจายเสียง 
ในปัจจุบัน เพราะการเข้ามาของการให้บริการสื่อใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ Over-The-Top (OTT)  
ทําให้เกิดการ Disrupt  

 ๑ .๔) ผู้ประกอบการ หรือ Operator ต้องการทราบ Roadmap ที่ชัดเจนของการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ว่าเป็นกลุ่มผู้ ใช้เป็นกลุ่มใด เพราะอาจมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน 
ในการลงทุนที่ผิดพลาด และไม่ตรงเป้าหมายของประเทศ 

๒) ความพร้อมในการประมูลคลื่นความถี่ 5G 
 ๒.๑) การประมูลคร้ังนี้เร็วเกินไป เนื่องจากผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการยังสามารถ 

ใช้คลื่นความถี่ 4G ในการให้บริการได้เพียงพอไปอีกประมาณ ๑ ปี 
 ๒.๒) เทคโนโลยี 5G ยังไม่เหมาะกับการใช้งานทั่วไป แต่เหมาะสมสําหรับการประยุกต์ใช้งาน

เฉพาะด้านหรือเจาะจงบางธุรกิจ หรือเหมาะกับการใช้งานในบางพื้นที่เท่านั้น 
 ๒.๓) คลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz ไม่คุ้มค่าการประมูล ควรนําไปใช้กับกิจการสาธารณะ 
 ๒.๔) คลื่นความถ่ี ๒๖ GHz ควรนํามาจัดสรรให้ใช้เฉพาะด้าน เช่น การเกษตร การอุตสาหกรรม 

หรือการท่องเที่ยว การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นเรื่องสาธารณะประโยชน์ ไม่ควรนํามาประมูลเนื่องจากเป็นคลื่น
ความถี่สูง สามารถส่งสัญญาณได้ในระยะใกล้ ไม่เหมาะกับการให้บริการแบบทั่วไป 

 
 

  ๕๓  

  

 
๓) เง่ือนไขและเวลาการประมูล 

 ๓.๑) การประมูลคร้ังนี้อาจเป็นภาระของผู้ประกอบการ หรือ Operator เพราะมีความเส่ียงสูง 
เนื่องจากที่ผ่านมายังมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประมูลคลื่นความถี่ 4G อีกทั้งคลื่นที่มีอยู่ก็ยังเพียงพอ
ต่อการให้บริการ 
 ๓.๒) การกําหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ (EEC) ยังไม่ชัดเจน ควรกําหนดเฉพาะเจาะจง 
อาณาเขต โดยไม่ใช้ตามหลักภูมิศาสตร์ เพราะทําให้ผู้ประมูลมีแนวคิดในการประมูลที่ต่างกัน ซึ่งอาจทํา
ให้เกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบ 
 ๓.๓) ควรกําหนดเง่ือนไขในการใช้โครงข่ายร่วมกัน (Infrastructure Sharing) เพื่อเป็น 
การลดภาระด้านการลงทุนในโครงข่ายเพิ่มเติม 
 ๓.๔) หลักประกันในการประมูล ควรหาทางแก้ด้วยการให้ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลทุกราย
จะต้องมีหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันการประมูล (Bank Guarantee) เพื่อป้องกัน 
การเข้าร่วมประมูลโดยมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝง เป็นผลให้คลื่นความถี่ที่ประมูลมีราคาแพงอย่างมาก  
อีกทั้งยังไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การประมูลคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ในอดีตที่ทําให้ 
ไม่มีผู้รบัใบอนุญาตในบางช่วงความถี่ ทําให้เสียประโยชน์จากการนําคลื่นความถี่ไปใช้ 
 ๓ .๕ ) พระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรค ล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้จัดสรรคลื่นความถี่ 
ด้วยวิธีอื่นนอกจากการประมูลได้ แต่ กสทช . เลือกใช้ เพียงวิธีการประมูล ซึ่งคําว่าประมูลนั้น 
มิใช่เป็นการประมูลด้วยเงินแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจเป็นการให้ประโยชน์แก่รัฐในรูปแบบอื่น 
 ๓.๖) ความเห็นการกําหนดย่านความถี่ในการประมูลทั้ง ๔ คลื่น มีดังนี้ 
   (๑) คลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz ยังไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากมีแถบความถี่แคบเกินไป
สําหรับใช้งานกับเทคโนโลยี 5G และเป็นย่านความถี่ที่ห่างจากย่านความถี่อื่น ๆ ในการประมูลคร้ังนี้  
อาจทําให้มีปัญหาด้านการรับส่งคลื่นวิทยุและรบกวนสัญญาณ เมื่อนําไปใช้งานร่วมกัน 
   (๒) คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz มีราคาแพงเกินไป และเป็นช่วงความถี่ที่ เหลือจาก 
การประมูลคลื่นความถี่ 4G และมีแถบความถ่ีแคบไปสําหรับการนําไปใช้งานกับเทคโนโลยี 5G 
   (๓) คลื่นความถี่ ๒๖๐๐ MHz มีความเหมาะสมที่สุด 
   (๔)  คล่ืนความถ่ี ๒๖ GHz ยังสรุปไม่ได้ว่าเหมาะสมกับการใช้งานเทคโนโลยี 5G  
ตามมาตรฐานสากล หรือ ITU แต่ในบางประเทศได้ มีการนําคลื่นนี้ ไปใช้งาน และเป็นการใช้งาน 
แบบเฉพาะเจาะจง ไม่ใช่สําหรับการใช้งานทั่วไป 
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 ๓.๒ การจัดสรรสัดส่วนคลื่นความถี่ที่เหมาะสม เพื่อขับเคล่ือนในทางธุรกิจและการใช้ที่เป็น
ประโยชน์สาธารณะให้เหมาะสม เพื่อการขับเคล่ือนประเทศด้วยการลดช่องว่างทางสังคมไปพร้อม ๆ กัน 
 
๔.๒  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ ในกลุ่มผู้มีโอกาสให้บริการคลื่นความถี่ ด้วยเทคโนโลยี 5G      
(ภาคบ่าย)  

๑) ความคิดเห็นของผู้ให้บริการคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี 5G 
 ๑.๑) คลื่นความถี่ 5G เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าผู้บริโภคทั่วไป และควรระบุ 

การนํามาใช้ ว่าใช้งานกับ Application ใด เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยี 4G ที่ใช้งานอยู่แล้ว  
 ๑ .๒ ) นโยบายของรัฐบาลด้านการนําเทคโนโลยี 5G มาใช้ยังไม่ชัดเจน ปัจจุบันเห็นว่า 

เป็นการเร่งรัดหารายได้แต่เพียงอย่างเดียว รัฐบาลต้องกําหนดนโยบายที่สามารถนําเทคโนโลยี 5G  
มาใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเกษตร ท่องเที่ยว สุขภาพ 
Telemedicine หมู่บ้านดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น  

 ๑.๓) การนําเทคโนโลยี 5G มาใช้จะมีผลกระทบต่อธุรกิจการกระจายภาพ กระจายเสียง 
ในปัจจุบัน เพราะการเข้ามาของการให้บริการสื่อใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ Over-The-Top (OTT)  
ทําให้เกิดการ Disrupt  

 ๑ .๔) ผู้ประกอบการ หรือ Operator ต้องการทราบ Roadmap ที่ชัดเจนของการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ว่าเป็นกลุ่มผู้ ใช้เป็นกลุ่มใด เพราะอาจมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน 
ในการลงทุนที่ผิดพลาด และไม่ตรงเป้าหมายของประเทศ 

๒) ความพร้อมในการประมูลคลื่นความถี่ 5G 
 ๒.๑) การประมูลครั้งนี้เร็วเกินไป เนื่องจากผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการยังสามารถ 

ใช้คลื่นความถี่ 4G ในการให้บริการได้เพียงพอไปอีกประมาณ ๑ ปี 
 ๒.๒) เทคโนโลยี 5G ยังไม่เหมาะกับการใช้งานทั่วไป แต่เหมาะสมสําหรับการประยุกต์ใช้งาน

เฉพาะด้านหรือเจาะจงบางธุรกิจ หรือเหมาะกับการใช้งานในบางพื้นที่เท่านั้น 
 ๒.๓) คลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz ไม่คุ้มค่าการประมูล ควรนําไปใช้กับกิจการสาธารณะ 
 ๒.๔) คลื่นความถ่ี ๒๖ GHz ควรนํามาจัดสรรให้ใช้เฉพาะด้าน เช่น การเกษตร การอุตสาหกรรม 

หรือการท่องเที่ยว การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นเรื่องสาธารณะประโยชน์ ไม่ควรนํามาประมูลเนื่องจากเป็นคลื่น
ความถี่สูง สามารถส่งสัญญาณได้ในระยะใกล้ ไม่เหมาะกับการให้บริการแบบทั่วไป 

 
 

  ๕๓  

  

 
๓) เง่ือนไขและเวลาการประมูล 

 ๓.๑) การประมูลคร้ังน้ีอาจเป็นภาระของผู้ประกอบการ หรือ Operator เพราะมีความเส่ียงสูง 
เนื่องจากที่ผ่านมายังมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประมูลคลื่นความถี่ 4G อีกทั้งคลื่นที่มีอยู่ก็ยังเพียงพอ
ต่อการให้บริการ 
 ๓.๒) การกําหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ (EEC) ยังไม่ชัดเจน ควรกําหนดเฉพาะเจาะจง 
อาณาเขต โดยไม่ใช้ตามหลักภูมิศาสตร์ เพราะทําให้ผู้ประมูลมีแนวคิดในการประมูลที่ต่างกัน ซึ่งอาจทํา
ให้เกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบ 
 ๓.๓) ควรกําหนดเง่ือนไขในการใช้โครงข่ายร่วมกัน (Infrastructure Sharing) เพื่อเป็น 
การลดภาระด้านการลงทุนในโครงข่ายเพิ่มเติม 
 ๓.๔) หลักประกันในการประมูล ควรหาทางแก้ด้วยการให้ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลทุกราย
จะต้องมีหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันการประมูล (Bank Guarantee) เพื่อป้องกัน 
การเข้าร่วมประมูลโดยมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝง เป็นผลให้คลื่นความถี่ที่ประมูลมีราคาแพงอย่างมาก  
อีกทั้งยังไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การประมูลคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ในอดีตที่ทําให้ 
ไม่มีผู้รับใบอนุญาตในบางช่วงความถี่ ทําให้เสียประโยชน์จากการนําคลื่นความถี่ไปใช้ 
 ๓ .๕ ) พระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรค ล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้จัดสรรคลื่นความถี่ 
ด้วยวิธีอื่นนอกจากการประมูลได้ แต่ กสทช . เลือกใช้ เพียงวิธีการประมูล ซึ่งคําว่าประมูลนั้น 
มิใช่เป็นการประมูลด้วยเงินแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจเป็นการให้ประโยชน์แก่รัฐในรูปแบบอื่น 
 ๓.๖) ความเห็นการกําหนดย่านความถี่ในการประมูลทั้ง ๔ คลื่น มีดังนี้ 
   (๑) คลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz ยังไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากมีแถบความถี่แคบเกินไป
สําหรับใช้งานกับเทคโนโลยี 5G และเป็นย่านความถี่ที่ห่างจากย่านความถี่อื่น ๆ ในการประมูลคร้ังนี้  
อาจทําให้มีปัญหาด้านการรับส่งคลื่นวิทยุและรบกวนสัญญาณ เมื่อนําไปใช้งานร่วมกัน 
   (๒) คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz มีราคาแพงเกินไป และเป็นช่วงความถี่ที่ เหลือจาก 
การประมูลคลื่นความถี่ 4G และมีแถบความถ่ีแคบไปสําหรับการนําไปใช้งานกับเทคโนโลยี 5G 
   (๓) คลื่นความถี่ ๒๖๐๐ MHz มีความเหมาะสมที่สุด 
   (๔)  คล่ืนความถ่ี ๒๖ GHz ยังสรุปไม่ได้ว่าเหมาะสมกับการใช้งานเทคโนโลยี 5G  
ตามมาตรฐานสากล หรือ ITU แต่ในบางประเทศได้ มีการนําคลื่นนี้ ไปใช้งาน และเป็นการใช้งาน 
แบบเฉพาะเจาะจง ไม่ใช่สําหรับการใช้งานทั่วไป 
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   (๕) คลื่นความถี่ ๓๕๐๐ MHz ที่ไม่ได้นํามาประมูลในการประกาศครั้งนี้ ซึ่งอาจมี 
การนํามาประมูลในภายหลัง แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการประมูลเม่ือไหร่ ซึ่งคลื่นความถ่ีในย่านน้ี 
มีความเหมาะสมมากที่สุดสําหรับการนําไปใช้งานกับเทคโนโลยี 5G  
 
๔.๓  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ หลังจากการรับฟังความคิดเห็นในเร่ือง “ประโยชน์ของ     
ประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G” คณะอนุกรรมาธิการ มีข้อสรุปดังนี้  

๑) การใช้งานคลื่นความถี่สําหรับเทคโนโลยี 5G ในการประมูลครั้งนี้  
                ๑.๑) ควรกําหนดเป้าหมาย เพื่อให้บริการเฉพาะธุรกิจ  
 ๑.๒) ควรเปิดให้บริการใช้งานทั่วไปและสาธารณะ 
 ๑.๓) ควรกําหนดย่านความถี่ให้ชัดเจน 

๒) ในกรณีที่มีการประมูล 
 ๒.๑) คลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz มีจํานวนแถบความถี่หรือแบนด์วิดท์ (Bandwidth) น้อยเกินไป
สําหรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G แบบเต็มประสิทธิภาพ ควรสํารองไว้ใช้บริการสําหรับพื้นที่ห่างไกล 
และบริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ เนื่องจากเป็นคลื่นความถ่ีต่ําสามารถส่งได้ระยะทางไกล 
 ๒.๒) คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ที่นํามาประมูลคร้ังนี้ เกิดจากการประมูลที่ผ่านมา แต่มีการทิ้ง
ใบอนุญาตหลังจากเป็นประมูลได้เนื่องจากไม่คุ้มการลงทุน การประมูลครั้งนี้ควรยืนราคาประมูลเดิมอีก  
๒ ครั้ง และหากไม่มีผู้ต้องการประมูล ควรพิจารณาลดราคาการประมูล เพื่อสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
ด้านอื่น ๆ ต่อไป หรือนําไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 ๒.๓) คลื่นความถี่ ๒๖๐๐ MHz ประมูลแล้วอาจเกิดการผูกขาด ในกรณีที่ไม่มีการประมูล 
คลื่นความถี่ ๓๕๐๐ MHz เนื่องจากการประมูลคลื่นความถี่ ๒๖๐๐ MHz ซึ่งเป็นย่านที่เหมาะสมที่สุด  
มีการให้ประมูลเพียง ๑๙ ใบอนุญาต ใบละ ๑๐ MHz รวมเป็น ๑๙๐ MHz และควรให้อนุญาตรายละ 
ไม่เกิน ๑๐ ใบอนุญาต ซึ่งแถบความถี่หรือแบนด์วิดท์ที่เหมาะสมสําหรับเทคโนโลยี 5G ต้องมีความกว้าง 
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ MHz จึงจะมีประสิทธิภาพสูง มีความเร็วการส่งข้อมูลสูงตามวัตถุประสงค์ของ
เทคโนโลยี 5G ดังนั้น อาจเชื่อได้ว่าจะมีผู้ได้รับใบอนุญาตเพียงสองราย รายหนึ่งได้คลื่นความถี่ ๑๐๐ MHz 
และอีกรายได้คลื่นความถี่ ๙๐ MHz ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตสองราย อาจผูกขาดการให้บริการได้ 
 ๒.๔) คลื่นความถี่ ๒๖ GHz เหมาะสมที่จะประมูล แต่ควรต้องกําหนดจัดสรรให้ชัดเจน  
หรือกําหนดการใช้งานแบบ Sandbox ในเชิงพื้นที่ เช่น การใช้งานสําหรับการเกษตร หรือการท่องเที่ยว 
ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
 

  ๕๕  

  

๓) ความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุค 5G 
 ความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุค 5G ไม่ใช่การประมูลคลื่นความถี่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการกําหนด
มาตรฐานอุปกรณ์ที่จะไหลเข้ามาจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก โดยที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ผลิตโดยตรง  
ซึ่งอาจทําให้เกิดการผูกขาดตลาดการค้าอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ได้ และเพื่อป้องกันการผูกขาด 
และผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ควรกําหนดมาตรฐานอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ โดยไม่อิงไปที่
มาตรฐานอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายหนึ่งรายใด เพราะอาจส่งผลต่อการผูกขาดและเป็นภัยต่อความม่ันคง 
ของชาติ ควรเปิดกว้างเพื่อให้เกิดการค้าอย่างเสรี 

๔) พิจารณาทบทวนร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
สาหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล 
 ควรพิจารณาทบทวนร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz หมวด ๒ 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ให้บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถเข้าประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาต และไม่ขัดกับ
คุณสมบัติข้อ ๖ เนื่องจากบริษัททั้งสองถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังทั้งหมด ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดคุณสมบัติ 
ตามในข้อ ๖ (๓) และ (๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65  ๕๔  

  

   (๕) คลื่นความถี่ ๓๕๐๐ MHz ที่ไม่ได้นํามาประมูลในการประกาศครั้งนี้ ซึ่งอาจมี 
การนํามาประมูลในภายหลัง แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการประมูลเม่ือไหร่ ซึ่งคลื่นความถ่ีในย่านน้ี 
มีความเหมาะสมมากที่สุดสําหรับการนําไปใช้งานกับเทคโนโลยี 5G  
 
๔.๓  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ หลังจากการรับฟังความคิดเห็นในเร่ือง “ประโยชน์ของ     
ประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G” คณะอนุกรรมาธิการ มีข้อสรุปดังนี้  

๑) การใช้งานคลื่นความถี่สําหรับเทคโนโลยี 5G ในการประมูลคร้ังนี้  
                ๑.๑) ควรกําหนดเป้าหมาย เพื่อให้บริการเฉพาะธุรกิจ  
 ๑.๒) ควรเปิดให้บริการใช้งานทั่วไปและสาธารณะ 
 ๑.๓) ควรกําหนดย่านความถี่ให้ชัดเจน 

๒) ในกรณีที่มีการประมูล 
 ๒.๑) คลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz มีจํานวนแถบความถี่หรือแบนด์วิดท์ (Bandwidth) น้อยเกินไป
สําหรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G แบบเต็มประสิทธิภาพ ควรสํารองไว้ใช้บริการสําหรับพื้นที่ห่างไกล 
และบริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ เนื่องจากเป็นคลื่นความถ่ีต่ําสามารถส่งได้ระยะทางไกล 
 ๒.๒) คล่ืนความถี่ ๑๘๐๐ MHz ที่นํามาประมูลคร้ังนี้ เกิดจากการประมูลที่ผ่านมา แต่มีการทิ้ง
ใบอนุญาตหลังจากเป็นประมูลได้เนื่องจากไม่คุ้มการลงทุน การประมูลครั้งนี้ควรยืนราคาประมูลเดิมอีก  
๒ ครั้ง และหากไม่มีผู้ต้องการประมูล ควรพิจารณาลดราคาการประมูล เพื่อสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
ด้านอื่น ๆ ต่อไป หรือนําไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 ๒.๓) คลื่นความถี่ ๒๖๐๐ MHz ประมูลแล้วอาจเกิดการผูกขาด ในกรณีที่ไม่มีการประมูล 
คลื่นความถี่ ๓๕๐๐ MHz เนื่องจากการประมูลคลื่นความถี่ ๒๖๐๐ MHz ซึ่งเป็นย่านที่เหมาะสมที่สุด  
มีการให้ประมูลเพียง ๑๙ ใบอนุญาต ใบละ ๑๐ MHz รวมเป็น ๑๙๐ MHz และควรให้อนุญาตรายละ 
ไม่เกิน ๑๐ ใบอนุญาต ซึ่งแถบความถี่หรือแบนด์วิดท์ที่เหมาะสมสําหรับเทคโนโลยี 5G ต้องมีความกว้าง 
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ MHz จึงจะมีประสิทธิภาพสูง มีความเร็วการส่งข้อมูลสูงตามวัตถุประสงค์ของ
เทคโนโลยี 5G ดังนั้น อาจเชื่อได้ว่าจะมีผู้ได้รับใบอนุญาตเพียงสองราย รายหนึ่งได้คลื่นความถี่ ๑๐๐ MHz 
และอีกรายได้คลื่นความถี่ ๙๐ MHz ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตสองราย อาจผูกขาดการให้บริการได้ 
 ๒.๔) คลื่นความถี่ ๒๖ GHz เหมาะสมที่จะประมูล แต่ควรต้องกําหนดจัดสรรให้ชัดเจน  
หรือกําหนดการใช้งานแบบ Sandbox ในเชิงพื้นที่ เช่น การใช้งานสําหรับการเกษตร หรือการท่องเที่ยว 
ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
 

  ๕๕  

  

๓) ความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุค 5G 
 ความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุค 5G ไม่ใช่การประมูลคล่ืนความถี่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการกําหนด
มาตรฐานอุปกรณ์ที่จะไหลเข้ามาจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก โดยที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ผลิตโดยตรง  
ซึ่งอาจทําให้เกิดการผูกขาดตลาดการค้าอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ได้ และเพื่อป้องกันการผูกขาด 
และผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ควรกําหนดมาตรฐานอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ โดยไม่อิงไปที่
มาตรฐานอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายหนึ่งรายใด เพราะอาจส่งผลต่อการผูกขาดและเป็นภัยต่อความม่ันคง 
ของชาติ ควรเปิดกว้างเพื่อให้เกิดการค้าอย่างเสรี 

๔) พิจารณาทบทวนร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
สาหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล 
 ควรพิจารณาทบทวนร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz หมวด ๒ 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ให้บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถเข้าประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาต และไม่ขัดกับ
คุณสมบัติข้อ ๖ เนื่องจากบริษัททั้งสองถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังทั้งหมด ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดคุณสมบัติ 
ตามในข้อ ๖ (๓) และ (๔) 
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บทท่ี ๕   

ข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล  

 
 คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม  วุฒิสภา ได้รับฟัง
การบรรยายสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G”  ทั้งที่เป็นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสรุปข้อเสนอแนะของอนุ
กรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  ที่ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เม่ือวันที่ ๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๙ อาคารสุขประพฤติ  ที่ประชุมมีมติให้   
  
                 ๑. จัดทําหนังสือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการต่อ กสทช. โดยแจ้งเวียนกรรมาธิการ 
ในกลุ่มไลน์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง กสทช. ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งยังอยู่
ในกําหนดเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. 
               ๒ . เชิญเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติหรือผู้แทน ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและหารือ
เกี่ยวกับความคืบหน้าการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz 
และผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 
              ๓ . คณะกรรมาธิการและผู้แทน  กสทช . แถลงข่าวร่วมกันต่อสื่อมวลชนเก่ียวกับ          
ความคืบหน้าการประมูล และประโยชน์ที่ประชาชนและสาธารณะจะได้รับจากการประมูลคลื่นความถี่
ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ภายหลัง
การประชุมคณะกรรมาธิการ 
 
                คณะกรรมาธิการได้ทํ าหนั งสือที่  สว (กมธ ๑ ) ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  พ .ศ . ๒๕๖๒           
เร่ือง ข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz ดังสําเนา
หนังสือต่อไปนี้  
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บทท่ี ๕   

ข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล  

 
 คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม  วุฒิสภา ได้รับฟัง
การบรรยายสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G”  ทั้งที่เป็นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสรุปข้อเสนอแนะของอนุ
กรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  ที่ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เม่ือวันที่ ๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๙ อาคารสุขประพฤติ  ที่ประชุมมีมติให้   
  
                 ๑. จัดทําหนังสือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการต่อ กสทช. โดยแจ้งเวียนกรรมาธิการ 
ในกลุ่มไลน์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง กสทช. ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งยังอยู่
ในกําหนดเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. 
               ๒ . เชิญเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติหรือผู้แทน ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและหารือ
เกี่ยวกับความคืบหน้าการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz 
และผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 
              ๓ . คณะกรรมาธิการและผู้แทน  กสทช . แถลงข่าวร่วมกันต่อ ส่ือมวลชนเก่ียวกับ          
ความคืบหน้าการประมูล และประโยชน์ที่ประชาชนและสาธารณะจะได้รับจากการประมูลคลื่นความถี่
ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ภายหลัง
การประชุมคณะกรรมาธิการ 
 
                คณะกรรมาธิการได้ทํ าหนั งสือที่  สว (กมธ ๑ ) ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  พ .ศ . ๒๕๖๒           
เร่ือง ข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz ดังสําเนา
หนังสือต่อไปนี้  
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บทท่ี ๖ 
สรุปคําชี้แจงของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 

              การประชุมคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม
วุฒิสภา  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๙   
อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)  ได้มีการอภิปรายดังนี้  
 ๑)  ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องเดินหน้าเข้าสู่ยุค 5G โดยการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค 5G 
ต้องมีความพร้อมด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย ๔ ด้าน คือ  
  (๑) ด้านคลื่นความถี่ ซึ่ง กสทช. มีอํานาจในการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
  (๒) ด้านผู้ได้รับใบอนุญาต โดยต้องเร่งเตรียมโครงข่ายให้พร้อม ซึ่งจุดกระจายสัญญาณของ 
5G มีขนาดเล็กกว่า 4G มากถึง ๕-๑๐ เท่า จึงต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มจํานวนจุดขยายสัญญาณ 
  (๓) ด้านอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้กับเทคโนโลยี 5G ต้องมีมาตรฐานเดียวกัน เพราะจะเพิ่มจาก
อุปกรณ์ 4G ที่มีในตลาด ๓๐๐,๐๐๐ ชนิด เป็น ๖๐๐,๐๐๐ ชนิด 
  (๔) ด้านบุคลากร การเตรียมพร้อมผู้เชี่ยวชาญท่ีจะใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5G ด้านต่าง ๆ 
ให้พร้อม เช่น การขับเคลื่อนโดรนในแปลงเกษตร หรืออุปกรณ์ในห้องผ่าตัด เป็นต้น 
   ๒)  กสทช. ควรคํานึงถึงการป้องกันการผูกขาดและการครอบงําความคิดของประชาชนด้วย 
ทั้งนี้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐  
   ๓)  กสทช. ต้องเตรียมการให้พร้อมสําหรับการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้เทคโนโลยี 5G โดยควรมีการ
จําลองต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงการคิดค่าบริการ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระเกินความจําเป็น 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง นอกจากน้ี  
ต้องคํานึงถึงด้านความมั่นคงของรัฐด้วย เนื่องจากตัวอย่างของต่างประเทศพบว่า บางประเทศไม่ใช้
เทคโนโลยี 5G และบางประเทศยังจํากัดพื้นที่การใช้เทคโนโลยี 5G  
   ๔)  นอกจากการประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการทางธุรกิจแล้ว ควรมีการจัดสรรคลื่นความถี่
เพื่อประโยชน์ด้านอื่น ๆ สําหรับการบริการภาครัฐด้วย โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานท่ีไม่ใช่ภาคธุรกิจ 
ได้มีโอกาสใช้คลื่นความถี่สําหรับเทคโนโลยี 5G โดยวิธีการอื่นนอกจากการประมูล อย่างน้อย ๒ ด้าน คือ 
ด้านความมั่นคง และด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
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บทท่ี ๖ 
สรุปคําชี้แจงของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 

              การประชุมคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม
วุฒิสภา  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๙   
อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)  ได้มีการอภิปรายดังนี้  
 ๑)  ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องเดินหน้าเข้าสู่ยุค 5G โดยการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค 5G 
ต้องมีความพร้อมด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย ๔ ด้าน คือ  
  (๑) ด้านคลื่นความถี่ ซึ่ง กสทช. มีอํานาจในการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
  (๒) ด้านผู้ได้รับใบอนุญาต โดยต้องเร่งเตรียมโครงข่ายให้พร้อม ซึ่งจุดกระจายสัญญาณของ 
5G มีขนาดเล็กกว่า 4G มากถึง ๕-๑๐ เท่า จึงต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มจํานวนจุดขยายสัญญาณ 
  (๓) ด้านอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้กับเทคโนโลยี 5G ต้องมีมาตรฐานเดียวกัน เพราะจะเพิ่มจาก
อุปกรณ์ 4G ที่มีในตลาด ๓๐๐,๐๐๐ ชนิด เป็น ๖๐๐,๐๐๐ ชนิด 
  (๔) ด้านบุคลากร การเตรียมพร้อมผู้เชี่ยวชาญท่ีจะใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5G ด้านต่าง ๆ 
ให้พร้อม เช่น การขับเคลื่อนโดรนในแปลงเกษตร หรืออุปกรณ์ในห้องผ่าตัด เป็นต้น 
   ๒)  กสทช. ควรคํานึงถึงการป้องกันการผูกขาดและการครอบงําความคิดของประชาชนด้วย 
ทั้งนี้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐  
   ๓)  กสทช. ต้องเตรียมการให้พร้อมสําหรับการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้เทคโนโลยี 5G โดยควรมีการ
จําลองต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงการคิดค่าบริการ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระเกินความจําเป็น 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง นอกจากน้ี  
ต้องคํานึงถึงด้านความมั่นคงของรัฐด้วย เนื่องจากตัวอย่างของต่างประเทศพบว่า บางประเทศไม่ใช้
เทคโนโลยี 5G และบางประเทศยังจํากัดพื้นที่การใช้เทคโนโลยี 5G  
   ๔)  นอกจากการประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการทางธุรกิจแล้ว ควรมีการจัดสรรคลื่นความถี่
เพื่อประโยชน์ด้านอื่น ๆ สําหรับการบริการภาครัฐด้วย โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานท่ีไม่ใช่ภาคธุรกิจ 
ได้มีโอกาสใช้คลื่นความถี่สําหรับเทคโนโลยี 5G โดยวิธีการอื่นนอกจากการประมูล อย่างน้อย ๒ ด้าน คือ 
ด้านความมั่นคง และด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  



74  ๖๐  

  

          จากนั้น ผู้แทนสํานักงาน กสทช . ซึ่ งคณะกรรมาธิการเชิญมาช้ีแจงแสดงความคิดเห็น 
ประกอบด้วย   
 ๑. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร     รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
 ๒. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน   ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและการจัดการ 
  ทรัพยากรโทรคมนาคม  
 ๓. นายประถมพงศ์  ศรีนวล ผู้อํานวยการส่วน สํานักงานวิชาการฯ  
 ๔. นางสาวอนันติยา  กิตติพรหมวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ ระดับสูง 

          ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ และได้ช้ีแจงข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีการประมูลคลื่น
ความถี่ ย่ าน  ๗๐๐MHz ๑๘๐๐MHz ๒๖๐๐  MHz และ ๒๖GHz ตาม ข้ อ เสน อแน ะขอ ง
คณะกรรมาธิการ ตามข้อเสนอแนะของกรรมาธิการฯ โดยสรุปดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ี ๑ การกําหนดหลักเกณฑ์การประมูลต้องคํานึงถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยตรง 
ในการให้ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 5G ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

กสทช. ได้ช้ีแจงว่า 
• ได้ดําเนินการจัดทําประกาศสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายบัญญัติแล้ว 
• กรณีความม่ันคง : ได้เตรียมแผนคลื่นความถ่ีสําหรับความม่ันคง และหลักเกณฑ์การประมูล

กําหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งแผนความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับ กสทช.  
• กรณีเพื่อประชาชนและสาธารณะ : ผู้ประกอบการต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และมาตรฐานท่ีกําหนด ซึ่งรวมถึงประกาศ กสทช. เก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ และ Infrastructure 
Sharing เป็นต้น  

 

ข้อเสนอแนะที่ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการประมูลต้องกําหนดมาตรการป้องกันการผูกขาดการใช้ 
คลื่นความถี่ และต้องกําหนดมาตรฐานอุปกรณ์ที่จะหลั่งไหลจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกเข้ามาใน     
ประเทศไทย เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี ไม่เจาะจงเฉพาะรายใด เพราะอาจส่งผลต่อการผูกขาดและ
เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ   

 

 

  ๖๑  

  

กสทช. ได้ช้ีแจงว่า 
• กสทช. มีการกําหนดเพดานขั้นสูงในการประมูล เพื่อเป็นการป้องกันการผูกขาดการใช้คลื่น

ความถี่ 
• มาตรฐานอุปกรณ์ : มีประกาศเก่ียวกับมาตรฐานอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากลที่สหภาพ

โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) กําหนด แต่ไม่ได้กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์เฉพาะเจาะจงเพื่อความสะดวก
ของผู้บริโภคในประเทศไทย 

 

ข้อเสนอแนะที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไม่ควรตัดสินด้วยจํานวนเงินประมูลสูงสุด      
แต่ควรพิจารณามูลค่าการให้บริการในด้านอื่นด้วย เช่น การกําหนดสัดส่วนข้ันต่ําที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่น
ความถ่ีจะต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ การกําหนดมาตรการป้องกันบริการที่สร้างภาระ     
แก่ผู้บริโภคเกินความจําเป็น เป็นต้น 

กสทช. ได้ช้ีแจงว่า 
• เนื่องด้วย พรบ . กสทช . มาตรา ๔๕  กําหนดให้ต้องประมูลเว้นแต่เป็นคลื่นความถ่ี 

ที่มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือนําไปใช้ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไร 
ตามลักษณะและประเภทท่ี กสทช.ประกาศกําหนดไว้เป็นการล่วงหน้า จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีอื่นก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด 

 

ข้อเสนอแนะท่ี ๔ ควรจัดทําแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเงินลงทุนและผลประโยชน์  
รวมถึงการเรียกค่าใช้จ่ายในการให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลแก่สาธารณะได้ทราบถึงแนวโน้มของการลงทุน  
หรือแนวโน้มการเรียกค่าใช้จ่ายในการให้บริการ หรือประเภทกิจการที่จะได้รับประโยชน์ ตลอดจน
ประโยชน์ ที่สาธารณชนจะได้รับ 

กสทช. ได้ช้ีแจงว่า มีการจัดทําแบบจําลองแล้ว ๓ แบบ   
๑) แบบเปรียบเทียบกับต่างประเทศ   
๒) แบบจําลองทางเศรษฐมิติ  
๓) แบบจําลองทางธุรกิจ   
โดยการต้ังราคาข้ันต่ํา พิจารณาจาก   
๑) การประเมินมูลค่าของคล่ืนความถ่ีในการนําไปให้บริการและก่อให้เกิดรายได้   
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          จากนั้น ผู้แทนสํานักงาน กสทช . ซึ่ งคณะกรรมาธิการเชิญมาช้ีแจงแสดงความคิดเห็น 
ประกอบด้วย   
 ๑. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร     รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
 ๒. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน   ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและการจัดการ 
  ทรัพยากรโทรคมนาคม  
 ๓. นายประถมพงศ์  ศรีนวล ผู้อํานวยการส่วน สํานักงานวิชาการฯ  
 ๔. นางสาวอนันติยา  กิตติพรหมวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ ระดับสูง 

          ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ และได้ช้ีแจงข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีการประมูลคลื่น
ความถี่ ย่ าน  ๗๐๐MHz ๑๘๐๐MHz ๒๖๐๐  MHz และ ๒๖GHz ตาม ข้ อ เสน อแน ะขอ ง
คณะกรรมาธิการ ตามข้อเสนอแนะของกรรมาธิการฯ โดยสรุปดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ี ๑ การกําหนดหลักเกณฑ์การประมูลต้องคํานึงถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยตรง 
ในการให้ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 5G ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

กสทช. ได้ช้ีแจงว่า 
• ได้ดําเนินการจัดทําประกาศสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายบัญญัติแล้ว 
• กรณีความม่ันคง : ได้เตรียมแผนคลื่นความถ่ีสําหรับความม่ันคง และหลักเกณฑ์การประมูล

กําหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งแผนความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับ กสทช.  
• กรณีเพื่อประชาชนและสาธารณะ : ผู้ประกอบการต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และมาตรฐานท่ีกําหนด ซึ่งรวมถึงประกาศ กสทช. เก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ และ Infrastructure 
Sharing เป็นต้น  

 

ข้อเสนอแนะที่ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการประมูลต้องกําหนดมาตรการป้องกันการผูกขาดการใช้ 
คลื่นความถี่ และต้องกําหนดมาตรฐานอุปกรณ์ที่จะหลั่งไหลจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกเข้ามาใน     
ประเทศไทย เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี ไม่เจาะจงเฉพาะรายใด เพราะอาจส่งผลต่อการผูกขาดและ
เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ   

 

 

  ๖๑  

  

กสทช. ได้ช้ีแจงว่า 
• กสทช. มีการกําหนดเพดานขั้นสูงในการประมูล เพื่อเป็นการป้องกันการผูกขาดการใช้คลื่น

ความถี่ 
• มาตรฐานอุปกรณ์ : มีประกาศเก่ียวกับมาตรฐานอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากลที่สหภาพ

โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) กําหนด แต่ไม่ได้กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์เฉพาะเจาะจงเพื่อความสะดวก
ของผู้บริโภคในประเทศไทย 

 

ข้อเสนอแนะที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไม่ควรตัดสินด้วยจํานวนเงินประมูลสูงสุด      
แต่ควรพิจารณามูลค่าการให้บริการในด้านอื่นด้วย เช่น การกําหนดสัดส่วนข้ันต่ําที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่น
ความถ่ีจะต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ การกําหนดมาตรการป้องกันบริการที่สร้างภาระ     
แก่ผู้บริโภคเกินความจําเป็น เป็นต้น 

กสทช. ได้ช้ีแจงว่า 
• เนื่องด้วย พรบ . กสทช . มาตรา ๔๕  กําหนดให้ต้องประมูลเว้นแต่เป็นคลื่นความถ่ี 

ที่มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือนําไปใช้ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไร 
ตามลักษณะและประเภทท่ี กสทช.ประกาศกําหนดไว้เป็นการล่วงหน้า จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีอื่นก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด 

 

ข้อเสนอแนะท่ี ๔ ควรจัดทําแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเงินลงทุนและผลประโยชน์  
รวมถึงการเรียกค่าใช้จ่ายในการให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลแก่สาธารณะได้ทราบถึงแนวโน้มของการลงทุน  
หรือแนวโน้มการเรียกค่าใช้จ่ายในการให้บริการ หรือประเภทกิจการที่จะได้รับประโยชน์ ตลอดจน
ประโยชน์ ที่สาธารณชนจะได้รับ 

กสทช. ได้ช้ีแจงว่า มีการจัดทําแบบจําลองแล้ว ๓ แบบ   
๑) แบบเปรียบเทียบกับต่างประเทศ   
๒) แบบจําลองทางเศรษฐมิติ  
๓) แบบจําลองทางธุรกิจ   
โดยการต้ังราคาขั้นต่ํา พิจารณาจาก   
๑) การประเมินมูลค่าของคล่ืนความถ่ีในการนําไปให้บริการและก่อให้เกิดรายได้   
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๒) การเปรียบเทียบต่างประเทศ ได้มีการสํารวจต่างประเทศในการนําคลื่นความถี่มาใช้งาน 
มีมูลค่าประมูลสูงสุดเท่าใด และนํามาปรับเข้ากับค่าครองชีพของไทย เพื่อหาราคาข้ันต่ํา ซึ่งส่วนใหญ่ 
จะมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าคลื่นความถี่ 

 

ข้อเสนอแนะที่  ๕ ควรกําหนดเง่ือนไขการประมูลให้ มีการนําคลื่นความถี่มาใช้ประโยชน์ 
กับสาธารณะโดยผ่านมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการ มีความพร้อม 
ที่สามารถดําเนินการ โดยเฉพาะบริการชุมชนและธุรกิจขนาดเล็ก  

กสทช. ได้ช้ีแจงว่า 
• มีประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบ

นวัตกรรมในพ้ืนที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
โดยมีบทบัญญัติให้ต่อใบอนุญาตได้ สําหรับการใช้งานที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ 

 

ข้อเสนอแนะท่ี ๖ ควรพิจารณาทบทวนร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz  

หมวด ๒ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ข้อ ๖ (๓) ที่กําหนดให้ “ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มี
ความเก่ียวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม  
ไม่เป็นผู้มีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุม หรือผู้มีอํานาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกัน” โดยหลักเกณฑ์
ดังกล่าวส่งผลให้บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงการคลัง อาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติเพราะมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาต ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าว  

กสทช. ได้ช้ีแจงว่า 
• ทุกย่านความถ่ี กสทช. ใช้แนวคิด Technology Neutral หรือสามารถเลือกเทคโนโลยีใดก็ได้ 

เว้นแต่คลื่นความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz ได้ยกเว้นให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะลงทุนวางโครงข่าย  
ณ พื้นที่ EEC และ Smart City ด้วยเทคโนโลยี IMT-๒๐๒๐ จะได้รับ Grace Period และได้ปรับปรุง
แก้ไขข้อจํากัดให้ประมูลได้รายละ ๑๐ ใบอนุญาต เป็น ๘ ใบอนุญาต จากทั้งหมด ๑๙ ใบอนุญาต  
จะเป็นผลให้มีผู้ประมูลความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz ไม่น้อยกว่า ๓ ราย 

  ๖๓  

  

• หลักเกณฑ์ข้อ ๖ (๓) นั้นได้ปรับปรุงแก้ไขให้องค์กรที่รัฐถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงการคลัง 
ไม่รวมอยู่ในหลักเกณฑ์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



77  ๖๒  

  

๒) การเปรียบเทียบต่างประเทศ ได้มีการสํารวจต่างประเทศในการนําคลื่นความถี่มาใช้งาน 
มีมูลค่าประมูลสูงสุดเท่าใด และนํามาปรับเข้ากับค่าครองชีพของไทย เพื่อหาราคาข้ันต่ํา ซึ่งส่วนใหญ่ 
จะมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าคลื่นความถี่ 

 

ข้อเสนอแนะที่  ๕ ควรกําหนดเง่ือนไขการประมูลให้ มีการนําคลื่นความถี่มาใช้ประโยชน์ 
กับสาธารณะโดยผ่านมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการ มีความพร้อม 
ที่สามารถดําเนินการ โดยเฉพาะบริการชุมชนและธุรกิจขนาดเล็ก  

กสทช. ได้ช้ีแจงว่า 
• มีประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบ

นวัตกรรมในพ้ืนที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
โดยมีบทบัญญัติให้ต่อใบอนุญาตได้ สําหรับการใช้งานที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ 

 

ข้อเสนอแนะท่ี ๖ ควรพิจารณาทบทวนร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz  

หมวด ๒ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ข้อ ๖ (๓) ที่กําหนดให้ “ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มี
ความเก่ียวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม  
ไม่เป็นผู้มีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุม หรือผู้มีอํานาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกัน” โดยหลักเกณฑ์
ดังกล่าวส่งผลให้บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงการคลัง อาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติเพราะมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาต ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าว  

กสทช. ได้ช้ีแจงว่า 
• ทุกย่านความถ่ี กสทช. ใช้แนวคิด Technology Neutral หรือสามารถเลือกเทคโนโลยีใดก็ได้ 

เว้นแต่คลื่นความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz ได้ยกเว้นให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะลงทุนวางโครงข่าย  
ณ พื้นที่ EEC และ Smart City ด้วยเทคโนโลยี IMT-๒๐๒๐ จะได้รับ Grace Period และได้ปรับปรุง
แก้ไขข้อจํากัดให้ประมูลได้รายละ ๑๐ ใบอนุญาต เป็น ๘ ใบอนุญาต จากทั้งหมด ๑๙ ใบอนุญาต  
จะเป็นผลให้มีผู้ประมูลความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz ไม่น้อยกว่า ๓ ราย 

  ๖๓  

  

• หลักเกณฑ์ข้อ ๖ (๓) นั้นได้ปรับปรุงแก้ไขให้องค์กรที่รัฐถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงการคลัง 
ไม่รวมอยู่ในหลักเกณฑ์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการแล้ว 
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บทท่ี ๗ 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง การประมูลคลื่นความถ่ี 5G 
 

  หลังจาก กสทช. มาชี้แจง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๙  
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) แล้วได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๔ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑๗ ง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยจัดให้มี  
การประมูลคลื่นความถ่ีรวม ๔ ย่าน  โดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่แบบ Simultaneous Ascending 
Clock Auction ประกอบด้วยสองขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการจัดสรรชุดคลื่นความถ่ี (Allocation Stage) 
และขั้นตอนการกําหนดย่านความถี่ (Assignment Stage) สรุปได้ดังตารางต่อไปนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑ การประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคม 
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บทท่ี ๗ 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง การประมูลคลื่นความถ่ี 5G 
 

  หลังจาก กสทช. มาชี้แจง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๙  
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) แล้วได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๔ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑๗ ง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยจัดให้มี  
การประมูลคลื่นความถ่ีรวม ๔ ย่าน  โดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่แบบ Simultaneous Ascending 
Clock Auction ประกอบด้วยสองขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการจัดสรรชุดคลื่นความถ่ี (Allocation Stage) 
และขั้นตอนการกําหนดย่านความถี่ (Assignment Stage) สรุปได้ดังตารางต่อไปนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๑ การประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคม 
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หลังการประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล  
ย่ าน  ๗๐๐  MHz ๑๘๐๐  MHz ๒๖๐๐  MHz และ  ๒๖  GHz ได้ มี ผู้ แ สดงความ คิด เห็ นมายั ง
คณะกรรมาธิการ (ภาคผนวก ก) สรุปได้ว่า 

การประมูลคลื่น 5G ไม่มีผลกับเร่ืองของการทําวิจัยของสถาบันการศึกษา อาจจะทําให้มีอิสระ 
ในการคิดหัวข้อวิจัย 

การเปิดประมูลเร็วหรือช้า หรือคลื่น 5G หรือ 6G ก็ไม่ส่งผลกับประชาชน ถ้าต้องการให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยแท้จริง จะต้องมีมาตรฐานของรัฐ ในการส่งเสริมสนับสนุน 
ไม่ว่าจะเปิดประมูลหรือไม่ เช่น 

การให้ Free License 5G ในบางย่านความถี่ เปิดโอกาสให้เกิดเอกชนรายใหม่ โอกาส       
ทางธุรกิจใหม่ หรือการมีมาตรฐานพิเศษนอกเหนือจากการเรียกค่าประมูลคลื่น 

การเปิดให้บริการคลื่นบางช่วงสําหรับงานทางด้านการแพทย์ ที่เพิ่มโอกาสของการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ  

การให้บริการฟรีในการสื่อสารข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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บทท่ี ๘ 
ผลการประมูลคลื่นความถ่ี 5G 

 
ผลการประมูลคลื่นความถี่ IMT รวม ๓ ย่านความถี่ = ๑๐๐,๕๒๑.๑๗๗๗๗๗ ล้านบาท 
 ๑) ๗๐๐ MHz ราคาเริ่มต้น ๘,๗๙๒ ล้านบาท เคาะ ๑๙ คร้ัง ๆ ละ ๔๔๐ ล้านบาท และเคาะ

อีก ๑ ล้านบาทในครั้งที่ ๒๐ ราคาสิ้นสุด ๑๗,๑๕๓ ล้านบาท 
 

ผู้ชนะ จํานวน
ใบอนุญาต 

ช่องความถ่ี เคาะขัน้ 
Allocation 
(ล้านบาท) 

เคาะขัน้ 
Assignment 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

CAT ๒ ๗๓๘ - ๗๔๘ MHz ๓๔,๓๐๖ ๐ ๓๔,๓๐๖ 
AWN ๑ ๗๓๓ - ๗๓๘ MHz ๑๗,๑๕๓ ๑ ๑๗,๑๕๔ 
รวม ๓ / ๓ - ๕๑,๔๕๙ ๑ ๕๑,๔๖๐ 

 
 

๒) ๒๖๐๐ MHz ราคาเริ่มต้น ๑,๘๖๒ ล้านบาท เคาะ ๑ ครั้ง ๙๓ ล้านบาท และเคาะอีก ๑ ล้านบาท
ในครั้งที่ ๒ ราคาสิ้นสุด ๑,๙๕๖ ล้านบาท  

ผู้ชนะ จํานวน
ใบอนุญาต 

ช่องความถ่ี เคาะขัน้ 
Allocation 
(ล้านบาท) 

เคาะขัน้ 
Assignment 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

AWN ๑๐ ๒๕๐๐ - ๒๖๐๐ MHz ๑๙,๕๖๐ ๑ ๑๙,๕๖๑ 
TUC ๙ ๒๖๐๐ - ๒๖๙๐ MHz ๑๗,๖๐๔ ๒๖๘.๘๘๘๘๘๘ ๑๗,๘๗๒.๘๘๘๘๘๘  
รวม ๑๙ / ๑๙ - ๓๗,๑๖๔ ๒๖๙.๘๘๘๘๘๘ ๓๗,๔๓๓.๘๘๘๘๘๘ 

 
 
 
 
 
 



83

 

บทท่ี ๘ 
ผลการประมูลคลื่นความถ่ี 5G 

 
ผลการประมูลคลื่นความถี่ IMT รวม ๓ ย่านความถี่ = ๑๐๐,๕๒๑.๑๗๗๗๗๗ ล้านบาท 
 ๑) ๗๐๐ MHz ราคาเริ่มต้น ๘,๗๙๒ ล้านบาท เคาะ ๑๙ คร้ัง ๆ ละ ๔๔๐ ล้านบาท และเคาะ

อีก ๑ ล้านบาทในครั้งที่ ๒๐ ราคาสิ้นสุด ๑๗,๑๕๓ ล้านบาท 
 

ผู้ชนะ จํานวน
ใบอนุญาต 

ช่องความถ่ี เคาะขัน้ 
Allocation 
(ล้านบาท) 

เคาะขัน้ 
Assignment 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

CAT ๒ ๗๓๘ - ๗๔๘ MHz ๓๔,๓๐๖ ๐ ๓๔,๓๐๖ 
AWN ๑ ๗๓๓ - ๗๓๘ MHz ๑๗,๑๕๓ ๑ ๑๗,๑๕๔ 
รวม ๓ / ๓ - ๕๑,๔๕๙ ๑ ๕๑,๔๖๐ 

 
 

๒) ๒๖๐๐ MHz ราคาเริ่มต้น ๑,๘๖๒ ล้านบาท เคาะ ๑ ครั้ง ๙๓ ล้านบาท และเคาะอีก ๑ ล้านบาท
ในครั้งที่ ๒ ราคาสิ้นสุด ๑,๙๕๖ ล้านบาท  

ผู้ชนะ จํานวน
ใบอนุญาต 

ช่องความถ่ี เคาะขัน้ 
Allocation 
(ล้านบาท) 

เคาะขัน้ 
Assignment 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

AWN ๑๐ ๒๕๐๐ - ๒๖๐๐ MHz ๑๙,๕๖๐ ๑ ๑๙,๕๖๑ 
TUC ๙ ๒๖๐๐ - ๒๖๙๐ MHz ๑๗,๖๐๔ ๒๖๘.๘๘๘๘๘๘ ๑๗,๘๗๒.๘๘๘๘๘๘  
รวม ๑๙ / ๑๙ - ๓๗,๑๖๔ ๒๖๙.๘๘๘๘๘๘ ๓๗,๔๓๓.๘๘๘๘๘๘ 
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๓) ๒๖ GHz ราคาเริ่มต้น ๔๒๓ ล้านบาท เคาะ ๑ คร้ัง ๒๒ ล้านบาท ราคาสิน้สุด ๔๔๕ ล้านบาท 

ผู้ชนะ จํานวน
ใบอนุญาต 

ช่องความถ่ี เคาะขัน้ 
Allocation 
(ล้านบาท) 

เคาะขัน้ 
Assignment 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

AWN ๑๒ ๒๕.๒ - ๒๖.๔ GHz ๕,๓๔๐ ๕ ๕,๓๔๕ 
TUC ๘ ๒๔.๓ - ๒๕.๑ GHz ๓,๕๖๐ ๑๖.๘๘๘๘๘๘ ๓,๕๗๖.๘๘๘๘๘๘ 
TOT ๔ ๒๖.๔ - ๒๖.๘ GHz   ๑,๗๘๐ ๑๕ ๑,๗๙๕ 
DTN ๒ ๒๖.๘ - ๒๗.๐ GHz ๘๙๐ ๒๐.๔๐๐๐๐๑ ๙๑๐.๔๐๐๐๐๑ 
รวม ๒๖ / ๒๗ - ๑๑,๕๗๐ ๕๗.๒๘๘๘๘๙ ๑๑,๖๒๗.๒๘๘๘๘๙ 

 
สรุปการจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G รวม ๓ คลื่นความถ่ี เม่ือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 

สํานักงานกสทช. ได้เงินค่าประมูล ๑๐๐,๕๒๑ ล้านบาท แบ่งเป็นคลื่น ๗๐๐ MHz เงินประมูลรวม ๕๑,๔๖๐ 
ล้านบาท คลื่น ๒๖ GHz เงินประมูลรวม ๑๑ ,๖๒๗ ล้านบาท และคล่ืน ๒๖๐๐ MHz เงินประมูล 
รวม ๓๗,๔๓๔ ล้านบาท 

สําหรับผลการประมูลคลื่น ๗๐๐ MHz จํานวน ๓ ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ ๒x๕ MHz นั้น ผู้ชนะ 
การประมูล ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT ชนะการประมูล ๒ ชุดคลื่น
ความถ่ี เงินประมูลรวม ๓๔,๓๐๖ ล้านบาท และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด หรือ AWN 
ได้ ๑ ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม ๑๗,๑๕๔ ล้านบาท 

ส่วนคล่ืนความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz มีผู้ชนะการประมูลจํานวน ๑๙ ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 
๑๐ MHz ได้แก่ AWN ชนะการประมูล ๑๐ ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม ๑๙ ,๕๖๑ ล้านบาท  
และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด หรือ TUC ชนะการประมูล ๙ ชุดคลื่นความถ่ี  
เงินประมูลรวม ๑๗,๘๗๓ ล้านบาท  

และคล่ืนความถี่ย่าน ๒๖ GHz สํานักงาน กสทช . นําคลื่นความถี่มาประมูลทั้ งสิ้น ๒๗ 
ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ ๑๐๐ MHz แต่มีผู้ประมูลทั้งหมด ๒๖ ใบอนุญาต มีผู้ชนะการประมูล ดังนี้ AWN 
ชนะการประมูล ๑๒ ชุดคลื่นความถี่ เงินประมูลรวม ๕,๓๔๕ ล้านบาท TUC ชนะการประมูล ๘ ชุด  
คลื่นความถี่ เงินประมูลรวม ๓,๕๗๗ ล้านบาท 

ส่วนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือ TOT ชนะการประมูล ๔ ชุดคลื่นความถ่ี เงินประมูล 
รวม ๑,๗๙๕ ล้านบาท และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด หรือ DTN ชนะการประมูล ๒ ชุดคล่ืนความถ่ี  
เงินประมูลรวม ๙๑๐ ล้านบาท 
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บทท่ี ๙ 
ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 

วุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาพจิารณา 
 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา โดย พลเอก อนันตพร 
กาญจนรัตน์ เป็นประธาน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
ศึกษา ติดตามข้อเท็จจริง ปัจจัยและกลไกต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้เกิดการศึกษา 
วิเคราะห์แนวทางการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและรอบด้าน เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศชาติอย่างย่ังยืนต่อไป    

จึงได้พิจารณาแผนการปฏิบัติงานการศึกษาและติดตาม เพื่อให้ประเทศขับเคล่ือนเข้าสู่ 
ยุคเศรษฐกิจเทคโนโลยี 5G ในกรอบระยะสั้น  

๑ . การจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลเพื่อให้บริการ 5G 
สอดคล้องกับความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนมีการประมูลคลื่นความถี่ 5G คร้ังต่อไป ทั้งนี้คลื่นความถี่ 
ที่คงเหลือจากการประมูลในคร้ังที่ผ่านมาสามารถนํามาประมูลได้อีก ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz 
จํานวน ๒ x ๓๕ MHz และย่าน ๒๖ GHz จํานวน ๑๐๐ MHz รวมทั้งย่านความถี่ ๓๔๐๐ – ๓๗๐๐ MHz 
ที่ยังคงใช้ที่ในกิจการดาวเทียมสื่อสารภายใต้สัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ซึ่งจะสิ้นสุด
สัญญาในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒. การวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจาก กสทช.เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันในการเชื่อมโยง
สัญญาณ ทั้งในพื้นที่เชิงพาณิชย์ และพื้นที่ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่าง ๆ 
ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น สายไฟเบอร์ออพติก (Fiber Optic) เสาโทรคมนาคม เสาไฟฟ้า ท่อร้อย
สาย สิ่งอํานวยความสะดวกในกิจการโทรคมนาคมต่าง ๆ เป็นต้น  

๓. องค์กรที่รับผิดชอบดูแลมาตรฐานต้องกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสําหรับอุปกรณ์
เทคโนโลยี 5G ของประเทศ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความคุ้มค่าของผู้บริโภคเป็นหลัก และการกําหนด
อุปกรณ์มาตรฐาน ควรกําหนดความถี่ตามที่มีการใช้งานส่วนใหญ่ในตลาดโลก เพื่อลดต้นทุนอุปกรณ์
เครือข่าย และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 5G ที่มีราคาต่ํา อีกทั้งจะต้องสามารถใช้งานได้ดีต่อเนื่องกับระบบ
โทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน  

๔. การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น การสนับสนุนแหล่งทนุ และการออกกฎหมาย เพื่อให้
เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในยุค 5G อย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
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บทท่ี ๙ 
ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 

วุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาพจิารณา 
 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา โดย พลเอก อนันตพร 
กาญจนรัตน์ เป็นประธาน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
ศึกษา ติดตามข้อเท็จจริง ปัจจัยและกลไกต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้เกิดการศึกษา 
วิเคราะห์แนวทางการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและรอบด้าน เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศชาติอย่างย่ังยืนต่อไป    

จึงได้พิจารณาแผนการปฏิบัติงานการศึกษาและติดตาม เพื่อให้ประเทศขับเคล่ือนเข้าสู่ 
ยุคเศรษฐกิจเทคโนโลยี 5G ในกรอบระยะสั้น  

๑ . การจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลเพื่อให้บริการ 5G 
สอดคล้องกับความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนมีการประมูลคล่ืนความถี่ 5G คร้ังต่อไป ทั้งนี้คลื่นความถ่ี 
ที่คงเหลือจากการประมูลในคร้ังที่ผ่านมาสามารถนํามาประมูลได้อีก ได้แก่ คล่ืนความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz 
จํานวน ๒ x ๓๕ MHz และย่าน ๒๖ GHz จํานวน ๑๐๐ MHz รวมทั้งย่านความถี่ ๓๔๐๐ – ๓๗๐๐ MHz 
ที่ยังคงใช้ที่ในกิจการดาวเทียมสื่อสารภายใต้สัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ซึ่งจะสิ้นสุด
สัญญาในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒. การวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจาก กสทช.เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันในการเชื่อมโยง
สัญญาณ ทั้งในพื้นที่เชิงพาณิชย์ และพื้นที่ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่าง ๆ 
ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น สายไฟเบอร์ออพติก (Fiber Optic) เสาโทรคมนาคม เสาไฟฟ้า ท่อร้อย
สาย สิ่งอํานวยความสะดวกในกิจการโทรคมนาคมต่าง ๆ เป็นต้น  

๓. องค์กรที่รับผิดชอบดูแลมาตรฐานต้องกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสําหรับอุปกรณ์
เทคโนโลยี 5G ของประเทศ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความคุ้มค่าของผู้บริโภคเป็นหลัก และการกําหนด
อุปกรณ์มาตรฐาน ควรกําหนดความถี่ตามที่มีการใช้งานส่วนใหญ่ในตลาดโลก เพื่อลดต้นทุนอุปกรณ์
เครือข่าย และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 5G ที่มีราคาต่ํา อีกทั้งจะต้องสามารถใช้งานได้ดีต่อเนื่องกับระบบ
โทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน  

๔. การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น การสนับสนุนแหล่งทนุ และการออกกฎหมาย เพื่อให้
เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในยุค 5G อย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
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ให้ครบวงจรในการออกแบบและสร้างระบบ Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนการคิดค้นนวัตกรรมสมัยใหม่
และนําไปสู่การประยุกต์ใช้งานได้จริง 

การเตรียมแผนระยะยาวทางด้านทรัพยากรบุคคล ให้มีความพร้อมในกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G 

การดําเนินงานระยะยาวที่เทคโนโลยี 5G จะเกิดได้จริงอย่างเต็มศักยภาพในประเทศไทย 
ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งกลุ่มบุคคล กลุ่มธุรกิจ ภาคการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน 
ผู้กําหนดนโยบายจะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 5G อย่างเป็นระบบต้ังแต่การปรับเปล่ียนและปฏิรูป
วิธีคิดยุทธศาสตร์สําหรับ 5G ในส่วนที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการทํางานเป้าหมายและการประเมินผล 
ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับศักยภาพของ 5G ที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่และการศึกษา 
ของคนไทย ช่วยยกระดับการแข่งขันของธุรกิจในทุกระดับ จนถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
และ GDP ของชาติ 

ตัวอย่างเช่น กลุ่มนักวิจัยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน 
ควรมีการกําหนดทิศทางงานวิจัยร่วมกันตามความพร้อมจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานความต้องการ 
ของธุรกิจและปัญหาในท้องที่เพื่อร่วมขับเคลื่อน 5G ให้เป็นรูปธรรมและตรงกับจุดแข็งและพื้นฐาน 
ของประเทศโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าจะได้รับผลกระทบต่อรูปแบบการทําธุรกิจจาก 5G ควรพูดคุยและจับมือกัน 
เพ่ือทํากรณีศึกษาที่ จะนําไปสู่การสร้างระบบ  Ecosystem ใหม่  เพื่ อเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกัน 
จากผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นแทนท่ีจะแข่งขันกันโดยที่ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดส่วนกลุ่มวิสาหกิจเร่ิมต้น 
(Startup) และธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ควรจับมือกับสถาบันการศึกษาที่ มีการเข้าถึง 5G เพื่อศึกษา 
และทดสอบ Business Model ใหม่ ๆ 

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรเร่ิมให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาถึงบทบาทของ 5G ที่จะมา
เปลี่ยนวิถีและรูปแบบการใช้ชีวิตในมิติต่าง ๆ โดยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ซึ่งควรมีข้อเสนอแนะในส่วนที่มีการจัดทํา Sandbox และควรเน้นทักษะและงานวิจัย 
ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ มีความพร้อมในแต่ละด้าน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกันและทําให้เกิด 
ความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

มุ่งค้นหาส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กอัจฉริยะได้มีพื้นที่ต่อยอดทางการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ  
กลุ่มผู้ประกอบการโครงข่าย 5G อาจต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เป็น SBU (Strategic 
Business Unit) หมายถึง หน่วยธุรกิจที่ดําเนินงานเป็นอิสระจากศูนย์กลาง เป็นศูนย์หากําไรโดยตัวเอง 
(Profit Center) มุ่งหาตลาดด้วยตัวเอง เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อ

  ๖๙  

  

เป็นตัวแทนของแต่ละ 5G Business Solution แทนที่จะเป็นรูปแบบเดิมที่ต่างคนต่างทําไม่เชื่อมต่อกัน 
มาเป็นร่วมกันวางระบบ Infrastructure ในสินค้าและการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละ 5G 
Business Solution ได้อย่างเต็มศักยภาพ 



89  ๖๘  

  

ให้ครบวงจรในการออกแบบและสร้างระบบ Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนการคิดค้นนวัตกรรมสมัยใหม่
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และ GDP ของชาติ 
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และทดสอบ Business Model ใหม่ ๆ 

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรเร่ิมให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาถึงบทบาทของ 5G ที่จะมา
เปลี่ยนวิถีและรูปแบบการใช้ชีวิตในมิติต่าง ๆ โดยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ซึ่งควรมีข้อเสนอแนะในส่วนที่มีการจัดทํา Sandbox และควรเน้นทักษะและงานวิจัย 
ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ มีความพร้อมในแต่ละด้าน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกันและทําให้เกิด 
ความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

มุ่งค้นหาส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กอัจฉริยะได้มีพื้นที่ต่อยอดทางการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ  
กลุ่มผู้ประกอบการโครงข่าย 5G อาจต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เป็น SBU (Strategic 
Business Unit) หมายถึง หน่วยธุรกิจที่ดําเนินงานเป็นอิสระจากศูนย์กลาง เป็นศูนย์หากําไรโดยตัวเอง 
(Profit Center) มุ่งหาตลาดด้วยตัวเอง เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อ
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ก. รายนามคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสือ่สาร และการโทรคมนาคม  

วุฒิสภา 
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วุฒิสภา 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

๑. พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายสมบูรณ์  งามลักษณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง 
๓. นายจเด็จ  อินสว่าง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง 
๔. พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม 
๕. นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. นายนิพนธ์  นาคสมภพ  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม  ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พลตํารวจโท จิตติ  รอดบางยาง  กรรมาธิการ 
๙. นายวิรัตน์  เกสสมบูรณ์  กรรมาธิการ 
๑๐. นายศักด์ิชัย  ธนบุญชัย  กรรมาธิการ 
๑๑. พลเอก สกล  ช่ืนตระกูล  กรรมาธิการ 
๑๒. พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา  กรรมาธิการ 
๑๓. นายสมชาย  เสียงหลาย  กรรมาธิการ 
๑๔. นางประภาศรี  สุฉันทบุตร   กรรมาธิการ 
๑๕. นายเกียว  แก้วสุทอ  กรรมาธิการ 
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๑. พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
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ข. รายนามคณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยี
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อนุกรรมาธิการ 
 ๑. นายนิพนธ์  นาคสมภพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒. นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ  
  คนท่ีหนึ่ง 
 ๓. นายสุวรรณ  เลิศปัญญาโรจน์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนท่ีสอง 
 ๔. พันตํารวจเอก นิเวศน์  อาภาวศิน อนุกรรมาธิการ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักด์ิ  กีรติวินทกร อนุกรรมาธิการ 
 ๖. นายพสิธฐ์  อชิรสวัสด์ิ    อนุกรรมาธิการ  
 ๗. นายพัฒนพงค์  หนูพันธ์ อนุกรรมาธิการ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก สุมาส  วงศ์สุนพรัตน์   อนุกรรมาธิการ 
 ๙. นายอมรเทพ  จิรัฐิติเจริญ อนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. นายวรวุฒิ  ทวีปวรเดช อนุกรรมาธิการ  
 ๑๑. นายวงศ์วิทย์  วิจารณรงค์ อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑. นายมาลินน้อย  อินทรสิทธ์ิ  ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นายวิจิตร  เกิดน้อย ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๓. นายสิโรตม์  รัตนามหัทธนะ ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๔. นายนิศาพล นนทะสุต ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๕. นายสุระ  เกนทะนะศิล ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  
ฝ่ายเลขานุการ  
๑. นางสาวภภัฏ  ไชยาคํา   วิทยากรชํานาญการ    
๒. นางสาวสุนิษา  ลอยฟ้า  นิติกรชํานาญการ 
๓. นายนรพนธ์  โชคเจริญพัฒนกิจ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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ค. ภาพถ่ายการเข้าร่วมรับฟงัขอ้มูล และแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
 ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร 
    และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 

 การเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประโยชน์ของประเทศไทย  กับ          
การประยุกต์ ใช้ เทคโน โล ยี  5G” ในวัน ศุก ร์ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒               
ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร 

 การป ระชุ ม คณ ะกรรม าธิ ก ารการ เท ค โน โล ยี ส ารสน เทศ  การ ส่ื อส าร               
และการโทรคมนาคม วุฒิสภา กรณีการรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการ
ประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz 
จากผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช .) ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒         
ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร 

 การแถลงข่าวของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร        
และการโทรคมนาคม  วุฒิ สภา กรณีการรับฟั งข้อมูล ข้อเท็จจริงเก่ียวกับ         
การประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz 
จากผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช .) ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒         
ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร 
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การเขา้ร่วมรับฟังขอ้มลูและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเหน็
ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสือ่สาร และการโทรคมนาคม วฒุสิภา
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การเขา้ร่วมรับฟังขอ้มลูและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็

  
ณ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสยีง กิจก�รโทรทศัน์ และกิจก�ร

โทรคมน�คมแหง่ช�ติ 
วนัองัค�รที ่๒๙ ตุล�คม ๒๕๖๒
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ก�รจัดก�รประชมุเชงิปฏิบัติก�ร 

“ประโยชน์ของประเทศไทย 
กบัการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี 5G” 

วนัศุกร์ที ่๒๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒ 
ณ อ�ค�รสขุประพฤติ กรุงเทพมห�นคร 

ก�รประชมุเชงิปฏิบัติก�ร 
โดยผูใ้ชบ้ริก�รเทคโนโลย ี5G 
ภ�คเช�้



103ก�รประชมุเชงิปฏิบัติก�ร โดยผูม้โีอก�ส 
ใหบ้ริก�รคลืน่คว�มถี่ด้วยเทคโนโลย ี5G 

ภ�คบ่�ย
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การประชมุคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสือ่สาร และการ
โทรคมนาคม วฒุสิภา 

 กรณีการรับฟังขอ้มลู  
ขอ้เท็จจริงเกีย่วกบัการประมลูคลื่น 
ความถีย่่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz  

๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz   
จากผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  

กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.)  
วนัจันทร์ที ่๑๖ ธันว�คม ๒๕๖๒ ณ อ�ค�รรัฐสภ� (เกียกก�ย) กรุงเทพมห�นคร
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ก�รเข้�ร่วมรับฟังข้อมลูและแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็
ของคณะกรรม�ธิก�รก�รเทคโนโลยสี�รสนเทศ 

ก�รสือ่ส�ร และก�รโทรคมน�คม วฒุสิภ�

จ�กผูแ้ทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสยีง กิจก�รโทรทศัน์ 
และกิจก�รโทรคมน�คมแหง่ช�ติ (กสทช.)  
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ก�รแถลงข่�วของคณะกรรม�ธิก�รก�รเทคโนโลยสี�รสนเทศ ก�รสือ่ส�ร และก�ร

โทรคมน�คม วฒุสิภ�   
กรณีการรับฟังขอ้มลู ขอ้เทจ็จริงเกีย่วกบัการประมลูคล่ืนความถีย่า่น 

๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz  
จากผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  

กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.)  
  

วนัจันทร์ที ่๑๖ ธันว�คม ๒๕๖๒ ณ หอ้งโถง ชั้น ๑ อ�ค�รรัฐสภ� (เกียกก�ย) 
กรุงเทพมห�นคร
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ง. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต 

ให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม
 เคลื่อนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz 

๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz 
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ง. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต 

ให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม
 เคลื่อนที่สากล ย่าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz 

๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz 
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารอนญุาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล   
ย่าน  ๗๐๐  MHz  ๑๘๐๐  MHz  ๒๖๐๐  MHz  และ  ๒๖  GHz 

 
 

โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  เพ่ือส่งเสริม  
การใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนและ
ประโยชน์สาธารณะ  ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
และการประกอบกิจการส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  ( International  Mobile  
Telecommunications - IMT)  จะก่อให้ เกิดผลดีต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
ของประเทศไทยให้มีความทันสมัย  สอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลก  อีกทั้งเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๒๗  (๔)  มาตรา  ๔๕   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจัดสรร
คล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๒๗  (๒)  (๖)  (๘)  (๑๑)  (๑๓)  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกอบกับมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๔๙  มาตรา  ๗  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๖๖  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๖๒
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ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าส่ังอื่นใด  ในส่วนท่ีมีก าหนดไว้แล้ว   
ในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“คลื่นความถี่ย่าน  ๗๐๐  MHz”  หมายความว่า  คล่ืนความถ่ีย่าน  ๗๐๐  MHz  ตามแผน

ความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  (International  Mobile  Telecommunications - IMT)  
ย่านความถี่  ๗๐๓ - ๗๔๘/๗๕๘ - ๘๐๓  เมกะเฮิรตซ์  ที่  กสทช.  พิจารณาอนุญาตให้ใช้ตามที่ก าหนด
ในข้อ  ๔  ของประกาศนี้ 

“คลื่นความถี่ย่าน  ๑๘๐๐  MHz”  หมายความว่า  คลื่นความถี่ย่าน  ๑๘๐๐  MHz  ตามแผน
ความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  (International  Mobile  Telecommunications - IMT)  
ย่านความถี่  ๑๗๑๐ - ๑๗๘๕/๑๘๐๕ - ๑๘๘๐  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ที่  กสทช.  พิจารณาอนุญาต 
ให้ใช้ตามที่ก าหนด  ในข้อ  ๔  ของประกาศนี้ 

“คลื่นความถี่ย่าน  ๒๖๐๐  MHz”  หมายความว่า  คลื่นความถี่ย่าน  ๒๖๐๐  MHz  ตามแผน
ความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  (International  Mobile  Telecommunications - IMT)  
ย่านความถี่  ๒๕๐๐ - ๒๖๙๐  เมกะเฮิรตซ์  ที่  กสทช.  พิจารณาอนุญาตให้ใช้ตามที่ก าหนดในข้อ  ๔  
ของประกาศนี้ 

“คลื่นความถี่ย่าน  ๒๖  GHz”  หมายความว่า  คล่ืนความถ่ีย่าน  ๒๖  GHz  ตามแผนความถี่
วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  ( International  Mobile  Telecommunications - IMT)   
ย่านความถี่  ๒๔.๒๕ - ๒๗  กิกะเฮิรตซ์  ที่  กสทช.  พิจารณาอนุญาตให้ใช้ตามที่ก าหนดในข้อ  ๔   
ของประกาศนี้ 

“ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี”่  หมายความว่า  ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามพระราชบญัญตัิ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่   ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพื่อใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม 

“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
“ผู้เข้าร่วมการประมูล”  หมายความว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตที่  กสทช.  พิจารณาว่ามีคุณสมบัติ

และปฏิบัติตามข้อก าหนด  และเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
“ผู้ชนะการประมูล”  หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ชนะการประมูลและมีสิทธิได้รับ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่  กสทช.  จะอนุญาต 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก  กสทช.  เพื่อประกอบกิจการตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๖๒
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หมวด  ๑ 
การให้อนุญาต 

 
 

ข้อ ๔ คลื่นความถี่ที่  กสทช.  จะพิจารณาอนุญาตใหใ้ช้ตามประกาศนี้  มีรายละเอียดชุดคลืน่
ความถี่  ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่  และราคาขั้นต่ าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ดังนี้ 

ย่านความถี ่ ช่วงความถี่วิทยุ จ านวนชุด
ความถี ่

ขนาดความกว้างแถบ
คลื่นความถี ่

ราคาขั้นต่ า 
(ล้านบาท/ชุดคลื่นความถี่) 

๗๐๐  MHz ๗๓๓ - ๗๔๘/ 
๗๘๘ - ๘๐๓ 

๓ ๒  x  ๕  MHz ๘,๗๙๒ 

๑๘๐๐  MHz ๑๗๕๐ - ๑๗๘๕/ 
๑๘๔๕ - ๑๘๘๐ 

๗ ๒  x  ๕  MHz ๑๒,๔๘๖ 

๒๖๐๐  MHz ๒๕๐๐ - ๒๖๙๐ ๑๙ ๑๐  MHz ๑,๘๖๒ 
๒๖  GHz ๒๔.๓ - ๒๗.๐ ๒๗ ๑๐๐  MHz ๔๒๓ 

ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๒๖๐๐  MHz  ส าหรับช่วงความถี่  ๒๖๐๐ - ๒๖๒๐  MHz  
จะสามารถใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการในพ้ืนท่ีบางส่วนของกรุงเทพมหานคร  ลพบุรี  สระบุรี  
อยุธยา  นครปฐม  กาญจนบุรี  ราชบุรี  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  นครนายก  สงขลา  เชียงใหม่  พิษณุโลก  
เพชรบูรณ์  ร้อยเอ็ด  ยโสธร  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  ได้ภายหลังจาก  
สิ้นสุดระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการใช้งานอยู่เดิม  โดย  กสทช.  จะได้ก าหนดต่อไป 

ทั้งนี้  ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายสามารถเสนอจ านวนชุดคลื่นความถี่ได้ไม่เกินเพดาน 
คลื่นความถี่ในแต่ละย่าน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ย่านคลื่นความถี่  เพดานคลื่นความถี่ (MHz) 
๗๐๐ MHz ๒ x ๑๕ 

๑๘๐๐ MHz ๒ x ๒๐ 
๒๖๐๐ MHz ๑๐๐ 

๒๖ GHz ๑๒๐๐ 

ข้อ ๕ ผู้ชนะการประมูลตามประกาศนี้  เม่ือได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับ
ใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว  กสทช.  จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  ตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  เพื่อประกอบกิจการตามขอบเขตการอนุญาต 

กรณีผู้ชนะการประมูลตามประกาศนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  หรือเป็นผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามอยู่แล้ว  เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการด าเนินการ  
ก่อนรับใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว  กสทช.  จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจก าร 

้หนา   ๑๖
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ตามขอบเขตการอนุญาตที่  กสทช.  ก าหนดเพ่ิมเติมภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่ได้รับอยู่เดิม  แล้วแต่กรณี 

ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย  ทั้งนี้  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม  
ที่ใช้ในการประกอบกิจการตามขอบเขตการอนุญาต  และผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  
และประกาศที่เกี่ยวข้องด้วย 

หมวด  ๒ 
คุณสมบตัิของผู้ขอรับใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตกิารประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ  ๓  ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม   

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายไทย  และต้องมิใช่คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องก าหนดข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วย  การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็น
การครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว  พร้อมค ารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
ว่าจะไม่ด าเนินการใด ๆ  อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว  เว้นแต่เป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศ
ดังกล่าว 

ภายหลังการประมูล  กรณีผู้รับใบอนุญาตมีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่ าว 
ให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว   

(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น  โดยไม่เป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ไม่เป็นบริษัทในเครือ  ไม่เป็นบริษัทในกลุ่ม  ไม่เป็นผู้มีอ านาจควบคุมหรือถูกควบคุม  
หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น   
ตามข้อก าหนดในแบบค าขอรับใบอนุญาต  แบบที่  ๓  รายงานการถือครองหุ้นและการมีอ านาจควบคุม  
แนบท้ายประกาศนี้  เว้นแต่กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น  
โดยจะต้องไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่านเดียวกัน 

้หนา   ๑๗
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(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎการประมูลและ
เงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต  จากการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมที่ผ่านมา  และจะต้องไม่เป็นนิติบุคคลอื่นซึ่งมีกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจ
ในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  หรือ 
ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าว  หรือจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มี  
ความเกี่ยวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าว  โดยไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ไม่เป็นบริษัทในเครือ  
ไม่เป็นบริษัทในกลุ่ม  ไม่เป็นผู้มีอ านาจควบคุมหรือถูกควบคุม  หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าว  ตามข้อก าหนดในแบบค าขอรับ
ใบอนุญาต  แบบที่  ๓  รายงานการถือครองหุ้นและการมีอ านาจควบคุม  แนบท้ายประกาศนี้  เว้นแต่ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ด าเนินการตามที่  กสทช.  ก าหนดจากกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ
การประมูลและเงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาตจากการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมที่ผ่านมาครบถ้วนแล้ว 

(๕) กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต 
ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ในการตรวจสอบ  หากปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด  หรื อ 
หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการประมูล  หรือผู้ชนะการประมูล  
ไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด  กสทช.  จะตัดรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้ขอรับ
ใบอนุญาต  ผู้เข้าร่วมการประมูล  หรือผู้ชนะการประมูล  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
การขอรับใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๗ ในการขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องด าเนินการดังต่อไปนี้  ณ  วันที่ยื่นค าขอ 
(๑) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  

และแนบเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่ก าหนดในภาคผนวก  ก  พร้อมส าเนาจ านวน  ๑  ชุด   
และเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ  ส านักงาน  กสทช.  เลขที่  ๘๗  ซอยพหลโยธิน  ๘   
ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐  ทั้งนี้  ส านักงาน  กสทช.  
จะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล  ได้แก่  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือ 
บริคณห์สนธิ  และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  ประกอบการพิจารณาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตด้วย 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องด าเนินตามข้อ  ๖  (๒)  โดยจัดส่งเอกสารของผู้ขอรับใบอนุญาต
ที่ก าหนดข้อห้ามให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยการก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง า
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กิจการโดยคนต่างด้าว  พร้อมค ารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ด าเนินการใด ๆ   
อันเป็นการขัดต่อข้อหา้มดงักล่าว  ทั้งนี้  ตามข้อก าหนดในแบบค าขอรบัใบอนญุาต  แบบที่  ๒  ค ารับรอง
ของผู้ขอรับใบอนุญาต  แนบท้ายประกาศนี้ 

นอกจากการรับรองตามข้างต้นแล้ว  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องท าการรับรองตามข้อก าหนด  
ในมาตรการข้อจ ากัดพฤติกรรมสมยอมในการตกลงราคาประมูล  การรับรองว่าเมื่อได้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่แล้ว  ผู้ขอรับใบอนุญาตยินยอมที่จะจัดให้มีและปฏิบัติตามแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
ไซเบอร์  แผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   
ที่  กสทช.  เห็นชอบ  และลงนามรับรองในหนังสือยินยอมของผู้เข้าร่วมการประมูล 

(๓) ช าระค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตในอัตรา  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)   
เป็นเงินสดหรือเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  สั่งจ่ายส านักงาน  กสทช.  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อส านักงาน  
กสทช.  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันท าการ  โดยให้ถือว่าเป็นค่าพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้  
คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  และส านักงาน  กสทช.  จะไม่คืนเงินจ านวนดังกล่าว
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

(๔) วางหลักประกันการประมูลเป็นเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งหมายความถึง  บริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  และให้หมายความรวมถึงธนาคารพาณิ ชย์เพ่ือรายย่อย  
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  และสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  ที่สั่งจ่ายส านักงาน  กสทช.  ซึ่งเป็นเช็ค  
ลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อส านักงาน  กสทช.  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันท าการ  หรือหนังสือ 
ค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยต้องวางหลักประกันการประมูล  ดังนี้ 

 (๔.๑) กรณีการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๗๐๐  MHz  ให้วางหลักประกัน
การประมูล  เป็นจ านวนเงิน  ๒,๖๓๗,๖๐๐,๐๐๐  บาท  (สองพันหกร้อยสามสิบเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) 

 (๔.๒) กรณีการขอรับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๑๘๐๐  MHz  ให้วางหลักประกนั
การประมูล  เป็นจ านวนเงิน  ๔,๙๙๔,๔๐๐,๐๐๐  บาท  (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

 (๔.๓) กรณีการขอรับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๒๖๐๐  MHz  ให้วางหลักประกนั
การประมูล  เป็นจ านวนเงิน  ๑,๘๖๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองล้านบาทถ้วน) 

 (๔.๔) กรณีการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๒๖  GHz  ให้วางหลักประกัน
การประมูล  เป็นจ านวนเงิน  ๕๐๗,๖๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าร้อยเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) 

หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามวิธีการขอรับใบอนุญาตที่  กสทช.  ก าหนด  ส านักงาน  
กสทช.  จะไม่รับค าขอรับใบอนุญาต 
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กสทช.  สงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกันการประมูลดังกล่าว  ในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมการประมูล  
หรือผู้ชนะการประมูล  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล  กฎการประมูล  หรือเงื่อนไขก่อนรับ
ใบอนุญาตที่ก าหนด 

ทั้งนี้  ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตอาจร้องขอให้ส านักงาน  กสทช.  ประสานงานกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  เพ่ือพิจารณาผ่อนผันตามแนวทางการก ากับลูกหนี้รายใหญ่แก่กลุ่ม ธุรกิจที่มี
ศักยภาพและมีฐานะกิจการท่ีมั่นคงส าหรับธนาคารพาณิชย์ก็ได้  เนื่องจากการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
เป็นกลไกที่ส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  หรือการประกอบธุรกิจลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศ   

ข้อ ๘ ส านักงาน  กสทช.  จะด าเนินการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต  ดังนี้ 
(๑) ส านักงาน  กสทช.  จะพิจารณาตรวจสอบแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 

ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว  และเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้ในการพิจารณาให้ครบถ้วน 
(๒) หากปรากฏว่าแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและเอกสารส าหรับการพิจารณา

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตในข้อ  ๒  ของภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศนี้  ไม่ครบถ้วน  หรือ 
ไม่เพียงพอ  ส านักงาน  กสทช.  จะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายใน  
ห้าวันท าการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง  ทั้งนี้  หากครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  ผู้ขอรับใบอนุญาต 
ยังมิได้ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้ง  จะถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์  
จะยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

(๓) ส านักงาน  กสทช.  จะด าเนินการพิจารณาวา่ผู้ขอรบัใบอนุญาตมีคุณสมบตัิตามข้อก าหนด
ในข้อ  ๖  ครบถ้วนหรือไม่  และน าเสนอ  กสทช.  พิจารณา  โดยจะแจ้งผลการพิจารณาการเป็น
ผู้เข้าร่วมการประมูลให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันยื่นค าขอ  หรือวันที่ได้รับ
เอกสารหลักฐานครบถ้วนตามข้อ  ๘  (๒)  จากผู้ขอรับใบอนุญาตทุกราย  โดยส านักงาน  กสทช.   
จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลให้ทราบเป็นการทั่วไป 

ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยในคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อก าหนดในข้อ  ๖  ส านักงาน  
กสทช.  อาจให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชีแ้จงข้อมลูรายละเอียดเพ่ิมเตมิเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบตัขิอง
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

(๔) กรณีที่  กสทช.  พิจารณาว่าผู้ขอรับใบอนุญาตรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ได้ปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนดให้ครบถ้วน  ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ  กสทช.  เพ่ือให้ทบทวนภายในสามวันท าการ
นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  โดยการอุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เก่ียวข้อง  
กสทช.  จะแจ้งผลการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับอุทธรณ์  ค าวินิจฉัยของ  กสทช.   
ให้ถือเป็นที่สุด 
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(๕) กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วมการประมูล  ส านักงาน  
กสทช.  จะคืนหลักประกันการประมูลให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล 

หมวด  ๔ 
การประมูล 

 
 

ข้อ ๙ กสทช.  จะใช้วิธีการประมูล  ในรูปแบบดังนี้ 
(๑) กสทช.  จะเปิดประมูลชุดคลื่นความถี่ย่าน  ๗๐๐  MHz  ๑๘๐๐  MHz  ๒๖๐๐  MHz  

และ  ๒๖  GHz  ตามล าดับ  โดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่แบบ  Simultaneous  Ascending  Clock  
Auction  ประกอบด้วยสองขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นตอนการจัดสรรชุดคลื่นความถี่  (Allocation  Stage)  
และข้ันตอนการก าหนดย่านความถี่  (Assignment  Stage)  ท้ังนี้  กฎการประมูลให้เป็นไปตาม
รายละเอียดในภาคผนวก  ข  ท้ายประกาศนี้ 

(๒) กรณีมีผู้ เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ที่ เปิดประมูลทั้ งหมดหนึ่ งราย  กสทช.   
จะเปิดรับค าขอรับใบอนุญาตเพ่ิมเติมเป็นระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันท่ีส านักงาน  กสทช.  ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล  ภายหลังจากครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  กสทช.   
จะด าเนินการประมูลตามกระบวนการประมูลในประกาศนี้ต่อไป 

 ภายหลังการประมูลตามวรรคหนึ่ง  หากยังคงมีชุดคลื่นความถี่เหลืออยู่   กสทช.   
อาจพิจารณาด าเนินการประมูลชุดคลื่นความถี่ที่เหลือตามความเหมาะสมก็ได้ 

(๓) ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูล  กสทช.  สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประมูล  และ  
อาจพิจารณาก าหนดการประมูลครั้งต่อไปตามความเหมาะสม   

(๔) กสทช.  จะรับรองผลการประมูลภายในเจ็ดวันนับจากวันสิ้นสุดการประมูลโดยส านักงาน  
กสทช.  จะแจ้งผลการประมูลแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายทราบ  และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะ  
การประมูลให้ทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งน้ี  ส านักงาน  กสทช.  จะคืนหลักประกันการประมูลให้แก่  
ผู้ทีไ่ม่ชนะการประมูลภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 

ข้อ ๑๐ ผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระเงินประมูลคลื่นความถี่  ดังนี้ 
(๑) การช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน  ๗๐๐  MHz   
 ผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระเงินประมูลคลื่นความถ่ี  ตามราคาการประมูลสูงสุด  

ของผู้ชนะการประมูลแต่ละราย  โดยแบ่งจ่ายเป็นสิบงวด  ดังนี้ 
 งวดที่หนึ่ง  ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่เป็นจ านวนร้อยละสิบของราคาการประมูลสูงสุด  

พร้อมหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพือ่ค้ าประกันการช าระเงนิประมลูคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือ  ไม่น้อยกวา่
สิบห้าวันก่อนวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๗๐๐  MHz 
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 งวดที่สองถึงงวดท่ีสิบ  ช าระเงินค่าคล่ืนความถ่ีร้อยละสิบของราคาการประมูลสูงสุด   
ในแต่ละงวดช าระเงินของปีที่สองถึงปีที่สิบ  และจัดส่งหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงนิประเภทธุรกจิ
ธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพ่ือค้ าประกันการช าระเงิน 
ค่าคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบรอบการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละปี 

 ส านักงาน  กสทช.  จะคืนหนังสือค้ าประกันที่ได้เคยน าส่งไว้ในงวดก่อนหน้าภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตช าระเงินค่าคลื่นความถี่ในแต่ละงวด  ทั้งนี้  เงินค่าคลื่นความถี่  
ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระยังไม่รวมภาษี  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และดอกเบี้ย  ตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒) การช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน  ๑๘๐๐  MHz 
 ผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามราคาการประมูลสูงสุดของผู้ชนะ 

การประมูลแต่ละราย  โดยแบ่งจ่ายเป็นสามงวด  ดังนี้ 
 งวดที่หนึ่ง  ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่เปน็จ านวนร้อยละห้าสิบของราคาการประมลูสูงสดุ  

พร้อมหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือ  ภายใน 
เก้าสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล 

 งวดที่สอง  ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่เป็นจ านวนร้อยละยี่สิบห้าของราคาการประมูลสูงสุด  
พร้อมหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีงวดท่ีสาม  ภายใน 
สิบห้าวันเมื่อครบก าหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  โดยส านักงาน  กสทช.  จะคืน
หนังสือค้ าประกันที่ได้น าส่งในงวดที่หนึ่งภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตช าระเงินประมูล  
คลื่นความถี่งวดที่สอง   

 งวดที่สาม  ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่เป็นจ านวนร้อยละยี่สิบห้าของราคาการประมูลสูงสุด  
ภายในสิบห้าวันเมื่อครบก าหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  โดยส านักงาน  กสทช.   
จะคืนหนังสือค้ าประกันที่ได้น าส่งในงวดที่สองภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตช าระเงิน
ประมูลคลื่นความถี่งวดที่สาม   

ทั้งนี้   เงินประมูลคล่ืนความถี่ที่ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายต้องช าระ  ยังไม่รวมภาษี  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และดอกเบี้ย  ตามที่กฎหมายก าหนด 

(๓) การช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน  ๒๖๐๐  MHz 
 ผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามราคาการประมูลสูงสุดของผู้ชนะ

การประมูลแต่ละราย  โดยแบ่งจ่ายเป็นเจ็ดงวด  ดังนี้ 
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 งวดที่หนึ่ง  ช าระเงินค่าคลื่นความถี่ร้อยละสิบของราคาการประมูลสูงสุด  และหนังสือ  
ค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือ  ภายในเก้าสิบวัน 
นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล 

 งวดที่สองถึงงวดที่เจ็ด  ช าระเงินค่าคลื่นความถี่ร้อยละสิบห้าของราคาการประมูลสูงสุด  
และจัดส่งหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ครบรอบการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในปีที่ห้าถึงปีที่สิบ  ตามล าดับ 

 ทั้งนี้  หากผู้ชนะการประมูลไม่ด าเนินการขยายโครงข่ายตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  ๑๗  
(๒)  (๒.๑)  โดยใช้เทคโนโลยี  IMT-2020  ผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระเงินค่าคลื่นความถี่ที่เหลือ 
ร้อยละสิบของราคาการประมูลสูงสุดเป็นจ านวนเก้างวดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบรอบการอนุญาตให้ใช้ 
คลื่นความถี่ในปีที่สองถึงปีที่สิบแทน  และจัดส่งหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภท 
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพ่ือค้ าประกันการช าระเงิน 
ค่าคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือในแต่ละปี  โดยไม่ถือว่าผู้ชนะการประมูลกระท าการผิดเงื่อนไขตามข้อ  ๑๗  (๕) 

 ส านักงาน  กสทช.  จะคืนหนังสือค้ าประกันที่ได้เคยน าส่งไว้ในงวดก่อนหน้าภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตช าระเงินค่าคลื่นความถี่ในแต่ละงวด  ทั้งนี้   เงินค่าคลื่นความถี่ที่ผู้รับ 
ใบอนุญาตต้องช าระยังไม่รวมภาษี  ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  และดอกเบี้ย  ตามที่กฎหมายก าหนด 

(๔) การช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน  ๒๖  GHz 
 ผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามราคาการประมูลสูงสุดของผู้ชนะ

การประมูลแต่ละรายภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล 
 ทั้งนี้  เงินประมูลคลื่นความถี่ที่ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายต้องช าระ  ยังไม่รวมภาษี  

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และดอกเบี้ย  ตามที่กฎหมายก าหนด 
(๕) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สองหรืองวดอื่น ๆ  ให้ครบถ้วน

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนเพ่ิม  เป็นจ านวนเงิน
เท่ากับผลคูณของจ านวนเงินประมูลคลื่นความถี่ที่ค้างช าระกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี  ค านวณ
เป็นรายวัน  โดยหากพ้นก าหนดช าระเงินตามเวลาที่ระบุ  จะถือว่าผู้รับใบอนุญาตกระท าผิดเงื่อนไข  
ของประกาศนี้  และ  กสทช.  อาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

(๖) ในการช าระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง  ให้ส านักงาน  กสทช.  น าหลักประกัน  
การประมูลของผู้ชนะการประมูลแต่ละรายมาช าระเป็นเงินประมูลคล่ืนความถ่ีก่อน  และให้ผู้ชนะ  
การประมูลแต่ละรายช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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หมวด  ๕ 
ข้อก าหนดในการอนุญาต 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
เงื่อนไขการด าเนินการกอ่นรับใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ชนะการประมูลจะต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง  พร้อมจัดส่งหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงิน

ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพ่ือค้ าประกัน
การช าระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่เหลือ  ตามที่ก าหนดในข้อ  ๑๐ 

(๒) หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานและข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการอนุญาตส าหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่จัดส่งตามข้อ  ๔  ของภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศนี้  
ไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ  ผู้ชนะการประมูลจะต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง  
ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน  กสทช.  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็น 
ผู้ชนะการประมูล  เว้นแต่ผู้ชนะการประมลูย่าน  ๗๐๐  MHz  ให้ด าเนินการดังกล่าวไม่นอ้ยกว่าสิบหา้วนั
ก่อนวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๗๐๐  MHz  และกรณีผู้ชนะการประมูลย่าน  ๒๖  GHz  
ให้ด าเนินการดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน  
๒๖  GHz 

กรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ที่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  
กสทช.  จะด าเนินการริบหลักประกันการประมลู  และผู้ชนะการประมูลรายดังกล่าวตอ้งชดใช้ค่าเสียหาย
เบื้องต้นต่อหนึ่งชุดคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูลเป็นจ านวนเงินตามข้อก าหนดในแบบค าขอรับใบอนญุาต
แบบที่  ๕  หนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต  แนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ผู้ชนะการประมูลที่ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตรายดังกล่าว  และ 
นิติบุคคลอื่น  ซึ่งมีกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของ  
ผู้ชนะการประมูลที่ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตรายดังกล่าว  หรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกัน
กับผู้ชนะการประมูลที่ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตรายดังกล่าว  โดยการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
เป็นบริษัทในเครือ  เป็นบริษัทในกลุ่ม  เป็นผู้มีอ านาจควบคุมหรือถูกควบคุม  กับผู้ชนะการประมูล 
ที่ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตรายดังกล่าว  หรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุม
เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ชนะการประมูลที่ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตรายดังกล่าว   
ตามข้อก าหนดในแบบค าขอรับใบอนุญาต  แบบที่  ๓  รายงานการถือครองหุ้นและการมีอ านาจควบคุม  

้หนา   ๒๔
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แนบท้ายประกาศนี้  จะไม่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมใด ๆ  ได้ต่อไป  จนกว่า  กสทช.  พิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๑๒ กสทช.  จะให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สามแก่ผู้ชนะการประมูลแต่ละราย  ภายหลังจากผู้ชนะการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข  
การด าเนินการก่อนรับใบอนุญาตครบถ้วนและถูกต้อง 

ส่วนที ่ ๒ 
ระยะเวลาการอนุญาต  และขอบเขตการอนญุาต 

 
 

ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีได้รับอนุญาตตามประกาศนี้  และใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  ให้มีระยะเวลาการอนุญาตสิบห้าปีนับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต  ท้ังนี้   
กรณีคลื่นความถี่ย่าน  ๗๐๐  MHz  ให้วันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๔  
หรือจนกว่า  กสทช.  จะก าหนดเป็นอย่างอื่น  โดยส านักงาน  กสทช.  จะมีหนังสือแจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๗๐๐  MHz  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่   
หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามอยู่แล้ว  ให้มีระยะเวลาการอนุญาตเฉพาะ
บริการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ที่ ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 
เป็นระยะเวลาสิบห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

ผู้รับใบอนุญาตจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขกอ่นเลิกกิจการตามที่  กสทช.  ก าหนด  และจะต้องสง่
แผนการบริหารจัดการผู้ใช้บริการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองปีก่อนระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง  
ทั้งนี้  เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ  และผู้รับใบอนุญาตจะต้องคืนคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตให้แก่  
กสทช.  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต 

ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะของการให้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม  เพ่ือให้เช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม  (Network  Provider  and  Service  Provider)  
และการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม  (Telecommunications  Facility)   
โดยมีขอบเขตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวทั่วราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้  กิจการโทรคมนาคม
ที่ได้รับอนุญาตให้รวมถึงลักษณะและประเภทของบริการ  ดังนี้ 

(๑) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 
(๒) การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานในกิจการโทรคมนาคม 
(๓) การให้บริการโทรคมนาคม  ได้แก่ 
 (๓.๑) การให้บริการเสียง  (Voice) 
 (๓.๒) การให้บริการข้อมูล  (Data) 
 (๓.๓) การให้บริการพหุสื่อ  หรือสื่อผสม  (Multimedia/Broadband  Internet) 
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ทั้งนี้  ขอบเขตการประยุกต์ใช้เพ่ือการให้บริการโทรคมนาคมเป็นไปตามมาตรฐานและเทคโนโลยี
การใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  (International  Mobile  Telecommunication - IMT) 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง  หรือกิจการโทรทัศน์   
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด  ๖ 
เงื่อนไขในการอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุและ  
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  ภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล  ( International  
Mobile  Telecommunications - IMT)  ย่านความถี่  ๗๐๓ - ๗๔๘/๗๕๘ - ๘๐๓  เมกะเฮิรตซ์  
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  
แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  (International  Mobile  Telecommunications - IMT)  
ย่านความถี่  ๑๗๑๐ - ๑๗๘๕/๑๘๐๕ - ๑๘๘๐  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  ( International  Mobile  Telecommunications - IMT)  ย่านความถี่  
๒๕๐๐ - ๒๖๙๐  เมกะเฮิรตซ์  ประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล  ( International  
Mobile  Telecommunications-IMT)  ย่านความถี่  ๒๔.๒๕ - ๒๗  กิกะเฮิรตซ ์ เงื่อนไขในการอนญุาต
ส าหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม  ตลอดจนระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  
ข้อก าหนด  หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ  ที่  กสทช.  ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๑๖ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ ในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม  ค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถ่ี  ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม   
การจัดสรรรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กสทช.  ก าหนด 
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ข้อ ๑๗ การจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๑๘๐๐  MHz  จะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม

เพ่ือการประกอบกิจการครอบคลุมจ านวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนประชากรทั้งหมด
ภายในสี่ปีนับจากวันที่ไดร้ับอนุญาต  และครอบคลุมจ านวนประชากรไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้สิบของจ านวน
ประชากรทั้งหมดภายในแปดปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาต 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๒๖๐๐  MHz  จะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม
เพ่ือการประกอบกิจการและบริการโทรคมนาคมท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเมืองศู นย์กลางทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ  ดังนี้ 

 (๒.๑) จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการประกอบกิจการและบริการโทรคมนาคม  
ท่ีครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตส่งเสริมเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  ตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก  ณ  วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพ้ืนที่ดังกล่าว  ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต  ทั้งนี้  ผู้รับใบอนุญาตอาจร้องขอให้ส านักงาน  กสทช.  ประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตในการจัดให้มีโครงข่าย
โทรคมนาคมในพ้ืนที่ข้างต้นก็ได้ 

 (๒.๒) จัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการประกอบกิจการและบริการโทรคมนาคม  
ที่ครอบคลุมพื้นที่เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  ได้แก่  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จังหวัดเชียงใหม่  
นครราชสีมา  ขอนแก่น  สงขลา  และภูเก็ต  เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรองรับ  
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ  
ของจ านวนประชากรทั้งหมดในแต่ละจังหวัด  ภายในสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

ท้ังนี้  การจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการประกอบกิจการ  ให้รวมถึงการสร้างหรือเช่า
โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ  แต่ไม่รวมถึงการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศของผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น 

(๓) โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตจะต้องรองรับอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล 
ไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทข้อมูลที่  กสทช.  ประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้โฆษณายืนยันมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมของตนไว้  ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่ได้โฆษณาไว้นั้น 

(๔) เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติและการลงทุนตามเงื่อนไขในการจัดให้มี
โครงข่ายโทรคมนาคมอย่างชัดเจน  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินการติดตั้ง
โครงข่ายโทรคมนาคมตามระยะเวลาที่  กสทช.  ก าหนด  และจะต้องส่งมอบหลักฐานสนับสนุนเพ่ือแสดง
อัตราความเร็วในการส่งข้อมูลโดยเฉลี่ยตามที่  กสทช.  ร้องขอ  ทั้งนี้  กสทช.  จะก าหนดหลักเกณฑ์  
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เงื่อนไข  และวิธีการวัดความครอบคลุมในพ้ืนที่ให้บริการ  และการวัดอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล  
ในภายหลัง   

(๕) กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม   
เพ่ือการประกอบกิจการตามข้อ  ๑๗  (๑)  (๒)  โดยไม่มีเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายได้  ซึ่งถือเป็นการ 
เอาเปรียบผู้บริโภคในการที่จะไดร้ับบริการจากคลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์
สาธารณะ  ย่อมมีผลเป็นการปฏิเสธสิทธิที่ผู้บริโภคหรือผู้รับใบอนุญาตรายอื่นพึงมีพึงได้จากการให้บริการ  
เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาในแต่ละช่วงแล้ว  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องช าระค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ  
ศูนย์จุดศูนย์ห้าของราคาประมูลสูงสุดของผู้รับใบอนุญาตตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข  
ภายในระยะเวลาที่  กสทช.  ก าหนด 

ทั้งนี้   ผู้รับใบอนุญาตสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใดก็ได้ตามข้อเสนอแนะของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ  (ITU-R  Recommendations)  ที่เกี่ยวกับ  IMT-Advanced  และ/หรือ  
IMT - 2020  รวมทั้งเทคโนโลยี  IMT  ที่พัฒนาจากเทคโนโลยีดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 
ผู้รับใบอนุญาตต้องเจรจาขอร่วมใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  เช่น  พ้ืนที่ตั้งสถานี  เสา   

และอื่น ๆ  ตามที่  กสทช.  ก าหนด  จากผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่  
ในพ้ืนที่ที่จะให้บริการก่อน 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจ าเป็นต้องจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นของตนเอง  ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องเปิดให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นร่วมใช้ด้วย   

ข้อ ๑๙ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  และแผนการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลโดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลและโครงข่ายโทรคมนาคม  โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
ไซเบอร์และแผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ต่อส านักงาน  กสทช.  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ า  ๓  เดือน
ก่อนเริ่มให้บริการ  ทั้งนี้  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศ  กสทช.  ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๒๐ มาตรการเพ่ือสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยให้ครอบคลุม

ถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์  สุขภาพของผู้ใช้บริการ  การจัดท าแผนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และบริการส าหรับผู้พิการซึ่งอย่างน้อยต้องมีการก าหนดอัตรา
ค่าบริการพิเศษ  และการจัดท าใบแจ้งหนี้หรือสัญญาให้บริการที่ใช้ตัวอั กษรขนาดใหญ่หรือใช้อักษร
ส าหรับคนตาบอด  (Braille)  โดยไม่คิดค่าบริการเพ่ิม  โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งแผน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อ  ส านักงาน  กสทช.  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๓  เดือนก่อนเริ่ม
ให้บริการ  และต้องด าเนินการตามแผนภายใน  ๑  ปี  นับจากวันที่เริ่มให้บริการ  ทั้งนี้  ผู้รับใบอนุญาต

้หนา   ๒๘
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ต้องปรับปรุงแผนดังกล่าวให้  ส านักงาน  กสทช.  ทราบทุก  ๒  ปี  นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  และ 
หากส านักงาน  กสทช.  ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม   
ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการตามที่ก าหนดและรายงานผลการด าเนินการตามแผนเป็นประจ าทุกปี 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนคุ้มครองผู้บริโภค  โดยให้ครอบคลุมถึงเรื่องมาตรการ 
การรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่มีค่าบริการ  มาตรการจัดการกับบริการที่ไม่เหมาะสม  กระบวนการท าความเข้าใจ
กับประชาชนในการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  และการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการเก่ียวกับสิทธิ  
ในการใช้บริการโทรคมนาคม  ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ค าประกาศสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด  ทั้งนี้  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งแผนคุ้มครองผู้บริโภค
ต่อส านักงาน  กสทช.  ก่อนเริ่มให้บริการ  และต้องด าเนินการตามแผนทันทีที่เริ่มให้บริการ 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องสนับสนุนภารกิจของ  กสทช.  ในการให้บริการโทรคมนาคมเพ่ือสังคม  
โดยเฉพาะในเรื่องการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมสาธารณะ  และบริการอ านวยความสะดวกในการ  
ใช้บริการโทรคมนาคมสาธารณะอย่างทั่วถึง  แก่ผู้มีรายได้น้อย  คนพิการ  เด็ก  คนชรา  ผู้ที่อยู่ห่างไกล
ในชนบท  และผู้ด้อยโอกาสในสังคม  ตามหลักเกณฑ์ที่  กสทช.  ก าหนด 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตพึงระมัดระวังมิให้ผู้ ใดใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต 
ในการประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูลอันอาจขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  และต้องสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการด าเนินการใด ๆ  
เพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภค  เพื่อความปลอดภัยของสังคม  และความมั่นคงของรัฐ   

(๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่ เป็นธรรม  ซึ่งรวมถึงการก าหนดอัตราค่าบริการ 
ที่สมเหตุสมผล  ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค  มีความชัดเจน  และการให้บริการที่มีคุณภาพ  ตามหลักเกณฑ์  
ที่  กสทช.  ก าหนด   

หมวด  ๗ 
มาตรการจ ากดัพฤตกิรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล 

 
 

ข้อ ๒๑ ห้ามผู้ขอรับใบอนุญาตติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประเด็นที่เป็นการเปิดเผยข้อมูล 
อันเป็นความลับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตั้งแต่วันที่  กสทช.  
เปิดให้มีการยื่นค าขอรับใบอนุญาต  จนถึงเวลาที่  กสทช.  ประกาศผลการประมูล  ณ  วันที่การประมูล
คลื่นความถี่สิ้นสุด 

ข้อ ๒๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่กระท าการใด ๆ  ที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ

ได้รับใบอนุญาต  โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
(๒) ให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นเพ่ือประโยชน์  

ในการเสนอราคา  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมด าเนินการใด ๆ  อันเป็นการให้ประโยชน์แก่

้หนา   ๒๙
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ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาต  หรือเพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นท าการเสนอราคาสูงหรือต่ าจนเห็นได้ชัด 
ว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา  หรือเพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรือถอน  
การเสนอราคา 

(๓) ข่มขืนใจผู้อื่นให้จ ายอมร่วมด าเนินการใด ๆ  ในการเสนอราคา  หรือไม่เข้าร่วมในการ  
เสนอราคา  หรือถอนการเสนอราคา  หรือต้องท าการเสนอราคาตามที่ก าหนด  โดยใช้ก าลังประทุษร้าย  
หรือขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ  ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  หรือ
ทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สาม  จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น 

(๔) ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระท าการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าท าการ 
เสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด 

(๕) ท าการเสนอราคาต่อส านักงาน  กสทช.  โดยทุจริต  โดยรู้ว่าราคาที่เสนอนั้นสูงหรือ 
ต่ าเกินกว่าปกติ  จนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา  โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกัน
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  และการกระท าเช่นว่านั้นเป็นเหตุให้การประมูลคลื่นความถี่ 
ไม่ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

ข้อ ๒๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ระยะเวลา  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ตามประกาศนี้  และต้องลงนามในหนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาตในภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก สุกิจ  ขมะสนุทร 
กรรมการกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน์   

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ท าหนา้ที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๓๐
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1 
 

ข้อมูล 5G เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต 

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ 

E-mail: wannarat.s@psu.ac.th, 0866222629 

เทคโนโลยี 5G มีประโยชน์ใน 2 ประเด็นคือ 1) ท าให้ส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น จ านวนปริมาณมากขึ้น  
และ 2) ความล่าช้าของระบบลดน้อยลง (low latency) ในปัจจุบันเทคโนโลยี 5G ยังไม่มีอุปกรณ์ที่ผลิตพร้อมใช้
เชิงพานิชย์ ในกรณีของประเทศจีนมีการมอบคลื่นความถี่ให้บริษัทโทรคมนาคมของชาติจีน เพื่อมีจุดมุ่งหมายใน
การแข่งขันกับประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเป็นจุดแข็งในการสรา้งตลาดและการออกสง่ (ปัจจุบันก็ประสบความส าเรจ็
ในเวทีโลก) 

ค าถาม การเปิดประมูล 5G มีความจ าเป็นไหม? 

ข้อดีของ 5G ข้อกังวล 5G 
การเปิดประมูล 5G ช่วยสร้างภาพลักษณ์ และดึงดูดความ
น่าสนใจของนักลงทุนจากต่างประเทศ  

ต้องมีนโยบายจากภาครัฐฯที่ชัดเจน สนับสนุนในส่วนของ 
Operator และภาคอุตสาหกรรม ไม่เช่นน้ันการประมูล 5G 
จะเป็นเพียงเข้าถือครองคลื่นของภาค operator แต่จะยังไม่
ลงทุน เพราะ อุปกรณ์หรือเครื่องมือ หรือแนวทางการท า
ธุรกิจเพื่อคืนทุนยังไม่ชัดเจน ภาคอุตสาหกรรมของไทยก็ยัง
ไม่ชัดเจนในวงกว้าง 

แนวทางข้อเสนอแนะ หากมีการเปิดประมูลจริง ควรมีเงื่อนไข และนโยบายจากภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนเช่น 1) สนับสนุนการใช้งานหุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติในภาคการ
ผลิตมากขึ้น หรือ โดรนเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราคาเหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมของไทย และ
เกษตรกร 2) เสนอให้ผู้ที่ได้คลื่นความถี่ 5G จะต้องเพิ่มศักยภาพของ 4G เดิมให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยส่วนที่ 4G ยังไม่ครอบคลุม การตั้งเงื่อนไขแบบน้ีจะช่วยให้ประชาชนใน
ที่ห่างไกลได้ประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาต่อยอดหรือลงทุนในคลื่น 5G ของประเทศ 3) จะต้องมี
สัดส่วนของการลงทุน 5G เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ และ  operator 
หรือภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง เช่น การแพทย์ทางไกล ระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 
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ค าถาม การเปิดท า Sandbox 5G 

ประเด็นข้อเท็จจริง ข้อกังวล 5G 
แนวทางของการเปิดทดสอบทดลอง การน า 5G ไปใช้งานใน
พื้ น ที่ เ ฉ พ า ะ  ไ ด้ แ ก่  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
มห า วิทย าลั ย เ กษต รศาสตร์  มห า วิทย าลั ย เ ชี ย ง ให ม่  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น้ัน
เป็นแนวคิดที่ดี  

แต่มีข้อจ ากัด เน่ืองจากอุปกรณ์และเครื่องมือ 5G ยังไม่พร้อม 
ยังไม่มีจ าหน่ายทั่วไปดังน้ันการทดสอบ ทดลองจึงสามารถท า
ได้ในข้อจ ากัดเช่น พื้นที่ที่ครอบคลุมภายในรัศมี 100 เมตร 
(เม่ือทดสอบด้วยย่านความถี่มิลลิมิเตอร์เวฟ 26.5 GHZ – 28 
GHz) และ ประเด็นส าคัญย่านความถี่ น้ีสูงมาก ดังน้ันไม่
เหมาะสมส าหรับการใช้งานจริงหรือทดสอบ (ความถี่สูงมาก
จะส่งได้ไม่ไกล วัตถุบังคลื่นได้ และความชื้นมีผลสูงมากต่อ
ระยะทางและคุณภาพของคล่ืนความถี่) และขออนุญาต 
sandbox มีข้อจ ากัด เอกสาร และขั้นตอนยุ่งยาก ดังน้ัน
สามารถท าได้ ในวงจ ากัด ดัง น้ันการพัฒนาหรือสร้าง
กรณีศึกษาจึงอยู่เฉพาะภายในวงจ ากัดเท่าน้ัน จึงไม่เกิด
ประโยชน์มากเท่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

แนวทางข้อเสนอแนะ ควรเปิดช่วงคลื่นในบางย่านความถี่เป็น unlicensed อย่างเช่น Wifi ที่ท างานในช่วง 2.4 GHz และ 
5GHz ดังน้ัน 5G ควรมีช่วงย่านความถี่ที่สามารถกันไว้ส าหรับการใช้งานสาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การใช้งาน ทดสอบ ทดลองอย่างแพร่หลาย แน่นอนว่าในช่วงคลื่นเหล่าน้ี ทาง operator และ กสทช. 
จะไม่สามารถได้เงินหรือสร้างมูลค่าได้ แต่ท าให้มีพื้นที่ส าหรับประชาชนหรือ  SME/startup รายใหม่
สามารถมีโอกาสในการสร้างธุรกิจที่เก่ียวข้องได้เช่น  การน าคลื่นความถี่ 5G ในช่วงคลื่นที่ให้เปล่าสร้าง
ดิจิทัล media content ในการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและเก็บค่าโฆษณาเป็นรายได้ เป็นต้น 

 

ตัวอย่างของการทดสอบทดลอง ในพ้ืนท่ี Sandbox โดยมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 

1. ในพื้นที่ทดสอบทดลองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกรณีตัวอย่างของการน า 5G ไปใช้ในหุ่นยนต์ผ่าตัด
ผ่านทางไกลเปิดโอกาสของการเข้าถึงบรกิารทางการแพทย์จากพื้นทีห่่างไกล การบรหิารจัดการสนามกฬีา 
(5G เหมาะส าหรับการส่งข้อมูลจาก sensor จ านวนมหาศาลหลายหมื่นหรือแสนช้ินภายในพื้นที่จ ากัด)  
เป็นต้น (กุมภาพันธ์ 2562) 

2. ในพื้นที่ทดสอบทดลองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (สิงหาคม 2562) เปิดทดสอบการควบคุม
รถยนต์ผ่านทางไกล จากกรุงเทพฯ ไปยัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ . หาดใหญ่ จ. สงขลา ประเด็น
การทดสอบคือ latency (ค่าความหน่วงที่ต่ าที่สุด) ท าให้เหมือนควบคุมยานยนต์ได้จริง เหมาะส าหรับ
น าไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไม่ต้องการให้เกิดอันตรายกับคนใช้งาน รวมถึงการ
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ข้อมูล 5G เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต 

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ 

E-mail: wannarat.s@psu.ac.th, 0866222629 

เทคโนโลยี 5G มีประโยชน์ใน 2 ประเด็นคือ 1) ท าให้ส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น จ านวนปริมาณมากขึ้น  
และ 2) ความล่าช้าของระบบลดน้อยลง (low latency) ในปัจจุบันเทคโนโลยี 5G ยังไม่มีอุปกรณ์ที่ผลิตพร้อมใช้
เชิงพานิชย์ ในกรณีของประเทศจีนมีการมอบคลื่นความถี่ให้บริษัทโทรคมนาคมของชาติจีน เพื่อมีจุดมุ่งหมายใน
การแข่งขันกับประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเป็นจุดแข็งในการสรา้งตลาดและการออกสง่ (ปัจจุบันก็ประสบความส าเรจ็
ในเวทีโลก) 

ค าถาม การเปิดประมูล 5G มีความจ าเป็นไหม? 

ข้อดีของ 5G ข้อกังวล 5G 
การเปิดประมูล 5G ช่วยสร้างภาพลักษณ์ และดึงดูดความ
น่าสนใจของนักลงทุนจากต่างประเทศ  

ต้องมีนโยบายจากภาครัฐฯที่ชัดเจน สนับสนุนในส่วนของ 
Operator และภาคอุตสาหกรรม ไม่เช่นน้ันการประมูล 5G 
จะเป็นเพียงเข้าถือครองคลื่นของภาค operator แต่จะยังไม่
ลงทุน เพราะ อุปกรณ์หรือเครื่องมือ หรือแนวทางการท า
ธุรกิจเพื่อคืนทุนยังไม่ชัดเจน ภาคอุตสาหกรรมของไทยก็ยัง
ไม่ชัดเจนในวงกว้าง 

แนวทางข้อเสนอแนะ หากมีการเปิดประมูลจริง ควรมีเงื่อนไข และนโยบายจากภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนเช่น 1) สนับสนุนการใช้งานหุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติในภาคการ
ผลิตมากขึ้น หรือ โดรนเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราคาเหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมของไทย และ
เกษตรกร 2) เสนอให้ผู้ที่ได้คลื่นความถี่ 5G จะต้องเพ่ิมศักยภาพของ 4G เดิมให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยส่วนที่ 4G ยังไม่ครอบคลุม การตั้งเงื่อนไขแบบน้ีจะช่วยให้ประชาชนใน
ที่ห่างไกลได้ประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาต่อยอดหรือลงทุนในคลื่น 5G ของประเทศ 3) จะต้องมี
สัดส่วนของการลงทุน 5G เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ และ  operator 
หรือภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง เช่น การแพทย์ทางไกล ระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 
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ค าถาม การเปิดท า Sandbox 5G 

ประเด็นข้อเท็จจริง ข้อกังวล 5G 
แนวทางของการเปิดทดสอบทดลอง การน า 5G ไปใช้งานใน
พื้ น ที่ เ ฉ พ า ะ  ไ ด้ แ ก่  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
มห า วิทย าลั ย เ กษต รศาสตร์  มห า วิทย าลั ย เ ชี ย ง ให ม่  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น้ัน
เป็นแนวคิดที่ดี  

แต่มีข้อจ ากัด เน่ืองจากอุปกรณ์และเครื่องมือ 5G ยังไม่พร้อม 
ยังไม่มีจ าหน่ายทั่วไปดังน้ันการทดสอบ ทดลองจึงสามารถท า
ได้ในข้อจ ากัดเช่น พื้นที่ที่ครอบคลุมภายในรัศมี 100 เมตร 
(เม่ือทดสอบด้วยย่านความถี่มิลลิมิเตอร์เวฟ 26.5 GHZ – 28 
GHz) และ ประเด็นส าคัญย่านความถี่ น้ีสูงมาก ดังน้ันไม่
เหมาะสมส าหรับการใช้งานจริงหรือทดสอบ (ความถี่สูงมาก
จะส่งได้ไม่ไกล วัตถุบังคลื่นได้ และความชื้นมีผลสูงมากต่อ
ระยะทางและคุณภาพของคลื่นความถี่) และขออนุญาต 
sandbox มีข้อจ ากัด เอกสาร และขั้นตอนยุ่งยาก ดังน้ัน
สามารถท าได้ ในวงจ ากัด ดัง น้ันการพัฒนาหรือสร้าง
กรณีศึกษาจึงอยู่เฉพาะภายในวงจ ากัดเท่ าน้ัน จึงไม่เกิด
ประโยชน์มากเท่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

แนวทางข้อเสนอแนะ ควรเปิดช่วงคลื่นในบางย่านความถี่เป็น unlicensed อย่างเช่น Wifi ที่ท างานในช่วง 2.4 GHz และ 
5GHz ดังน้ัน 5G ควรมีช่วงย่านความถี่ที่สามารถกันไว้ส าหรับการใช้งานสาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การใช้งาน ทดสอบ ทดลองอย่างแพร่หลาย แน่นอนว่าในช่วงคลื่นเหล่าน้ี ทาง operator และ กสทช. 
จะไม่สามารถได้เงินหรือสร้างมูลค่าได้ แต่ท าให้มีพื้นที่ส าหรับประชาชนหรือ  SME/startup รายใหม่
สามารถมีโอกาสในการสร้างธุรกิจที่เก่ียวข้องได้เช่น  การน าคลื่นความถี่ 5G ในช่วงคลื่นที่ให้เปล่าสร้าง
ดิจิทัล media content ในการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและเก็บค่าโฆษณาเป็นรายได้ เป็นต้น 
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น าไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไม่ต้องการให้เกิดอันตรายกับคนใช้งาน รวมถึงการ
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ทดสอบ mobile surveillance กล้องคุณภาพสูง 4K ที่สามารถสื่อสารผ่าน 5G และประมวลด้วย
ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลภาพความคมชัดสูงแบบตอบสนองทนัทีทันใด น าไปใช้งานทางด้าน safety 
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รูปที่ 1 นายกรัฐมนตรีทดสอบระบบ 5G ควบคุมรถระยะไกล พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 
รูปที่ 2 หุ่นยนต์รบัส่งเอกสารแทนคนในอาคาร ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  
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สรุป 

1. การเปิด – หรือไมเ่ปิดประมูล คลื่น 5G ไม่มีผลกับเรือ่งของการท าวิจัยของสถาบันการศึกษา เนื่องจากจะ
เป็น sandbox หรอื ถือครองคลืน่โดย operator อุปกรณ์และเครื่องมือก็ไม่มีวางขายจรงิ  และการวิจัย
การพัฒนาเพื่อให้ระบบ 5G ดีข้ึน หรือ มีการประยุกต์มากข้ึนก็ยังคงต้องด าเนินการต่อไป หากเป็นกรณี 
Sandbox ก็ต้องร่วมมือกบัเอกชนในการน าเข้าอปุกรณ์ แต่อาจจะมีอสิระในการคิดหัวข้อวิจัย  ในขณะที่
การเปิดประมลูและ operator ถือครอง 5G ก็ยังสามารถท าวิจัยได้เช่นเดิม หากทมีวิจัยมีความเข้มแข็ง 
เพราะเอกชนยังคงต้องการการสร้างกรณีศึกษาและทดสอบทดลองเพื่อน าไปใช้เชิงพานิชย์ 

2. การเปิดประมูลเร็วหรือช้า หรือคลื่น 5G หรือ 6G ก็ไม่ส่งผลกับประชาชน เพราะประชาชนจะได้ประโยชน์
หลังสุดเสมอและเป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยี ถ้าต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดย
แท้จริง จะต้องมีมาตรฐานของรัฐ ในการส่งเสริมสนับสนุน ไม่ว่าจะเปิดประมูลหรือไม่ เช่น การให้  free 
license  5G ในบางย่านความถ่ี เปิดโอกาสให้เกิดเอกชนรายใหม่ โอกาสทางธุรกิจใหม่ หรือการมี
มาตรฐานพิเศษนอกเหนือจากการเรียกค่าประมูลคลื่นเช่น การต้องพัฒนาคุณภาพของคลื่นความถี่เดิม  
4G ในพื้นที่ห่างไกลให้มีมาตรฐานที่สูงข้ึนควบคู่กับการถือครองคลื่น 5G ตัวใหม่ รวมถึงมาตรการอื่นๆเช่น 
การเปิดให้บริการคลื่นบางช่วงส าหรับงานทางด้านการแพทย์ ที่เพิ่มโอกาสของการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 
หรือการให้บริการฟรีในการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่น ข้อมูล ฝุ่น PM2.5 หรอื 
ข้อมูลระดับน้ าในคลอง และอื่นๆ 



133

4 
 

สรุป 

1. การเปิด – หรือไมเ่ปิดประมูล คลื่น 5G ไม่มีผลกับเรือ่งของการท าวิจัยของสถาบันการศึกษา เนื่องจากจะ
เป็น sandbox หรอื ถือครองคลืน่โดย operator อุปกรณ์และเครื่องมือก็ไม่มีวางขายจรงิ  และการวิจัย
การพัฒนาเพื่อให้ระบบ 5G ดีข้ึน หรือ มีการประยุกต์มากข้ึนก็ยังคงต้องด าเนินการต่อไป หากเป็นกรณี 
Sandbox ก็ต้องร่วมมือกบัเอกชนในการน าเข้าอปุกรณ์ แต่อาจจะมีอสิระในการคิดหัวข้อวิจัย  ในขณะที่
การเปิดประมลูและ operator ถือครอง 5G ก็ยังสามารถท าวิจัยได้เช่นเดิม หากทมีวิจัยมีความเข้มแข็ง 
เพราะเอกชนยังคงต้องการการสร้างกรณีศึกษาและทดสอบทดลองเพื่อน าไปใช้เชิงพานิชย์ 

2. การเปิดประมูลเร็วหรือช้า หรือคลื่น 5G หรือ 6G ก็ไม่ส่งผลกับประชาชน เพราะประชาชนจะได้ประโยชน์
หลังสุดเสมอและเป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยี ถ้าต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดย
แท้จริง จะต้องมีมาตรฐานของรัฐ ในการส่งเสริมสนับสนุน ไม่ว่าจะเปิดประมูลหรือไม่ เช่น การให้  free 
license  5G ในบางย่านความถ่ี เปิดโอกาสให้เกิดเอกชนรายใหม่ โอกาสทางธุรกิจใหม่ หรือการมี
มาตรฐานพิเศษนอกเหนือจากการเรียกค่าประมูลคลื่นเช่น การต้องพัฒนาคุณภาพของคลื่นความถี่เดิม  
4G ในพื้นที่ห่างไกลให้มีมาตรฐานที่สูงข้ึนควบคู่กับการถือครองคลื่น 5G ตัวใหม่ รวมถึงมาตรการอื่นๆเช่น 
การเปิดให้บริการคลื่นบางช่วงส าหรับงานทางด้านการแพทย์ ที่เพิ่มโอกาสของการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 
หรือการให้บริการฟรีในการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่น ข้อมูล ฝุ่น PM2.5 หรอื 
ข้อมูลระดับน้ าในคลอง และอื่นๆ 



134

 
 
 

ฉ. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง ผลการประมูลคลื่นความถี่สําหรับกิจการ
โทรคมนาคม ย่าน ๗๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz  

และ ๒๖ GHz 
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ช. คณะผู้จัดทํารายงานผลการประชุม 
เชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G  
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คณะทํางาน 

๑. นายนิพนธ์ นาคสมภพ  หัวหน้าคณะทํางานเชิงปฏิบัติการ  
 (ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก สุมาส  วงศ์สุนพรัตน์ ผู้ดําเนินรายการ  
 (อนุกรรมาธิการ ในคณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักด์ิ  กีรติวินทกร ผู้ดําเนินรายการ  
 (อนุกรรมาธิการ ในคณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) 
๔. นายสุระ เกนทะนะศิล ท่ีปรึกษาการเรียบเรียงรายงาน 
๕. นางสาวมัญชรี พงศ์สุทธิ   ล่ามแปลภาษา 
๖. นายณัฐภูมิ พลสนะ            ล่ามแปลภาษา   
๗. นางสาวภภัฏ  ไชยาคํา      ฝ่ายเลขานุการผู้ประสานงาน 

 คณะผู้จัดทํารายงาน 
๑. นางสาวสุกานดา  ศรีประทุม   ผู้เรียบเรียงรายงาน 

 ผู้เช่ียวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา 
๒. นายสมชัย  ศรีสุนาครัว   เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  การเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร  
  และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
๓. นายพาณุวัฒน์  เงินพจน์    บันทึกภาพ 

 ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 

คณะผู้จดบันทึกและถอดเทป 
๑. นางสาวภิญญดา  คูหาเรืองรอง   ชวเลข 
๒. นางสาวสุกัญญา  สิริกิจวณิชย์    ชวเลข 
๓. นางสาวอรอุมา  วิเศษรัตนากุล  ชวเลข 
๔. นางสาวชลภัสสรณ์  ต่ายชาวนา  ชวเลข 

*********************** 
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